
 ๑๕๑ 
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ผมเชื่อวาปญหาไมไดอยูที่ทาน ปญหาเปนปญหาของระบบครับ และจริง ๆ แลววันนี้ 
ก็เปนสิทธิที่สมาชิกรัฐสภาหรือพวกเราทุกคนควรจะไดอภิปรายกัน เพราะวาสวนหนึ่ง 
ที่ รัฐบาลเกิดขึ้นมาไดก็มาจากพวกเรานี่แหละครับ รัฐบาลเกิดจาก ส .ส. ที่ได รับ 
การเลือกตั้ง ใหความเห็นชอบทานเปนรัฐบาล เพราะฉะนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญที่เราตองมา
ชวยรัฐบาลหาทางออกในเรื่องนี้ครับ  
  ผมตองเทาความกอนนะครับทานประธาน ผมฟงหลายคนพูดนะครับวา
ประชาธิปไตยคือเร่ืองของเสียงสวนใหญ เสียงขางมาก แตถาเราดูตัวเลขของการเลือกตั้ง
นะครับผมเรียนเปนเบื้องตนกอนวาพรรคแกนนํารัฐบาลหรือพรรคพลังประชาชนไมไดรับ
เสียงสวนใหญจากการเลือกตั้งครับ วันนี้รัฐบาลที่เกิดขึ้นมาไดเกิดจากการรวมรัฐบาลของ
พรรคชาติไทยและอีกหลายพรรครวมเปน ๖ พรรครวมรัฐบาลจึงไดเสียงสวนใหญในการ
จัดตั้งรัฐบาล เพราะฉะนั้นการที่มีการพูดวาการดําเนินการของพรรคพลังประชาชน
ทั้งหมดเปนรัฐบาลจึงไมใชสิ่งที่ถูกตอง เพราะถาคิดอยางนั้นมันก็จะเปนปญหาครับ 
เพราะวันนี้ ผม เชื่ อ ว าที่ พี่ น อ งประชาชนที่ ใ ช ชื่ อ ว า  กลุ มพันธมิตรประชาชน 
เพื่อประชาธิปไตย ที่ออกมาเคลื่อนไหวตอตานทานนายกรัฐมนตรีหรือตอตานรัฐบาล  
จริง ๆ เขาไมไดตอตานเฉพาะรัฐบาลนี้ครับ เขาตอตานขามปมาตั้งแตรัฐบาลในอดีตครับ 
เราก็ทราบกันดีครับคือรัฐบาลของทาน พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เพราะขอหาที่ใช 
ในการขอรองหรือบังคับใหทานนายกรัฐมนตรีลาออกก็คือหาวาพรรคพลังประชาชน 
หรือนายกรัฐมนตรีของเราคือตัวแทนหรือนอมินีของ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งอันนี้
ก็เปนขออางที่ยากที่จะปฏิเสธเชนเดียวกัน  
  ทานประธานครับ แตที่สําคัญครับวันนี้เมื่อเรามารวมกันเปนรัฐบาล หัวใจ
สําคัญคือเราตองการเขามาทํางานเพื่อแกไขปญหาใหประเทศชาติและประชาชน ถาวันนี้
รัฐบาลทํางานไมได คนที่เดือดรอนที่สุดก็คือประชาชนครับ เราจึงอยากเขามาทํางาน 
เพื่อรวมรัฐบาลและแกไขปญหาใหชาติบานเมืองครับ แถลงการณทั้งหมดที่เพิ่งออกไป
ของพรรครวมรัฐบาลก็คือเราอยากจะทํางานเพื่อประชาชนครับ  อยากจะยุติ 
ความรุนแรง อยากจะแกไขปญหาของบานเมือง และที่สําคัญครับผมวารัฐบาลสิ่งที่ตอง 
เรงทําก็คือตองทําใหประชาชนเกิดความไววางใจวาเราทําอยางนั้นจริง ๆ ไมไดเปนรัฐบาล 



 ๑๕๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๖๘/๒ 
 
ที่จะมาแกไขปญหาใหใครคนใดคนหนึ่งครับ ผมเสียใจนะครับที่หลายครั้งที่ รัฐบาล 
หรือพรรครวมรัฐบาลอยากจะขับเคลื่อนสิ่งสําคัญตาง ๆ ออกไป เราโดนพันธมิตรตอวา
ครับ ผมอยูในพรรคชาติไทยผมก็เสียใจครับ เวลาเรามีแนวคิดที่จะแกรัฐธรรมนูญ 
เพราะเราคิดวาเปนปญหาตอการทํางานของพวกเราในการชวยประชาชน ก็โดนตอตาน
วาไมอยากใหแก เพราะไมไววางใจ หาวาจะแกรัฐธรรมนูญเพื่อชวยทาน พันตํารวจโท 
ทักษิณ ชินวัตร นี่พูดจริง ๆ นะครับ นี่คือขอเท็จจริง ทั้ง ๆ ที่พวกเราก็อยากจะแก
รัฐธรรมนูญเพื่อใหพวกเราไดทํางานอยางเต็มที่เพื่อชวยเหลือพี่นองประชาชน หรือแมแต
บางเรื่องเปนเรื่องประเด็นที่ไมนาจะเปนประเด็นทางการเมือง อยางเชนเรื่องเขาพระวิหาร 
เพราะความไมไววางใจที่พันธมิตรหรือพี่นองประชาชนมีตอรัฐบาลก็ทําใหมองประเด็นนี้
เปนประเด็นการเมืองไปหมดนะครับ จนนําไปสูกลุมคนที่มาเคลื่อนไหวกันเพิ่มมาก 
เปนหมื่นเปนแสนคน เพราะฉะนั้นผมวาประเด็นสําคัญวันนี้คือเราตองทําใหพี่นอง
ประชาชนไววางใจรัฐบาลครับ ไมใชเฉพาะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไววางใจนะครับ  
ตองทําใหประชาชนไววางใจวาวันนี้ ๖ พรรครวมรัฐบาล เราเปนรัฐบาลรวมกันเพื่อทํางาน
เพื่อประชาชน ไมไดทํางานเพื่อแกไขปญหาใหใครคนใดคนหนึ่ง แลวผมเชื่อวาถาเรา 
ยึดหลักการนี้นะครับเราสามารถทํางานรวมกันได และบานเมืองจะคลี่คลายไปในทางที่ดี
ขึ้น ที่สําคัญครับผมตองขอสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลที่ทานไดพูดนะครับวาจะไมใช
ความรุนแรงตอผูชุมนุม เพราะความรุนแรงเปนสิ่งที่ไมมีใครปรารถนาครับ ถึงแม 
ทานอาจจะอางวามีเหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้นนะครับ หรือมีกลุมคนมือที่สาม มือที่สี่
พยายามมาสรางสถานการณ ผมวาก็เปนความรับผิดชอบของรัฐบาลนะครับที่นอกจาก
จะไมสรางแลวก็ตองปองกันนะครับ  ตองปองกันไมให เกิด  ซึ่ ง เปนหัวใจสําคัญ 
อีกเชนเดียวกัน ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๙/๑ 
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เพราะวาวันนี้ผมเรียนวาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถึงแมวาจะเปนกลุมคนที่
ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง แลวอาจจะตอตานรัฐบาล มีหลายคนไมพอใจ แตใน
สวนตัวผมใหความเคารพครับ เพราะผมถือวาการทํางานของพันธมิตรก็เปนพลังที่บริสุทธิ์
จริง ๆ เร่ืองการเคลื่อนไหวตาง ๆ ในพันธมิตร ผมไมไดติดตามทางทีวี ผมรูจากแม 
ของผม เพราะแมของผมก็ดูทีวีติดตามตลอด วันที่ไปเอ็นบีที ผมรูแตเชาเลย เพราะแมผม
เหมารถตูจากสิงหบุรีมา พูดตรง ๆ เลยเปนพลังบริสุทธิ์ครับ เขามีความคิดอยางนั้นจริง ๆ 
ครับ ถึงแมวาลูกเขาจะเปน ส.ส. พรรครวมรัฐบาล แตเขามีความเชื่อเหมือนกันวาเขาตอง
ไปทําสิ่งนั้นรวมกับพันธมิตร ผมก็ฝากวา ถึงแมวาพันธมิตรจะมีความรุนแรงไปบาง 
ซึ่งอันนี้ผมยอมรับวาในชวงอาทิตยที่ผานมาพันธมิตรเดินเกม (Game) พลาด มีหลายคน
ในสภาที่ผมไดคุยกัน บอกวา ๒๖ สิงหาคมเปนวันเริ่มตนของจุดสิ้นสุดของพันธมิตร 
เพราะวาเมื่อทานยึดทําเนียบ ทานกอความวุนวายใหเกิดความรุนแรง ตอนนี้บานเมือง 
ก็คงตองหาจุดสิ้นสุดแลววาจะสิ้นสุดกันอยางไร ผมเรียนนะครับวา 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  หมดเวลาแลวครับ ขอประทานอภัย
ดวยครับ 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สิงหบุรี)  :  ขอให
วันนี้ที่ เราไดหารือกันนะครับ  ใหสภาได เกิดทางออกที่จะชวยเหลือแกไขปญหา
วิกฤตการณคร้ังนี้ดวย ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ เชิญคุณสุนัย 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :   
ทานประธานครับ กระผม สุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน  
จังหวัดนครสวรรคของพรรคพลังประชาชน วันนี้ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ทานประธานครับ  
ผมขอปรึกษาทานนิดเดียว  ผมไดคิวตรงนี้  ซึ่งจริง  ๆ  ใครก็อยากไดตอนทุมหนึ่ง  
ไพรม ไทม (Prime Time) แตวันนี้ไมไดอยากออกทีวีครับ แตอยากจะหาทางแกปญหา
เพราะมีการดูถูก 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ผมวาเชิญเลยดีกวา ๑๕ นาทีเทานั้น
เวลาของทาน 
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  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :   
ทานประธานครับ ถาทานฟงเหตุผลผมนิดเดียวครับ ทานใหก็ทํา ถาไมใหผมก็จะพูด 
ไปเลย คืออยางนี้ครับทานประธาน กลุมพันธมิตรตกเปนจําเลยของสภาเรา พูดถึงเขา 
ในลักษณะคอนขางจะไมดี ผมคิดวาเขาก็มีสิทธิของเขาในการที่จะทําอะไรบางอยาง 
ตามกรอบกฎหมาย ผมอยากอภิปราย ผมมีขอเสนอครับ หลังจากที่ผมมีโอกาสไดฟง 
แกนนําพันธมิตร ใหเขาพูดบาง อยูในสภาแหงนี้ก็มี ไมรูจัดใหหรือเปลา ทานประธาน 
ขอประทานโทษตองเอยชื่อ คนแรกผมอยากใหอาจารยสมเกียรติ พงษไพบูลย ไดมา
สะทอนวาจะเอาอยางไร ถาเราไมรูวาจะเอาอยางไรพันธมิตรจะเอาอยางไร เราก็ตัดสิน 
ไมถูก จึงฝากเถอะครับทางพรรคประชาธิปตยขอใหอาจารยสมเกียรติเขาคิว (Queue) 
มาบอกหนอยวาพันธมิตรเขาจะเอาอยางไร ผมอยากจะเชิญคุณสนธิมา แตวาไมมีโอกาส 
จังหวะไมได ถาคุณสมเกียรติไมมาพูดอีกคนหนึ่ง ผมอยากจะกราบเรียนทานประธาน  
พูดไปอยาเพิ่งประทวงผมนะครับ เพราะทานก็เปนแกนนําคนหนึ่งเหมือนกัน แลวทาน 
มาเปนผูแทนราษฎร คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย ใหบอกหนอยพันธมิตรจะเอาอยางไร  
อีกคนหนึ่ง ไมเปดเผย แตเห็นทานไปปวนเปยนมาตั้งแตชุมนุมคร้ังแรกแลว แลวมีขอ
ครหานินทาอยูเหมือนกันวาทานสนับสนุนการเงินเขา เพราะนามสกุลทานใหญมาก  
เปนนายธนาคารครับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ทานพูดแทนไดไหมวาพันธมิตรเขาจะ
เอาอยางไร ผมก็ยังอยากจะฟงวา ส.ว. ที่เปนแกนนําพันธมิตรก็มี ผมจึงอยากจะขอพูด 
ทีหลัง ฟงเขากอนไดไหมครับทานประธาน นี่ประเด็นที่หนึ่ง 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ทานพูดไปแลวเกือบ ๓ นาทีแลวครับ 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :   
ไมเปนไรหักได เดี๋ยวผมเขารอบหลังแทนคนอื่นก็ได อีกอันหนึ่งทานประธานครับ ผมวันนี้
ไมรูเปนอยางไรไดโชคดี โชคดีหรือโชครายก็ไมทราบ เปดรังนกกระจอก ตู ส.ส. มีคนสง
เอกสารมาใหพูดถึงเหตุการณนี้วามีเร่ืองเงินสนับสนุน ในนี้บอก ๒๕๐ กวาลานบาท------- 
 

- ๗๐/๑ 
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ที่มาจากบริษัทการคาใหญแหงหนึ่ง นาจะผานเขาไปสูกระบวนการของการประทวงนี้ 
ผานพรรคการเมืองหนึ่ง วิธีผานพรรคการเมืองก็ไปผานเอาบริษัทหนึ่ง ผมยังไมเอยชื่อ 
กําลังใหผูชวยตรวจสอบอยู ดังนั้นถาผมไดหลักฐานชัดเจน ผมมาดูแลวยังไมม่ันใจนัก
เพราะวาในใบบริคณหสนธินี้บริษัทที่ผานเงินนี้ ๒๕๐ กวาลานบาท มีคนนามสกุลเปน 
ส.ส. ของพรรคในสภานี้ดวย อีกคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติงานของพรรคการเมืองหนึ่ง เกี่ยวของ
กับบริษัทที่ผานเงิน ๒๕๐ กวาลานบาท ผมจึงจะขอทานประธานหักเวลาผมไปก็ได ถาผม
ไดขอเท็จจริงเหลานี้ ผมกําลังตรวจสอบอยู ผมจะเอาหลักฐานอันนี้ พอมีมูลผมจะให 
ทานนายกรัฐมนตรี หรือใหทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไปตรวจสอบ ดังนั้นจะหา 
ทางออกไดแนนอนครับ ทานประธาน ผมเรียนปรึกษาทานจะขอถัดเวลาไปกอนสัก  
๒ นาที หักผมไดครับ ทานประธาน 
  นายชั ย  ชิ ดชอบ  (ประธานรั ฐสภา )   :  ต อ งถามที่ ป ระชุ มครั บ  
ที่ประชุมอนุมัตินะครับ ก็คงไมขัดของนะครับ ใหอยูทาย ๆ ตอนตีหนึ่ง ตีสอง 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :   
ไดครับ เที่ยงคนืก็ได ไมตองใหออกทีวี จะเอาขอเท็จจริงพูดใหทานดู 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เนื่องจากทางพรรคประชาธิปตย 
ทานวางคนของทานที่จะอภิปรายแลวนะครับ 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :   
ไมเปนไร รอบถัดไปมีทานดนุพรตอจากผมกอนก็ไดครับ แลวผมไปแทนรอบหลังครับ  
  นายชั ย  ชิ ดชอบ  (ประธานรั ฐสภา )   :  เปล าครั บ  เมื่ อท านงด 
การอภิปราย 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :   
ไมไดงด ขอสิทธิขางหลังครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  สิทธิที่จะตอทายครับ 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :   
ตอทายครับ คืออยากใหมีแกนนําพันธมิตรพูดเสียกอนจะเอาอยางไร ถึงจะรูวา 
จะทําอยางไรได ไมอยางนั้นพูดไปก็ลอย ๆ หมด ขอบพระคุณครับทาน 



 ๑๕๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      ศิริลักษณ (๒) ๗๐/๒ 
 
  นายวรงค  เดชกิจวิกรม  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (พิษณุโลก )   :   
ทานประธาน ผมประทวง ทานประธาน  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ประทวงเรื่องอะไร 
  นายวรงค  เดชกิจวิกรม  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (พิษณุโลก )   :   
ทานประธานที่เคารพครับ กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปตย 
จังหวัดพิษณุโลก วันนี้ญัตติที่มีการประชุมเปนญัตติที่นายกรัฐมนตรีเชิญสมาชิกรัฐสภา
มาประชุมปรึกษาหารือในปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่คณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรจะรับฟงสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๙ อยู ๆ ก็มีสมาชิกรัฐสภาทานหนึ่ง
พยายามที่จะขัดฝนตามขอบังคับ ขอ ๒๓ ซึ่งขอบังคับ ขอ ๒๓  เขียนไวชัดเจนวาสมาชิก
อาจจะซักถามเพื่อความกระจางกับรัฐมนตรีครับ แตอยู ๆ สมาชิกก็มาซักถามกับสมาชิก
ดวยกัน ผมดูแลวรูปแบบหรือวิธีการนี้ไมมีทางออกที่จะทําใหรัฐบาลอยูรอด ผมวารูปแบบ
ที่สมาชิกที่กําลังทําในรูปนี้อาจจะทําใหรัฐบาลไปไดเร็วขึ้นดวย ขอใหทบทวนดวย แลวก็
ทานวินิจฉัยดวยวาผิดขอบังคับหรือเปลา ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ก็มีสวนผิดขอบังคับ มีสวนผิด  
เชิญทานสิริวัฒน ไกรสินธุ เชิญครับ 
  นายสิริวัฒน ไกรสินธุ สมาชิกวุฒิสภา (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม สิริวัฒน ไกรสินธุ สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภา ตองเรียนเบื้องตนกับทานประธานอยางนี้ครับ ผมขออนุญาตใชสิทธิ
พาดพิงสั้น ๆ กอน ไมอยากใหทานไดรวมเวลาใน ๑๐ นาที โดยประมาณที่ผมจะอภิปราย 
คือสืบเนื่องจาก ขออนุญาตที่เอยนาม ส.ส. ผูทรงเกียรติคุณจตุพร พรหมพันธุ ไดพาดพิง
กระผม ซึ่งไมไดแปลวาจะเสียหายมากมายนัก แตผมเกรงวาจะเกิดความเขาใจผิด  
ทานจตุพรบอกวา สิริวัฒน ไกรสินธุ รวมในการตอสูในเหตุการณเดือนพฤษภาคม แลวก็
ไดบอกตอมาวามีความคิดเห็นไมตรงกัน ผมเกรงวา ๒ พยางคอันนี้จะเกิดความเขาใจผิด
ไดวาในชวงของการตอสูกับเผด็จการ รสช. เมื่อชวงเดือนพฤษภาคม ป ๒๕๓๕ เราเห็น 
 



 ๑๕๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      ศิริลักษณ (๒) ๗๐/๓ 
 
ไมตรงกันซึ่ งมันไมใช  ผมเรียนกับทานประธานวาผมเปนจําเลยที่  ๑  ของ  รสช .  
ณ ป ๒๕๓๔ แลวก็ไดรวมตอสูกับพี่นองประชาชนจนถึงป ๒๕๓๕ ดังนั้นอยางนอยตรงนั้น
ตรงกัน แตเร่ืองอื่นไมตรงกันผมไมขออภิปรายเพราะไมจําเปนวาเราจะตองตรงกัน  
ทานประธานครับ ผมอยากเรียนวา ณ วันนี้ เรากําลังมาชวยกันอภิปรายเพื่อที่จะ 
หาทางออกใหกับบานเมือง และในอีกดานหนึ่งเพื่อตองการที่จะแนะนํารัฐบาล พูดคุยกับ
รัฐบาล แตอยากจะเรียนกับทานในเบื้องตนวาเรากําลังหาทางออกใหกับบานเมือง  
มิไดตองการหาทางออกใหกับรัฐบาลหรือหาทางออกใหกับฝายหนึ่งฝายใด------------------ 
 

- ๗๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภัสสร ๗๑/๑ 
 
อยากเรียนตอทานวาผมอยากมีขอเรียกรองในชวงนี้วา อยากใหทุกฝายนั้นไดคลายจุดยืน 
หรือคลายความตองการ หรือขอเรียกรองของตนเองลงมาบางกอน นับจากนี้ไปยังมีเวลา
อีกหลายชั่วโมง ผมแนใจวาปญหายาก ๆ คงจะแกยาก แลวก็การฝากความหวังไมงาย
ครับ ยิ่งการเมืองหรือนักการเมืองก็ไมงาย ประชาชนตาง ๆ ก็ไมงาย แตถาเกิดวาเรา 
ไมยอมลดอะไรกันบางผมคิดวาลําบาก นี่เปนประเด็นที่ ๑  
  ประเด็นที่ ๒ ทานครับ ผมอยากเรียนตอทานวา ผมอยากจะเสนอทางออก 
แตกอนที่อยากจะเสนอทางออกนั้นผมอยากใหทานไดยอนกลับไปดูเหตุนิดเดียว 
ความขัดแยงของสังคมไทยไดเร่ิมตนเมื่อป ๒๕๔๘  ป ๒๕๔๘ มีปรากฏการณที่เราอาจจะ
เรียกวาปรากฏการณสนธิหรือปรากฏการณอะไรก็แลวแต  และนับจากนั้นเราก็ 
เดินทางเขาสูความขัดแยงใหญ เมื่อมีความขัดแยงทานครับ ตางฝายตางก็มีความคิด
ความเชื่อ กระทั่งมีอคติ ถึงที่สุดก็เอาสิ่งที่ตัวเองยึดกุมทั้งในสมองและในมือ หรือเครื่องมือ
สาดใสเขาหากัน ถึงที่สุดก็ใชความรุนแรง ความรุนแรงที่เปนรูปธรรมที่สุดก็คือการใชรถถัง 
การใชการรัฐประหาร ซึ่งผมเรียนวาพี่นองประชาชนทราบมาแลววาความรุนแรงหรือการ
รัฐประหารแกปญหาความขัดแยงไมได ทุก ๆ ครั้งเมื่อมีการใชการรัฐประหารจะเกิด 
ความขัดแยงใหญตามมาเสมอ กอนหนานี้ป ๒๕๓๔ รัฐประหารเกิดนองเลือดป ๒๕๓๕ 
เพียงปเดียวหลังจากรัฐประหาร กอนหนานั้น ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ทันทีครับ เกิดสงคราม
กลางเมือง บานปลายไปเกือบทุกจังหวัด ยอนกลับไปมากกวานั้นก็ไดครับทาน แตวา 
เราไมอยากจะเสียเวลา ดังนั้นผมคิดวาขอสรุปอันหนึ่งที่สังคมจะตองมีขอสรุปรวมกันก็คือ
วา ไมวาในนามความดีงาม ไมวาจะในนามความปรารถนาดีใด ๆ สังคมไทยจะตองไมเอา
กับการรัฐประหารอีกตอไป เหตุที่ผมตองพูดย้ําทั้ง ๆ ที่ ณ ขณะนี้หลายคนเชื่อวาไมมีวี่แวว 
แตกอน ๑๙ กันยายน ก็ไมมีวี่แววเชนเดียวกัน ดังนั้นผมตองใครย้ําวาผลเสียจาก 
การรัฐประหาร ทั้งทางเศรษฐกิจและขยายความขัดแยงเพิ่ม วันนี้เปนขอพิสูจนทาง
ประสบการณ ทานทั้งหลายครับ ผมอยากเรียนตอทานตอไปวา ถามวาความขัดแยง  
ที่บอกวายาก ใหญ มีอคติ มีผลประโยชน และมีอํานาจเปนเดิมพันสําหรับกลุมคนที่ผม
อยากจะเรียกวาชนชั้นนํา แนนอนมีมวลชน มีชนชั้นกลาง มีชนชั้นลางเขามารวมมากมาย 
แตคนที่มีเดิมพันใหญก็คือชนชั้นนํา ณ วันนี้ทําเสมือนหนึ่งวามีเพียงแค ๒ ฝาย หรือ ๒ ขั้ว  



 ๑๕๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                                   นภัสสร ๗๑/๒ 
 
แทที่จริงมากกวานั้นนะครับ ผมคิดวาจะอยางไรก็ตามเราสามารถที่จะมีทางออกได 
คําถามก็คือ อะไรคือทางออกที่เปนรูปธรรมในทามกลางความยากลําบากอันนี้ ผมคิดวา
ไมมีอะไรดีไปกวาการพูดคุยกัน เมื่อตะกี้นี้มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูทรงเกียรติไดเสนอ 
ที่จริงผมเตรียมไวแลว ทานเสนอก็ไมวาครับ ที่จริงผมอยากเรียนวาถาหากวาสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งมีฐานะที่เปนกลาง แตมิไดแทงกั๊กนะครับ แตไมเลือกขางโดยสมบูรณแบบ 
เพราะไมเชื่อวาใครจะถูกตองทั้งหมด ใครจะเลวทั้งหมด เราเลือกเปนเรื่อง ๆ ก ไก ข ไข 
จนถึง ฮ นกฮูก หรือรอยเร่ือง พันประเด็น ฉะนั้นผมจึงอยากเรียนวา ส.ว. โดยเฉพาะ
กระผมคนเดียวก็ไดครับ ถาใครเห็นดวยก็ยินดีครับ ผมอยากเสนอวาตองเร่ิมตน 
การพูดคุยอยางจริงจัง รัฐบาลในฐานะที่เปนผูมีอํานาจ ณ ปจจุบันนี้ตองเปนฝายเริ่มตน 
และตองเปนฝายใหเกียรติกับพันธมิตร     หรือกลุมใดก็ตาม อยาคิดวาจะเปนการยก
ฐานะพันธมิตร ซึ่งทานอาจจะมองวาทําผิดกฎหมาย ใชความรุนแรง ผมคิดวาทานอาจจะ
มีความรูสึกอยางนั้นได แตวารัฐบาลจะตองใจกวางกวากลุมใด ๆ ผมคิดวารัฐบาลจะตอง
โนมลงมา แลวก็ทําการพูดคุย ประเด็นของผมอยูตรงนี้ครับ------------------------------------- 
 

- ๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ)       สาริศา ๗๒/๑ 
 
ผมไมไดคาดหวังวาในยามที่จะปะทะกันรุนแรงแบบนี้ หมายถึงทั้งทางความคิด ทั้งทาง
วาจาหรือในทางกายกรรม จะพบกับความสําเร็จอยางงาย แตอยางนอยที่สุดรัฐบาล 
และพันธมิตรหรือกลุมอ่ืนจะไดมาตั้งประเด็น ตั้งดูวาขอเรียกรองอะไรที่เหมือนกัน อะไร 
ที่ขัดแยงกัน ตอใหขัดแยงกันทุกเรื่อง อันนี้เปนธรรมชาตินะครับ ธรรมชาติที่เมื่ออยู 
ตรงกันขามกันแลว ฝายตรงกันขามผิดทั้งหมด ฝายตัวเองถูกทั้งหมด ซึ่งเราก็ไมวาใคร 
ดังนั้นผมจึงคิดวาถาหากวาไดมานั่งรอยเรียงประเด็นแลวก็คุยกัน เร่ืองนี้คุยกันได 
ตั้งไว เร่ืองนี้คุยกันไมได เดี๋ยวหาคนอื่นมาคุย ผมคิดวาวันนี้มีนักวิชาการ มีอาจารย
มหาวิทยาลัยเยอะแยะไปหมด มีสํานักสันติวิธีเยอะแยะ ถาเราไมลอง เราก็ไมรู ผมคิดวา
มาเร่ิมคุย คราวนี้ถาหากวาคุยไมไดอีก เร่ิมมีคนกลาง แตผมไมคิดวาจะมีความสมบูรณ 
ถาคุยกันไมไดทานครับ ทานกําลังรางกฎหมายประชามติ แตทานตองตั้งประเด็นใหได 
เร่ืองอะไรที่ทานขัดแยง เร่ืองรัฐธรรมนูญทานขัดแยง ประชามติไดไหม เร่ืองของความคิด
ทางการเมือง  ตางคนตางอางเรื่องประชาธิปไตย  วันนี้ มีประชาธิปไตยที่ เ รียกวา 
ประชาธิปไตยทางตรงหรือประชาธิปไตยที่สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม อันนี้ดี  
ในขณะเดียวกันมีการพูดถึงประชาธิปไตยตัวแทน อันนี้ก็ดี คําถามผมวาดีทั้งสองอยาง 
ทําไมจะตองมาหักกันวาจะตองมีอยางหนึ่งอยางใด ผมคนหนึ่งไมเอานะครับ จะมี 
อยางหนึ่งอยางใดไมเอา การนําเสนอบอกวา ๒ อยางตองสวนกัน ไมใชหรอกครับ 
ประชาธิปไตยตัวแทน ผมตองเรียนตอทานอยางนี้ วันเลือกตั้งก็คือประชาธิปไตยทางตรง
ครั้งใหญที่สุด ดังนั้นใครก็ตามที่คิดจะทําลายระบบการเลือกตั้ง ผมคิดวาผมไมเห็นดวย 
และเรามีเยาวชนคนหนุมสาวจํานวนมาก ผมทํางานดานเยาวชนและทํากิจกรรม 
มาตอเนื่อง ไดคุยกันอยางสม่ําเสมอวาไมเห็นดวยถาหากวาจะทําลายประชาธิปไตยที่มา
จากการเลือกตั้ง แตประชาธิปไตยตัวแทน มันไมพอเทานั้นเอง ก็ตองเพิ่มดวยเรื่อง
ประชาธิปไตยทางตรง ดังนั้นถาเราพูดอยางนี้ แปลวาเราก็รวมกันได ประสานกันไดใน  
๒ เร่ืองนี้และยังมีเร่ืองอื่น ๆ อีกครับแมแตรัฐธรรมนูญ คนหนึ่งถือรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ 
คนหนึ่งถือรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ แตถาเรามาบอกวาเราเอาขอดีมาบวกกัน ผมขนาดวา
ชอบรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มากกวา อันนี้เปดเผย แตกลับเห็นรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ก็มี 
จุดดีเชนเดียวกัน เชน มีประชามติเห็นไหมครับ ถึงแมมีจุดออนแตก็มีประชามติ อยางนี้ 



 ๑๖๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ)                สาริศา ๗๒/๒ 
 
ไปดวยกันไดไหม ผมไมคิดวาเราจะตองทะเลาะกันทุกเรื่อง ดังนั้นทานประธานครับ  
ตองเรียนทานประธานวา ผมอยากจะเสนอหลักการวาสังคมไทยเราถึงเวลาไดไหม ในการ
ที่จะมายึดหลักความพอดี ความสมดุล ทานคิดหรือวาทานจะไดทั้งหมด หรือทุกฝายคิด
หรือวาทานจะเสียทั้งหมด หรือจะใหคนอื่นเสียทั้งหมด มันเปนไปไมไดครับ ดังนั้นในชวง
สุดทายผมอยากจะวิงวอน  ผมอยากใหทุกฝายที่คิดจะใชความรุนแรงขอใหหยุด 
ไมวาฝายไหนนะครับ  ณ  วันนี้ยังตองพูดเรื่องนี้  เพราะวาสถานการณ  ผมคิดวา 
ยังลอแหลมอยู  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  หมดเวลาแลวครับ 
  นายสิริวัฒน ไกรสินธุ สมาชิกวุฒิสภา (นครศรีธรรมราช)  :  ผมแนใจวา
บานเมืองของเรายังมีศักยภาพ บานเมืองของเรายังมีโอกาส ผมสรุปภายใน ๓๐ วินาที 
บานเมืองของเรายังสามารถที่จะสรางสันติสุขใหพี่นองประชาชนทุกระดับอยูรวมกันได 
อยาทําใหบานเมืองเขาทํานองสํานวนไทยวา ชางสารชนกัน หญาแพรกแหลกลาญ 
ขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ตอไป ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ที่ปรึกษา 
เชิญครับ 
  นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธาน
ที่เคารพ กระผม นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภา ทานประธานที่เคารพ ความจริงแลวทานหัวหนาพรรคประชาธิปตยก็จะได
อภิปรายในสาระสําคัญ รวมทั้งขอเสนอแนะตอทานประธานเพื่อประโยชนของรัฐบาล 
ในวาระตอไป------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๓/๑ 
 
 
 
 



 ๑๖๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                         สุทธิกานต ๗๓/๑ 
 
แตวาโดยที่การเสนอญัตติและคําอภิปรายของทานนายกรัฐมนตรีมีอยางนอย ๒ ครั้ง  
จะยกตัวอยางกรณีที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบ กระผมคิดวาเมื่อเปรียบเทียบแลวนาจะใช 
ใหเปนประโยชน ไมไดมองในทางเสียหายทั้งหมดหรอกครับ เพียงแตวาถามีโอกาสได
อธิบายถึงขอเท็จจริงในแตละกรณี ผมคิดวารัฐบาลสามารถนําตัวอยางเหลานั้นมาใชเปน
ประโยชนในการแกปญหาได แตวากอนที่จะลงไปในรายละเอียดเรื่องนั้น ขอกราบเรียน
ทานประธานวาการเสนอญัตติในวันนี้เปนไปตามมาตรา ๑๗๙ ซึ่งอยูในหมวดของ
คณะรัฐมนตรี งานนี้จึงเปนงานของฝายบริหาร และมาตรา ๑๗๙ นั้นก็เปนกรณีที่ 
เมื่อมีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน อันนี้เปนเรื่องโดยตรงนะครับ  
ผมอยากทําความเขาใจเพราะเหตุวาเราจะไดรูวาประเด็นของเราที่จะอภิปรายกันนี้ 
คืออะไร มิฉะนั้นจะกลายเปนญัตติไมไววางใจพันธมิตร จะกลายเปนญัตติเพื่อดา
พันธมิตร ซึ่งไมใชวัตถุประสงคในวันนี้ ในญัตติตามมาตรา ๑๗๙ นั้น สิ่งที่รัฐบาลตองการ
ก็คือความคิดเห็น ความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
เพื่อประโยชนในการที่จะนํามาพิจารณาในการบริหารจัดการแผนดิน ซึ่ง ครม. เห็นสมควร 
เพ ราะฉะนั้ นญั ตติ วั นนี้ ก็ เ ป นญั ตติ ที่ ผ านความ เห็ นชอบของคณะรั ฐมนต รี  
โดยนายกรัฐมนตรีเปนผูเสนอ เพราะฉะนั้นผมคิดวาเราตองทําความเขาใจจากญัตตินี้
เสียกอนวา กฎหมายมาตรานี้ตองการความคิดเห็น ความคิดเห็นนี้แนนอนวาไมมีทาง
หรอกที่จะตรงกันหมดทุกเรื่อง ซึ่งเมื่อรัฐบาลตั้งใจจะรับฟงก็ตองยอมรับวาบางเรื่อง
อาจจะไมตรงกับทาน  กระผมคิดวาความคิดเห็นนั้นเปนเรื่องที่ทานตองยอมรับ 
ถาไมตรงกัน แตขอเท็จจริงถาฝายใดใหขอเท็จจริงที่ไมตรงความจริงก็มีสิทธิที่จะ 
มีความเห็นแตกตางหรือใหขอเท็จจริงที่แตกตางไปได ผมกราบเรียนเพื่อทําความเขาใจ
กับมาตา  ๑๗๙  เราจะไดไปสูประเด็นซึ่ ง เปนความประสงคของรัฐบาลที่จะฟง 
ความคิดเห็นตอไป  

ในญัตติของรัฐบาลนั้นบอกไวชัดเจนวา ดวยขณะนี้มีกลุมบุคคลรวมตัวกัน 
เขายึดสถานที่ราชการและหนวยงานของรัฐหลายแหง กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย 
ในบานเมือง ขณะนี้สถานการณดังกลาวดํารงอยูมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  
 



 ๑๖๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                          สุทธิกานต ๗๓/๒ 
 
อันเปนอุปสรรคในการบริหารราชการแผนดิน อันนี้ก็เปนขอเท็จจริงซึ่งรัฐบาลถือวาเปน
อุปสรรค และผมก็คิดวามีปญหาในการบริหารราชการแผนดิน ปญหาอยูที่วาภารกิจ 
ในการแกปญหานี้ถาเราทําความเขาใจวาสมาชิกสภานี้ทําไดคือใหความเห็น หนาที่ 
ในการแกปญหาคือฝายบริหาร ผมจึงอยากจะกราบเรียนไมใชจะแกตัวแทนศาล แตผม 
ไมเห็นดวยที่ทานนายกรัฐมนตรีไปกลาววาบัดนี้ศาลก็แกปญหาไมได ผมคิดวาอํานาจ 
ฝายตุลาการนั้นเขาไดทําหนาที่สมบูรณที่สุดแลวในยุคนี้ คือวินิจฉัยคดีและขอกลาวหา
อยางเปนธรรมตรงไปตรงมา ศาลไมไดมีหนาที่มาสลายผูชุมนุม ศาลวินิจฉัยแลวทานก็
กรุณาอธิบายคําวินิจฉัยของทานเปนหนาที่ฝายบริหารที่จะตองนําคําวินิจฉัยนั้นไปปฏิบัติ 
ใหสอดคลองกับคําวินิจฉัย เราไมอาจวิจารณไดวาศาลแกปญหาไมได เพราะศาลไมใชผูที่
จะมาสลายผูชุมนุม ศาลทําหนาที่วินิจฉัยสิ่งที่ฝายผูรองหรือฝายผูเปนโจทกกลาวหา  
และศาลก็ตัดสินไปตามนั้น ผมยังมองไมเห็นเลยวาศาลลมเหลวหรือแกปญหาไมได 
นี่ประการหนึ่ง------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          นภา ๗๔/๑ 
 
เพราะวาผูที่จะทําหนาที่ในการแกปญหานั้นก็คือฝายบริหาร คือฝายรัฐบาล เราตองแยก
ใหออก มิฉะนั้นเราจะสับสนภารกิจเหมือนกับวันนี้ เมื่อเราฟงความเห็นแลวถาปญหา 
ที่แก ไม ไดนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้น  ก็ ไม ใช เปนความผิดของฝายนิติบัญญัติ  
ฝายนิติบัญญัติไมมีอํานาจ ไมมีสิทธิเขาไปแทรกแซงหรือเขาไปดําเนินการดวยตัวของ 
ฝายนิติบัญญัติเอง ฝายบริหารซึ่งอาจจะมาจากฝายนิติบัญญัติเปนผูมีหนาที่ในภารกิจนี้ 
กระผมคิดวาถาเราทําความเขาใจใหกระจางในเรื่องนี้ แลวเราก็กลับมาทบทวนถึง 
ปญหากันอีกครั้ งหนึ่ ง  ในขอเท็จจ ริงบางเรื่ องนั้นกระผมจะไมลงรายละเอียด  
ดวยความเคารพตอความเห็นของทุกฝาย ขอเท็จจริงก็เปนเรื่องที่ฝายรัฐบาลจะตอง
ติดตามดูตอไปวา สิ่งที่ไดกลาวมานั้นมันเกิดขึ้นในความเปนจริงจากอะไร แตวา 
กระผมกราบเรียนวาในสภาพของปญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ ผมไมไดโทษนายกรัฐมนตรี 
แตผู เดียวนะครับ ความจริงการเริ่มตนของปญหาทั้งหมดนั้นมันมากอนทานเปน
นายกรัฐมนตรีเปนแตเพียงวาเมื่อทานมาเปนนายกรัฐมนตรีแลว สถานการณไมได 
เบาลงครับ ดูเหมือนวาจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทําไมครับ เพราะมีการสรางเงื่อนไข
เพิ่มเติมขึ้นมาหลายเรื่อง ผมไมเสียเวลา เพราะทานจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ไดสรุป 
ใหทานประธานไดฟงแลวเกือบครบถวน  ประเด็นที่ผมจะกราบเรียนก็มีเพียงวา  
ความแตกแยกอันกอใหเกิดความขัดแยงมันเกิดขึ้นมา อาจจะกอนป ๒๕๔๘ อยางที่ 
ทานวุฒิสมาชิกไดกลาว ป ๒๕๔๘ เปนเรื่องที่ประชาชนไดมีโอกาสฟงขอเท็จจริง 
อีกดานหนึ่ง นั่นก็คือเกิดเอเอสทีวีขึ้นมา กอนหนานั้นประชาชนอยูภายใตขอเท็จจริง 
ฝายเดียว พูดไดเลยวาฝายเดียว ไมมีโอกาสที่จะสื่ออยางอื่นไดเลย สื่อมวลชนของรัฐ 
ถาไมทํารายการที่เปนประโยชนตอรัฐก็จะถูกเปลี่ยนผังรายการ ทุกคนก็ตองเอาใจ 
หนังสือพิมพถาไมเขียนเพื่อประโยชนของรัฐบาลก็จะถูกกลั่นแกลง ไมดวยตัดโฆษณา  
ก็ดวยวิธีอ่ืน ๆ เพราะฉะนั้นชวงตลอดระยะเวลาที่ผานมานับตั้งแตป ๒๕๔๔  ป ๒๕๔๕  
ป ๒๕๔๖ ป ๒๕๔๗ ป ๒๕๔๘ ประชาชนอยูภายใตของเท็จจริงหรือขอมูลที่ประชาชน
ไดรับดานเดียวเทานั้นเองครับ ตองยอมรับความเปนจริงวาเมื่อเกิดเอเอสทีวีขึ้นมา 
ประชาชนไดฟ งขอ มูล อีกด านหนึ่ ง  หลายเรื่ องตรงกันข ามกับที่ รั ฐบาลแถลง  
พฤติกรรมตาง ๆ จึงไดเปดเผยออกมา ความจริงถาพูดไปแลวทานประธานที่เคารพครับ 



 ๑๖๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          นภา ๗๔/๒ 
 
กระผมไมบังอาจที่จะหยิบยกวา ขอเท็จจริงเหลานั้นที่ เอเอสทีวีไดนํามาเปดเผย 
ตอนหลังนั้น เปนขอมูลที่ฝายคานในขณะนั้นไดอภิปรายในสภาเกือบทุกเรื่องมาแลว  
แตวาเราไมไดรับการสนับสนุนใหเผยแพรขอความเหลานั้น สื่อของรัฐในขณะนั้นเรียกวา
ไมกลารายงานขาวสาร สิ่งที่พวกเราทําไดก็คือใชรายการออนไลน (Online) ผมตอง 
กราบเรียนเรื่องนี้เพราะวาถาเราเขาใจปญหา รัฐบาลสามารถที่จะลดปญหาบานเมือง 
ลงมาได โดยไมยึดวาสิ่งที่ทํามานั้นถูกตองทั้งหมด หันกลับไปมองวาความจริงมันเกิดจาก
อะไร แลวเราก็แกไขเงื่อนไขที่กอใหเกิดสิ่งเหลานั้น พรอมกับไมสรางเงื่อนไขใหม  
เงื่อนไขเดิมที่ผมกราบเรียนวาเราฟงความขางเดียวตลอดมานั้น ทําใหรัฐบาลในขณะนั้น
สามารถทําอะไรที่ไมถูกตอง แมกระทั่งกฎหมาย ทานประธานที่เคารพครับ การฆา 
ตัดตอน การอุมฆาอันกอใหเกิดปญหาในภาคใต การฆาตัดตอนกรณียาเสพติด  
การละเมิดสิ่งที่กฎหมายหามเอาไวไดเกิดขึ้นหลายเรื่อง จนกระทั่งในที่สุดกลายเปน
เงื่อนไขที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ๆ โดยลําดับ แลวในที่สุดรัฐในขณะนั้นเขาแทรกแซง
องคกรอิสระ แมกระทั่งวุฒิสมาชิก วุฒิสภาสมัยนั้นเปนที่ รูกันวาถูกซื้อไปสวนหนึ่ง 
วุฒิสมาชิกเขายอมรับวาถูกซื้อไปประมาณ ๖๐ กวาคน ที่กินเงินเดือนประจํา--------------- 
 

- ๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๗๕/๑ 
 
เพราะฉะนั้นกระบวนการของสถาบันที่ เปนหลักของบานเมืองจึงเกิดชํารุดทรุดโทรม 
ฝายนิติบัญญัติไมสามารถปฏิบัติหนาที่อยางเต็มภาคภูมิ ขึ้นอยูกับผลประโยชน  
หันมามองฝายบริหาร ไมตองพูดถึงเพราะมีอํานาจอยูแลว ขาราชการถูกแทรกแซงอยางที่
ผมเคยกราบเรียนในสภานี้ จะไมมีเวลาพูดอีก แตกราบเรียนวาองคกรของสวนราชการ
ไดรับกระทบหมด แตวาโดยที่รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ สมัยนั้นมีกระบวนการที่เรียกวา
องคกรตรวจสอบที่เกิดขึ้นใหมคือ องคกรอิสระ ซึ่งมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยองคกรเหลานั้น  องคกรเหลานั้นตอนเริ่มตนดูเหมือนจะปฏิบัติหนาที่ ไดดี  
เพราะรัฐบาลในสมัยกอนนั้นถาจะกลาวไปก็คือสมัยที่ประชาธิปตยเปนรัฐบาล ไมได 
กาวลวงเขาไปแทรกแซงสามารถใชดุลยพินิจไดอยางเต็มภาคภูมิ แตหลังจากนั้น 
ในที่สุดก็ถูกแทรกแซง รัฐบาลสมัยพรรคไทยรักไทยนั้น ตองกราบเรียนขออภัยที่เอยชื่อ 
ไดเขาไปแทรกแซงกระบวนการสรรหาบุคคล จนกระทั่งองคกรเหลานั้นที่เขาเรียกวา 
เปนอัมพฤกษ กระบวนการเหลานี้คือทําใหบานเมืองเราอยูในสภาพที่ เสื่อมโทรม 
อยางนาตกใจ ทานประธานที่เคารพครับ กระผมเริ่มตนสิ่งนี้เพื่อใหเราไดมองเห็นรวมกัน
วาเราจําเปนตองยอมรับความเปนจริงที่เกิดขึ้น และเปนหนาที่เราที่ตองแกไขตอไป วันนี้
ผมเชื่อวาสถานการณใครจะวาอยางไรก็ตาม ผมเชื่อวาสถานการณของกระบวนการ
ประชาธิปไตยนั้นดีกวาในชวงที่กระผมไดกลาวมาแลว องคกรอิสระวันนี้ทําหนาที่ 
ของตัวเองไดอยางสมบูรณมากขึ้น ความพยายามที่จะแทรกแซงไมประสบความสําเร็จ 
เพราะการสรรหาคนเหลานั้นมาเปนองคกรอิสระไมใชผานกระบวนการของพรรคการเมือง 
แตรัฐบาลเปนผูจัดหามา แตแนนอนครับเมื่อคนเหลานี้ไมอยูภายใตอาณัติฝายหนึ่งก็ไม
พอใจ ฝายรัฐบาลเองก็ไมพอใจ ถาทานนายกรัฐมนตรีจําได ทานนายกรัฐมนตรีวิจารณ
ตุลาการรัฐธรรมนูญอยางรุนแรง คดียุบพรรคผมยังจําได ผมยังพูดเลยวานี่ดีนะไมมี
กฎหมายละเมิดอํานาจตุลาการรัฐธรรมนูญ มิฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็โดนถูกเตือนไปแลว 
เพราะทานไปวิจารณการตัดสินคดียุบพรรควาทุเรศ เปนคําตัดสินที่ทุเรศ ซึ่งความจริงแลว
นั่นคือสิ่งที่กระผมเห็นครั้งหนึ่งวาตุลาการรัฐธรรมนูญ แมเกิดขึ้นในสมัยที่มีการยึดอํานาจ
แตไดใชภารกิจหนาที่ของทานเองอยางตรงไปตรงมาอยางที่สุด ซึ่งเราไมเห็นกอนหนานั้น 
องคกรอื่น ๆ ก็เชนเดียวกัน กกต. ก็มีผูวิพากษวิจารณมาก แตกระผมมองดวยแงดีวา 



 ๑๖๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๗๕/๒ 
 
ถึงอยางไร สวนใหญของ กกต. ก็ยังเปนหลัก เพราะอะไรครับ เพราะเขาไมมาจาก
กระบวนการที่นักการเมืองเขาไปแทรกแซงไดมาก กระบวนการอื่นก็เชนเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่จริงแลวในเรื่องโครงสรางของการปกครองบานเมือง เพื่อใหเปนไปโดย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นดูเหมือนวาจะดีขึ้นกวากอนหนานั้น แตวาแลวทําไมถึงมีเหตุราย
รุนแรงเกิดขึ้นอยางที่ทานนายกรัฐมนตรีไดเปรียบเทียบกรณีของการชุมนุมของ 
กลุมพันธมิตรกับกรณีของราชบุรี ทานประธานที่เคารพครับ ความจริงหมอมราชวงศ 
สุขุมพันธุ ไดอธิบาย ทานนิพิฏฐ ก็อธิบายไปแลว แตวาผมอยากใชเร่ืองนี้เปนประโยชน 
ตอรัฐบาล เมื่อเราหวงวาตอไปเหตุการณจะทวีความรุนแรงขึ้น เราหาทางปองกัน กรณีที่
ทานนายกรัฐมนตรีเปรียบเทียบวาเรื่องนั้นไมรุนแรงหรือ แลววันนี้บอกวารุนแรง เร่ืองนั้น
ตายตั้ง ๑๐ คน ๘ คน ไมรุนแรงหรือรุนแรงครับ แตเร่ืองเราเปรียบเทียบไมไดเลย เร่ืองนั้น
เปนเรื่องจับตัวประกัน เร่ืองนี้เปนเรื่องชุมนุม ชุมนุมเรียกรอง เร่ืองที่ราชบุรีนั้นกระผมเอง 
ที่รวมกับผูบัญชาการทหารบก รัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นเขาไปรวมแกวิกฤติ เราตอง
เจรจากับกลุมก็อด อารมี ไมใชคนไทยมาชุมนุมเรียกรองก็อด อารมี เขายึดโรงพยาบาล
ราชบุรีและเจรจาตอรอง มิฉะนั้นจะทํารายหรือเกิดอันตรายกับแพทย คนไข พยาบาล  
ซึ่งมีอยูประมาณเกือบ ๑,๐๐๐ คน ๘๐๐ คนขณะนั้น ถาเราไมเจรจาใหยุติ ตัวประกัน
อาจจะเสียชีวิตหรือเปนอะไรไป รัฐบาลขณะนั้นตองรับผิดชอบ--------------------------------- 
 

- ๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  เพทาย ๗๖/๑ 
 
ที่ประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ กระผมเปนประธาน จึงตองหาขอยุติทันทีวาตองจบ 
ในคืนนี้ แลวก็มอบภารกิจใหผูบัญชาการทหารบก พลเอก สุรยุทธ จุลานนท แกปญหา 
ในคืนนั้น กระผมกไ็ปอยูในพื้นที่ที่โรงพยาบาล ที่หนวยของราชการ แตวาเพื่อไมใหคนราย
เอากรณีกระผมมาเปนขอตอรอง ทางคณะทํางานขอใหกระผมกลับมากรุงเทพฯ  
เพื่อไมใหคนรายขอพูดตอรองกับนายกรัฐมนตรี กระผมกลับมาแลวก็เจรจาทางฝายโนน 
การเจรจาไมสามารถหาขอยุติได แตเพื่อใหจบในคืนนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ดําเนินการรุนแรง ในที่สุดคนรายเสียชีวิตหมด แตตัวประกันรอดหมด ไมนามีความสุขเลย 
แมจะแกปญหาไปไดแตสําหรับเราคนไทยชาวพุทธมีความรูสึกเพื่อนมนุษยตองเสียชีวิต
ไป กระผมกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ กระผมไปทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับ
ผูเสียชีวิตทั้งหมดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดวยตัวกระผมเอง มีความรูสึก แตนั่นคือ
หนาที่ที่ตองทํา แตกรณีที่ทานนายกรัฐมนตรีพูดถึงนั้นคือกรณีของผูชุมนุม กระผม 
กราบเรียนทานประธานเรื่องนี้อยากใหแยกชัดเจน มิฉะนั้นจะพลาดอีกครั้งหนึ่ง  
พลาดไปแลวที่ตากใบ ตากใบก็เอาตัวอยางที่รัฐบาลประชาธิปตยแกปญหา แตกรณี 
ตากใบคือการชุมนุมไมใชจับตัวประกัน เปนการชุมนุมเรียกรอง แตกรณีราชบุรีนั้นเปน
กรณีจับตัวประกัน พลาดไป ๑ วัน ตัวประกันตาย รัฐบาลรับผิดชอบ แตกรณีตากใบนั้น
เปนความผิดพลาดที่ไปเอาวิธีการที่ประชาธิปตยไปทํากับอีกขอเท็จจริงหนึ่ง ผูเสียชีวิต 
ไปถึง ๘๕ ศพ ซึ่งกระผมเคยกราบเรียนทานประธานมาแลวในวันอภิปรายไมไววางใจวา
เร่ืองนี้นายกรัฐมนตรีไมควรบิดเบือนความจริง แตทานก็ตอบวาทานไมรู ทานรูเพียง
เทานั้น เร่ืองนี้ไมใชเปนเรื่องที่คนลมทับกันตาย แตเปนเรื่องที่เจาหนาที่เอาคนไปซอนกัน
บนรถ ซอนกัน ๒ ชั้น ๓ ชั้น มัดมือไขวหลังทับกัน ไมมีอากาศหายใจก็ตายเพราะซอน 
ทับกัน ไมใชลมทับกัน แตทานบอกทานยอมรับวาทานไมรูก็จบ ทานประธานที่เคารพครับ  
ที่กระผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะวาเราอาจจะใชตัวอยางเหลานี้วาวันนี้เรารูสึกวา 
มีเหตุการณดูเหมือนวาจะรุนแรงเกิดขึ้น และรัฐบาลก็วิตกวาแนวโนมจะทวีความรุนแรง
มากขึ้น เมื่อเราไดตัวอยางอยางนี้แลวเราอาจจะไปปรับไดวาถาอยางนั้นเราตอง
ระมัดระวังมากกวาเดิม มิฉะนั้นจะมีปญหาเปนไปตามความหวงใยของรัฐบาลได  
มีผูหยิบยกตัวอยางกรณีชุมนุมแลวก็มีหมาไปกัดชาวบาน บังเอิญวาเวลาหยิบยกตัวอยาง 



 ๑๖๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 เพทาย ๗๖/๒ 
 
ไมพูดใหครบและก็พูดไมจริง เร่ืองพูดไมจริงศาลฎีกาเขาตัดสินมาแลววาผูพูดมีความผิด 
ผมกราบเรียนทานประธาน เร่ืองนี้ก็เปนตัวอยางหนึ่งของการชุมนุมโดยสงบ ชาวบานก็มา
ชุมนุม เขามีสิทธิ กระผมเปนรัฐบาลไมอยากใหชุมนุมเลยครับ แตเขามีสิทธิทําไดโดยสงบ 
เราตองยอมเขา ประชุมอยูเกือบปครับก็ตองยอมครับ แตเผอิญวันหนึ่งเขาปนกําแพง
ทําเนียบฯ ตํารวจตองดูแลและตํารวจเขาก็มีสุนัขตํารวจอยู เขาก็เขาไปดูแล เขาไมได
ปลอยใหสุนัขไปกัดหรอกครับ แตผูชุมนุมบางทานอาจจะคึกคะนองเขาไปเตะหมา 
หรืออะไรก็ตาม สุนัขตํารวจก็กัดให นั่นคือความเปนจริง แตวากรณีนั้นมากที่สุดก็คือการที่
สุนัขกัดชาวบานผมก็เสียใจเรื่องนี้เพราะวาไมมีรัฐบาลชุดไหนหรอกครับอยากใหเกิด
ความรุนแรง กรณีรัฐบาลของทานนายกรัฐมนตรี ผมก็เชื่อวาทานก็อยากแกปญหา 
โดยสันติ โดยสงบ แตวาลึก ๆ ทานตองไปทบทวนวาที่มันเกิดขึ้นเพราะใครเปนคนไปสั่ง 
เปนจริงไหมที่ เขาบอกวาเวลาประกาศนโยบายก็ประกาศอยางนั้น  แต เวลาทํา  
ทําอีกอยางหนึ่ง ตองไปทบทวนดูครับ ถามันเปนอยางนั้นตองรีบหามเพื่อปองกันไมให
เหตุรายทวีความรุนแรงมากขึ้น แตถามันเปนจริงก็ตองมีคนรับผิดชอบ กระผมกราบเรียน
ทานประธานวาเราไมอยากเห็นบานเมืองเรามีปญหา เราไมอยากเห็นความขัดแยง 
ในบานเมืองนี้มีมาก แตเชื่อเถอะครับวาความขัดแยงนั้นไมไดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  
มันไมใชเหมือนเหตุสึนามิ (Tsunami) มันไมใชแผนดินไหว มันเปนเรื่องแคมนุษยสรางขึ้น 
 

- ๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๗๗/๑ 
 
ความขัดแยงในสมัยกอน เราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแลว ๗๖ ป ทานประธานครับ 
คนหนึ่งเลือกตั้งชนะเปนฝายรัฐบาล อีกฝายหนึ่งเปนฝายคาน เคยขัดแยงอยางนี้ไหม ไมมี 
ใครเปนฝายคานก็เปนฝายคาน ใครเปนรัฐบาลก็เปนรัฐบาลไป เขาไมไดขัดแยงอยางนี้ 
แลวทําไมถึงไดเกิดไดความขัดแยงในยุคที่ประชาธิปไตยไดผานมาแลวถึง ๗๖ ป คําตอบ
ก็คือ มนุษยไปสรางความขัดแยงขึ้น ผมตองกราบเรียนทานประธาน เมื่อสักครูนี้ 
ทานสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวดัระยอง พบทานในหองอาหาร เอยขึ้นมาก็ขออภัยทานดวย 
ไมไดขออนุญาต แตวาทานเตือนดวยความหวังดี ทานเตือนวา เมื่อทานเขามาในสภาวันนี ้
กลุมที่ชุมนุมอยูขางนอกถามวา เปนประชาธิปตยหรือเปลา ถาเปนประชาธิปตย 
ก็จะเลนงาน ไมใหเขา ทานเลยบอกกระผมวา ชวยเตือนพรรคพวกประชาธิปตยดวย  
เดี๋ยวกลุมนั้นเขาจะเลนงาน ทานประธานครับ ทําไมเกิดเหตุอยางนี้ขึ้น ความจริงไมใช 
เร่ืองใหม ผมเปนผูแทนราษฎรครั้งนี้ วันที่ไปรับหนังสือรับรองจาก กกต. ก็เจออยางนี้ ผมยัง
แปลกใจวา ผมเปนศัตรูอะไรกับคนเหลานี้ ผมเปนประชาธิปตยเทานั้นเอง แคนี้ตองเปน
ศัตรูกับคนเหลานี้หรือ คําตอบก็คือวา คนเหลานี้เขาจัดตั้งมา เขาสรางขึ้นมาเพื่อใหกอ
ความขัดแย งกับคนอื่ น  แลวก็ขยายอยางที่ เ ราได เห็น  สมัยกอนแท็กซี่  (Taxi)  
เขาไมไดมีพรรค แท็กซี่ใครเปนรัฐบาล เปนฝายคาน เขาก็วิจารณการเมืองดวยความ
ตรงไปตรงมาของแท็กซี่ พี่นองแท็กซี่เราไมเคยแบงวา คุณไมเชียรพรรคไทยรักไทย คุณก็
ขึ้นแท็กซี่ไมได หรือทะเลาะกันกับผูโดยสาร ไมเคยเปนอยางนี้ มันเกิดขึ้นจากการสราง
กลุมคนขึ้นมาเพื่อแบงแยก คุณเปนนักธุรกิจ คุณไมหนุนรัฐบาล คุณทําธุรกิจโดยเสรีไมได 
คุณจะตองถูกแกลง สรรพากรตองตรวจภาษีคุณ ตรวจแลวตรวจเลา ที่พิษณุโลกผมก็เจอ
ดวยตัวเอง แคเดินกับหมอวรงคเทานั้นเอง พอคาคนนั้นก็ถูกสรรพากรตรวจแลวตรวจอีก 
จนกระผมตองไปเรียนทานอธิบดีกรมสรรพากรดวยตัวกระผมเอง ทานอธิบดีกรุณาอยาไป
แกลงเขา เขาไมไดมีอะไร ทานอธิบดีก็บอกผมวา ทานไมไดสั่ง กระผมมาบอกวา  
ผมทราบทานอธิบดีไมไดสั่ง แตลูกนองทานทําอยางนี้ เพราะบังเอิญวาพอคาคนนั้น 
ไปเ ดินกับหมอวรงค  ซึ่ ง เปนประชาธิปตย  อันนี้ ก็ตั วอยาง เล็ก  ๆ  แตตั วอยาง 
ใหญกวานั้นก็คือ นักธุรกิจเขาเกิดความหวาดกลัว ความแตกแยกขัดแยงมันขยายไปจาก 
จุดเล็กเปนจุดยอย จุดใหญมากขึ้น ๆ ในกลุมอาชีพตาง ๆ นาตกใจ เหมือนอยางที่ 



 ๑๗๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๗๗/๒ 
 
ทานวุฒิสมาชิกระยองไดเตือนไว กระผมจึงอยากกราบเรียนทานประธานวา รัฐบาล 
ขอความเห็นในเรื่องของการแกปญหานั้น เราก็ใชโอกาสนี้ใหเปนประโยชน นอกเหนือจาก
สถานการณที่ เกิดขึ้นเฉพาะหนาแลว  ทําไมเราไมคิดอนาคตดวย  เพราะถึงแม 
เราแกปญหาของกลุมพันธมิตรจบไปแลว ขางหนากระผมไมแนใจเลยครับวาเรื่องมัน 
จะจบ ถายังมีทัศนคติและแบงแยกอยางที่ดําเนินมาหลายปตอเนื่องมาจนปจจุบันนี้ 
นั่นเปนเรื่องหนึ่งนะครับ 
  อีกประการหนึ่งทานประธานที่เคารพครับ กระผมคิดวากลุมผูชุมนุมเขามี
จุด ๆ หนึ่งที่พูดเมื่อไรก็ตาม เราทั้งหลายที่รักประชาธิปไตย ทานประธานหรือกระผม
จะตองยอมรับวา ปจจุบันนี้การเมืองมันเปลี่ยนไปมาก ใครที่คิดวาขอใหชนะเลือกตั้ง  
โกงมาก็ได ซื้อเสียงมาก็ได แลวเอาเปนความชอบธรรมวา ผมมาจากการเลือกตั้ง ขาพเจา 
มาจากการเลือกตั้ง ขณะนี้มีการพิจารณาไตรตรองโดยละเอียดมากขึ้นวา คุณมาดวย
ความชอบธรรมไหม เพราะถาหากวาการเลือกตั้ง หมายถึงวา ซื้อก็ได โกงก็ได อยางนี้ 
มันไมไดดีไปกวาเผด็จการ มันไมไดดีไปกวารัฐบาลทรราช จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง 
ใหความสําคัญกับเ ร่ืองนี้  เ ร่ืองนี้ เปนเรื่องใหญ  ไมใช เฉพาะหนา  ที่ เขาเรียกรอง  
แตมันเปนอนาคตของบานเมือง ที่เราจะตองตระหนักรวมกันวา เราจะแกปญหานี้ 
ไดอยางไร รัฐบาลในฐานะผูปฏิบัติ จะตองตระหนักถึงเรื่องนี้ สุดทายทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผมคิดวาเงื่อนไขที่เกิดขึ้นใหม ๆ อันเปนมูลเหตุที่กอใหเกิดความรูสึก 
ไมพอใจ มีการชุมนุมประทวงเรียกรอง คือการทาทายในสิ่งที่ไมควรจะทาทาย ทานไมได
ทําผิดกฎหมายหรอกครับ การที่ตั้งบุคคลซึ่งเปนพวกของทาน ไมผิดกฎหมายหรอกครับ--- 
 

- ๗๘/๑ 
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แมกระทั่งนายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการของคณะกรรมการของบริษัทการบินไทย ซึ่งเปน
เจาของบริษัทที่ใหโฆษณาแกทานในการทํารายการโทรทัศน ไมผิดกฎหมาย แตเหมาะสม
หรือครับ หรือการที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตั้งคณะกรรมการในธนาคาร 
แหงประเทศไทยขึ้นมา บุคคลซึ่งกระผมรู เพราะวาสมัยกระผมเปนรัฐบาล คนนั้นถูก  
ก.พ. ลงมติใหออกแตก็มาชวยกันตอนหลัง รัฐบาลสมัยตอมาก็ชวยกัน แลวคนเหลานั้น
เอาเขามาเปนคณะกรรมการเปนหลักของบานเมือง ของธนาคารแหงประเทศไทย 
ที่ทานกรณ จาติกวณิช ก็พยายามเรียกรอง ทานลองทบทวนดูสิครับ นี่เปนตัวอยางเพียง  
๒ ตัวอยางที่กระผมยกขึ้นมา มีอีกมากมาย รวมทั้งขาราชการที่กําลังแตงตั้งใหม  
ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนเงื่อนไขใหมที่กอใหเกิดความไมพอใจ และความไมพอใจนี้ 
มันไมเหมือนอดีตแลว ขณะนี้มันมีการแสดงออกมาก มีสื่อที่เปนตัวสะทอนออกไดมาก 
จําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองลดสิ่งเหลานี้  
  โดยสรุปทานประธานที่เคารพครับ กระผมคิดวานอกเหนือจากประเด็นที่
คุณจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ไดกราบเรียนทานประธานในการเสนอความเห็นในการแกไข
ปญหาแลว กระผมมีเพิ่มเติมก็คือกรณีของการใหขอมูลที่เปนความจริง รัฐบาลตอง 
ไมโกหก ตองไมบิดเบือน ความจริงเปนอยางไรตองเปนอยางนั้น อยาไปบิดเบือน  
อยาบิดเบือนเพียงเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ อยาบิดเบือนเพื่อประโยชนในการ 
ที่จะแกตัว ตองใหความจริง แลวความรูสึกชิงชังโกธรแคนก็จะไมมี อยาไปเลือกปฏิบัติ
ครับ ทานตองปฏิบัติตอประชาชนทั้งประเทศวาเขาคือเจาของประเทศ นายกรัฐมนตรีก็ได
พูดถึงคน  ๖๓  ลานคน   และทานบอกวากลุมชุมนุมหยิบมือเดียว  และทานบอก 
คนเหลานั้นเหมือนหุน สั่งใหทําอยางไรก็เปนอยางนั้น ไมใชหรอกครับ ทําไมเราจะไมรู 
พวกเราอยูในพื้นที่คนมาชุมนุม บานกระผมก็เหมือนกัน เขาก็มาชุมนุม เขาก็ไปบอก  
ถามวาไปอยางไร ก็บอกเอารถกันไป ไมมีใครใหเงินหรอกครับ มาเอง อยาเขาใจวา 
คนเหลานี้คือหุน เขาคิดของเขาเอง เขาตั้งใจของเขาเอง และเขาก็มีความไมพอใจ 
ในหลายเรื่อง ถารัฐบาลเห็นวาความไมพอใจนั้นเปนสิ่งที่ไมจริง รัฐบาลก็ตองชี้แจง  
การชี้แจงไมเสียหายอะไร เพียงแตวาอยาบิดเบือนความจริง นั่นก็เปนอีกประการหนึ่งที่จะ
กราบเรียนทานประธาน ทานประธานที่เคารพครับ กระผมหวังอยางยิ่งวานอกเหนือจาก 



 ๑๗๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๗๘/๒ 
 
ประเด็นที่กระผมไดกราบเรียนตอเนื่องจากที่ทานจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ไดกลาวมาแลว 
ทานหัวหนาพรรคประชาธิปตยก็คงจะไดเสนอความเห็นที่เปนประโยชนในการแกปญหา
ตอไป  ขอใหที่ประชุมนี้ก รุณาอยาถือวาเราประชุมเพื่อมาอภิปรายดาพันธมิตร  
หรือเพื่อที่จะหาจําเลยในกรณีที่เกิดขึ้น เหนือสิ่งอื่นใดไมวาถูกหรือผิดรัฐบาลตองเปน
ผูรับผิดชอบ ถาถูก รัฐบาลก็ไดดิบไดดีไป ถาพลาด รัฐบาลก็ตองรับผิดชอบ เพราะรัฐบาล
คือฝายบริหาร วันนี้อยาลืมวารัฐบาลเสนอญัตติเองเพื่อขอความเห็นจากพวกเรา  
และหนาที่เราก็คือประมวลความเห็นเทาที่จะหาไดในการแกปญหาใหกับทานตอไป 
ขอขอบพระคุณทานประธาน 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานรัฐสภา )   :  ขอบคุณครับ  เชิญ  ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี 
  นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหม)  :  ขอบพระคุณทานที่ปรึกษา เรียกตําแหนงไมถูก ของพรรคประชาธิปตย  
คุณชวน หลีกภัย ผมจะบอกใหฟงนะครับ ฟงดูก็เรียบรอยดีทุกประการ แตในความ
เรียบรอยที่อภิปรายกันมานั้นฟงดูถาเกิดกลืนกันไปก็ไมเปนไร แตผมเห็นวาตองเปนไร 
อยางกรณีที่บอกวาไปแตงตั้งเอาบริษัทที่โฆษณา พริกไทยตรามือนั่นแหละครับ ไปเปน
กรรมการการบินไทย สภาอุตสาหกรรมเขาสงมา เขาคัดเลือกกันมา เขาทําหนังสือสงตัว
กันมา เขาเปนสภาอุตสาหกรรม เขามาของเขาอยางนั้น บังเอิญคนที่เขาไปเปนกรรมการ 
เปนบริษัทที่เคยเปนสปอนเซอร (Sponsor) ไปเปนสปอนเซอรรายการอยู เทานั้นครับ 
เอาไปโฆษณาวากลาวกันใหญ ทานอดีตนายกรัฐมนตรีก็เอาขอมูลนี้มาใชดวย ตรวจสอบ
ดูเถอะครับ เปนเรื่องที่วาผมไมอาจจะพูดวาอยางไรถูก แตก็ไมเคยไดคาดคิดวาทานอดีต
นายกรัฐมนตรีจะเอาขอมูลที่มันไมตรงกับความจริงอยางนี้มาใชดวย ขอบคุณครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญคุณเกียรติกร พากเพียรศิลป  
 

- ๗๙/๑ 
 
 



 ๑๗๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส .นิติบัญญัติ)           วัชรี ๗๙/๑ 
 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน)  :   
ทานประธาน ขออนุญาตครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ไมอนุญาตครับ 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน)  :   
ใชสิทธิพาดพิง นายชวน หลีกภัย กลาวหาวาผมพูดเท็จ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ไมอนุญาต 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน)  :   
เสียหายครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ไมเสียหายตรงไหน 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน)  :   
ก็กรณีหมากัดม็อบ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เรื่องมันไปดีแลวคุณจตุพร 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน)  :   
ทานประธานที่เคารพ ผมไมไดพูดบนหลักที่ไมมีหลักฐาน พรรคประชาธิปตยเคยรองผมที่ 
กกต. ดวย และ กกต. ก็วินิจฉัยวาเรื่องนี้ เปนเรื่องจริง เปนการพูดตามขอเท็จจริง  
ในหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันเสารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ยอนรอยตีม็อบ ๔ รัฐบาล 
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๒ เจาหนาที่ตํารวจปลอยใหสุนัขตํารวจ ๔ ตัว กระโจนเขากัดม็อบ
สมัชชาคนจนที่เดินทางมาเรียกรองใหรัฐบาลพยุงราคามันสําปะหลังที่หนาทําเนียบ
รัฐบาล ยังผลใหเกษตรกรจํานวน ๑๓ ราย ถูกกัดไดรับบาดเจ็บมากบางนอยบาง 
เหตุการณหมากัดม็อบกลายเปนปจจัยสงผลใหพรรครัฐบาลตอมากวาดที่นั่งถลมทลาย
ในสมัยตอมา กลายเปนตราบาปติดตัวพรรคประชาธิปตยมายาวนานจนถึงทุกวันนี้  
ถาเห็นวาถอยความนี้ไมจริงก็ไปฟองหนังสือพิมพมติชน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ไมฟอง ไมรอง เชิญนั่งลงเถอะครับ 
คือเร่ืองนี้เขารูกันนานแลว ขอเชิญคุณเกียรติกร พากเพียรศิลป พรรคมัชฌิมาธิปไตย  
เชิญครับ 
 



 ๑๗๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๗๙/๒ 
 
  นายเกียรติกร พากเพียรศิลป สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ปราจีนบุรี)  :  
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม เกียรติกร พากเพียรศิลป ส.ส. พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
ในนามรัฐสภา วันนี้นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีไดเสนอเรื่อง ขออภิปรายทั่วไปใหสมาชิก
รัฐสภา ใหอภิปรายเกี่ยวกับปญหาการชุมนุม ซึ่งวันนี้ปญหาการชุมนุมของบานเรา 
ทุกวันนี้มีปญหาอยางมากทุกเรื่อง ทุกวันนี้ประชาชนทั่วทั้งประเทศไทยทุกหัวระแหง 
ไปที่ไหนก็บนแตเร่ืองปญหาของบานเมือง เร่ืองการทํางานของบานเมือง เร่ืองพันธมิตร 
ผมไมไดวาพันธมิตร เดี๋ยวผมจะกลับบานไมได ปญหาคือวาตอนนี้มันมีความขัดแยง
ระหวางรัฐบาลกับพันธมิตร นักวิชาการหลายคนไดเสนอทางแก ทางแกไขที่ดีที่กระผม
อยากจะเสนอนั้นก็คือเงื่อนไขของแตละฝาย รัฐบาลมีเงื่อนไขอะไร พันธมิตรมีเงื่อนไข
อะไร ความตองการของทั้ง ๒ ฝายตองการอะไร ปญหาตรงนี้เลยเปนฉนวนทําให ๒ ฝาย
แตกแยก ผมเขาใจ พันธมิตรก็ตองการใหนายกรัฐมนตรีลาออก พันธมิตรนั้นไดชุมนุม 
กันมาตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ซึ่งรัฐบาลทานสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ไดทํางานมาสักระยะหนึ่ง ก็มีการเดินขบวนขับไลที่สะพาน 
มัฆวานรังสรรควาเปนหุนเชิด ซึ่งผมเขาใจเรื่องนี้วามันเปนเรื่องละเอียดออน เปนเรื่องที่
สืบเนื่องกันมาตั้งแตสมัยอดีตพรรคไทยรักไทย ปญหาก็คือวามีความขัดแยงกันมา 
เนิ่นนานเมื่อพรรคพลังประชาชนไดเสียงขางมากจากพรรครวมรัฐบาล  ๖ พรรค  
ซึ่ งประชาชนเลือกมา  ทุกคนในสภาแหงนี้ เปนทั้ ง  ส .ส .  ส .ว .  เลือกตั้ ง  สรรหา  
ทุกคนรักประเทศชาติหมด รักประชาชนหมด ทุกคน ทํางานเพื่อประชาชน ทํางาน 
เพื่อพระเจาอยูหัว วันนี้เปนวันดีวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนทุกสภารวมกันคิด รวมกันแกไข
เพื่อใหบานเมืองไปได ผมก็อยากจะใหในวันนี้ทางพันธมิตรและผูชุมนุมที่ฟงอยู 
เห็นใจรัฐบาลบาง เห็นใจทุกคนที่ทําหนาที่ของสมาชิก สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรี  ทุกคนตั้ งใจจริงทํางานเพื่อชาติบานเมือง  แตความขัดแยง 
เกิดจากไหน--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๐/๑ 
 



 ๑๗๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริวรรณ ๘๐/๑ 
 
เกิดจากการพูดบนเวที การพูดของพวกเรา ผมไมโทษใคร เพราะการพูดถาใสราย 
ปายสีกัน คนฟงถาไมเขาใจก็จะเห็นดวย เหมือนเราดูละครรักนางเอก เกลียดตัวอิจฉา  
ไปเดินตลาดไมได นี่คือเร่ืองจริงของคน เพราะคนเราความรูไมเทากัน แตทุกคนมีความดี 
รักพระเจาอยูหัวเทากัน ความรูความสามารถของทุกคนในที่นี้ บางคนอาจจะเรียนสูง 
ถึ งดอกเตอร  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  รองศาสตราจารย  แตบางครั้ งความรู 
เยอะมากก็ตาม ความคิดเห็นยังไมตรงกันเลย นักวิชาการบางทีบอกวาทานจบสถาบัน
อะไรมีการแบงชั้นวรรณะสถาบันอีก สีแดง สีขาว ผมเขาใจผมอยูสภานี้ผมฟงพวกทุกฝาย 
ทั้งประชาธิปตย  ทั้ งพลังประชาชน  ทุกพรรค  ทุกคนตั้ งใจทําเพื่อชาติบานเมือง 
แตบางอยางเราก็เขาใจในเหตุผล ความขัดแยงครั้งนี้เปนความขัดแยงที่ประชาชน 
ทั้งประเทศ ๖๓ ลานคน จองมองสมาชิกรัฐสภาเราอยูวาจะเดินไปทางไหน จะแกอยางไร 
ผมก็อยากใหทุกคนทั้งคณะพันธมิตร นักวิชาการ พรรครวมรัฐบาล พรรคฝายคาน 
วุฒิสภา มาคุยกันตกลงกันวาสิ่งที่ผูชุมนุมไดไปบุกทําเนียบ ยึดทําเนียบตองถามเขาวา 
จะยึดไวกี่ป จะยึดอีกนานเทาไรและตองการอะไร เพราะวาทางรัฐบาลตองหาที่ทํางาน
ใหมไหม เพราะวาที่ทํางานไมมีที่แลวก็อยากใหพวกเรามาศึกษารวมกันวาจะทําอยางไร
ใหการเมืองเดินไปได ผมคิดวาตอนนี้ถาเรามายุมาแหย มีกลุมพันธมิตร กลุม นปก.  
จับมาชนกันคนที่เดือดรอนก็คือประชาชน ผมสงสาร บางทีรถไฟไมไดวิ่ง เครื่องบิน 
โดนไมใหขึ้น คนตางชาติมาเที่ยวบานเราสับสน งง วันนี้ยังนั่งเครื่องบินกลับบานไดเลย
ภูเก็ต วันนี้ลงไมไดแลว คือมันเปนการเปลี่ยนแปลงที่ไวมากเพียงวันสองวันบานเมืองเรา
เปลี่ยนแปลงไดถึงขนาดนี้ ผมอยากเรียนทานประธานถึงสมาชิกทุกคนและคณะรัฐมนตรี
ที่ทานนายกรัฐมนตรีไดเสนอญัตตินี้เขามาเพื่อจะใหชาวบานทั่วประเทศไดมีความรูสึกวา
เราถอยกันไดไหม ทุกคนหยุดทําเพื่อพระเจาอยูหัวของเรา ผมม่ันใจเจาฟาเจาแผนดิน 
ก็รับฟงเราอยู แลวก็หนักใจ หนักใจประเทศชาติที่มีความขัดแยง แตทานสูงสุดแลว  
เราเปนตัวแทนสภานิติบัญญัติของสภาแหงนี้ชวยกันแกไข ชวยรัฐบาล แตจะทําอยางไร
ใหมันสําเร็จ สิ่งนี้เปนสิ่งที่ยากถาพวกเราไมจับมือกันมัวแตมาทะเลาะกัน คนทั้งประเทศ
มองดูอยู เอาเรื่องเกามาเลาใหม เราอยากเดินไปขางหนาเรื่องอดีตมันก็คืออดีต  
แตปจจุบันนี้จะทําอยางไรใหมันดีขึ้น นี่คือสิ่งสําคัญ ชาวบานเขาเบื่อที่วาวัน ๆ มีแตเร่ือง  



 ๑๗๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                   ศิริวรรณ ๘๐/๒ 
 
ทีแรกที่เอ็นบีทีโดนบุก ผมตกใจ นี่หนังหรือ หรือเปนการแสดงหนัง นี่มันเรื่องจริงคือทําให
คนนี่แปลกวาประเทศไทยตั้งแตเกิดมาเด็กก็เห็นผมโตมาปานนี้ก็ไมเคยเห็น อยางนี้ตั้งแต
เกิดมาในชีวิต มีการบุก เอ็นบีที บุกทําเนียบ ยึดทําเนียบแลวตอสูกัน ผมไมอยากให 
เลือดตกยางออก ไมอยากใหใครเลือดออกแมแตหยดเดียว แลวพวกเราตองชวยกัน 
อยาอยูฝายไหนฝายใด อยูฝายประชาชน อยูฝายประเทศชาติเปนสิ่งที่ด ีเพราะฉะนั้นผมก็
อยากใหทุกพรรค ทั้ง ๒ พรรค เร่ืองอดีตเรื่องเกา ๆ แลวคิดเรื่องใหมทําใหม บานเมือง 
จะไดเดินตอไปได สิ่งที่ผมอยากเสนอนะครับ------------------------------------------------------ 
 
                  - ๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ณัฐชนก ๘๑/๑ 
 
สิ่งที่ผมอยากเสนอคือเรื่องรัฐธรรมนูญ ครั้งแรกเลยที่กลุมประชาชนพันธมิตรมีเร่ืองที่วา
ขับไลรัฐบาลชุดนี้ก็คือแกไขรัฐธรรมนูญ คือมาตรา ๒๓๗ กับมาตรา ๓๐๙ ซึ่งมีพรรค 
ที่โดนคดีนี้อยู ซึ่งพรรคผมก็โดนอยูดวย ผมเขาใจ แตเหตุเร่ิมตนคือแกไขรัฐธรรมนูญ  
แตทางพรรคพลังประชาชน เปนนโยบายของเขาตอนเขาหาเสียง พรรคผมไมไดหาเสียง
นโยบายนี้ แตที่บานผมปราจีนบุรีก็โหวต (Vote) ใหมีการเลือกตั้งเพราะอะไร เพราะวา
ตอนที่ยุค คมช. เปนรัฐบาล บานเมืองเราก็แยอยูแลว เขาอยากใหมีการเลือกตั้ง อยากให
มี ส.ส. อยากใหมี ส.ว. อยากใหมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม แตพอมีไมเทาไร แค ๓ – ๔ เดือน 
ปญหาเกิดขึ้นอีกแลว ชาวไร ชาวนา ชาวสวน ชาวบาน รากหญา รองไหกันทุกคน  
กลับไปบาน ผมกลับบานทั้งทีมีแตถามวาจะยุบสภาเมื่อไร จะยุบพรรคเมื่อไร ผมบอกวา
เพิ่งเปนได ๗ เดือนเอง จะเลือกตั้งใหมก็คงตายแลว ทําหนาที่ยังไมสมบูรณเลย  
ทุกคนกลัว ผมม่ันใจ ส.ส. ทุกคนกลัวการยุบสภา แตผมม่ันใจครับนายกรัฐมนตรีคนนี้ 
ทานสมัคร สุนทรเวช ทานเปนคนตรงครับ พูดคําไหนคํานั้นเพื่อกําลังใจใหกับ ส.ส. ทุกคน
วาจะไดอยูตอไปอีก  
  อีก เรื่ องหนึ่ งคือ เ รื่ อ งที่  ส .ว .  บางทาน  ผมไม ได เอยนามนะครับ  
ทุกทานที่มาจากการสรรหาหรือมาจากการเลือกตั้ ง  ผมคิดวาทุกทานมีความรู
ความสามารถ แตบางครั้งผมเห็นทางสื่อ บางครั้งก็มีปญหากัน ผมอยากใหทุกคนทุกวันนี้
ที่ มี ชื่ อ เสี ยง  ที่ ทุ กคนนับถือจับ มือกันสั กครั้ งหนึ่ ง ใหถึ งวันพอให ได  ๑๑๖  วัน 
ที่ทานนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช ไดจัดขึ้น ซึ่งในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ผมยังมั่นใจเลย
วางานนั้นจะเกิดขึ้นที่ทําเนียบ แตทางรัฐบาลเรา ทางทานสมัครยังถอยมาจัดที่สวนอัมพร 
ซึ่ ง เป น งาน เจ าฟ า เ จ าแผนดิน  ถ าผม เปนคนหนึ่ งที่ เ ดิ นขบวนในนั้ นผมต อ ง 
กลับมาบาน เพราะผมรักพระเจาอยูหัว เพราะเปนงานของเจาฟาเจาแผนดิน แตผมเขาใจ 
เพราะวาทางพันธมิตรเขาไปแลวครับ คงจะใหคนออกก็คงลําบาก เพราะทําเนียบรัฐบาล
ไมได เขางาย  ๆ  คนไมเคยเขาก็อยากเขา  ทีนี้ เขาเขาไปแลวก็อยากอยู  ธรรมดา 
ทําเนียบรัฐบาลไมมีบัตรเขาไมได แตเขาพังประตูเขาไป เขาก็ภูมิใจ เขาก็อยากจะอยู 
อยากจะเขาไปเปดหองนายกรัฐมนตรี อยากจะนั่งโตะนายกรัฐมนตรีบาง ผมก็กลัววา 
สักวันหนึ่งถาเขามาสภาเราจะทําอยางไรกัน แลวพวกผมจะไปอยูที่ไหน เวลาประชุมสภา 



 ๑๗๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๘๑/๒ 
 
ผมจะไปนั่งตรงไหน สภาใหมก็ยังสรางไมไดอีก มีปญหาอีก ทานประธานสภาก็จะ 
เสนอสราง นักเรียนก็มาเต็มสภาเลย หามสราง แลวเกิดอีก ๒ วัน พันธมิตรบอกมา 
สภาผูแทนราษฎรหนอย ๒ สภาเลย เต็มเลย พันธมิตรนั่งเต็มหมดเลย แลวพวกเราจะ 
ไปอยูตรงไหนกัน ประชุมที่ไหนละทีนี้ทานประธาน ก็ฝากทานประธานวาพันธมิตรก็ไมได
ผิดอะไร เพราะวาเขาทําตามหนาที่ของระบอบประชาธิปไตยในมาตรา ๖๓ แตบางครั้ง
ทานก็ควรจะตองรูวาทานมีความรูความสามารถ บางสิ่งที่ทําในสายตาของประชาชน
บางครั้งก็มากเกินไป ซึ่งการบุกทําเนียบซึ่งเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสภาเรา ของคณะรัฐมนตรี
เรา ของผูบริหารทุกคนที่ผานมา ทุก ๆ คนอยากอยูในสภา ทําเนียบรัฐบาล ทุกคนอยาก  
กวาจะไดมาเปนมันไมใชของงาย แตเราก็อยากจะขอรองทุกทานชวยบานเมืองเรา  
ชวยเจาฟาเจาแผนดินเรา ชวยราษฎรทั้งประเทศ ๖๓ ลานคน รอความหวังจากรัฐบาล 
ชุดนี้อยู ถามวาจะแกไขอยางไร---------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริลักษณ ๘๒/๑ 
 
ทางเลือกของกลุมพันธมิตรนะครับ ก็คืออยากใหทานสมัคร สุนทรเวช ลาออก แตผมจะ
ตอบสมมุติถาผมเปนนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช ขอโทษ ถาผมบอกวา ถาผมลาออก 
แลวทานจะกลับไปไหม ผมอยากจะถามทางพันธมิตรเหมือนกันวา ถาทานสมัครบอกวา
ผมไมเปนนายกรัฐมนตรีก็ได แลวทานเลิกไดไหมทําเพื่อประเทศชาติ ผมวาอนุสาวรียของ
นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช เกิดขึ้นแนในประเทศไทยนะครับ แตคิดวาคงเปนไปไมได 
เพราะวาทานนายกรัฐมนตรีของเรามีความเขมแข็งแตทุกคนในสภาแหงนี้นะครับ บอกวา
ฝากหนอย ฝากทานนายกรัฐมนตรีหนอยวาขอรองเลย อยายุบสภาเลย ขอบคุณมากครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ ตอไป เชิญคุณดนุพร 
ปุณณกันต ครับ เชิญ 
  นายสุรพงษ สืบวงศลี (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การคลัง)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตใชสิทธิพาดพิงครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญ 
  นายสุรพงษ สืบวงศลี (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การคลัง)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม นายสุรพงษ สืบวงศลี  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ขออนุญาตใชสิทธิพาดพิง 
ที่ทานประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตย เมื่อสักครูนี้ทานไดพูดวารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังไดมีการแตงตั้งผูที่ ก.พ. ไดใหออกจากราชการเปนกรรมการธนาคาร
แหงประเทศไทย ผมเกรงวาจะมีการบันทึกไปในบันทึกการประชุมของสภาแหงนี้แลว 
จะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อน เพราะวากรรมการธนาคารแหงประเทศไทยที่ผานจาก 
การสรรหามีทั้ งหมด  ๖  ทาน  ก็คือคุณพรชัย  นุชสุวรรณ  คุณวุฒิพันธ  วิชัย รัตน  
พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษสุวรรณ ดอกเตอรคณิต แสงสุพรรณ คุณจรุง หนูขวัญ และ
คุณชัยเกษม นิติสริิ ทั้งหมด ๖ ทานนี้ไมมีใครที่ถูกใหออกจากราชการ ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ เชิญคุณดนุพร พาดไป
พาดมาสวางก็ยังไมไดเ ร่ือง เชิญครับคุณสมเกียรติ เชิญ ผมอยากใหพูดนานแลว 
เชิญครับ 
 



 ๑๘๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริลักษณ ๘๒/๒ 
 
  นายสมเกียรติ พงษไพบูลย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :   
ขออนุญาตพาดพิงสั้น ๆ ผม สมเกียรติ พงษไพบูลย พรรคประชาธิปตย สมาชิกรัฐสภา 
ผมตองขอขอบคุณทานสมาชิกที่กรุณากลาวถึงพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
ทั้ง ๒ ดานทั้งดานที่เขาใจและดานที่พยายามจะเขาใจ ผมจะขอจดจําการอภิปราย 
ของทานไปอยางยาวนานนะครับ ถึงการพาดพิงถึงกระบวนการภาคประชาชนคราวนี้  
ผมอยากจะเรียนวาตามที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติจากจังหวัดนครสวรรคไดพาดพิง 
ถึงชื่อผมวามีความตองการอะไร ผมก็อยากจะบอกสั้นเพียงนาทีเดียว วาเราคิดวาวิกฤติ
ของชาติจะหมดตั้งแตวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แลว เพราะวากฎหมายรัฐธรรมนูญ 
เปนกฎหมายสูงสุดถาใครทําผิดรัฐธรรมนูญตองแสดงความรับผิดชอบสูงสุดที่เรียกวา  
สปริต (Spirit) ทางการเมือง เมื่อรัฐบาลไดมอบหมายใหรัฐมนตรีตางประเทศไปลงนาม 
ในแถลงการณรวมที่ปารีสเร่ืองเขาพระวิหารวันที่ ๒๒ พฤษภาคมปนี้ แลวก็มีมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ มิถุนายน แลววันที่ ๑๘ มิถุนายนลงนามในแถลงการณรวม 
รัฐบาลบอกวาไมจําเปนตองนําเสนอตอรัฐสภา เราก็คิดวารัฐบาลทําถูกกฎหมายแลว  
แตเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคมปนี้ศาลรัฐธรรมนูญไดมีมติ ๘ ตอ ๑ วารัฐบาลกระทําผิด
กฎหมายสูงสุดของประเทศ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วันนั้นแกนนําพันธมิตรเตรียม
ประชุมเพื่อสลายแลว คิดวารัฐบาลทั้ง ๓๕ คนจะแสดงความรับผิดชอบสูงสุดในการ
กระทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๙๐  ครับ  อันนี้ เปนเจตนารมณแท  ๆ  
เลย  อยากจะเรี ยนบอกท านสมาชิก ไว ว า เมื่ อทํ าผิดในอธิปไตยทางดินแดน  
แลวศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนศาลสูงสุด ผมขออนุญาตทานอานแลวก็จบเลย มาตรา ๒๑๖ 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล  
และองคกรอื่นของรัฐ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแปดตอหนึ่งในวันที่ ๘ กรกฎาคม
นั้น ไมมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีเลยหรือ ตามมาตรา ๒๑๖ ------------------------------------- 
 

- ๘๓/๑ 
 
 



 ๑๘๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       ศิริลักษณ (๒) ๘๓/๑ 
 
นี่คือน้ําใสใจจริงของพันธมิตรที่อยากจะย้ําเตือนถึงจุดยืนของพันธมิตรวาหากรัฐบาล  
๓๕ คน แสดงสปริตสูงสุดเกี่ยวกับอธิปไตยทางดินแดนที่ไดนําเรื่องเขาสูรัฐสภาแลว 
ก็ปวยการที่พันธมิตรจะตองชุมนุมตอไป ดวยความเคารพอยางสูง ตอทานสมาชิก  
ตอสมาชิกรัฐสภานี้ ผมจะจําคําอภิปรายของทานไปอยางยาวนาน ขอบคุณมากครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  คุณบุญยอด 
  นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เชียงราย)  :   
ทานประธานครับ ขออนุญาต ทางนี้ครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ เห็นแลวครับ 
  นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เชียงราย)  :   
ทานประธานครับ  ผม  พิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน  สมาชิกรัฐสภา  ทานประธานครับ 
ทานผูอภิปรายไปเมื่อสักครูนี้  ทานไม เคยติดบัตรแสดงตนเขาหองประชุมเลย  
สักครั้งเลยนะครบั ทานประธานชวยพิจารณาดวยครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ ก็พิจารณาแลวครับ เพราะวา
รายชื่อเขาปดประกาศไววาใครลง ใครไมลงอยูขางหนา มีหมดแลว เชิญคุณบุญยอดสั้น ๆ 
นะครับ 
  นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เชียงราย)  :   
ทานประธานครับ บัตรติดหนาอกครับ บตัรแสดงตนที่ติดหนาอกที่เขาหองประชุม 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ทานไมแสดงตัววาเปนผูแทนราษฎร 
  นายสมเกียรติ พงษไพบูลย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :   
ขออนุญาตนิดเดียวครับ บัตรผมเสีย เพิ่งเสียเมื่อตอนนั่งกับอาจารยไกรศักดิ์ มันเสียจริง ๆ 
มันหลุดก็ใสกระเปาไว ผมยังแสดงตนแตมันอยูในกระเปาครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เสียก็รีบแก ถาทานอยากเปน
ผูแทนราษฎรอยูก็รีบแก เชิญคุณบุญยอดครับ 
 
 



 ๑๘๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       ศิริลักษณ (๒) ๘๓/๒ 
 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
ขอบคุณทานประธานครับ ทานประธานที่เคารพครับ บุญยอด สุขถิ่นไทย สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  เขต  ๔  พรรคประชาธิปตย  ผมตองขออนุญาต 
ทานประธานใช เวลาในสภาแหงนี้ เพียงสั้น  ๆ  เทานั้นเองครับ  เปนสิทธิพาดพิง  
จากทานสมาชิกอาวุโสซึ่งไดกรุณาไดพูดถึงผมวาผมเปนแกนนําพันธมิตรนะครับ ผมตอง
ขออนุญาตชี้แจงตอสภา แลวก็ชี้แจงตอประชาชนวาผมไมบังอาจที่จะไดเปนแกนนํา
พันธมิตรหรอกครับ ตําแหนงนั้นเปนตําแหนงที่สูงสง และก็ไมใชเร่ืองงายที่จะไดเปน 
แบบนั้น ผมก็ขออนุญาตเพียงแควาเรื่องของพันธมิตรและตัวผมนั้นก็เปนคนละเรื่องกัน 
เราทํางานกันคนละเวทีอยูแลวนะครับ จุดประสงคจุดมุงหมายอาจจะเหมือนกัน ที่วา 
เราจะตองตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นก็ขอใหทานไดเขาใจ
ตามนี้นะครับ ผมไมขออนุญาตที่จะใชเวลาในสภาแหงนี้ เพราะวาผมเชื่อวาทุกคน
อยากจะฟงวานายกรัฐมนตรีในวันนี้ทานจะรับคําปรึกษาจากทางสมาชิกสภาทั้ง ๒ สภา
นั้นไปอยางไรบาง ซึ่งเทาที่ผานมาในวันนี้เรายังไมเคยไดยินอะไรเลยจากนายกรัฐมนตรีวา
ทานไดประโยชนอะไรจากการประชุมนี้ ขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ ขอบคุณครับ เชิญคุณดนุพร 
ปุณณกันต ๑๐ นาที ครับ 
  นายดนุพร ปุณณกันต สมาชิสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :   
ทานประธานรัฐสภาครับ ผม ดนุพร ปุณณกนัต สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ในการประชุมสมาชิกรัฐสภาในวันนี้ แนนอน
ครับวาพวกเราทุกคนนั้นไดทําตามรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๗๙ และคงตองขอกราบขอบพระคุณทานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
ทุกทานที่ไดใหความสําคัญกับสภาผูแทนราษฎร สภาที่มีวุฒิสภาเปนองคประกอบดวย 
แนนอนครับวาเหตุผลของการประชุมในวันนี้ก็เพราะวามีกลุมของประชาชนไดกอตัวขึ้น
เพื่ อขับไล รัฐบาลเมื่ อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ในฐานะที่ผมเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรของกรุงเทพมหานคร คงจะปฏิเสธไมไดวาการชุมนุมของประชาชน 
 



 ๑๘๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       ศิริลักษณ (๒) ๘๓/๓ 
 
ที่ขับไลรัฐบาลนั้นเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ยอมมีผลกระทบทางตรงกับพี่นองประชาชน 
ในกรุงเทพมหานครอยางหลีกเลี่ยงไมได  
  ประการแรกที่ผมตองขอเรียนทานประธานรัฐสภา จราจรนั้นมีปญหากับ 
พี่นองประชาชนในกรุงเทพมหานครเปนอยางมาก  การคาขายในพื้นที่ใกลเคียง 
ของการชุมนุมนั้นได รับผลกระทบ  มีแมคาแมขายไดนําผลไมที่ เสียนั้นก็ ไดมา 
เททิ้ง เด็กนักเรียนแนนอนเปนอีกกลุมหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการชุมนุมของพี่นอง
ประชาชน เพราะวาเด็กนักเรียนตามพื้นที่ใกลเคียงตาง ๆ นั้นก็ตองคอยหลบหลีก  
วากลุมผูชุมนุมนั้นจะเคลื่อนทัพไปทางใด ปดวันบางเปดวันบาง เด็กนักเรียนเรียน 
ไมตอเนื่อง รวมไปถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยครับ ซึ่งตั้งอยูที่เมืองหลวงของ
ประเทศไทยคือกรุงเทพมหานครนั้น แนนอนวาไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได
เชนเดียวกัน นอกจากนั้นรวมไปถึงการทองเที่ยว ที่แนนอนวาผูชุมนุมนั้นไดชุมนุมกัน
บริเวณถนนราชดําเนิน-------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภัสสร ๘๔/๑ 
 
ซึ่งเปนทางผานของนักทองเที่ยวสวนหนึ่งที่จะเดินทางไปยังวัดพระแกว ไดรับผลกระทบ
เชนเดียวกัน แหลงทองเที่ยวใกลเคียงครับ อยางเชน สนามมวยก็ไดรับการปดเปนบางวัน
เพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมเชนเดียวกัน นี่ยังไมรวมถึงผลกระทบที่ทางผูชุมนุมเองก็ได 
บอกวาอาจจะมีการตัดน้ําตัดไฟ ยังไมเกิดขึ้นนะครับ แตวาถาเกิดขึ้นผมเชื่อวาจะเปน
เหตุการณที่หลาย ๆ คนนั้นไมอยากใหเกิดขึ้นครับ การชุมนุมนั้นจากวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๑ จนมาถึงปจจุบันนี้ก็ได ๙๙ วันพอดีครับ ทําไดจริงเลยครับ และเมื่อวันอังคารที่ 
๒๖ สิงหาคม ที่ผานมาไดมีกลุมผูชุมนุมนั้นไดบุกเขาไปในสถานที่ราชการตาง ๆ ไดใช
กําลังที่จะพังประตูเขาไปในสถานีโทรทัศนเอ็นบีที ไดเขาไปยึดในทําเนียบรัฐบาล ซึ่งเปน 
ที่บริหารราชการแผนดินของนายกรัฐมนตรี รวมไปถึงมีการปนเขาไปในสนามบินภาคใต
หลายแหง การบุกเขาไปในสนามบินนี้ เปนสิ่งที่ทําใหประเทศชาตินั้นได รับความ
กระทบกระเทือนในเร่ืองของการทองเที่ยว ซึ่งเปนนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของรัฐบาล  
ที่จะนําเงินเขามาหมุนเวียนในประเทศของเรา ถึงแมวาจะมีการเปดสนามบินไปแลว 
ที่ภูเก็ต แตเขาไดประเมินกันครับวา ๑ วันที่มีการปดสนามบินภูเก็ตนั้นมีคาความเสียหาย 
๒๕๐ ลานบาทครับทานประธาน เพราะฉะนั้นเงินจํานวนนี้สูญหายไปครับ เจาของ
โรงแรม เจาของรีสอรต (Resort) ตาง ๆ ตามสถานที่ทองเที่ยวไดรับผลกระทบครับ ไมเวน
แมกระทั่งพี่นองประชาชนที่ทํามาคาขายอยูตามจังหวัดตาง ๆ เมื่อมีเหตุการณที่ผมได
กราบเรียนทานประธานเกิดขึ้น แนนอนครับวาเหตุการณแบบนี้เปนเหตุการณที่ไมปกติ
เกิดขึ้นในบานเมืองของเรา ก็เปนหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา พวกเราทุกคนนั้นตองมา
ชวยกันแกไขและหาทางออก ดังนั้นพวกเรามาวันนี้ถือวาเปนครอบครัวเดียวกันครับ  
ไมอยากใหสมาชิกทุกทานคิดวาตัวเองนั้นเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายรัฐบาล 
ไมอยากใหคิดวาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   ของฝายคาน รวมไปถึงสมาชิกวุฒิสภา
แบบสรรหาหรือวาแบบเลือกตั้ง พวกเรามาวันนี้ เพื่อแกไขวิกฤติของประเทศชาติ  
การประชุมวันนี้ก็เปนความหวังของพี่นองประชาชนที่ไดนําความสุขนั้นกลับมาสูประเทศ
ไทยอีกครั้งหนึ่ง ถาเปนเชนนี้ครับ ผมเชื่อวาสมาชิกรัฐสภาทุกทานนั้นจะตองรับฟงขอมูล
ทุกดานครับ ผมขอเนนคําวา ทุกดาน นั่นก็หมายความวา ดานที่สนับสนุนรัฐบาลเอง 
และดานที่ไมสนับสนุนรัฐบาลหรือวาตอตานรัฐบาล เมื่อตอนเปดประชุม มีทานรัฐมนตรี 



 ๑๘๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                                   นภัสสร ๘๔/๒ 
 
ทานหนึ่งจากพรรคชาติไทยไดพูดถึงเหตุการณบานเมือง การชุมนุมปนี้ ๒๕๕๑ และ 
การชุมนุมเมื่อป ๒๕๔๙ นั้นตางกัน ผมเห็นดวยกับทานนะครับ เพราะวาเมื่อการประชุม 
๒๕๔๙ นั้นเราไมมีสภาผูแทนราษฎร เพราะวามีการยุบสภาไปกอน ทําใหเกิดเหตุการณ 
ที่เรียกวา ทางตันทางการเมือง จนเปนเหตุใหมีการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๔๙ แตปนี้ครับ เรามีสภาผูแทนราษฎร เรามีสมาชิกรัฐสภาครบ แลวที่มี
มากกวานั้นนะครับ มีมากกวาป ๒๕๔๙ ที่มีก็คือวา เรามีตัวแทนของกลุมที่ตอตานรัฐบาล
เมื่อป ๒๕๔๙ นั้นไดนั่งอยูในสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ดวย เพราะฉะนั้นถาเปนไปไดผมเอง 
และผมเชื่อวาพี่นองประชาชนทั้งประเทศเองก็คงอยากจะไดยินเหมือนที่ทานสุนัย 
ไดบอกวา อยากจะฟงครับวาทานที่ เปนแกนนําในการตอตานรัฐบาลนั้น  ทานมี
จุดมุงหมายอยางไร ประเทศชาตินั้นจะดําเนินอะไรตอไปในอนาคต ที่ผมพูดประเด็นนี้
ขึ้นมาไมตองการที่จะโทษวาใครถูกหรือใครผิด ผมเชื่อวาทุกคนนั้น รัฐบาลเองบอกวา 
จะทํางานใหประเทศชาติ กลุมพันธมิตรก็มีเปาหมายที่จะทํางานใหประเทศชาติ
เชนเดียวกัน แตที่ผมไดเรียนไปเม่ือสักครูแลวนะครับวา อยากใหทุกคนนั้นรับฟงขอมูล
รอบด านนะครั บ  เ พื่ อ ป ร ะกอบในกา รตั ดสิ น ใ จที่ จ ะนํ า เ สนอข อ มู ลต า ง  ๆ  
ใหทานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้นไดนําไปพิจารณา---------------------------------- 
 

- ๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ)                 สาริศา ๘๕/๑ 
 
เพราะฉะนั้นถาเปนไปไดผมเองก็อยากจะไดยินวาทางออกของประเทศจะอยูตรงไหน 
เพราะประเทศเรานั้นมีอยู ๓ อํานาจ ซึ่งจะตองคานอํานาจซึ่งกันและกัน ก็คืออํานาจ
บริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ เมื่อกลุมที่ไมพอใจรัฐบาล ก็คือไมพอใจ
อํานาจการบริหาร ไมพอใจตัวทานนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลตองการใหทานลาออก  
แตวาไมไดสรางทางใหเห็นเลยวาเมื่อรัฐบาลโดยมีการนําของ ทาน นายกรัฐมนตรี สมัคร 
สุนทรเวช ไดลาออกไปแลวนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบาง จะทําอยางไร เมื่อวานนี้ก็มีการ 
แถลงขาวของกลุมที่ชุมนุมตอตานรัฐบาลวา ๑. อยากใหรัฐบาลลาออก ๒. ไมอนุญาต 
ใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ตองยกเลิกการแกไขรัฐธรรมนูญ นั่นแปลวาอะไร แปลวา 
เมื่อนายกรัฐมนตรี สมัคร  สุนทรเวช  ถาทานมีความรูสึกวาทานอยากจะลาออก 
นายกรัฐมนตรีคนตอไปก็คือนายกรัฐมนตรีที่อยูในสภาผูแทนราษฎร แตกลุมพันธมิตรเอง
หรือวากลุมผูชุมนุมตอตานเองนั้น  ไม ไดชี้ ให เห็นเลยวาใครก็ตามที่ขึ้นมาเปน
นายกรัฐมนตรี แลวเขาจะพอใจ ผมคิดวาถึงเวลาแลวที่รัฐบาลเอง รวมทั้งกลุมผูชุมนุมเอง
จะตองหันหนาเขามาหากันและมาพูดคุยกันวาเสนทางมันไมมีตรงกลางเลย ไมมีการ
พูดคุยกันรัฐบาลบอกวาจะทํางานตอ พันธมิตรบอกตองออกไป ดังนั้นผมเชื่อวาอํานาจ
การบริหารงานของประเทศนั้นเปนสิ่งที่สรางความเชื่อม่ันใหกับทั่วโลกในสายตาของ
ตางประเทศที่มองเขามาในประเทศไทย ดังนั้นผมเชื่อวาถึงเวลาที่รัฐบาลเองนั้น นอกจาก
ฟงความคิดเห็นจากของสมาชิกรัฐสภาจะตองพูดคุยกันครับวา จะดําเนินการตอไป
อยางไร  
  อีกประการหนึ่ง อํานาจนิติบัญญัติก็คือสภาแหงนี้ เมื่อทานนายกรัฐมนตรี 
บอกวาอยากใหทานนายกรัฐมนตรีลาออก ถาทานนายกรัฐมนตรีลาออกจะมีอะไรตอไป
ในอนาคต สภาแหงนี้จะอยูกันอยางไร เพราะวาพรรคพลังประชาชนนั้นผานการเลือกตั้ง 
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไดเสียงขางมาก ๒๓๓ ก็เปนเสียงขางมากไดจัดตั้งรัฐบาล 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  หมดเวลาแลว 
  นายดนุพร ปุณณกันต สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
ทราบครับ เหลืออีก ๔๐ วินาที เพราะฉะนั้นฝากรัฐบาลวาทานตองมาพูดคุยกัน แลวก็
หามใชกําลังรุนแรงกับฝายที่ตอตาน กระผมเชื่อวาการประชุมรัฐสภาวันนี้ก็จะทําให 



 ๑๘๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ)                สาริศา ๘๕/๒ 
 
ประเทศไทยนั้นไดพอเห็นแสงสวางอยูทางปลายอุโมงคเล็ก ๆ ใหประชาชนทั่วประเทศ 
ที่เลือกพวกเรามา เราเปนตัวแทนของพี่นองประชาชนนั้นไดมีความหวังวาประเทศไทยนั้น
จะดํารงอยูตอไปดวยความสงบอยางที่เคยเปนมากอนเปนรอย ๆ ป กราบขอบพระคุณ
ทานประธานสภาครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญคุณคํานูณ สิทธิสมาน เชิญครับ 
  นายคํานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาการ)  :  กราบเรียน 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นายคํานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ประเภท 
สรรหาจากภาควิชาการ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ทานประธานครับ กระผมจะพยายาม 
ใชเวลา ๑๐ นาทีอยางมีคุณภาพที่สุด การประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๙ วันนี้ครับ  
ทานประธานจะมีประโยชนมาก  หาก  ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี  แล วก็สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร ระดับแกนนําของพรรครวมรัฐบาลที่เปนผูริเร่ิมเสนอใหมีการประชุม
ครั้งนี้จะมีน้ําใสใจจริงแลวก็เปดใจใหกวาง รับฟงความคิดเห็นที่อาจจะไมถูกใจบาง  
ที่อาจจะแตกตางไปจากความคิดความเชื่อเดิมของทานบาง ผมไมอยากใหการประชุม
วันนี้เปนเพียงพิธีกรรมของระบบรัฐสภาหรือวาเปนสวนหนึ่งของยุทธวิธีที่ใชรับมือกับ 
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ทานประธานครับ แมวาผมจะสงสัยหลังจาก
ฟงคําแถลงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระดับแกนนําของพรรครวมรัฐบาลที่ประชุมกัน
เมื่อคืนนี้ แลวก็ตองสงสัยเพราะวาฟงทานนายกรัฐมนตรี ทานออกรายการประจํา 
ของทานเชาวันนี้ แลวก็เห็นทานแสดงทาทีทั้งเมื่อวานนี้และวันนี้ ก็คงจะหามผมไมไดวา
ทําไมถึงตองสงสัยถึงสภาวะการเปดใจกวางและน้ําใสใจจริงที่ไมใชเพียงตองการให 
การประชุมวันนี้เปนเพียงพิธีกรรมหรือเปนหนึ่งในยุทธวิธี สาเหตุสําคัญที่ตองสงสัย 
ในความจริงใจในความเปดใจใหกวาง-------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๖/๑ 
 
 
 



 ๑๘๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            สุทธิกานต ๘๖/๑ 
 
ในเมื่อสถานการณวิกฤติระดับนี้ ทานประธาน ใคร ๆ ก็รูเทากันนะครับ ทั้งสมาชิกและ
ไมใชสมาชิก และนักวิชาการ หรือผูสังเกตการณทางการเมืองตาง ๆ ขางนอกวาทางเลือก
ของกาวแรกจากทางออกจากวิกฤติการเมืองในขณะนี้นั้น มันก็มีอยูทั้งสิ้น ๓ ทางดวยกัน 
๓ ทางใหญ ๆ อยูที่วาจะเลือกทางไหน ทางหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีลาออก ทางที่ ๒ ก็คือ
การยุบสภา แตทางที่ ๓ ก็คือทั้งไมลาออก ทั้งไมยุบสภา ผูกมือกัน ๖ พรรคไปอยางนี้  
แลวก็หาชองทางที่จะบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาดตามที่มีอยู กระผมไมปฏิเสธครับ  
ทั้ง ๓ ทางนี้เปนทางเลือกในระบบรัฐสภา แตวาเมื่อคืนนี้ทางแกนนําพรรครวมรัฐบาลนั้น
จากการแถลงทานสรุปชัดเจนไวแลวนะครับวาทานเลือกทางที่ ๓ ซึ่งก็เปนทางเดียวกับที่ 
ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรีทานยืนยันมาโดยตลอด  ก็เทากับวาเปนการตัดทางเลือก 
ออกไปแลว ๒ ทาง โดยที่ยังไมไดรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาเลย มิหนําซ้ําครับ 
ทานประธาน เมื่อคืนนี้ในการตอบคําถามของผูสื่อขาวที่วา แลวเราจะออกจากวิกฤติ 
กันอยางไร หนึ่งในหัวหนาพรรครวมรัฐบาลทานหนึ่ง ทานบอกดวยความแข็งขันนะครับ
บอกวาไมตองหวงหรอกธรรมะจะตองชนะอธรรม ทานประกาศดวยวาจาที่ขึงขังหนักแนน
นะครับ ธรรมะจะตองชนะอธรรม ธรรมะจะไมมีวันแพ ทานประธานครับ นี่ไมใชเพียงการ
ชี้ถูกชี้ผิดในระดับของการถูกกฎหมายและผิดกฎหมายธรรมดาเทานั้นนะครับ แตเปน 
การชี้ถูกชี้ผิดในระดับของธรรมะเลยทีเดียวครับ แนนอนครับทานประธาน ผมไมเชื่อวา
ทานหัวหนาพรรครวมรัฐบาลทานนี้ทานจะเห็นวาตัวทานหรือพรรครวมรัฐบาลนั้นเปน 
ฝายอธรรม เพราะฉะนั้นมุมมองและทาทีทวงทํานองของทานในคําประกาศเมื่อคืนนี้  
ก็เทากับวาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไมเพียงแตทําผิดกฎหมายเทานั้น  
แตถึงขั้นเปนฝายอธรรมเลยทีเดียว การตัดหนทางเลือกลวงหนากอนรับฟงความเห็น 
ที่อุตสาหเปดสภาตามมาตรา ๑๗๙ และการใชทาทีทวงทํานองพิพากษาถึงระดับ 
ของธรรมะเชนนี้ ผมไมแนใจครับวาจะทําใหการประชุมรัฐสภาวันนี้เปนเพียงแคพิธีกรรม
และยุทธวิธีหรือเปลา ซึ่งถาเปนเชนนั้นมันก็ไมสามารถจะเปนทางออกจากวิกฤติได  
และที่สําคัญครับทานประธาน ผมเชื่อวาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเขานาจะ
พอใจทาทีและทวงทํานองเชนนี้ เพราะการประชุมที่สอไดวาจะเปนเพียงพิธีกรรม 
และยุทธวิธี จะเปนเครื่องพิสูจนวาระบบปจจุบันไมสามารถที่จะแกปญหาไดจากภายใน 



 ๑๙๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            สุทธิกานต ๘๖/๒ 
 
ระบบ การยกระดับเปาหมายการตอสูของพวกเขาในที่นี้ก็คือพันธมิตรประชาชน 
เพื่อประชาธิปไตย เร่ิมตนจากการตอตานการแกไขรัฐธรรมนูญยกขึ้นมาเปนการขับไล
รัฐบาล แลวตามมาดวยการเรียกรองการปฏิรูปการเมืองคร้ังใหญ เพื่อใหเกิดสิ่งที่เรียกวา
การเมืองใหม โดยวิธีการที่ประกาศลาสุดวาประชาภิวัตนนั้น ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลง 
ครั้งใหญโดยประชาชนโดยตรง  ไมใชโดยตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง 
และมาจากการสรรหาเชนผม คือในระบบปจจุบัน มันจะมีน้ําหนักขึ้น มีความชอบธรรม
มากขึ้น ในมุมมองของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผมมองเชนนั้นนะครับ  
หากรัฐบาลเลือกหนทางที่ ๓ คืออยูกันไปอยางนี้พยายามบังคับใชกฎหมาย ไมลาออก  
ไมยุบสภา ผมเชื่อวาเขาจะมองวาคือชัยชนะเบื้องตน ณ สถานการณนี้ของพวกเขา 
ดวยซ้ําไป ไมใชวาผมเห็นดวย แตผมจะลองอานใจเขาดู การอยูเฉย ๆ ไมออก ไมยุบ  
ไมปรับ เนนบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด อาศัยเพียงจังหวะระยะเวลาตามที่พูด ๆ  
กันมานั้นหากเปรียบไปนะครับมันก็เหมือนตุมนาฬิกาที่เหวี่ยงไปมาระหวางซายสุด 
กับขวาสุด พันธมิตรผูรวมชุมนุมเองก็อาจจะอยากตองการเชนนี้ เพื่อที่จะทําใหเปาหมาย
การเมืองใหมโดยประชาภิวัตนนั้นมีความชอบธรรมยิ่งขึ้น--------------------------------------- 
 

- ๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          นภา ๘๗/๑ 
 
ทานประธานครับ  เรามามองในทางตรงกันขาม  ผมเชื่อวาพันธมิตรประชาชน 
เพื่อประชาธิปไตยนาจะหนักใจกวานี้ หากทางออกที่คนในระบบเลือก ซึ่งก็คือรัฐบาล 
และพรรครวมรัฐบาลเลือก จะเปนทางใดทางหนึ่งใน ๒ ทาง คือลาออกหรือไมก็ยุบสภา 
เพราะว า ในที่ สุดแล วมันจะทํ าให เป าหมายสู งสุดที่พวกเขาประกาศออกมา  
คือการเมืองใหมโดยประชาภิวัตนเดินไปไมถึง แนนอนเขาอาจจะยังชุมนุมตอไป 
ในลักษณะเดิม แตก็ไมแนนักนะครับวาจะไดรับการสนับสนุนจากประชาชนเทาเดิม  
ถาเขาจะปรับยุทธวิธีการตอสู ปรับขอเรียกรองใหม เขาก็ตองการคําอธิบายที่สรางเหตุ
สรางผล  ใหประชาชนที่มารวมชุมนุมไดมากกวานี้  ทานประธานครับ โดยความ 
เปนจริงแลว ไมวาการลาออกหรือการยุบสภานั้นไมไดเปนผลเสียหายแกรัฐบาลเลย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งไมไดเปนผลเสียหายแกระบบ กระผมจะพูดถึงซีเนริโอ (Scenario) 
หรือทางเลือกใน ๓ ทางนี้ในแงขอดีขอเสีย ในทางที่ ๑ สมมุติมีอีกยุคไมออก สถานการณ
จะเปนอยางไรครับ สถานการณที่จะเปนไปตอไปคือการประทวงของพันธมิตรยังดํารงอยู 
แมวาพวกเขาจะตองอึดมากขึ้น อดทนมากขึ้น แลวก็เสี่ยงมากขึ้น พวกเขาจะตองมีการ
ขยายวงของแนวรวม โดยเฉพาะในสวนของรัฐวิสาหกิจมากขึ้น แลวก็ยกระดับมากขึ้น 
ยกระดับก็คือจากการชุมนุมมวลชนขนาดใหญ เปนการนัดหยุดงานในระดับทั่วประเทศ 
ซึ่งก็คงจะตองพัฒนาไป  แลวก็อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งจนกระทั่งถึงเลยจุด 
ความอดทน ในขณะนี้สถานการณก็มีแนวโนม เพราะวาก็ไดมีการชุมนุมของมวลชน 
ฝายสนับสนุนรัฐบาลแลว  ทั้งในกรุงเทพฯ  แลวก็ มีการระดมมาจากตางจังหวัด  
ฯพณฯ รัฐมนตรีเองก็เคยแถลงวา มีดาบในมือแตไมใช แตสถานการณผานไปก็อาจจะ
นํามาใชก็ได 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรฐัสภา)  :  หมดเวลาพอดีคุณคํานูณ 
  นายคํานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาการ)  :  ความรุนแรง 
ก็อาจจะดําเนินตอไป ผมขอบริจาคเวลาจากเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาสัก ๒ นาที เถอะครับ 
ในขณะเดียวกันหนทางเชนนี้  ฯพณฯ  รัฐมนตรีเองก็ยังมีดานอุปสรรค  ทั้ ง เรื่อง 
คําพิพากษาของศาลอุทธรณ ก็อาจจะตีความกันไดวามันจะถึงที่สุดหรือทานจะฎีกาไดอีก 
แลวก็ยังมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีชิมไปบนไป 



 ๑๙๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          นภา ๘๗/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  หมดเวลาแลวครับ ทานคํานูณครับ  
  นายคํานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาการ)  :  ผมขออนุญาต
บริจาคเวลาจากเพื่อนสัก ๒ นาทีนะครับ ทานประธานครับ ถึงแมวาการขาดคุณสมบัติ 
ทานอาจจะไดรับการแตงตั้ง ไดรับการเลือกเขามาเปนนายกรัฐมนตรีอีก แตนั่นก็จะเปน
การเพิ่มวิกฤติทางการเมืองในฟากของรัฐบาลขึ้นมาอีก เกิดความไมแนนอนขึ้นมา  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ผมเรียนถาม คุณตวงอนุญาต 
ไหมครับ 
  นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาชีพ)  :  ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผม ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภาครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  จะอนุญาตไหมครับ ๒ นาที 
  นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาชีพ)  :  ครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  อนุญาตนะครับ เชิญครับ 
  นายคํานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาการ)  :  ทานประธาน
ครับ ในหนทางที่ ๒ คือการยุบสภา รัฐบาลอางไดครับวาโยนใหประชาชนตัดสินใจ  
แตรัฐบาลก็ยังอยูในอํานาจรักษาการตอไป แลวถาเพื่อนพรรครวมรัฐบาลมีความมั่นใจวา
พี่นองประชาชนทั่วประเทศสนับสนุนจริง ๆ ทานก็ไดรับการเลือกตั้งกลับเขามาเปนรัฐบาล
อีก เหมื อน เดิ ม  และสมมุติ ในกรณีนี้ อ าจจะมี ข ออ า งว าพั นธมิ ต รประชาชน 
เพื่อประชาธิปไตยเขาอาจจะไมยอม แตปญหาความชอบธรรมที่เขาจะชุมนุมอยูตอไป
ไมใชเร่ืองงายครับ อันนี้คือหนทางยุบสภา หนทางที่ ๓ คือ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีลาออก 
ผลเสียนั้นมีแน ก็คือ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนั้นเสียความตั้งใจที่จะอยูปฏิบัติหนาที่ตอไป
ดวยความถูกตองในมุมมองของทาน แตวาผลที่ตามมาก็คือรัฐธรรมนูญยังคงอยู จํานวน 
ส.ส. พรรครวมรัฐบาลยังคงมีจํานวนเทาเดิม อาจจะมีการปรับจูน (Tune) ขั้วกันใหม 
อาจจะเทานั้น ความเปนไปไดอาจจะมีการเสนอตัวผูเปนนายกรัฐมนตรีขึ้นจากในกลุม  
๖ พรรครวมรัฐบาลขึ้นเอง  แลวก็อาจจะเปนคนที่ประชาชนอาจจะมีการยอมรับ 
ไดมากกวานี้ในเรื่องทาทีทวงทํานอง ขอประทานโทษที่ตองพูดเชนนี้ ส.ส. ยังคงทําหนาที่ 
 



 ๑๙๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          นภา ๘๗/๓ 
 
อยูตอไป ทานประธานครับ ชีวิตมันก็มีเทานี้ละครับ ชีวิตของการเมืองในระบบมีอยู  
๓ ทาง อยูเฉย ๆ ตอไปบังคับใชกฎหมาย 
 

- ๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๘๘/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  หมดเวลาแลวครับ  
  นายคํานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาการ)  :  ยุบสภาหรือไม 
ก็ลาออก สุดแทแตทางผูมีอํานาจแตละทานจะเลือก ขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบพระคุณครับ ผมขออนุญาต 
  นายสรวงศ เทียนทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สระแกว)  :  ขออนุญาต
ใชสิทธิพาดพิง ทานประธานครับ ขออนุญาตใชสิทธิพาดพิงดวยครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  มีอะไรครับ 
  นายสรวงศ เทียนทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สระแกว)  :  กราบเรียน
ทานประธานที่เคารพครับ กระผม นายสรวงศ เทียนทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดสระแกว พรรคประชาราช 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ผมกําลังจะเรียกคุณพอดี ในนาม
พรรคประชาราชครับ 
  นายสรวงศ เทียนทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สระแกว)  :  ผมมี  
๕ นาที แตวาผมขออนุญาตใชสิทธิพาดพิงกอนครับ คือในกรณีที่ทานผูอภิปรายเมื่อสักครู
ขออนุญาตเอยนาม ทานคํานูณ ไดกลาวถึงคําพูดของหัวหนาพรรค หัวหนาพรรคหนึ่งก็คือ
หัวหนาพรรคประชาราช ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิกทุกทาน
วานี่คือหนึ่งของสาเหตุที่ทําใหคนแตกแยกกัน คือการฟงแลวไมเขาใจ แลวไมถาม แตกลับ
เอาไปคิดเอง เออเอง นี่คือสาเหตุหนึ่งของการที่คนเราแตกแยก คําวา ธรรมะตองชนะ
อธรรมเปนสุภาษิตไทยที่พวกเราแมตัวกระผมเองเกิดมาเรียนหนังสือก็ไดยินแลว คําวา 
ธรรมะตองชนะอธรรมไมจําเปนจะตองวาธรรมะจะตองเปนรัฐบาล อธรรมจะตองเปน
พันธมิตร พันธมิตรก็มีโอกาสที่จะเปนธรรมะไดเหมือนกันนะครับ ผมขออนุญาตใชสิทธิ
พาดพิงตรงนี้เพื่อจะใหประชาชนทางบานที่ฟงไดเขาใจดวย วาการพูดของหัวหนาพรรค
ประชาราชเมื่อคืนนี้มีเจตนาดีที่จะใหบานเมืองของเรามีความสงบสุขจริง ๆ นะครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ก็คงเขาใจนะครับ เขาเนื้อหาเลย  
๕ นาที ครับ 
 



 ๑๙๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๘๘/๒ 
 
  นายสรวงศ เทียนทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สระแกว)  :  ก็ขอ
อนุญาตใชเวลาสั้น ๆ นะครับ อภิปรายในสวนของพรรคประชาราชเพียงนิดเดียว  
สิ่งที่เกิดขึ้นในบานเมืองเราตอนนี้ผมคิดวาทุกคน ทุกทานที่นั่งอยู ณ ที่นี้ ทุกทานที่อยู 
ทางบาน ทุกคนเคยทะเลาะกันครับ แตสิ่งที่พวกเรามาถกกันในวันนี้ มาพูดคุยกันในวันนี้ 
ณ ที่แหงนี้ ผมอยากจะใหทุกทานนั้นไดคํานึงอยางหนึ่งเลยครับ วากอนที่เราจะรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืนหรือเราจะใหความคิดเห็นตอผูอ่ืน เราตองเปนศูนย เราไมใชลบ  
เราไมใชบวก เราตองคิดอยูเสมอวาตัวเราไมไดถูก สิ่งที่เรากระทําไปไมถูก แลวฟง 
ความคิดเห็นของคนอื่นทางรัฐบาลก็ตองฟงความคิดเห็นของทางฝายคานแลวก็ทาน ส.ว.  
ทางฝายคานก็ตองฟงความคิดเห็นของรัฐบาลและ ส.ว. ทุกฝายตองฟงกัน ผมขอตรงนี้วา
สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยตอนนี้วันนี้ผมไดมีโอกาส คือไมไดมาสภาตอนกลางวันแตฟง
อยูตลอด เพราะวาเจาคณะจังหวัดสระแกวมรณภาพ แตวาก็มาทันเวลาที่จะไดอภิปราย
และก็พูดในสวนของที่ตัวเองนั้น รูสึกพระสงฆองคเจาไดถามในฐานะที่ผมเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรวาบานเมืองเราจะจบอยางไร ผมก็จนปญญานะครับที่จะตอบ
วาจะจบอยางไร เพราะวาตัวกระผมเองคน ๆ เดียวหรือวาพรรคประชาราช ๕ คน ก็คง 
ไมสามารถที่จะทําใหประเทศนี้สงบได ณ ตอนนี้แตผมขอ ขอใหคําเสนอแนะนิดเดียววา  
การที่เราจะใหความเห็นกับใครเราตองไมคิดวาตัวเองถูก การที่เราจะรับฟงความคิดเห็น
จากใครเราตองไมคิดวาตัวเองถูก ทุกคนตองเปนศูนยกดปุมรีเซท (Reset) กันใหมครับ 
แลวฟง แลวคิด ชวยกรุณาฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งอายุก็ไมเยอะ 
ประสบการณก็ไมเยอะ แตทุกคนในที่นี้ผมเขาใจวาตองเคยทะเลาะกันมากอนแลวฟงกัน 
ผมขอใชเวลาเพียงเทานี้นอกเหนือจากนั้นก็ใหเพื่อนสมาชิกตอครับ ขอบคุณครับ 
 

- ๘๙/๑ 
 
 
 
 



 ๑๙๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 เพทาย ๘๙/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณนะครับ ขอใหพรรคเล็ก ๆ 
ทานไดอภิปรายใหหมด เหลืออีกพรรคเดียวคือพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา เชิญคุณวรศุลี 
๘ นาที อยูไหมครับ เชิญครับ 
  นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มุกดาหาร)  :   
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน วรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 
เปนตัวแทนของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา จังหวัดมุกดาหาร เปน ส.ส. จังหวัดมุกดาหาร 
ทานประธานคะ ตั้งแตเชา ตั้งแตบายที่ดิฉันไดฟง ไดรับฟงสมาชิกทุก ๆ ทานที่อยู 
ในหองประชุมนี้  ไมวาจะเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทุก ๆ ทาน 
มีคุณวุฒิที่จะเปนตัวแทนของประชาชนทั้งนั้น ในวันนี้ที่เขามารวมประชุมเปนการเชิญ
ของทานนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุม
รวมกันของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ทานประธานคะ เนื้อหาในการเชิญมานี้อยากจะใหเราทุก ๆ คนผูเปนผูแทน 
ของประชาชน บานเมืองกําลังปนปวน ประชาชนทุก ๆ คนเดือดรอน ทานคะ ดิฉันเดินทาง
มาจากจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวานนี้อยูที่อําเภอวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร หลาย ๆ คน
ถามวาจะเปนอยางไร ตํารวจชายแดน ตชด. นั้นถูกเกณฑเขามาหมดแลว มาที่กรุงเทพฯ 
ทุก ๆ คนเตรียมตัววาจะตองโดนเกณฑมาที่นี่ เพื่อที่จะมาระงับ ไมทราบวาระงับอะไร  
เขาถามวาระงับอะไร สงครามกําลังจะเกิดแลวหรือ เขาถามตัวดิฉัน ตัวดิฉันเปน
ผูแทนราษฎรบอกวาในสภาไมมีอะไร แลวทาน ส.ส. เขาไปประชุมเจอไหม เจอม็อบไหม 
เจอเขาวาใหไหม เราบอกวาไมเจออะไร แตในสวนที่ของกลุมพันธมิตรที่ไดมารวมกันก็คือ 
ความคิดเห็นของประชาธิปไตย การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย แนวความคิด
ของทุก ๆ คนสามารถแสดงออกมาได ทานมีแนวความคิดอยางไรที่จะบริหารประเทศชาติ
ใหเจริญรุงเรืองตอ ๆ ไป ประเทศชาติเปนของเรา เราเปนคนไทย ทุก ๆ คนที่อยูในสภานี้
เปนตัวแทนของประชาชน ๑ ส.ส. คือ ๑๕๐,๐๐๐ คน  ๑ ส.ว. คือ ๓ แสนคน ๖๒ ลานคน
ตั้งความหวังอยูที่สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตัวดิฉันเองไดเขามา 
ในสภาอันทรงเกียรตินี้ตั้งแตป ๒๕๓๘ และป ๒๕๓๙ เจอปญหาตาง ๆ และทราบถึง
ปญหาของประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ นั้นเขาตั้งความหวังอยูที่ ส.ส. และ ส.ว. ทานคะ ดิฉัน 



 ๑๙๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 เพทาย ๘๙/๒ 
 
วันนี้รีบมาประชุม เมื่อคืนนี้ยังอยูที่จังหวัดมุกดาหาร เมื่อเชานี้ขึ้นเครื่องมา โทรจองตั๋ว
เครื่องบิน กลัวไมมีเครื่องบินจะเขามา อยากจะมารับฟงวาเราจะทําอยางไรทั้ง ๒ สภานี้
รวมกันประชุม จะหาแนวทางนี้แกไขใหกับประชาชนไดอยางไร ตอนนี้กําลังตีกันอยู 
ที่ทําเนียบรัฐบาล นปก. กําลังอยูที่หนาสภา ถา ๒ กลุมปะทะเขาไปแลวประเทศไทยจะ
เปนอยางไร ๖ มาตรการชวยเหลือประชาชนของทานนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช  
ใหประชาชนไดใชน้ําฟรี ใหใชไฟฟาฟรี ทําไมทานถึงใหใช เพราะตอนนี้ราคาไฟก็แพง  
น้ําก็แพง น้ํามันก็แพง ทุกสิ่งทุกอยางแพง อาหารการกินแตกอนนั้นอยูที่มุกดาหารนะคะ
ชามหนึ่ง ๒๕ บาท จานหนึ่ง ๒๕ บาท กวยเตี๋ยว ๒๕ บาท แตตอนนี้ทานคะ ๓๕ บาท 
แลวคะทาน นี่ละคะสิ่งที่ประชาชนตองการ วันนี้เรามารวมฟงความคิดเห็น เรามาหา
แนวทางจะแกไขปญหาอยางไร ตั้งแตที่ไดฟงมาตั้งแตบายโมงจนถึงปจจุบัน ไดทราบวา
ตั้งแตอดีตทานนายกรัฐมนตรี เร่ืองรถดับเพลิง ไมรูอะไร หนูไมทราบเหมือนกันนะคะ  
แตคิดวาตอนนี้ทานนายกรัฐมนตรีกําลังเปนนายกรัฐมนตรีที่เปนผูบริหารประเทศ ทานอยู
ในสภานี้ ๗ เดือน ทราบวาทานทําทุกสิ่งทุกอยางใหประชาชน เห็นทานบอกวประเทศชาติ
กําลังขาดน้ํา-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๙๐/๑ 
 
เกษตรกรกําลังจะขาดผลผลิตทางการเกษตร ปุยกําลังแพง น้ํามันกําลังแพง จะสรรหา 
จะทําอยางไรที่จะใหมีพลังงานทดแทนเกิดขึ้น โดยที่ใหมีผลผลิตจากมันสําปะหลังและ
ออยใหมาทําเปนน้ํามันเอทานอล (Ethanol) เพื่อจะมาผสมกับน้ํามันใหมีราคาถูกลง  
แลวจะเอาไปใหการเกษตร ประชาชนในพื้นที่ ๖๕ เปอรเซ็นต ไมพูดถึง ๘๐ เปอรเซ็นต  
๖๕  เปอร เซ็นต เปนเกษตรกร  แต เกษตรกรเหลานั้นทุก  ๆ  คน  ออกไปหาเสียง 
ตามพื้นที่ ทานคะลงคะแนนใหเราดวย เราจะชวยทาน ทานเปนเกษตรกร ทานเปนกระดูก 
สันหลังของชาติ แตตอนนี้ทานทราบไหม กระดูกสันหลังของชาติกําลังผุ กําลังแอน  
ทานนายกรัฐมนตรีทานเขามาบริหารตั้งแตวันที่รับตําแหนง ทานชวยเหลือหลายสิ่ง 
หลายอยางดิฉันดีใจ แตไมคิดเลยวาสิ่งตาง ๆ ในอดีตที่ผานมานั้น ทําไมเราตองมาบรรจุ
แลวมาพูดคุยในสภาแหงนี้ ดิฉันขอรองทุก ๆ ทาน ดิฉันเปนผูแทนราษฎร จิตสํานึกในตัว
ดิฉันเองจะเปนตัวแทนของประชาชน ทุกหยดเม็ดเลือดที่อยูในตัวดิฉันจะทําเพื่อประชาชน  
ชาวจังหวัดมุกดาหารเห็น บอกวาดิฉันอยากจะทําให เขาเลือกดิฉันมา ดิฉันตองตอบแทน 
ทุก ๆ เดือนที่รับเงินเดือน ๙๒,๐๐๐ บาท ๖๐,๐๐๐ บาท แลวก็เบี้ยประชุม รวมเปน 
๙๒,๐๐๐ บาท ๙๒,๐๐๐ บาทที่ดิฉันไดรับทุก ๆ เดือน ดิฉันเรียนหนังสือมา บอกวา 
จบปริญญาตรีทุก ๆ คน ไดเงินเดือนอยู ๘,๐๐๐ บาท จบปริญญาโทไดอยู ๑๐,๐๐๐ กวา
บาท ทํางานไป ๓ – ๔ ป ไดอยู ๓๐,๐๐๐ กวาบาท ลูกชายดิฉันเปนหมอ ไดเงินเดือน 
แคหมื่นกวาบาท แคซี ๕ แตตัวดิฉันเองจบแคปริญญาตรี มาจบปริญญาตรีในที่สภาแหงนี้
คะทานประธานที่เคารพ ดิฉันจบแค ป. ๗ แตตอนนี้ดิฉันไดเงินเดือนอยู ๙๒,๐๐๐ บาท  
ดิฉันภูมิใจในตําแหนง ดิฉันภูมิใจในเงินเดือนที่ได และเงินเดือนที่ไดมานี้ก็คือเงินภาษี
ราษฎร กรีดจากเสนเลือดของประชาชนทุก ๆ คน เสียภาษีจายมา ทานคะวันนี้การแสดง
ความคิดเห็น ใหลาออก ใหยุบสภา ทานคะเลือกตั้งแตละครั้ง ๆ ๒,๐๐๐ กวาลานบาท 
๒,๐๐๐ กวาลานบาทนี้จะทําอยางไร นั่นเงินภาษีราษฎรทั้งนั้น เงินเดือนเปนเงินภาษี
ราษฎรที่ทานรับมาจากประชาชน แลวใหประชาชนไปเลือกทานมาทําหนาที่ให แลวพอมา
ทําหนาที่ใหอยูไดแค ๖ – ๗ เดือน ทั้ง ๆ ที่ ๑ วาระคือ ๔ ป ในการบริหารประเทศ ๗ เดือน
ในการบริหารประเทศนี้กําลังจะดีขึ้นแลว การทองเที่ยวกําลังจะมา ตอนนี้ปดทั้งรถไฟ 
บอกวาใหรถไฟใหประชาชนสวนลาง รากหญาทั้งหลายซึ่งเปนเกษตรกรกระดูกสันหลัง 



 ๑๙๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๙๐/๒ 
 
ของชาติ ที่กาคะแนนใหทุก ๆ ทานเขามาในสภานี้ ขึ้นรถไฟฟรี ตอนนี้ประธานสหพันธ
รัฐวิสาหกิจหยุดงาน ทานหยุดงานไปทําไม ทานกินเงินเดือนของทาน นั่นคือเงินภาษี
ราษฎรนะคะ รถไฟหยุดวิ่ง สนามบินหยุดบิน บานเมืองจะพังแลว ทานคะทําอยางไร  
ขอทุก ๆ ทานนะคะ วันนี้หนังสือเชิญใหมา เพื่อมาฟงความคิดเห็นของสมาชิก 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  หมดเวลาพอดี เชิญนั่งลงครับ  
  นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มุกดาหาร)  :   
อยางไร ๆ นะคะทานประธาน ก็ไดอภิปรายแลวก็ไดแสดงความคิดเห็นแลว ก็ขอวา 
ขอทานนายกรัฐมนตรีไมตองลาออก และอยาเพิ่งยุบสภา ขอบคุณมากคะ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานรัฐสภา )   :  เชิญ  ฯพณฯ  ผูนําฝายคาน  
ในสภาผูแทนราษฎร ทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เชิญครับ 
  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  (ผูนํ าฝายคานในสภาผู แทนราษฎร )   :   
ทานประธานที่ เคารพ กระผม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา เมื่อประมาณ ๗ – ๘ ชั่วโมงที่แลว กระผม 
ไดลุกขึ้นกราบเรียนทานประธานวา ผมเปนผูหนึ่งที่สนับสนุนใหเรามีการประชุมรัฐสภา
เพื่อใหไดอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณบานเมืองในวันนี้ แตขณะเดียวกันก็ได 
กราบเรียนทานประธานเอาไววา--------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            วชิราภรณ ๙๑/๑ 
 
ถาเราคิดวากระบวนการของฝายนิติบัญญัติตรงนี้จะสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ได 
กระผมก็ไดกราบเรียนแลววาคงจะไมใช และเสียงสะทอนจากสื่อสารมวลชนที่รายงาน
การประชุมของพวกเราออกไป ทานประธานครับ ทานก็คงไดรับทราบเหมือนกับที่ผม
ทราบวาก็ไมสูจะดีนัก มีความรูสึกวาเราไดใชเวลากันนั้น แมการอภิปรายของเพื่อน
สมาชิกหลายทานใหขอเท็จจริง มีประโยชน แตก็ยังไมสามารถที่จะลบความรูสึกของผูคน
ทั่วไปไดหรอกครับวาเราเองแบงฝกแบงฝาย ไมไดมีความพยายามอยางมากที่สุดที่จะหา
จุ ดที่ จ ะ เป นที่ ย อมรั บ  ที่ จ ะ เป นทางออกที่ ชั ด เ จน  แล วก็ ต อ งก ราบ เ รี ยนว า 
ทานนายกรัฐมนตรีเองซึ่งไดใชสิทธิในการตอบโตหลายครั้ง ผมเขาใจครับ ในฐานะที่เปน 
ส .ส .  เวลาถูกพาดพิงก็อยากที่จะใชสิทธิ เพื่อจะชี้แจง  แตวาวันนี้ มันก็ เลยทําให 
มีเพื่อนสมาชิกวิจารณไดวาทานตั้งใจรับฟงมากนอยแคไหน  กระผมกราบเรียน 
ทานประธานครับวา ผมวาพวกเราทุกคนก็ลวนแลวแตเปนตัวละครในความขัดแยง 
ที่เกิดขึ้นในสังคมครั้งนี้ และผมก็คิดวาพวกเราเกือบทุกคน   ก็เปนเหยื่อของความขัดแยง
เชนเดียวกัน และผมมั่นใจวาถาความขัดแยงนี้ลุกลามตอไปประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 
ก็เปนเหยื่อ ดังนั้นสิ่งที่เรามาพูดกันในวันนี้กระผมเองผมก็มีหลายเรื่องที่ถูกพาดพิง  
จะขอใชเวลาสั้น ๆ แตจะพยายามไมใหใครเสียหายนะครับ เพื่อที่จะใหทานประธานและก็
ทานนายกรัฐมนตรี ไดสบายใจกอนวาสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ สิ่งที่กระผมไดทําตลอดมา 
มันไมใชอยางที่บางฝายพยายามที่จะยัดเยียดหรือปายสี กระบวนการของสื่อฝายเดียว 
ที่ทานประธานที่ปรึกษาไดกรุณากราบเรียนทานประธานดํารงมายาวนาน แลวก็มี
เครื อข ายอยู พอสมควร  พยายามทํ า ให เกิ ดความเข า ใจมาโดยตลอดว าผม  
พรรคประชาธิปตย กับกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเปนเสมือนกลุมเดียวกัน
หรือมีผลประโยชนรวมกัน ยกตัวอยางสักเรื่องก็ไดครับ เชน ไปอางอิงถึงการเสนอขอใหมี
การใชมาตรา ๗ ซึ่งความจริงขอเสนอของกระผมกับของพันธมิตรก็ไมไดเหมือนกัน ที่จริง
ที่กระผมเสนอในวันนั้นเพราะผมเห็นวาการจะไปใชมาตรา  ๗  โดยไมมีเงื่อนไข 
ตามรัฐธรรมนูญนั้นไมพึงกระทํา กระผมถึงไดไปเสนอวาถาจะใชมาตรา ๗ เปนทางออก
ในวันนั้น  คนที่จะตองไปดําเนินการใหเปนไปไดก็คือทานอดีตนายกรัฐมนตรีกับ 
 



 ๒๐๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            วชิราภรณ ๙๑/๒ 
 
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ ซึ่งตอมาภายหลังนักกฎหมาย
ของรัฐบาลเองในขณะนั้นก็ยอมรับวาเปนความจริง แตก็มีความพยายามที่จะทําใหเกิด
ความเขาใจวาเปนกระบวนการที่มุงหมายไปสูเร่ืองนั้นเรื่องนี้ และผมกราบเรียนนะครับวา
ผมม่ันใจวาสิ่งที่ผมเคยเสนอในอดีตหากมีการดําเนินการตามเราอาจจะไมมี คมช. ไมมี
การรัฐประหารเมื่อ ๑๙ กันยายน ไมสูญเสียรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ และก็ไมทําใหวิกฤติ
มันตกคางลุกลามมาถึงทุกวันนี้ ผมฟงเมื่อเชาทานนายกรัฐมนตรีพูดถึงผมในรายการ
เหมือนกันครับ ทานก็บอกวาชมเชยกันอยูดี ๆ ก็ดีแตก------------------------------------------- 
 

- ๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๙๒/๑ 
 
ที่จริงพูดมาแลวครั้งหนึ่ง เวลาทานชมผม ผมก็ขอขอบคุณในไมตรีของทาน ผมไมไดมี
เปาหมายเปนคนดีของทาน ผมตองการเปนคนดีของสังคม คนดีของประเทศ และที่ผม
จะตองกราบเรียนก็คือวาที่ขอใชสิทธิพาดพิงเรื่องเดียววันนี้ ก็คือที่ทานนายกรัฐมนตรีก็ดี
และสมาชิกบางทานกลาววาเหตุการณเมื่อวันศุกรที่กระผมไดไปเย่ียมพื้นที่เปนการ 
ถือหางผูกระทําผิดกฎหมายบาง เปนการไปวนเวียนปวนเปยนเพื่อจะอยูกับฝายที่จะ 
ชนะบาง ไมเปนความจริง เมื่อวันศุกรกระผมอยูที่พรรคประชาธิปตย ติดตามเหตุการณ
การชุมนุมอยูตามปกติ แลวก็ทราบวามีเหตุการณปะทะกันขึ้นที่บริเวณสะพานมัฆวาน
รังสรรค ไมใชขางในทําเนียบรัฐบาล ตอมาก็ไดดูภาพเหตุการณจากสถานีโทรทัศน 
หลาย ๆ ชองประกอบกัน เห็นภาพประชาชนถูกตีจริง ๆ ปฏิเสธไมไดหรอก กระผมก็ยัง
ติดตามสถานการณอยูอยางนั้นจนกระทั่งมันมีการประสานงานมาวาบุคลากรทางดาน
การแพทย จะเปนแพทย บุรุษพยาบาล พยาบาลที่ไดเขาไปอยูในบริเวณรอบ ๆ ทําเนียบ
รัฐบาลรองมาวา รถพยาบาลไมสามารถเขาไปถึงจุดที่มีผูบาดเจ็บอยู ผมจึงตองตัดสินใจ
วันนั้นวาจะทําอยางไร ผมทราบวาผมไปตองมีคนไปพูด ไปพยายามขยายความวา 
นี่ที่บอกวาพันธมิตร ประชาธิปตย พวกเดียวกัน เปนอยางนั้น ผมทราบวาจะตองเกิด  
แตผมตัดสินใจบนพื้นฐานในเรื่องของมนุษยธรรม ผมยอมรับไมไดที่เราละเมิดกระทั่ง 
หลักสากล แมในสถานะสงคราม เร่ืองของบริการทางการแพทยตองสามารถเขาถึง
ผูไดรับบาดเจ็บได ผมจึงตัดสินใจไป แลวเหตุการณหลังจากที่ผมไปตรวจเยี่ยมพื้นที่
เปนไปตามที่เพื่อนสมาชิก ขอประทานโทษ เอยนาม คือทาน ส.ส. พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค 
ไดอธิบายโดยละเอียด เทานั้นเอง จากนั้นผมจึงไปที่ บช.น. เพื่อพูดคุยกับนายตํารวจ 
ชั้นผูใหญ เพื่อขอความมั่นใจเรื่องจะไมมีการใชความรุนแรง มีขอเสนอวาจะไปทําเนียบ
รัฐบาลไหม ไปอะไรไหม ผมบอกวาผมไม ผมไปทําหนาที่ของผมในฐานะผูแทนปวงชน
ชาวไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเห็นพี่นองประชาชนไดรับบาดเจ็บซึ่งเกิดขึ้นจากการ
ปะทะกันกับเจาหนาที่ ของรัฐ  ผมเขาไป  ผมไมพูดผิดถูก  ผมขอความรวมมือ 
การอํานวยความสะดวกในเรื่องนี้เทานั้น ผมขอชี้แจงทานนายกรัฐมนตรีและขอชี้แจง
เพื่อนสมาชิกที่พาดพิงผม ทั้งในสภาและนอกสภากอนหนานี้ ถาแมนวาทานหรือคน
สนับสนุนทานไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ผมไมมีจิตใจต่ํา 



 ๒๐๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๙๒/๒ 
 
เพียงพอที่จะบอกวาไมใหบริการทางการแพทยเขาไป และใครเขาไปตรงนั้นแปลวา 
ไปถือหาง ไปเขาขาง ไปแสวงประโยชนทางการเมือง ผมไมทําหรอก ผมกราบเรียนวา
จุดยืนของกระผมที่เกี่ยวของกับการเมืองภาคประชาชน ผมพูดมานานแลว และไดเตือน
ทานนายกรัฐมนตรี ในวันที่ทานมาแถลงนโยบาย ถาทานนายกรัฐมนตรีจะกรุณา
ยอนกลับไปจําคําอภิปรายของผมในวันนั้นวางานของรัฐบาลจะสําเร็จลุลวงไปได---------- 
 

- ๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ศิริวรรณ ๙๓/๑ 
 
ซึ่งเปนความคาดหวังของพี่นองประชาชนที่เลือกพวกเราเขามา ทวงทํานองในการบริหาร
ราชการแผนดินสําคัญมากและผมไดแสดงความหวงใยตั้งแตวันแรก วาทาทีของ 
ทานนายกรัฐมนตรีตอการเมืองภาคประชาชน ผมไมไดพูดกลุมใดกลุมหนึ่ง ตอการเมือง
ภาคประชาชน ผมบอกวานาเปนหวง เพราะในอดีตที่ผานมาทานมักจะมีกระทบกระทั่ง
กับกลุมตาง ๆ วันนั้นทานก็ไมพอใจผมครับ ทานก็บอกวาผมอายุนอยกวาทานเกือบ  
๓๐ ป ไปอบรมทาน ผมไมไดอบรม ผมทําหนาที่ของผมเสนอแนะเตือนเอาไวเพราะผม
เกรงปญหาจะเกิดขึ้น ผมกราบเรียนวาผมพูดมาตลอดวาวันนี้การเมืองภาคตัวแทน 
ตองเดินไปกับการเมืองภาคประชาชน คูขนานกันไป และหลีกเลี่ยงอยาใหปะทะกัน  
เราตองเคารพการเมืองภาคประชาชนและผมก็เนนวาภาคประชาชนตองเคารพการเมือง
ระบบตัวแทนดวย ขอเสนอที่ผมจะไดกราบเรียนทานนายกรัฐมนตรีตอจากนี้ไป จากการ
วิเคราะหปญหาตาง ๆ กระผมบอกวาอยากจะใหทานนายกรัฐมนตรีนั้นอยาเพิ่ง 
รีบลุกขึ้นมาตอบไปไตรตรองดูวาวันนี้บานเมืองจะเดินไปอยางไร เพราะวันนี้เราหยิบเพียง
แงมุมใดแงมุมหนึ่งมันไมไดครับ บังคับใชกฎหมายแงมุมเดียวก็ไมได ทําใหถูกใจคน 
ก็ไมได แตมันอยูที่วาเปาหมายของเราคืออะไร ผมอยากจะเริ่มจากจุดรวม ผมหวังวา
เพื่อนสมาชิกที่แมจะนั่งอยูฝงตรงขามกับกระผมจะหาจุดรวมที่พวกเราจะเริ่มตนได 
  ประการที่ ๑ ผมเชื่อครับวาไมมีใครประสงคจะเห็นความรุนแรง อันนี้ 
พูดกันทุกฝาย และผมกราบเรียนวาที่ผานมาไมวาฝายใดใชความรุนแรง กระผม 
ไมสนับสนุนทั้งสิ้น ผมพูดไปหลายครั้งไมไดถูกใจกลุมพันธมิตรหรอกครับ กอนเกิดเหตุ 
วันอังคารสัมภาษณผมวันจันทร นักขาวมาถาม ผมบอกวามีขาววาจะมีการไปบุกรุก
สถานที่ราชการ กระผมก็ใหสัมภาษณชัดเจนวาผมไมเหน็ดวย ที่จริงวันนี้ผมไมจําเปนตอง
มาพูดย้ําหรอกครับถาผมคิดแตวาผมไมอยากไปพูดขัดใจใคร แตผมอยากจะบอกวาวันนี้
บางทีมันไมมีคําตอบที่ถูกใจทุกคนอยูแลว เราตองยอมพูดขัดใจคนและเราทุกฝาย 
ตองยอมเจ็บบางเพื่อรักษาสวนรวม อันนี้สําคัญที่สุด ประเด็นก็คือวานอกจากไมได
ตองการความรุนแรงแลวเราตองการอะไร ผมเชื่อม่ันวาพวกเราที่ยืนอยูในรัฐสภาแหงนี้
บอกวาเราตองรักษาประชาธิปไตย ฉะนั้นขอพูดใหชัดนะครับ ไมวาใครหรือฝายใด 
ก็ตามที่จะทําใหเหตุการณมีความรุนแรงมากขึ้นแลวอาจจะนําไปสูการรัฐประหาร  



 ๒๐๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                 ศิริวรรณ ๙๓/๒ 
 
หรือการเปลี่ยนแปลงนอกรัฐธรรมนูญ กระผมไมเห็นดวย และถาเกิดขึ้นก็จะยืนคัดคาน
ครับ อาจจะไมไดไปรวมเวทีกับเพื่อนสมาชิกฝายรัฐบาลหรอกครับ แตก็จะยืนคัดคาน  
ผมวาเราตองชัดเจนตรงนี้ แตเราตองเขาใจเชนเดียวกันครับวาจะไมใหเกิดความรุนแรงได 
จะไมใหเกิดการปฏิวัติรัฐประหารได ทุกฝายมีหนาที่ตองชวย ที่สําคัญทุกฝายมีหนาที่ 
ตองยอมเสียสละ  

ประเด็นถัดมาก็คือวา ผมเชื่อวาหลาย ๆ คนในที่นี้ก็จะยืนยันเชนเดียวกัน
วาทางออกนอกจากจะตองไมรุนแรง ไมใชรัฐประหารแลว ตองไมออกนอกกรอบของ
รัฐธรรมนูญ ยืนพูดขัดใจพันธมิตรก็ไดครับ ๗๐ ๓๐ ทําไมได------------------------------------ 
 

- ๙๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๙๔/๑ 
 
ถาจะทําตองมาแกไขรัฐธรรมนูญ วันนี้อํานาจการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
ยังอยูที่รัฐสภา ถาจะไปสู ๗๐ : ๓๐ ตองมาตรงนี้ ตองมาถกกัน วันนี้ใครจะมาเสนอวา
ยกเวนรัฐธรรมนูญสักหนึ่งมาตรา สักหนึ่งวรรคก็ไมไดครับ จะทําก็ตองแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ แลวเราอยากจะแกไขปญหาเฉพาะหนาแลวเสียหลักระยะยาวหรือไม เชน  
มีขอเสนอเรื่องนายกรัฐมนตรีคนกลาง ยกเวนรัฐธรรมนูญเสียเถอะ ผมบอกไมได แกไข 
ไดไหม ก็ถาสภาเห็นชอบก็แกได แตถามวาแลวตอสูกันมาชานานเพื่อใหนายกรัฐมนตรี 
มาจากการเลือกตั้ง เราจะมาคิดลบออกกันงาย ๆ อยางนั้นหรือครับ จุดยืนผมมีชัดในเรื่อง
เหลานี้ และผมอยากจะใหทางเพื่อนสมาชิก ทางรัฐบาล และทานนายกรัฐมนตรีไดเห็นวา
เรามีจุดรวมกันเยอะนะครับ เราไมจําเปนจะตองมาฟาดฟนกันจนกระทั่งในที่สุดแลว
สวนรวมเสียหาย และผมยังจะพูดมากไปกวานั้นอีกครับ วาวันนี้สิ่งที่เราจะตองทําก็คือวา
เขาใจวาความขัดแยงมันลุกลามลงไปถึงระดับประชาชนจริง ๆ มันคงไมใชเร่ืองของ 
ความเสียหายที่จะบอกวาวันนี้มันคงไมไดอยูที่ตัวทานนายกรัฐมนตรี อยูที่แกนนํา
พันธมิตร อยูที่ผูนําฝายคาน อยูที่ ส.ส. ส.ว. อยางเดียวครับ วันนี้มันลึกลงไปถึงระดับ
ประชาชน และประชาชนที่ผมพูดถึงตองหมายถึงประชาชนทุกกลุม ทุกฝาย สนับสนุน
รัฐบาล สนับสนุนฝายคาน ไมสนับสนุนทั้งสองฝาย เราตองเคารพ ผมเคยถูกพันธมิตร
ตําหนิครับ เมื่อเขาเรียกรองใหทานนายกรัฐมนตรีลาออกในชวงแรก ผมใหสัมภาษณวา
ผมคิดวาเปนเรื่องยากที่ทานนายกรัฐมนตรีจะยอมตามขอเรียกรองนี้ เพราะผมบอกวา
ทานมาจากการเลือกตั้ ง  แตผมพูดดวยความจริ งใจครับ  ผมอยากจะบอกวา 
ผลการเลือกตั้งจะถูกใจใครหรือไมก็ตาม แตเปนการตัดสินใจของประชาชน พรรคทาน 
ไดมากกวาผมประมาณ ๑ แสนคะแนนในการเลือกตั้งที่ผานมา แตโดยระบบของเรา 
การกระจุกกระจายของคะแนนทําใหทานไดผูแทนราษฎรมากกวาผมถึง ๗๐ ทาน ผมก็
ยอมรับ บังเอิญไมถึงครึ่งก็ตองดูวาใครรวบรวมเสียงขางมากได ทานรวบรวมไดทานก็เปน
รัฐบาล ถามวามีการซื้อเสียงมีการทุจริตการเลือกตั้งไหม ผมก็ยืนยันวามีครับ แตถาม 
ผมวาถาสมมุติไมมีการทุจริต ไมมีการซื้อเสียง ทานชนะผมไหม วันนี้ผมยืนบอกครับวา 
ผมคิดวาทานก็ชนะ เพราะประชาชนจํานวนหนึ่งเขานิยมชมชอบทานอดีตนายกรัฐมนตรี 
เราตองพูดความจริงกันครับ สวนที่เขานิยมชมชอบอดีตนายกรัฐมนตรี คนจะเห็นดวย  



 ๒๐๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๙๔/๒ 
 
เห็นดีหรือเห็นวาถูกตอง ไมถูกตอง ความเห็นก็หลากหลายไป แตผมยอมรับ ฉะนั้นที่ทาน
ไดยืนหลักของทานมาวาทานมาจากการเลือกตั้ง อยูดี ๆ ถาใครมาเรียกรองวาตองลาออก
เพราะไมถูกใจ ผมวาทานก็ยืนยันได และผมไมเคยสนับสนุนหรอกครับวาถาใคร 
มาเรียกรองจะเปนคนจํานวนเทาไรก็แลวแตแปลวาจะตองจํานนเชนนั้น แตทานประธาน
ครับนั่นคือครึ่ ง เดียวของเรื่ องราวทั้ งหมด  ที่พูดทั้ งหมดนั้น เปน เพียง เรื่ องของ 
ความชอบธรรมในการจัดตั้งและในการเริ่มตนในการบริหารราชการแผนดิน----------------- 
 

- ๙๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริลักษณ ๙๕/๑ 
 
สิ่งที่กระผมจะกราบเรียนตอไป คราวนี้ก็คงขัดใจเพื่อนสมาชิกฝายรัฐบาลนะครับ ก็คือวา
ในทุกประเทศที่เปนประชาธิปไตย เสียงขางมากไมไดหมายความวาทานทําไดทุกสิ่ง 
และการที่จะมีประชาชนจะ ๑ คนหรือจะแสนคนลุกขึ้นมาเรียกรองใหรัฐบาลแสดง 
ความรับผิดชอบทบทวนตัวเอง พิจารณาตัวเอง ไมไดขัดกับหลักประชาธิปไตยครับ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีขอสงสัยวาการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลนั้นอาจจะแค
บกพรองผิดพลาด ถารายแรงกวานั้นก็คือละเมิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิของประชาชน หรือ
เลวรายอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทุจริตคอรรัปชั่น จริงครับ ปญหาเหลานี้มีกระบวนการ 
ทางกฎหมายแตทานดูเถอะครับทุกประเทศที่เปนประชาธิปไตย สวนใหญเขาไมรอให
กฎหมายจัดการครับ มันจะมีสิ่งที่เรียกวาสํานึกหรือความรับผิดชอบของนักการเมืองที่เขา
บอกวามันตองสูงกวาคนธรรมดา มีเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทานหนึ่ง ทานยกตัวอยางกรณี
ของเกาหลีนั่นแคคิดนโยบายนะครับ วาจะตองเปดการคาเสรีเอาเนื้อวัวจากอีก 
ประเทศหนึ่งเขามาคนลุกฮือขึ้นมาเปนแสน เขาลาออกทั้งคณะ ผมวาอายุรัฐบาล 
เขาสั้นกวารัฐบาลนี้ ตอนที่เขาตัดสินใจอยางนั้น ใครเคยอยูในประเทศประชาธิปไตย 
ในยุโรป ในสหรัฐจะทราบครับ อยาวาแตรัฐมนตรีเลยครับ ส.ส. ส.ว. บางทีมีเร่ืองอื้อฉาว
สวนตัว ลาออกทานประธานจะยอมรับไหมวา ๖ - ๗ เดือนที่ผานมามีทั้งเรื่องการกระทํา
ผิดกฎหมาย ศาลวินิจฉัยแลว มีทั้งเรื่องความผิดพลาด มีทั้งเรื่องความบกพรอง ผมไมวา
อะไรหรอกครับทุกคนมีสิทธิที่จะผิดพลาดบกพรองได แตทวงทํานองทาทีตาง ๆ ไมมี
ลักษณะของการบอกวาเราจะรับผิดชอบเพื่อใหระบบรักษาความศรัทธาได เราคิดถึง 
แตสิทธิของตัวเราเอง ยังไมถึงที่สุด กฎหมายไมไดหาม ทํากอน สิ่งเหลานี้คือสิ่งที่มัน
สะสมมาในระบบการเมืองไทย แลวมันก็เร่ิมกัดกรอนจนทําใหพี่นองประชาชนจํานวน
มากจึงเริ่มปฏิเสธ ปฏิเสธรัฐบาลลุกลามมาถึงปฏิเสธการเมืองโดยรวม เรายอมรับ 
ความจริงเถอะครับ วานี้คือสถานการณ กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  
เอเอสทีวีหรือกลุมการเมืองอีกหลายกลุมที่มาเคลื่อนไหวรวมตัวกัน มันคือการสะทอน 
ใหเห็นถึงความไมพอใจตอความไมถูกตองไมชอบธรรมเหลานี้ แลวใครที่เคยเรียน
รัฐศาสตร หรือติดตามการเมืองของทั่วโลก มันก็สะสมมา แลวการเคลื่อนไหวมันก็จะมี 
 



 ๒๐๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริลักษณ ๙๕/๒ 
 
มาตรการที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ผมไมใชผูเชี่ยวชาญ ผมไมใชมีประวัติในเรื่องของการเปน 
นักเคลื่อนไหวมวลชน  แตผมก็บอกไดวาทั้ งในสวนรัฐบาล  ทั้ งในสวนพันธมิตร 
มีผู เชี่ยวชาญเหลานี้จํานวนมากแลวจากประวัติศาสตรการเมืองไทยรู เทากันครับ 
เร่ืองการยกระดับการชุมนุมมันจะตองเปนอยางไร แลวก็รู เหมือนกันวาสังคมไทย 
เปนอยางไร ฝายใดดูจะใชความรุนแรงกอนก็จะเปนฝายเพลี่ยงพล้ํา เพียงแตเวลา 
การเคลื่อนไหวมันรุกลามบานปลายและการชุมนุมมันประกอบไปดวยคนหมูมาก ถามวา
ใครจะใหหลักประกันวาเราควบคุมสถานการณ  กระผมไดกราบเรียนไปแลววา 
ผมไมเห็นกับการทําผิดกฎหมายไมวาจะโดยฝายใด---------------------------------------------- 
 

- ๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      ศิริลักษณ (๒) ๙๖/๑ 
 
แลวก็ยืนยันนะครับ ไมวาจะเปนคําตอบใดสําหรับประเทศ ทุกคนตองอยูภายใตกฎหมาย 
แตขณะเดียวกันวันนี้ตองไมใชนึกถึงแตตัวผูนําแกนนําครับ เขาใจหัวอกของประชาชน 
ทุกฝาย เหมือนเม่ือสักครูผมแสดงความเขาใจประชาชนที่ไดเลือกรัฐบาลทานมา สิทธิ 
ของเขาเราตองเคารพ แตผมถามวาวันนี้เราพูดงาย เห็นเปนรูปธรรมวาเวลามีการชุมนุม
ทางการเมืองจะถูกหรือผิดกฎหมายตองมีคนเดือดรอนครับ แตผมถามวาคนที่เขา 
ตากแดดตากฝนกลางถนน ๓ เดือน ชนะ เขาก็ไมไดมีอะไรดีขึ้น สวนตัว หลายคนละทิ้ง
ธุรกิจการงาน ทะเลาะกับครอบครัวมาอยูตรงนั้น เรามองเขาเปนกบฏหรือครับ เรามอง
เขาวาเปนเครื่องมือของพรรคการเมืองหรือครับ ไมใชหรอกครับ ผมบอกเลยวาเคลื่อนไหว
กันมาแบบที่เห็นกันอยูหลายเดือนนี้ ผมไมกลาบังอาจไปพูดถึงพรรคอื่น ผมบอกวา 
เปนพรรคประชาธิปตยเราจัดไมไดหรอกครับ เปนไปไมไดครับ แตคนมาเปนจํานวนมาก
เราตองคิด รัฐบาลตองคิด ทานนายกรัฐมนตรีตองคิด ทานจะเห็นดวยกับเขา ไมเห็นดวย
กับเขา และถาทานเปนเหมือนผมคือเห็นคนเจ็บแลวไปเยี่ยม เวลาผมไปเยี่ยมเขา แลวก็
คุณปา คุณยายที่รองไห เขาไมไดเห็นหนาผมแลวก็นึกถึงวาจะดารัฐบาล จะเชียรผม  
แตรองไหอยางที่คุณพีระพันธุเลาครับ เจ็บใจ วามาดวยความรักบานเมือง รักในหลวง  
แตถูกปฏิบัติเชนนี้ ผมจึงกราบเรียนทานประธานวา เราอยาคิดงาย เหมือนที่ฝายรัฐบาล
เคยบอกวา คมช. คิดวาปฏิวัติแลวจะสามารถทําใหผูสนับสนุนพรรคไทยรักไทยหายไปได 
เปนไปไมไดครับ วันนี้ทานนายกรัฐมนตรีจะใชวิธีจับกุมแกนนํา ๖ คน สลายการชุมนุม
รุนแรงหรือไมรุนแรง ลอมทําเนียบเพื่อที่จะใหเขาอดไมสามารถที่จะประทังชีวิตอยูได  
ใหคนออกไมใหคนเขา สมมุติวาทําสําเร็จ ทานคิดหรือวาแนวคิดที่ตอตานสิ่งที่เขาเห็นวา
เปนความไมถูกตองมันจบลง มันไมจบหรอก ถาเราพยายามที่จะเขาใจหัวอกของ
ประชาชนทั้ง ๒ ฝาย ตรงนี้ครับ มันเปนวิธีเดียวที่เราจะหาทางออกได ผมเองระมัดระวัง
มาตลอด ผมเห็นวาทานนายกรัฐมนตรีไมสมควรดํารงตําแหนงอีกตอไปนับตั้งแตผมยื่น
ญัตติอภิปรายไมไววางใจ ผมก็ไดอภิปราย สภาลงมติเสียงขางมากไววางใจทาน ผมก็
ตองยอมรับ แตอีกหลายเรื่องที่ตามมานี้ ซึ่งผมยืนยันไดเลยวาอารยประเทศ ผูบริหาร
ประเทศเขาแสดงความรับผิดชอบไปแลว ผมก็ไมกลาเรียกรองหรอกครับ เพราะผมจะได
ยินคําตอบจากทานนายกรัฐมนตรีเสมอวากฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราไหนบอก  



 ๒๑๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      ศิริลักษณ (๒) ๙๖/๒ 
 
มาตราไหนบังคับ ถายังมีทาทีเชนนี้ตอไปเราหาทางออกไมได ทานประธานที่เคารพครับ 
และวันนี้มันก็เกินเลยจุดนั้นไปแลว เพราะวันนี้สิ่งที่ทานมองวาเปนการกระทําผิดกฎหมาย
หรือบางคนเรียกวากบฏ ในขณะที่อีกฝายเรียกอารยะขัดขืน มันเปนสิ่งที่มีสาเหตุจาก
เงื่ อนไข เพิ่ ม เติมมา  แมกระทั่ ง ในวัน  ๒  วันที่ ผ านมา  ถาสั งคมโดยรวมคิดว า 
ทานนายกรัฐมนตรี จะตองรับผิดชอบในเรื่องนี้ ผมก็บอกวาสังคมมีสิทธิจะคิด ถาสังคม
บอกวานายกรัฐมนตรี ตองลาออกอยางเดียว ผมก็บอกไมใช----------------------------------- 
 

- ๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภัสสร ๙๗/๑ 
 
แตวาอยางนอยที่สุดครับ ทานตองพยายามวางตัวเปนกลางใหมากที่สุด แลวแสดงทาที
ในการรับฟงความเจ็บปวดของคนทุกฝาย ทําไมละครับทานจะตองมาบอกวานี่ดีกวา 
ที่ปฏิบัติกับก็อด อารมี นั่นกองกําลังตางชาติรุกรานเขามาในเขตแดนไทย เอาหมอ  
เอาคนไขเปนตัวประกันนะครับ นี่คนไทยดวยกันครับ ใสเสื้อเรารักในหลวงมานั่งชุมนุมอยู 
ทานไปเปรียบเทียบไดอยางไร ทานจะตองแสดงทาทีวาเกิดการปะทะกัน สอบหนอย 
สิครับ มีการกระทําผิดกฎหมายโดยทางเจาหนาที่หรือเปลา ผมเขาไปในพื้นที่ พยายาม
สอบถามตํารวจ เห็นไดชัดครับ อางคําสั่งศาลกัน มันไมใชอยางที่พูดครับ ศาลไมไดสั่งให
ไปร้ือถอนโดยการจะตองเขาปะทะ โดยการที่จะตองใชอาวุธใด ๆ ทั้งสิ้นเลยครับ ไมใช 
ทําไมทานนายกรัฐมนตรีจะยอมยืนอยูเหนือความขัดแยงสักนิดแลวบอกวา เร่ืองนี้จะตอง
สอบ ใครสั่งไมเปนไปตามที่ทานนายกรัฐมนตรี บอกวาจะไมมีการใชความรุนแรง  
ละมุนละมอม ทานจะเอาตัวมาลงโทษ ไมมีครับ ผมก็ยืนยันนะครับ วันนั้นสอบถาม
ตํารวจเขาก็บอกวาที่สั่งใหปฏิบัติการฝายการเมืองครับ ผมไมคาดหวังเทาไรนะครับ 
เพราะผมก็เคยเจอมาแลวที่เชียงใหม โทรทัศนจับไดหมดครับ ใครพยายามเขามาพัง
ทําลายทุบตีเวทีของพรรคประชาธิปตย โยนสิ่งของใสผม ทานประธานสภาที่ปรึกษาพรรค 
ทานรองนายกรัฐมนตรีเปนทาน ผบ.ตร. อยู ไมมีการดําเนินคดีเลยครับ นอกจาก 
คุณอลงกรณ พลบุตร โดนขอหาหมิ่นประมาทบนเวที แลวทานจะใหคนครึ่งประเทศหรือ
เกือบคร่ึงประเทศเขารูสึกวามีความเปนธรรมไดอยางไร เหตุการณเกิดขึ้นที่อุดรธานี 
บังเอิญคนถูกทํารายอยูฝายตรงกันขามกับทานครับ ทานนายกรัฐมนตรีเลยไมมี 
ความจําเปนในฐานะผูนํารัฐบาลที่จะตองแสดงความเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ไมเลย
ละครับ ชอบตอบคําถามในสภา แตกระทูเร่ืองนี้ไมมาตอบครับ แลวจะใหคนที่เขายังมี
ความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมในแผนดินนี้ เขาเชื่อม่ันไดอยางไร กระผมไมได
กลาวหาวาทานเลวทรามต่ําชาอะไรครับ เวลาทานพูดโทรทัศนฝายเดียว ผมไมมีโอกาส 
ไดพูด แตเวลาทานบอกวาตองมีรายการตอบโต รายการนั้นก็ดาผมดวย ผมไมเคย
กลาวหาทานเลวทรามต่ําชาอะไร แตหลายเรื่องมันตองพูดกันครับ เชน ผมไมเคยกลาวหา
วาทานไมจงรักภักดี แตผมก็ของใจ และผมคิดวาสังคมก็ของใจวาทําไมเวลาเกิดกรณี 
การลวงละเมิดตอสถาบันมันจัดการชา มันจัดการยาก คดีคุณจักรภพ เว็บไซต (Website)  



 ๒๑๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               นภัสสร ๙๗/๒ 
 
ตาง ๆ ที่ยังมีปญหาอยู อันนี้ที่มันถึงเปนประเด็นที่ผมกราบเรียนวา วันนี้เพื่อนสมาชิก 
ของผมถึงบอกวาทานตองพิจารณาตัวเอง บังเอิญทานก็ลุกขึ้นเร็วครับ ตอบไปวา
พิจารณาแลว ใชแลวครับ แตผมรู ผมรูวาแมสิ่งที่เพื่อนสมาชิกของผมไดเสนอ เสนอดวย
ความบริสุทธิ์ใจ ผมเชื่อรัฐบาลหวาดระแวงวาถาทานนายกรัฐมนตรีเกิดลาออกจริง ๆ 
พวกกระผมอยากชวงชิงไปเปนรัฐบาล ไปยึดกุมอํานาจรัฐหรือ ทานประธานครับ  
อยาระแวงผมเลยครับ ผมไมทําครับ ผมไมทํา ผมยืนยันวาบานเมืองนี้ตองหาทางออก
ตามรัฐธรรมนูญ ดวยความสงบปราศจากความรุนแรงและเคารพสิทธิของทุกคน และใคร
ทําผิดกฎหมายยังตองรับผิดชอบตามกฎหมาย--------------------------------------------------- 
 

- ๙๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ)       สาริศา ๙๘/๑ 
 
ผมไมเชื่อวาถาทานนายกรัฐมนตรีอยูในตําแหนงตอ ทานจะประกาศภาวะฉุกเฉินหรือไม  
ใชทหารหรือใชตํารวจจะไปจัดการกับกลุมที่อยูในทําเนียบขณะนี้อยางไรก็ตาม ผมไมเชื่อ
วาปญหามันแกได ผมก็คิดหนักครับ ผมพูดผมรูวาเดี๋ยวขัดใจคนทั้งสภา ผมบอกวาวันนี้
ตองยอมเจ็บ ถาทานนายกรัฐมนตรีกลัววาการลาออกจะเปนการสรางวัฒนธรรม 
ทางการเมืองที่ไมดี เพราะมีกลุมคนกลุมหนึ่งทานเรียกหยิบมือเดียว ทานไปดูเถอะครับ 
ประวัติศาสตรการนองเลือด ถาคิดอยางนั้นก็หยิบมือเดียวทั้งนั้นครับ ถาทานกลัว 
จะเสียวัฒนธรรม เสียประเพณี ซึ่งผมบอกวาจริง ๆ หลายประเทศเขาทํากันและผมไมเห็น 
มันเสียก็ไมเปนไร ผมบอกเลยวาวันนี้ผมตองพูดขัดใจลูกพรรค และขัดใจเพื่อนสมาชิก 
อีกหลายคนซึ่งเพิ่งพูดดวย ส.ส. มักจะไมเสนอใหทานยุบสภาหรอกครับ ผมเองแคนึกวา
เหนื่อยยากแคไหนเวลาหาเสียงผมก็ไมอยากกลับไปเลือกตั้งหรอกครับ แตวาการยุบสภา
จะเปนการแสดงความรับผิดชอบอยางหนึ่ง ซึ่งถาทานนายกรัฐมนตรีบอกไมอยากใหทาน
ตองรับเคราะหคนเดียว พวกผมบอกวาทั้งสภาเราเจ็บดวยกัน แลวยุบสภาครั้งนี้ 
ทานนายกรัฐมนตรีครับ พวกผมมีแตเสียเปรียบ เสียเปรียบทุกเรื่อง แตผมบอกวาวันนี้ 
ผมยอมครับ แลวผมบอกวายุบสภาไปแลว เดี๋ยวทานก็บอกวาแลวรูไดอยางไรพันธมิตร 
จะเลิก ผมก็บอกวาผมก็ไมมีหลักประกันหรอกครับวาพันธมิตรจะเลิก แตผมย้ําวา
พันธมิตรที่มาชุมนุมกันได อยาไปคิดเลยครับ คน ๕ – ๖ คน ๗ คน ๘ คน ๙ คนสั่งได 
ไมใชหรอกครับ เหมือนกับที่ทานบอกผมสั่งอาจารยสมเกียรติไดไหม ถึงผมสั่งอาจารย
สมเกียรติได อาจารยสมเกียรติออกมาก็ไมไดมีผลอะไรตอทิศทางการเคลื่อนไหวที่ผานมา
จนถึงวันนี้  ไมมีหลักประกัน  แตผมเชื่อ  ผมจะเรียกรองวาพันธมิตรก็ตองเคารพ
กระบวนการของประชาธิปไตยที่กลับไปใหประชาชนตัดสิน  พันธมิตรจะไปตั้ ง 
พรรคการเมืองก็ได พันธมิตรจะคอยติดตามสอดสองดูแลใหการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม
ที่สุดก็ได เพราะ กกต. ชุดนี้แมไมไดสมบูรณ แตผมยังเชื่อใจ สําคัญก็คือรัฐบาลรักษาการ 
ทําตามรัฐธรรมนูญอยางเครงครัดเทานั้น อยาไปใชอํานาจรักษาการเกินเลยกวาที่
รัฐธรรมนูญกําหนด ไมมีใครสนุกหรอกครับ ๔๘๐ คน แตวันนี้เราเสียสละตัวเองกอน 
ไดไหม พันธมิตรอาจจะไมเห็นดวย แตผมเชื่อวาอยางนอยถาเราเสียสละเปนเราไดใจ 
คนจํานวนไมนอยกลับคืนมากับระบบรัฐสภาของเรา วันนี้เราถูกปรามาสวากระบวนการนี้ 



 ๒๑๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ)                สาริศา ๙๘/๒ 
 
จะเปนเพียงแคพิธีกรรม ทานนายกรัฐมนตรีกลับไปตรองเถอะครับ สิ่งที่กระผมพูด 
ทานเสียสละ ผมเสียสละ ผมเชื่อวาผมอาจจะเจ็บกวาทาน โอกาสทานกลับมามีมากกวา
ผมนะครับ ทําเถอะครับ เพื่อบานเมืองสงบ สรางบรรทัดฐานที่ดีครับ แลวรัฐบาลที่กลับมา
ไมมีคนกลุมใดมาตั้งเงื่อนไขไดวาตองเปนคนนั้นหรือไมเปนคนนี้ แตรัฐบาลที่กลับมา 
ตองเก็บเกี่ยวบทเรียน ๗ เดือนที่ผานมานี้วา ไมวาจะมีเสียงขางมากอยางไร ตองยึดหลัก
ธรรมาภิบาลตองสรางมาตรฐานใหสูงเขาไว ประชาธิปไตยจะเดินไปขางหนา กระผม
กราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ และนําขอเสนอนี้ไปถึงทานนายกรัฐมนตรี  
ทานนายกรัฐมนตรีอาจจะลุกขึ้นตอบผมปฏิเสธทันทีทานก็ทําได เปนสิทธิของทาน  
พวกกระผมไดทําหนาที่อยางดีที่สุดแลว แลวบอกวาพรอมที่จะเสียสละตําแหนงนี้ 
เพื่อมีโอกาสในการหาทางออกสําหรับบานเมือง กราบขอบพระคุณครับ 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ไดลงจาก
บัลลังก โดยมอบให นายประสพสุข บุญเดช รองประธานรัฐสภา ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานนายกรัฐมนตรี 
ครับ  
 

- ๙๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           สุทธิกานต ๙๙/๑ 
 
  นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหม)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ผมอยากให 
ที่ประชุมวันนี้ไดพูดจากันดวยความมีเหตุมีผล ผมอาจจะเปนคนเสียงไมนุมนวลเหมือน
ทานหัวหนาฝายคานในสภาผูแทนราษฎรที่เพิ่งนั่งลงไป ผมก็นั่งฟงดวยเหตุผล แตผม
แนใจวาวันนี้มีคนทั้งบานทั้งเมืองนั่งฟงพฤติกรรม พฤติการณของเราอยู เร่ืองที่พูดมานั้น
ไมใชเร่ืองยากเย็นหรอกครับ แตวาเรื่องที่เราจะตองทํากันอยูเวลานี้ก็คือวา ทานไมคิด 
จ ะ รั กษ า  ข อ แน ะนํ า ข อ งท า นนะค รั บ  ไ ม คิ ด จ ะ รั กษ า ร ะบบกา รปกค รอ ง 
ระบอบประชาธิปไตยของเราเลย วันนี้ถาทําตามอยางที่วาดวยประเด็น ๑ หรือ ๒ นี้ก็
แปลวาบานเมืองนี้มันหากฎเกณฑอะไรไมไดแลว เวลาที่มีคนพวกหนึ่งลุกขึ้นมาบอก  
คุณตองออก คุณตองไป ฉันไมชอบ คุณตองไป ตองไป เพราะมันเลว แลวก็ตองไปแลว
บานเมืองเราจะมีอะไรที่ใหคนเขาเชื่อถือยึดถือได ถาผมเปนคนอยางนายกรัฐมนตรี 
ทักษิณ ลงทุนลงรอนตั้งพรรคการเมืองมีความเขมแข็งใชนโยบายตาง ๆ อาจจะเสียดาย
วาอุตสาหทําไปอยางนั้น ตองคิดตองอะไรตออะไรมาก ผมไมมีอะไรอยางนั้นเลยครับ ไมมี
อะไรเปนความผูกพัน ไมมีอะไรเปนสิ่งลอใจเลย แตผมทําหนาที่เวลานี้ ๗ เดือนที่ผานมานี้ 
ผมทําหนาที่ เพราะวาไปรับปากวาจะทําหนาที่ เปนหัวหนาพรรคการเมืองพรรคนี้  
ไปรณรงคหาเสียงเลือกตั้งดวยตัวเอง  แลวได รับเลือกตั้งเขามา  ๒๓๓ อยางที่วา  
และกิจกรรมก็ดําเนินการกันมา ซึ่งผมจะพยายามทําทุกอยางก็คือวา ผมเปนหัวหนาพรรค
การเมืองพรรคนี้ ความเปนมาจะเปนมาอยางไรก็สุดแทแต พอพิสูจนใหเห็นไดวาคนที่วา
ผูกพันพัวพันเขาก็ไมไดผูกพันพัวพัน ปญหาอยูที่วา ๗ เดือนที่แลวมานี้ คนอยางผม 
ที่เขามาพฤติการณที่แสดงมาอยางนี้จะพูดจา จะจัดระเบียบ จะพูดกระทบกระแทก
แดกดันอะไร อยางไรไดทั้งนั้นละครับ ไมมีปญหา แตผมก็แนใจวา ที่บานผมก็มีกระจก
บานใหญมองเห็นหนามองเห็นตัว แลวรูวาตัวไดทําอะไรอยู สถานการณบานเมืองที่มัน
บอบช้ํามาเพราะมีการปฏิวัตินั้น เคราะหดีวาเขาใชเวลาสั้น เราก็ไดประชาธิปไตยคืนมา 
แลวก็มีการเลือกตั้ง สถานการณ ๗ เดือนที่ผานมานี้ผมก็ตองกล้ํากลืนฝนทน ตองทํา
หนาที่เรียกวาอดตาหลับขับตานอน ผมทํางานเยอะ แตผมก็ไมไดอวดอางที่ไหน แลวผม
เปนคนไมชอบใหผูสื่อขาวมาติดตามผม แตผมทํางานใหบานเมืองนี้ เวลานี้ผมทํางาน 



 ๒๑๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                               สุทธิกานต ๙๙/๒ 
 
ระหวางประเทศดวย ผมเจรจาความบานเมือง ผมทํามาเพราะวาจังหวะจะโคนผมเปน
อยางนั้น กระทรวงเขากําหนดวาคุณตองทําอยางนั้นตองทําอยางนี้ ผมก็ทําไปตาม 
อยางนั้น งานที่ทําไปนี้ทํางานเพื่อบานเมือง แตวันหนึ่งมันเกิดเหตุอยางที่มันเกิดขึ้นมานี้ 
ผมตองใชคําวา มันอะไรกันนักหนา มันถึงไมมีวันจบ อะไรกันนักหนาถึงจะมาลําดับความ
เรียบเรียงความอยางทานหัวหนาฝายคานในสภาผูแทนราษฎรเพิ่งนั่งลงไปเมื่อสักครูนี้  
ไดลําดับความวาเพราะพฤติกรรม พฤติการณของคนอยางผมนี้ถึงจะตองพิจารณาตัวเอง
ใน ๒ ทาง คือไมยุบสภาก็ลาออก แลวทําไมอีกทางหนึ่งที่เราจะชวยรักษาประชาธิปไตย 
ไวใหคนทั้งโลกเขาแลเห็นวาประชาธิปไตยของบานเรานั้น คนพวกหนึ่งลุกขึ้นมาขมขู 
ใหหัวหนารัฐบาลตองลาออก ไมไดหรอกครับ หลักประกันพูดกันเรื่องศาลนั้น ไมไดไปวา
ตําหนิอะไรศาลเลยครับ เพราะวาคําสั่งศาลเขาก็ไมปฏิบัติตาม ไมมีอะไรเสียหาย สํานวน
ที่พูดกันไว ที่คุณบรรหารทานเอยมาวา ศาลก็เอาไมอยู เปนสํานวนในทางการเมืองเขาพูด
กันวา ๒ อันเอาไมได มาเอาตรงสภาสิก็เทานั้นเอง มีอํานาจอยู ๓ อํานาจ ทั้งหมดมาวันนี้ 
ก็ตองการมาฟง และฟงแลวก็ไมเปนไร ผมจะไมตอบคําถามตรงนั้นหรอก แตผมจะตอง
อธิบายความใหรูวาคนทั้งบานเมืองนั่งฟงสภาพูดกันอยูเวลานี้ สภาคิดอยางไร ผมเปน
หัวหนารัฐบาลผมตองคิด ทานเปนหัวหนาฝายคานเอาคิดใหฟง คนทั้งบานเมืองฟง 
ที่คุณอภิสิทธิ์พูด ฟงเมื่อสักครูนี้ผมก็นั่งฟงอยู แตตอไปนี้ เขาจะตองฟงผม เอาละ  
นายสมัคร คุณมีเหตุผลอยางไร คุณอยากไดใครดีอะไรนักหรือ คุณมีอะไรผูกพัน 
กับบานเมืองนี้หรือ คุณลงทุนลงรอนไปหรือ อยากเปนรัฐบาลตัวสั่นหรือ ไมสั่นเลยครับ 
ผมมาเปนรัฐบาลตองใชคําวา ดวยความบังเอิญ แตผมก็ตองถือวาเมื่อมาบังเอิญแลวก็
ตองทําหนาที่ ผมทําหนาที่ของผมเต็มที่ ใครจะวาอะไรอยางไรก็สุดแทแต-------------------- 
 

- ๑๐๐/๑ 
 
 
 
 



 ๒๑๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       นภา ๑๐๐/๑ 
 
แมกระทั่งจะตองเปลี่ยนนิสัยใจคอที่จะตองอดกลั้นที่จะทําทุกอยางใหมันยืดเยื้อมาถึง
วันนี้ ใหคนทั้งบานทั้งเมืองเห็นวาเราไมไดใชความรุนแรง คําก็ไมตองรุนแรง ๒ คํา 
ก็ไมรุนแรง ใครรุนแรงตองแพ ผมก็เชื่อ แลวบัดนี้ผมก็แนใจไมใชความรุนแรง แตตํารวจ 
ไปทําที่ปะทะกัน ก็ตองถือวาคนเปนหมื่น ๆ กับตํารวจเปนรอยเปนพัน มันกระทบกระทั่ง
กันอยางนั้น ผมมีแตมาขอรองวาตองยกประโยชนให แตวาไปจัดการจี้ไชวาตองหาเอา 
คนผิด มันไมมากไปหนอยหรือครับ เอาเขามาชวยระงับคะคานใหบานเมืองสงบเรียบรอย 
เร่ืองกระทบกันเทานี้จะตองไปหาคนผิด มันจะไมมากเกินเหตุไปหนอยหรือครับ มันแสดง
ดวยกันทั้งคู คนหนึ่งปองกัน อีกคนจะเอาเรื่องใหได ไมเห็นกริยาทาทีหรือครับที่เขา 
โถมเขาใสนั้น ไมเห็นหรือครับที่เขาพังรั้วเกเรเขามานั้น แลวพูดจาใหพิจารณาตัวเอง 
ไมเคารพกฎหมาย ไมเคารพอยางนั้น ไมเคารพอยางนี้ พูดไดครับ วากลาวได แดกดันได 
ผมทนได แตพฤติการณที่เขาทํากลางบานเมือง ฉีกหนาคนทั้งประเทศ อยางนี้ไมเอยถึง
เลยนะครับ ๙ คน ที่ถูกศาลไมตองมีใครเอยถึงเลยนะครับ ประคับประคองไมกลา 
จะเอยถึงแมแตชื่อ สถานการณอยางนี้ตองชวยกันคิดสิครับ วาแลวจุดหมายปลายทาง 
อยูตรงไหน ความเกลียดแคนชิงชังมาสั่งสมมาถึงผม แลวมันอยางไร แลวตกลงมันทําไม 
ทําไมมันตองไปปดสนามบิน  เพื่ อจะบีบคั้น  บีบคั้นให รัฐบาลลาออก  แปลวา 
ที่เห็นพองตองกันวารัฐบาลนี้มันเลวจริงหรือ มันทุจริตฉอราษฎรบังหลวงจริงหรือ 
แลว รัฐบาลนี้ ไม มีสิทธิที่จะรักษาสถาบันการเลือกตั้ ง  การเปนสถาบันการเปน
ประชาธิปไตยมาได ๗๖ ป ผมตองย้ําเลยครับวา มันมีสถานะอะไรที่คนพวกนั้นที่จะมา
ชี้บอกลื้อตองออก ลื้อตองไป ไมไดทั้งนั้น ผมไมไดคิดวาอะไรอื่นหรอกครับ ทานจะแสดง
ความรูสึกอยางนั้นทานแสดงได แตผมก็แนใจวาคนทั้งประเทศตองนั่งฟงอยูเหมือนกัน  
วาผูแทนราษฎรของเราอีกซีกหนึ่งเขาคิดอยางนี้ เขาคิดอยางนี้ครับ เรียงแถวกันมาเมื่อเชา
ไมมีปญหาครับ ผมเปนคนขอเปดแลวผมขอรับฟง ตองออก ๆ พูดจากันกระทบกระแทก
แดกดัน เหมือนตอนอภิปรายไมไววางใจตองออกตองไป ผมไมอยากฟนฝอยหาตะเข็บ 
แตกรณีไม ไววางใจนั้น  กรณีที่ เอาเขาพระวิหารมาเลนกันจนกระทั่ งบานเมือง 
จะบรรลัยวายวอด แลวใครเปนคนกลับมากอบกูตอนนี้ ใครครับ เอกสารที่มันถูกตอง
เรียบรอยมีชิ้นเดียวเอาไปแคตรงนั้น เพราะวาพิพากษาไวอยางนั้น เอกสารนั้นถูกเบรก   



 ๒๑๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       นภา ๑๐๐/๒ 
 
(Brake) ประทานโทษ ถูกยุติโดยศาลปกครองสั่งไมใหเอาไปใช แลวเปนอยางไร เวลา 
จะเจรจาความกัน ก็ป ๒๕๔๓ ไปเซ็นไว มันก็เอกสารชิ้นเดียวกันที่เสียทาเขามาเมื่อ 
ป ๒๕๐๕ ผมไมพูดสักคํา เพราะเอาละยุติก็ยุติ จบเสียไดจะดี ตอไปนี้กมหนากมตา 
คอยตามแกไขสถานการณ ผมทําทุกอยางเพื่อใหไมตรีของ ๒ บานเมืองนี้มันอยู จุดชนวน
กันไว รุนแรงลุกลาม  แตผมดับได  ผมเจรจาความได  ผมหาทางทําทุกอย าง  
คนทั้งบานเมืองก็เห็นวารัฐบาลนี้ไดแกไขปญหาที่เกิดขึ้นที่ชายแดนอยางไร มันจุดกัน 
ลุกเปนไฟกลางหองประชุมหองนี้ละครับ ผมพยายามดับชนวนหลังจากวันอภิปราย 
ไมไววางใจจบ ผมบอกจะทําอยางไรก็เอาผมยอมทั้งสิ้น ๒๔ ชั่วโมง ศาลสั่งไมให
ดําเนินการ เอกสารที่วากลาวกันนั่น คําตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ ก็ศาลรัฐธรรมนูญ
วิพากษวิจารณไดนี่ครับ แลวถามสิวา นายสมัครหรือครับวิพากษวิจารณ ผมก็ยังไมได
ออกปาก แตไปดูวาคณะสถาบันใครตอใครวิพากษวิจารณการตัดสินเอาขอความนอก
รัฐธรรมนูญมาตัดสินเพื่ออะไร เพื่อจะไดไปเลนงานรัฐมนตรีตางประเทศได แลวก็พูดจา
กันเมื่อสักครูนี้เหมือนกับเอาบุญเอาคุณ วารัฐบาลทั้งชุดนั้นตองไปแลว มันไมถึงขนาดนั้น
หรอกครับ ยังไงก็ไมถึงขนาดนั้น สําคัญที่สุดก็คือวาตางฝายตางก็ทําหนาที่ แตขอสําคัญ
ที่สุด กระผมจะบอกวาผมตองทําหนาที่อยูเพื่อจะรักษาสถาบันระบอบประชาธิปไตย 
ของบานเมืองไว ผมตองรักษานะครับ ถาผมยอมถอยไปตามขอแนะนําบานเมืองพัง 
ทั้งระบบ  
  (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาการ) ไดยืนและ 
ยกมือขึ้น) 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ทานสุรชัยประทวง 
อะไรครับ 

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาการ)  :  
เรียนทานประธานครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา 
ขอใชสิทธิตามขอบังคับ ขอ ๖๓ ประทวงครับ วาทานนายกรัฐมนตรีกําลังอภิปรายขัดกับ
ขอบังคับ ขอ ๖๑--------------------------------------------------------------------------------------- 
           - ๑๐๑/๑ 



 ๒๒๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         จิตตานันท ๑๐๑/๑ 
 
ผมเรียนอยางนี้ครับวาตามขอบังคับ ขอ ๖๑ กําหนดไววาการอภิปรายตองอยูในประเด็น 
ที่กําลังจะพิจารณากัน การที่เรามาประชุมกันวันนี้พวกเราคงทราบดีวาเปนการประชุม
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๙ ครับ ทานประธานครับซึ่งทานนายกรัฐมนตรีเอง
เปนคนที่มีหนังสือมาถึงทานประธานรัฐสภาชี้แจงใหทราบวา ขณะนี้บานเมืองมีปญหา
ทางราชการสําคัญ คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรที่จะรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ทุกครั้งผมนั่งฟงมาตั้งแตบายโมงครึ่งจนกระทั่งบัดนี้ 
จะ ๘ – ๙ ชั่วโมงแลว เมื่อสมาชิกรัฐสภาผูใดแสดงความคิดเห็นที่ไมถูกอกถูกใจ 
ทานนายกรัฐมนตรี ทานนายกรัฐมนตรีจะลุกขึ้นมาตอบโตอยางนี้ทุกครั้ง มันไมใช 
การอภิปรายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๙ ครับทานประธานครับ 
รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๙ เปนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใหคณะรัฐมนตรีมารับฟง
ความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาที่ถูกตองแลว ผมกราบเรียนทานนายกรัฐมนตรีดวยความ
เคารพครับทาน  กราบเรียนทานคณะรัฐมนตรีทุกทานผานทานประธานรัฐสภา 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ เจตนารมณก็คือเพื่อใหระบบรัฐสภาไดมีการชวยกัน 
ใหคําปรึกษาหารือกับคณะรัฐมนตรีในฐานะที่ เปนผูบริหารประเทศชาติ ในยามที่
ประเทศชาติมีปญหาฝายรัฐบาลหาทางออกของปญหาเองไมไดก็เปดชองทางใหทานมา
ปรึกษารัฐสภา ทานจะตองรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาแลวกลับไปพิจารณา 
ในหมูคณะของทานเอง ไปพิจารณา  ไปสังเคราะห ไปวิเคราะห ไมมีบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญในมาตรา ๑๗๙ ที่จะตองลงมติวารัฐบาลจะตองปฏิบัติตาม 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ทานสุรชัยสรุปเลยครับ
ทานประทวงอยางไรทานสุรชัยนะครับ 
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาการ)  :  นี่คือเหตุผล
ที่ผมวาอภิปรายเพื่อแสดงใหเห็นถึงเหตุผลที่ผมกําลังจะชี้ใหเห็นวาทานนายกรัฐมนตรี 
ทําขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๙ ครับ ทานประธานครับในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๗๙ 
  นายประสพสุข  บุญเดช  (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ  ทานสุรชัย 
ผมเขาใจแลวทานอภิปรายวาขัด 



 ๒๒๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        จิตตานันท ๑๐๑/๒ 
 
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาการ)  :  ผมขอ 
อีกนิดเดียวสั้น ๆ ครับทานประธาน  รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๙ ไมมีบทบัญญัติวา 
สภาแหงนี้ตองลงมติวางขอกําหนดใหคณะรัฐมนตรีหรือทานนายกรัฐมนตรีตองไปปฏิบัติ 
อยางใดอยางหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงไมมีประโยชนที่ทานนายกรัฐมนตรี 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ทานสุรชัยครับ เอาละผม
เขาใจแลว เดี๋ยวผมจะวินิจฉัยเชิญนั่งไดครับ ผมวินิจฉัยนะครับ ก็ในเมื่ออภิปรายกัน 
ทานก็มีสิทธิชี้แจง เพราะฉะนั้นผมวินิจฉัยทาน ทานชี้แจงตอไดครับ  
  นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหม)  :  ขอบพระคุณทานประธานครับ  กรณีจริง ๆ  ถาใครตอใครอภิปราย 
ทานหัวหนาอดีตนายกรัฐมนตรีชวนทานอภิปราย ผมก็ติงคําเดียวเทานั้นเองวา คํานั้น 
แสดงวาเนื้อหาที่ทานพูดผมก็รับฟงไดใครตอใครหลายคนพูดนั่น แตในกรณีสุดทายเวลา
นี้ทานก็หมายมั่นปนมือก็ โอ.เค. เมื่ออภิปรายพาดพิงถึงผมอบรมสั่งสอนเหมือนกับวา
นายสมัครมันทําความผิดเองแลวก็นั่งใหเขาพูดจาอยางนั้น แลวก็ครับ ๆ แลวผมจะไป 
คิดดู มาตรา ๑๗๙ มันมีตรงไหนบอกหามนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจง มีวรรคไหนครับ 
ที่หามนายกรัฐมนตรีชี้แจงมีไหมครับ ขอบคุณทานประธานที่วินิจฉัยและผมก็ไมไดพูด
อะไรมากผมกําลังจะลงทายอยูแลววากําลังนี้ก็ตองพูดจากัน เหตุผลคุณอภิสิทธิ์ 
ทานพูดจาผมก็รับฟงเหตุผล แตสําคัญที่สุดคือคนทั้งบานทั้งเมืองเขาจะดูวาเรื่องนี้ 
สภาคิดอยางไร วันนี้มาฟงสภาชวยคิด เมื่อคิดแลวบางคนตําหนิ ติเตียน วากลาว ผมก็
บอกแลววาเหมือนอภิปรายไมไววางใจ ผมก็ขอชี้แจงหนอย ไมมากอะไรทั้งนั้นครับ 
บังเอิญผมเปนคนพูดจาไมนุมนวล น้ําเสียงมันไมคอยเหมือนชาวบานเขา มันก็เลยเหมือน
ดุเดือดเลือดพลาน แตจริง ๆ ผมเองผมตองการจะสรุปตรงทายวา ผมไมไดดื้อดาน 
ขวานถาก ผมแนใจวาผมไมไดทําความผิด ผมแนใจวาความโยงใยที่มีนั้นมันตัดกันขาด 
เพราะบัดนี้มันเปนพรรคใหม ชื่อใหม บริหารกันใหม ผมมาถูกตองเมื่อดําเนินการกัน 
อยางนี้ถูกตองทําเรียบรอยแลวผมก็ตองมาหารือวันนี้ ผมก็ไมตองมานั่งคิดกอนผมตอบ 
ใหฟงครับวาผมบอกวาที่ผมยังเลือกหนทางที่จะตองรักษาทางการเมืองตอไป เพราะผม
ตองการรักษาใหคนทั้งโลกนี้เขาเห็นครับวาประชาธิปไตยเมืองไทย ๗๖ ปนั้น เมื่อมันเกิด 



 ๒๒๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        จิตตานันท ๑๐๑/๓ 
 
มาแลวมันเกิดมาเพื่ออยู ไมไดเกิดขึ้นมาแลวมีใครก็ไมทราบทําอยางนี้ได-------------------- 
 

- ๑๐๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๑๐๒/๑ 
 
แนนอนครับความเปนมามี แตผมคิดวาผมตองเถียงเรื่องนี้วามันคนละคน คนละความคิด 
คนละระยะเวลา ผมบอกใหฟงวาในความคิดของผม ผมเฝาระมัดระวังเพราะมีคน ตองใช
คําวา เขาอยากจุดชนวน คร้ังหนึ่งทําสําเร็จมาแลวครับ ตอไปจะทําอีก แตบังเอิญ
นายกรัฐมนตรีคนละคน นายกรัฐมนตรี คนนี้ก็ไดทํางานการเมืองไว และที่เขาทําแลว 
ที่เขาไมปฏิวัตินั้นก็เพราะนายกรัฐมนตรีคนนี้เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมดวย  
ผมไมไดไปประจอประแจประจบอะไรกับเขาเลยครับ แตผมทําสิ่งที่มีเหตุผล และเวลานี้
ผมก็บอกวาคุณก็อยูเฉย ๆ ตรงนี้ก็แลวกัน เปนหนาที่ของผม ผมก็ใชตํารวจทํา ผม
ประกาศภาวะฉุกเฉินทําใหบานเมืองสงบเงียบไดครับ แตมันเสียบรรยากาศ เสียหายหมด 
จึงพยายามประคับประคอง จึงใหมันจบดวยดี ใหยุติดวยดี ถาเผื่อกลาวหากันแลวก็ไปสู
คดีกันในศาล ทุกคนก็มีการถูกกลาวหาแลวก็ไปสูคดีกัน ไปประกันตัวแลวสูคดี บานเมือง
ก็กลับมาธรรมดา แลวก็ถาเผื่อจะอภิปรายไมไววางใจผมในเรื่องนี้บอกพฤติกรรม ๔ เดือน 
ไมไววางใจ อยางนี้ถาผมแพคะแนนในสภาผมก็ลาออกไป ผมไมอยากจะพูดคําวา 
ผมไมอยากอยู ไมอยากแบกน้ําหนัก แตผมตองบอกใหคนทั้งบานทั้งเมืองเขารูนะครับวา
สถานการณของบานเมืองนั้น เรากลับจากความยุงยากที่มีคนปฏิวัติยึดอํานาจ เขาสงคืน
มาให เรารับไมมาได เราดําเนินการมาได แลวยังไมทันไร ๗ เดือนกําลังจะทําใหโงหัว
ขึ้นมาได มีคนลุกขึ้นมาเลนกันเสียอีกแลวอยางนี้ ผมจึงตองการวาเวลาที่เราพูดทั้งหมด
บางทีธรรมดาเปดสภา ไมคอยมีใครฟงครับ แตวันนี้คนทั้งประเทศฟงครับ เขาฟงอยูวา 
วาอยางไร ทุกคนพูดตองรับผิดชอบของตัวเอง ผมตองรับผิดชอบของผม แตวาถาไมมา
พาดพิงวากลาวผม ผมก็ยังจะบอกจะตองไปคิดกันดูทั้งนั้นที่จะเอาไปคิดดู แตวานี่ 
ดุดาวากลาวเหมือนกับวาผมเปนคนทําผิด ไปพิจารณาเอาเองวาตนเหตุอยูที่นายสมัคร 
ผมบอกวาผมก็เปนคนที่วาผมตองชี้แจงตอบ ตองตอบเทานั้นเองครับแลวบอกใหเอา 
ไปคิด ไมทันหรอกครับเวลาไมมีหรอกครับ ผมจะตองตั้งหลักใหคนทั้งบานทั้งเมืองเขารูวา
นายกรัฐมนตรียังอยู หนทางที่ฟงสภาแลว จํานวนมติทําอะไรผมไมได เอาผมออกก็โหวต
ไมได ไมมีการโหวต จังหวะจะโคนผมจะตองใชสถานะของผม ตองใหคนทั้งบานทั้งเมือง
เขารูวาคนเปนนายกรัฐมนตรีนั้นไดรับฟงไดคําปรึกษาแลว แลวผมก็จะดําเนินการ 
ตอไป ผมจะรักษาสถาบันอันนี้ไวครับ บานเมืองของเราเฉพาะกรุงเทพมหานครไมนาน 



 ๒๒๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๑๐๒/๒ 
 
กี่อาทิตยนี้เอง เขาเลือกเปนสถานที่นาทองเที่ยวที่ ๑ ของโลก แลวเวลานี้มันอะไรไปแลว
ละครับ สิ่งที่เขาทําอะไรไปนั้นผมเห็นวา ใครจะมีความพยายามระงับถอยคําเหลือเกิน 
ไมอยากจะพูดถึง ผมก็ระงับเพราะผมไมอยากพูดถึง แตที่มาปรึกษาหารือเพราะเห็นวา
มันเกินกวาเหตุ แตมาฟงความ เขาตําหนิบอกคุณนะตนเหตุ นี่ละตนเหตุ ผมก็บอก ออ 
อยางนั้นหรือครับ เพราะถาอะไรพาดพิงผมก็ตองขอชี้แจง สํานวนสําเนียงผมนี่ละครับมัน
นักการเมืองโบราณ เสียงมันก็อยางนี้ละครับ นุมนวลอยางคุณอภิสิทธิ์ผมคงตองไปฝก 
อีกนานกวาจะพูดไดอยางนั้น มาจนถึงปานนี้มันแกเกินแกงแลว แตอยางไรก็ตามแต 
ผมยืนยันวาผมก็รับปาก ถาจะใหอภิปรายตอไปก็ไมเปนปญหา แตเทาที่พูดมาแลว 
ผมนี่ละครับรักษา ไมรุนแรง รักษาจนวันนี้ครับ ดูสิครับยึดทําเนียบรัฐบาล ยึดอะไรตาง ๆ 
ยังคอยประคับประคองคอยดําเนินการ จนกระทั่งเอาสภามาเปดไดพูดจากันวันนี้ จะเปน
อยางไรตอไปขางหนา ผมเปนนายกรัฐมนตรีตองรับผิดชอบ ผมตองขอบพระคุณครับ 
ตองขอบพระคุณที่ไดแนะนํา ใหขอแนะนํา แนะนําไดครับ แตพูดจาพาดพิงกระแหนะ 
กระแหนผมก็ตองตอบโตตามสมควร เทานั้นครับไมมีอะไรอื่นครับ ตองขอบพระคุณครับ 
ถายังไมเลิกก็บอกยังไมเลิก ถาจะเลิกก็วากันตอไปแลวกันครับ ขอบคุณครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานสุนัยครับ 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :   
ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมไมทราบไดเวลาเทาไร กี่นาทีไมทราบครับ  
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวนะครับ ทานอภิสิทธิ์ 
เชิญกอน  
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  :  ขออนุญาต
เพื่อนสมาชิกนะครับทานประธาน ใชสิทธิพาดพิงนิดเดียว คือไมอยากใหเปนเรื่องโตวาที 
แตบังเอิญเดี๋ยวจะเขาใจผิดนะครับ เมื่อกี้ทานพูดบอกวา ประการแรก คน ๙ คนทําผิด
กฎหมายทําไมไมพูดถึง ผมกราบเรียนวาเขาตองอยูภายใตกฎหมายครับ แลวกรณีของ
อาจารยสมเกียรติวันที่ทานไมมาสภา ผมอธิบายละเอียดเลยนะครับ ประเพณีสภา 
จะไมอนุญาตใหมีการไปดําเนินคดี แตเราจะทําเปนขอยกเวน---------------------------------- 
                - ๑๐๓/๑ 



 ๒๒๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                      ลักขณา ๑๐๓/๑ 
 
เมื่อไรทําเรื่องมาพรรคประชาธิปตยจะอนุญาตใหไปดําเนินการ เพียงแตวาผมกราบเรียน
ย้ําอีกครั้ง ที่สุดคนเหลานี้ก็หนีกฎหมายไมได ยังไมเคยไดยินวาใครจะหนี อายุความก็ยาว 
แตวาจะจัดการบังคับใชกฎหมายตรงนี้ วันนี้ทันที แลวผลที่ตามมามันเสียหายมากกวา
มันเปนอยางไร เหมือนวันที่ผมเขาไปในพื้นที่ ผมถามตํารวจ ทานครับทําถนนวาง 
ไดคร่ึงสาย  คุมไหมกับความวุนวายทั้ งประเทศ  แลวจริงอยางที่ผมพูดไหมครับ 
เพราะฉะนั้นผมยืนยันวาทุกคนอยูใตกฎหมาย  
  ประการที่ ๒ เมื่อสักครูบังเอิญพาดพิงมาอีก เหมือนผมอยากจะจุดชนวน
ความรุนแรงตั้งแตเร่ืองเขาพระวิหาร ไมใชเลยครับ แลวเปนโชคดีของประเทศไทย 
ที่ศาลทานวินิจฉัยอยางนั้น วันขางหนายังพอมีขอตอสูระหวางประเทศ แลวพยายาม 
จะโยนมาวาสิ่งที่อดีตรัฐมนตรีทํากับขอตกลงป ๒๕๔๓ เหมือนกัน  ไมใชนะครับ  
ถาทานไมเขาใจวันหลังผมจะอธิบายใหทานฟง ที่สําคัญก็คือวานอกเหนือจากไมมีการ
แสดงความรับผิดชอบแลว ทานทําอะไรตอ บอกชาวโลกใหรูหรือยังวาแถลงการณรวม 
ที่ทานทําไปมันผิดรัฐธรรมนูญไทย เพื่อรักษาสิทธิของประเทศไว นี่ตัวอยางนะครับ ขึงขัง
จัดการกับอดีตนายกรัฐมนตรีเหมือนกับที่ทานจะขึงขังจัดการกับแกนนําพันธมิตรไหม  
ผมไมเขาขางใคร ผมบอกตองปฏิบัติใหเหมือนกันเทานั้นเอง สุดทายทานพูดบอกวา  
ผมไมคิดรักษาระบบ ผมถึงไดกราบเรียนวาผมไมสนับสนุนใหทานตัดสินใจเพียงเพราะ
พันธมิตรเรียกรอง ผมบอกวาเขาไมเรียกรองทานยุบสภา การยุบสภาก็เปนวิธีการรักษา
ประชาธิปไตยวิธีหนึ่ง ผมม่ันใจ แลววิธีนี้นาเชื่อถือกวาเพราะเรายอมเจ็บแตการบอกรักษา
วาอยูตอ คนเขาเชื่อทานหรือเปลาวาอยูเพื่อรักษาระบอบหรืออยูเพื่อรักษาสถานะตัวเอง 
ผมไมไดไปเ ก่ียวของอะไรดวย  ผมยังบอกทานวาวันนี้ทานเอาตําแหนงสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรผมไป ผมอยากรักษาระบบดวยวิธีนี้ กราบขอบพระคุณครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ทานนายกรัฐมนตรี  
จะชี้แจงอีกหรือครับ 
  นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหม )   :  คืออยางนี้ครับ  มีคําหนึ่ งวา  วันที่ผมไมมาสภา  ขอประทานโทษ 
นะครับ แมจะเฉียดมานิดเดียว ผมประชุมกรรมการตํารวจอยู เขาโทรศัพทไปตามวา  



 ๒๒๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                      ลักขณา ๑๐๓/๒ 
 
มีกระทู แลวก็บอกทานนายกรัฐมนตรีสมัครเบี้ยวไมมาสภา ผมบอกผมขอเลื่อนไปกอน 
ผมกําลังประชุมอยู เพราะผมไมรูลวงหนา แจงผมไปผมเขาที่ประชุมแลว ผมนี่ละครับ 
เปนคนชอบมาตอบกระทูเพราะผมตอบได ผมตอบกระทูไดโดยไมตองเอาเอกสารมาถือ 
เพราะผมรูทุกเรื่องที่ผมจะตองมาตอบและผมก็ไมตอบทุกเรื่อง เพราะวาแบงงานกัน
เรียบรอยแลว ในกรณีหลัง ๆ ที่พูดจาเมื่อสักครูนี้ ผมจะบอกใหฟงวาการพิจารณานั้น 
มองกันไดคนละแง คุณอภิสิทธิ์แนะนําวายุบสภาเปนทางออก แตผมวาไมวาทั้งยุบสภา
หรือผมลาออกนั้นมันพายแพกับคนพวกหนึ่งลุกขึ้นมาชี้หนาใหออกแลวทําได ไมคิดบาง
หรือครับวาบานเมืองของเราจะถูกชาวโลกเขาดูแคลนขนาดไหน บานเมืองที่อุตสาห 
เดินมา ๗๖ ป ระบอบประชาธิปไตย ผูคนเขาชื่นชม มันเคยมีอยางนี้ไหมละครับ 
ในบานเมืองนี้ มันมีเหตุมีผลอะไรพอสมควรไหม ผมจะบอกใหฟงนะครับ ที่พูดจา
เหมือนกับวาผมอาลัยอาวรณจะตองการอะไรอยู ผมชี้แจงแลว พูดแลวพูดอีกผมมาทํา
หนาที่นี้เพราะผมไปรับอาสาเขาทํา แลวเผอิญมาเขาหนาที่ผมก็ตองทําใหตลอดรอดฝง 
มันไมมีหรอกครับ พิสูจนมาหนอยวา ผมอยากไดใครดีเพื่ออะไร เวลานี้เปนภาระนะครับ 
ไมใชความอยากดวย ไมเปนเสียไดมันก็หมดภาระ แตวามันเปนหนาที่ที่วาเราจะตอง
ประคับประคอง ตองใหบานเมืองนี้มันมีสถานะอยูหนากับชาวโลกเขาได ปญหาวาจะคิด
อะไรกันก็คิดได ผมมาปรึกษาหารือวันนี้ผมก็ฟงความครับ แตเมื่อฟงความแนะนําอยางนี้แลว 
ผมก็ตองบอกแลววาหนทางมันจะเปนอยางไร ไมเปนปญหาครับ ไมใชชี้แลวตองเอาอยางนั้น 
ไมเอาอยางนั้น ผมไมใชคนดื้อร้ันอะไรนักหนาหรอกครับ แตเวลานี้ผมเปนคนถือหางเสือ
บานเมืองนี้ ทุกอยางที่เราจะพูดกันวันนี้ คนทั้งบานเมืองเขาดูอยู การตัดสินใจนั้นตองอยู 
ที่ผม ขอบพระคุณครับ  
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานสุนยั ทานมีเวลา 
๑๑ นาที นะครับ 
 

- ๑๐๔/๑ 
 
 



 ๒๒๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         วชิราภรณ ๑๐๔/๑ 
 
  นายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  ๒๐ นาที
ครับทาน ของผม ๒๐ นาทีครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เห็นเจาหนาที่เขียนในนี้
วา ๑๑ นาที  
  นายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  ไมใช
กระมังครับ เพราะวาทุกคนได ๒๐ นาทีครับทาน แลวก็ผมได ๒๐ นาที และก็ขอทาน ส.ส. 
อนุดิษฐไวอีก ๑๐ นาทีครับ เพราะวาทาน ส.ส. อนุดิษฐนั้นบอกวาถาเกินไปหนอย 
ก็ไมเปนไรครับ ทานรับผิดชอบ ขอเรียนทานนะครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ  
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :   
ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมตองเรียนทานประธานสภานิดหนึ่งครับวาตอนที่    
ทานชัย ชิดชอบ ขึ้นนั้นผมไดขอเลื่อนไปคร้ังหนึ่ง เพราะวาผมอยากจะฟงความคิดเห็น
ของแกนนําพันธมิตรกอนครับที่อยูในสภาแหงนี้ และก็เมื่อไดรับฟงแลวกระผมเองไดรับ
คําพูดจากทานอาจารยสมเกียรติในลักษณะที่อาจจะไมเขาใจกัน ทานบอกวาจะจําผมไป
ตลอดชีวิต ทานประธานครับ ผม ส.ส. สุนัย จุลพงศธร ครับ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มาหลายสมัยแลว ผมไมปดบังครับวาผมกับอาจารยสมเกียรติที่แกนนําพันธมิตรนั้น 
เปนเพื่อนกันมากอนครับ ผมจะไมพูดเลนลิ้นวาอยางนั้น อยางนี้ เปดเผยตรง ๆ ครับ 
และสิ่งที่ผมจะพูดตอไปนั้นทานอาจารยสมเกียรติอาจจะโกธรผม แตวาระยะยาวผมคิดวา
จะเขาใจผม เพราะวาสิ่งที่จะพูดตอไปนี้มันเปนความจริง และเปนชวงเวลาที่ประเทศ
กําลังมีวิกฤติอยางหนัก จําเปนที่จะตองพูดความจริงครับ ทานประธานครับ ผมไดฟง 
ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรพูด ผมชื่นชมทานครับ ทานบอกวาถาใคร 
ลมระบบนี้ทานจะยืนคัดคานผมไดยินวันนี้ ผมดีใจมากครับ ผมคิดวาที่ผานมาผมได 
ยกมือไหวทาน ไมใชวัยวุฒินะครับ ในฐานะคุณวุฒินั้นก็เปนเรื่องที่เหมาะสม หลายคน
ครับที่ไปสนับสนุนการปฏิวัติ การรัฐประหารเผด็จการนั้น แมจะรูจักกันมากอนผมไหว 
ไมคอยลงครับ แตเสียดายทานออกไปเสียแลว ถามทานวาที่ทานวาจะยืนคัดคาน  
ทําไมตอน คมช. ยึดอํานาจทานไมคานตอนนั้น แถมยังมีกระบวนการตาง ๆ ที่เชื่อมโยง 



 ๒๒๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                   วชิราภรณ ๑๐๔/๒ 
 
มาทําใหเรารูสึก ผมไมสบายใจเลยที่อดีตผมเคยอยูพรรคนี้มีลักษณะมีความสัมพันธกับ 
ผูยึดอํานาจในหลาย ๆ ประเด็น คนที่อยูในแกนนําพันธมิตรหลายคนเมื่อลม สนับสนุน
การโคนลมรัฐบาลประชาธิปไตยเขามาอยูในพรรคของทานหลายคนครับ ทั้งที่สอบได 
และสอบตก มีลูกของแกนนําที่ทําการยึดอํานาจนั้นมาอยูดวย ผมไมวาทานแลวนะครับ  
ก็เปนสิทธิของทานเพราะทานโตแลว แตสิ่งที่ผมจะพูดตอไปนี้ทานครับ ผมกําลังจะบอก
ฝากไปอยางหนึ่งวาวิกฤติวันนี้ที่ทานเสนอบอกวาพรอมจะยุบสภาแมจะเจ็บ ทานประธาน
ครับ ทานประธานไมไดเลือกตั้งมานะครับ ประทานโทษ ทานไมรูหรอกครับวามันเจ็บ 
ขนาดไหน คนเปนผูแทนราษฎรที่หาเสียงเลือกตั้งโดยตรงมันเจ็บมากครับ แตผมบอก 
นะครับ วันนี้คนที่เจ็บมากกวา ส.ส. คือประชาชน เพราะประชาชนเขาฝากความหวังไววา
ลงคะแนนใหขนาดนี้แลวพวกคุณก็ไปชวยกันจรรโลงบานเมืองหนอย ก็ไปไมได ๖ เดือน  
๗ เดือนไปแลว------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๐๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        วัชรี ๑๐๕/๑ 
 
และจะเจ็บหนักขึ้นครับทานประธาน ที่ผมจะตองฝากไปถึงทานนายกรัฐมนตรีและ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ถาทานยุบสภา จะไมมีสภาแหงนี้อีก มีการเสนอ
จากแกนนําพันธมิตร ผมไมอยากจะเอยชื่อจริง ๆ เปนคนรุนเดียวกัน เสนอบอกวา 
ใหลาออก หลายคนครับ ที่ผมตองฟงตรงนี้เพราะผมจะมีขอเสนอ ทานนายกรัฐมนตรีครับ  
อยาลาออกนะครับ ประชาชนฝากมาทางผูแทนราษฎรเยอะมากครับวาทานอยาลาออก 
เขาใหกําลังใจทาน และที่รายที่สุดที่ผมจะบอกกับทานก็คือวา การลาออกของทานนั้น 
พันธมิตรเขาก็ ไมหยุด  ผมบอกเลย  ทานประธาน  ผมเปนเพื่อนรุนเดียวกันกับ 
อาจารยสมเกียรติและอีกหลายคนใน ส.ว. ของทานที่แตงตั้งนี้ แตวันนี้ไมเห็นตรงกัน  
เปนเรื่องปกติที่เราจะเห็นไมตรงกัน ผมอาจจะเปลี่ยนไปครับทานประธาน ในอดีต 
ผมเขาใจสถานการณวันนี้ เราเคยผานเหตุการณที่รอนแรงอยางนี้มาแลว เมื่อครั้งเราเปน
เยาวชน ทานหัวหนาพรรคประชาธิปตย ผมไมไดละลาบละลวงทาน ทานไมเคยผาน
ความเจ็บปวดอยางนั้นมาเมื่อเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม และ ๖ ตุลาคม ทานประธานครับ 
กราบไปถึ งท านนายกรัฐมนต รีและท านรัฐมนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทย  
มันเจ็บปวดมาก สมัยนั้นหอบพี่หอบนองหนีเขาปากัน ดวยความวิตกกังวล วันนี้ก็ไมรู 
จะไปอยูปาไหน หมดแลว และเหตุการณที่จะเกิดขึ้นนั้น ทานนายกรัฐมนตรีครับ ผมเกรง
เหลือเกินวาจะเอาไมอยู ณ เวลานี้ หากไมรีบดําเนินการซึ่งผมจะตองเสนอทาน คนที่มา
ชุมนุมพันธมิตรนั้น ผมกลายืนยันวาไมใชเ ร่ืองเงิน เงินมีแน ผมจะเลาเรื่องเหลานี้ 
ใหทานฟงในฐานะที่ผมผานชีวิตอยางนั้นมาแลว วันนี้พันธมิตรไมไดขับเคลื่อนดวยเงิน 
แตขับเคลื่อนดวยความคิด ทานประธานครับ คําวา สงครามครั้งสุดทายหรือการตอสู 
ครั้งสุดทาย ทานเขาใจไหมครับวาทําไมชื่ออยางนั้น ทานเคยไดยินไดฟงเพลงนี้ไหมครับ 
ไมไดรอง แตจะลําดับใหทานฟง ตื่นเถิดพี่นองผองทาสผูทุกขระทม ลุกขึ้นเถิดมวลชน 
ผูยากไรทั่วหลา ตื่นเถิดพี่นองไรสิทธิเสรี คร้ังนี้ เราสู เปนครั้งสุดทาย นี่คือการตอสู 
คร้ังสุดทาย  สามัคคีใหถึงวันพรุง แองไตนเนอสิอองนาน  จักตองปรากฏเปนจริง  
คําวา ตอสูครั้งสุดทาย นี่คืออุดมการณของขบวนการปฏิวัติของกรรมกรของโลก เพลงนี้
ชื่อเพลงแองไตนเนอสิอองนาน เปนภาษาฝรั่งเศส ดังนั้นวันนี้เพื่อนผมที่อยูตรงนั้น  
ผมไมตําหนิทานหรอกครับ เมื่อทานเชื่ออยางนั้นก็เชื่อไป ทานอาจจะตําหนิผมวา 



 ๒๓๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        วัชรี ๑๐๕/๒ 
 
นายสุนัยเปลี่ยนไปแลว ก็เปนไปได อายุมันมากขึ้น บวชมาแลว ๒ รอบครับทานประธาน 
รอบที่ ๑ บวชตอนเปนนักศึกษาอยูกับทานพุทธทาสภิกขุ รอบที่ ๒ บวชหนี คมช.  
มันเขาใจอะไรเยอะแยะ แลวไมอยากไปสูรบปรบมือ ไมอยากไปกอความเดือดรอนใหมัน 
นองเลือดกันอีก ทานครับ ผมตองกราบขอบพระคุณทานนายกรัฐมนตรีจริง ๆ ที่ทาน 
ไดใชความละมุนละมอม ไมดําเนินการเหมือนอยางที่ถูกกลาวหา----------------------------- 
 

- ๑๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๑๐๖/๑ 
 
ผมเห็นพอไปดีดกีตาร พาลูกสาวไปดวยครับสีไวโอลิน แมรองเพลง รองเพลงอะไรครับ 
แสงดาวแหงศรัทธา มันเจ็บปวดครับ นี่คือเพลงปฏิวัติในสมัยที่เราหนีกันไปอยูในปาครับ 
แตวนันี้เขาคิดอะไรอยู ทานประธานครับ ความคิดในเรื่องของรัฐอุดมคติมันทับซอนกับรัฐ
ความเปนจริงครับ ในอดีตไมเขาใจเรื่องนี้ วันนี้มนุษยไดตอสูกันเรื่องอุดมคติกับ 
ความเปนจริงครับ สูกันมาตั้งแตโมเสส พาทาสออกจากอียิปตเพื่อจะไปตั้งรัฐอุดมคติของ
รัฐยิว แลวก็ไมสําเร็จ จนกระทั่งมาถึงวันนี้ยังตอสูกันในคานาอันดวยความเชื่อ ตรงนี้เอง 
ที่ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรบอกวา ผมไมใชคนดีของรัฐบาล แตเปนคนดี 
ของประชาชน ซึ่งตางจากผมครับ ผมไมขอเปนคนดีครับ ทานประธานครับ ใครอยาไดมา
บอกวาผมเปนคนดีนะครับ ผมเปนคนพอดีครับ เพราะคนที่เปนคนดีเชื่อม่ันวาเปนคนดี
นั้นสวนมากจะคิดสุดโตงครับ ขอประทานโทษ ทานมีสิทธิแกใหผมไดอยูแลว คนที่ผม 
จะเอยชื่อตอไปนี้  เพราะทานออกรายการทุกวันครับเอเอสทีวี  ดาผมเถอะครับ  
พลตรี จําลอง ศรีเมือง เชื่อม่ันวาตัวเปนคนดี อาบน้ํา ๕ ขัน กินขาวมื้อเดียว ทํางานไมเอา
อะไรทั้งนั้น สุดทายเปนอยางไรครับวิธีคิด พฤษภาทมิฬก็นํามารอบหนึ่งแลวครับพาคน 
ไปตาย ใครละครับที่เปนคนพูดวาคุณจําลองพาคนไปตาย ถามดูสิครับ ทานชวน หลีกภัย 
ครับ ดังนั้นเรื่องความดีในเชิงทางการเมืองนั้นอันตรายมาก ทานประธานครับ วันนี้ 
ตองแยกแกนนําออกจากมวลชนครับ มวลชนนาสงสารมากครับ ยังหลงอยูอยางนั้น  
แกนนําก็ปลุกปน สวนแกนนํานี่ผมไมกลาไปพูด ทานตองรับผิดชอบทางความคิด 
ของทานเอง และวันนี้ผมเรียนทานนะครับ ผมติดตามการเคลื่อนไหวของเขาตลอดเวลา
เพราะเรารูสึกวาฝนรายมันกําลังจะกลับมาอีกแลว เหตุการณคลาย ๆ กับเหตุการณ 
นองเลือดจะกลับมาอีกแลวครับ ทานนายกรัฐมนตรีครับ เขาประกาศชัดเจนแลววา 
ยุบสภาก็ไมเอา ลาออกก็ไมเอาครับทานประธาน เขาจะเอาการเมืองใหม ทานประธาน
ครับ การเมืองที่เปนอยูวันนี้มาจาก ๒๔๗๕ ครับ ๗๐ กวาป ฆากันมาไมรูกี่รอบแลวครับ 
พอปฏิวัติ ๒๔๗๕ ๒๔๗๖ กบฏบวรเดชยกกําลังมาจากโคราช มารบกันที่ดอนเมือง  
กว าจะมาถึ ง วั นนี้ เ ร าประคับประคองในสิ่ งที่ เ รี ยกว า  ระบบประชาธิป ไตย 
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมันเขาที่แลวครับ มันจะเดินไดแลว ถาจะตองมาเปลี่ยน
การเมืองใหมเลือกตั้ง ๓๐ เปอรเซ็นต แตงตั้ง ๗๐ เปอรเซ็นต ยังไมรูจะไปอยางไร  



 ๒๓๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                 ศิริวรรณ ๑๐๖/๒ 
 
มันไมฆากันใหญหรือครับอันตรายเหลือเกิน สิ่งหนึ่งที่ทานบอกวาเหตุการณ ๖ ตุลาคมนัน้ 
ทานประธานครับ วันนี้ผมตองกัดฟน ตองยอมเจ็บปวดทานนายกรัฐมนตรีครับ ผมผาน
ทานประธานไป เหตุการณ ๖ ตุลาคมเกิดขึ้นเพราะอะไร ขณะนั้นใครเปนนายกรัฐมนตรี 
มวลชนจะชนกันแลวครับ แตไมประกาศภาวะฉุกเฉิน กลัวนั่นกลัวนี่ สุดทายปะทะกัน 
หาคนรับผิดชอบไมได--------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ณัฐชนก ๑๐๗/๑ 
 
และดูเสมือนหนึ่งวาแกนนําพันธมิตรพยายามจะสรางเงื่อนไขอยูเสมอ ตรงนี้อันตรายมาก 
ดูสิครับแคตรงนี้เองขยายไปปดสนามบิน ยึดสถานีโทรทัศน ยึดทําเนียบรัฐบาล นี่คือกําลัง
วิกฤติจะขยายตัว ประชาชนทั่วไปไดเห็นสิ่งเหลานี้แลวไมมีใครชอบใจหรอกครับ  
ทานประธานครับ ผมไมไดตําหนิทานวาทานมีความคิดตางจากผม ผมไมไดตําหนิทานวา
สิ่งที่ทานคิดไมเปนจริง ทานกําลังคิดถึงรัฐอุดมคติที่ไมสอดคลองกับรัฐความเปนจริง  
แตวาความแตกตางนี้ตองอยูบนกรอบกฎหมายสิครับ อยูรวมกันบนความแตกตางสิครับ  
อยาปนกฎหมาย ปนฟุตบาททุกวันครับ มันเปนการยั่วยุ กอใหเกิดเหตุการณ ตองยอมรับ
ความเปนจริงวาเหตุการณวันนี้ไมใชเพิ่งเกิดครับ วันที่ ๒๖ ไมใช แตมันครุกรุนมา ๓ เดือน
กอน และครุกรุนมาจากการยึดอํานาจเมื่อ ๑๙ กันยายน ผมไมอยากบอกวาใครอยู
เบื้องหลัง วันนี้ก็รํ่าลือกันไปจังครับ คนนั้นอยูเบื้องหลัง คนนี้อยูเบื้องหลัง แตมันแปลก
มากครับตั้งแตลมทักษิณ มวลชนที่มานี่ คุณสนธินั้นกอนจะลมทักษิณตองไปปราศรัย 
ที่ไหนครับ ไปปราศรัยอยูที่หาดใหญครับ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง  
ลวนแลวแตกองกําลังหลักมาจากภาคใตครับ ตองพูดความจริงครับทานประธาน ผมไมได
บอกวา ส.ส. พรรคประชาธิปตยเปนคนหนุนหลังนะครับ แตฐานมันมาจากนั่นเกือบหมด
นะครับ นักรบศรีวิชัยวันนี้ไปดูใหไดสิครับ กอนหนาที่จะมาชุมนุมกัน ๒๕ พฤษภาคมนั้น 
ก็มีการปลุกระดมจัดตั้งกองกําลังกันแลวครับที่นครศรีธรรมราช มีหลักฐานอยูใน
หนังสือพิมพครับ 
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช):  
ทานประธานครับ  
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ทานประทวงอะไรครับ 
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  
ทานประธานที่ เคารพ  กระผม  ชินวรณ  บุณยเกียรติ  พรรคประชาธิปตยจาก 
จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมขอประทวงผูกําลังอภิปรายครับ  
โดยขอบังคับ ขอ ๔๓ วรรคสอง ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวาผมกําลังติดตาม 
ฟงเพื่อนที่กําลังอภิปรายอยู และผมเขาใจวาสาระและประเด็นในการอภิปรายกําลังจะ
วกวนตามความเชื่อและแนวคิดของทานที่เปนปกติอยู และที่สําคัญคือมีการพาดพิง 



 ๒๓๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ณัฐชนก ๑๐๗/๒ 
 
ชื่อบุคคลอ่ืนและสมาชิกรัฐสภาโดยไมจําเปน ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวา
โดยเฉพาะในชวงหลังนี้มีการพาดพิงถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชดวยครับ ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ถาทานประธานจะปลอยใหเพื่อนสมาชิกไดพูดดังกลาวนี้ผมคิดวาญัตติ 
ที่ทานนายกรัฐมนตรีมีเจตนารมณที่จะเสนอใหเพื่อนสมาชิกไดชวยกันใหคําปรึกษาหารือ
เพื่อที่จะแกไขปญหาวิกฤติของประเทศ มันกําลังจะเพิ่มวิกฤตินะครับถาอภิปรายแบบนี้ 
มันเปนการสรางความแตกแยกและทําใหคนเกิดความรูสึกวาแนวความคิดที่ทานไปสรุป
บนความคิดพื้นฐานของมวลชนทั้งหลายที่ไดมามีสวนรวม ผมไมอยากพูดวาใครถูก 
ใครผิดครับ แตสภาแหงนี้ไมควรที่จะไปปรักปรําหรือไปเอาแนวคิดตัวเองไปสรุปบุคคลอื่น
ที่เขาไมไดอยูในสภา เพราะฉะนั้นอยากใหทานประธานไดพิจารณาและวินิจฉัยขอบังคับ 
ขอ ๔๓ ดวยครับ ขอบคุณครับ  
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เอาละครับ ผมวินิจฉัย 
นะครับ บอกวาอาจจะมีวกวนนิดหนอย ทานพยายามพูดไมคอยวกวนแลวกันนะครับ  
เชิญทานสุนัยตอนะครับ  
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :  
ขอบพระคุณครับทานประธานครับ สิ่งที่ผมพูดนี้เปนขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูในสื่อมวลชน
ทั้งหมดนะครับ นักรบศรีวิชัยมาจากไหนครับ แตผมไมไดบอกคนใตทั้งหมด คนใต 
เปนมิตรกับผมเยอะครับ แตผมกําลังบอกวาปญหาความผูกโยงกันในเรื่องเกี่ยวกับ 
การชวงชิงอํานาจทางการเมืองนอกระบบ มันมีความคิดดํารงอยู และอีกกลุมหนึ่ง 
ก็อยากจะไดรัฐอุดมคติ ซึ่งผมก็กลัวจริง ๆ ครับ เราเคยชื่นชมวาจีนแผนดินใหญนี่ 
เทาเทียมกันเหลือเกิน วันนี้ก็หันกลับมาสูทุนนิยมแลวครับ-------------------------------------- 
 

- ๑๐๘/๑ 
 
 
 



 ๒๓๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          ศิริลักษณ ๑๐๘/๑ 
 
ดังนั้นแนวคิดเรื่องสงครามครั้งสุดทาย การตอสูคร้ังสุดทายก็คือกระบวนการหนึ่ง 
ของแนวคิดทางเชิงอุดมคติที่เกลียดชังระบบทุนนิยมอยางถึงที่สุดครับ ทานประธานครับ  
อยาไปปราบดวยกําลังอะไรทั้งนั้น เปนเรื่องปญหาทางความคิด หาวิธีที่ละมุนละมอม 
แตวาระยะฉุกเฉินนี่จะทําอยางไรครับ ถาจะปลอยไปอีกเออเรอเออเตอมันก็จะไปเขากับ
เหตุการณในอดีต ในที่สุดคุมสถานการณไมได ถึงบอกทานนายกรัฐมนตรีครับ ผมเห็นใจ
ทานจริง  ๆ  ทานมาอยู ในจังหวะที่ อันตรายมาก  และคนกลุมนี้ผมเรียนนะครับ  
เพื่อนสมาชิกรัฐสภาบางคน ทานอยาถือผมเปนศัตรูเลยครับ แตผมไมอยากเห็น 
การหลั่งเลือดดวยการยั่วยุดวยกระบวนการใด ๆ ทั้งสิ้น เชนเดียวกับทานผูนําฝายคาน  
แตวาถาใครยังรูสึกวาจะไปสนับสนุนดําเนินการอยางไร ถอนกําลังออกมาเถอะครับ  
ทางรัฐบาลเขาจะไดคอย ๆ เขาไปละมุนละมอมได ถายังหนุนกันเนืองแนนกันอยูอยางนี้ 
ทุนเรียงเขาไป ลําบากครับทานประธานผมบอกไวตั้งแตแรกวามันมีเอกสารที่นาสงสัย
มากครับ ในมือผมนี้เดี๋ยวผมจะใหกับทานนายกรัฐมนตรีครับ ใหประธานสภาผานไปถึง 
ทานนายกรัฐมนตรีมีคนไปใสในรังนกกระจอกครับ บอกชัดเจนครับ มีขบวนการสนับสนุน
เงินครับ ผานพรรคการเมืองหนึ่งบริษัทนี้โอนเงินหลายครั้ง ๒๐๐ กวาลานบาทครับ ในชวง
เวลาที่เกิดการเคลื่อนไหวกอนที่จะเกิดการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน เวลาโอนเขาไปนั้น
โอนผานบริษัทครับ ชื่อบริษัทผมยังไมอยากเอยบอกวาบริษัทอะไรนะครับ แตวาถามีใคร
คะยั้นคะยอใหผมจะบอก ผมจะพูดครับ ในนี้มีคนนามสกุลที่อยูในพรรคการเมืองและเปน 
ส.ส. ที่นี่อยู ๑ คนครับ อีกคนหนึ่งที่มีนามสกุลเปน ส.ส. ที่นี่ เปนลูกสาวของ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ไดอีกนิดหนึ่งนะครับ  
ผมใหอีกนิดหนึ่งครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  ผมขอ
สิทธิของคุณอนุดิษฐครับ ทานครับ ๑๐ นาทีครับ อีก ๑๐ นาทีคุณอนุดิษฐครับ บอกกัน
แลวครับ ส.ส. อนุดิษฐ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ทานพูดมา ๒๐ นาทีแลว
  นายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  ผมขออีก
๑๐ นาทีของคุณอนุดิษฐครับ ทุกคนก็ได ๒๐ นาทีครับ ผมเพิ่งพูด ๓ คนเทานั้นเองครับ  



 ๒๓๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          ศิริลักษณ ๑๐๘/๒ 
 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  คุณพอ 
ส.ส. คนนี้ที่นั่งในสภา ไมอยากเอยชื่อทานครับ ปรากฏวาบิดาของทานก็เปนอดีต ส.ส. 
ที่นี่ สมัครนายก อบจ. ครับ อยูภาคใตครับ แตบังเอิญสอบตก 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวทานสุนัยครับ 
เจาหนาที่บอกเวลาที่ไดมาก็หมดแลวนะครับ ผมใหอีก ๒ นาทีนะครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  ตกลง 
ผมได ๑๐ นาทีเทานั้นหรือครับ เลยสูพูดนุมนวลไมไดเพราะเวลามันเรงเหลือเกิน  
อีกคนหนึ่งก็ เปนสมาชิกพรรคนี้ครับ  เอยชื่อมาก็ รู  แต เอาเถอะครับบังเอิญวันนี้ 
มันวันอาทิตยผมยังไมมีโอกาสเช็คหนังสือบริคณหสนธินี้นะครับ แตที่ชัด ๆ บริษัทที่เอา
สตางคไปใหผานบริษัทอะไรบาง มาจาก ทีพีไอ โพลีน จํากัด ผมนั่งวินิจฉัยอยูเหมือนกัน
วาจะเอาอยางไร 
   

- ๑๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริลักษณ (๒) ๑๐๙/๑ 
 
  นายวิทยา แกวภราดัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
ทานประธานที่ เคารพ  กระผม  วิทยา  แกวภราดัย  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ผมขออนุญาตประทวงทานประธานครับ 
ปลอยให เพื่อนสมาชิกพูดมาแลวก็คลุมเครือทําใหคนทั้ งสภาเสียหายหมดครับ  
คือถาแนใจจริงวาเอาเอกสารมาชอบ มาถูกตอง ไมใชเขียนเองทําเองอานไปเลยครับ  
แลวตองรับผิดชอบ พูดอยางนี้มันเดือดรอนไปหมด ลีลาอยางนี้ของทาน ผมคิดวาไมได
สรางสรรคมา แลวก็ทานนายกรัฐมนตรีก็นั่งฟงครับวาเปนขอแนะนําที่เขาทา ผมคิดวา 
ที่ยื่นญัตติมาวันนี้ก็เขาทาครับ ก็คือมาทําอะไรก็ไมรู คือกลับไปคิดแลวสนุกสนานกัน 
หรือครับ ทานประธานคุมหนอยครับ คือเฉียดนครศรีธรรมราช นักรบศรีวิชัยก็ไมอยาก
เทาความกันแลวครับ เอาวาแคเฉียดกันพอรูพองามครับ เพราะทานกับผมถาไมไดนักรบ
ศรีวิชัยชวยทานก็ไมรอดมาถึงวันนี้เหมือนกันนะครับ  
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เอาละครับ ผมวินิจฉัย 
นะครับ ก็ทานหมดเวลาพอดี เอาเอกสารที่ทานจะใหใครก็เอามา 
  นายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  ใหผม 
เอยชื่อสักหนอยไดไหมครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  อยาเลยครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  ผมเหน็กบั
ทานประธานนะครับ  
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เอาสงขึ้นมานะครับ แลว
ทานหมดเวลาแลวนะครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  ความจริง
บอกก็ไดนะครับ บริษัทที่โอนเงินผานนี้ หนึ่งในคณะกรรมการ คือ นางสาวสุพัชรี  
ธรรมเพชร นะครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ หมดเวลา 
นะครับ 
 



 ๒๓๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริลักษณ (๒) ๑๐๙/๒ 
 
  นายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  ที่ผม 
ตองพูดตรงนี้มันเกี่ยวกับประเด็นวา เหตุการณเร่ืองนี้ถาเปนจริงเรื่องใหญมากครับ  
และเขาอยากใหลมระบบแน ๆ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ไมเปนไรครับ ทานเอา
เอกสารอะไรมา สงตรงมาใหผมนะครับ พอนะครับทาน เดี๋ยวประทวงกันใหญแลวครับ 
ทานนั่งลงไดแลวครับ ทานก็ประทวงกันอีกแลวนะครับ  
  (นายวิทยา แกวภราดัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) ไดยืน
และยกมือขึ้น)   
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ทานวิทยาประทวงอะไร
ครับ 
  นายวิทยา แกวภราดัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) :  
ทานประธานครับ ไหน ๆ พูดมาแลวนะครับ พูดใหจบครับ เอยชื่อมาแลวก็เอาใหจบครับ 
แลวก็เลาเรื่องใหหมดครับเปนอะไร เพราะพวกผมไดดําเนินการถูกครับ อํ้าอึ้ง ๆ ทําให
เสียหายแลวก็ โดดไป  ทานไมตองหามครับ  ปลอยออกมาเลยครับ  แลวก็ดูว า 
ทานนายกรัฐมนตรีนั่งฟงกัน เอากันใหจบครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ ขอขอเสนอแนะ 
มาเลยนะครับ 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :   
ทานประธานครับ จริง ๆ ก็ไมไดพูดถึงตรงนี้แตทานมาทาทายทานเหลือเกิน ผมก็เลย 
เปด ๑ ชื่อ แตวาเรื่องนี้ผมบอกวาปญหาเรื่องกระบวนการโอนเงินจํานวนมากขนาดนี้ 
เขาไปมันแปลกประหลาดมากในชวงดังกลาว มันจึงเกี่ยวโยงกันแตไมมีเวลาพูด  
ทานประธานครับ ใครบอกวาเปนพิธีกรรม ผมวาไมใชพิธีกรรมครับ วันนี้ผมอยากจะเสนอ
อยางนี้ไดไหมครับทานประธาน ผมอยากจะเสนอทานประธานวาขอใหเราลองตั้ง
กรรมการของสภานี้กับตัวแทนพันธมิตรมานั่งคุยกันหนอยเถอะครับ แตไมใชไปคุยกับ
รัฐบาลนะครับ เรามาหารือกันเพื่อจะหาทางวาเอากันแคไหนใหจบลงอยางพอประมาณ  
 



 ๒๓๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                        ศิริลักษณ (๒) ๑๐๙/๓ 
 
แลวใหบานเมืองเดินไดตอไป แลวไมใหเกิดนองเลือด นั่นจะเปนสิ่งที่ดีที่สุด กราบ
ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  
  (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) ไดยืน 
และยกมือขึ้น) 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ทานอภิสิทธิ์มีอะไรครับ 
  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  )   :   
ทานประธานที่เคารพครับ บังเอิญทานอภิปรายพาดพิงหลายทานนะครับ เดี๋ยวคงมี 
อีกหลายทานที่จะชี้แจง ผมเอาเฉพาะในสวนของผมสั้น ๆ นะครับ ทานบอกวากระผม
บอกวาจะยืนคัดคานการรัฐประหาร ทําไมวันที่ ๑๙ กันยายนไมคัดคาน ผมกราบเรียนวา
วันที่ ๒๐ กันยายนผมแทบจะพูดไดวาเปนหัวหนาพรรคการเมืองคนแรกที่ใหสัมภาษณวา
ผมไมเห็นดวย แลวผมไดบันทึกการไมเห็นดวยของผมไวในหนังสือที่ผมเขียน ชื่อการเมืองไทย
หลังรัฐประหาร เพียงแตวาในชวงนั้นมีการสอบถามวาผมมีแนวคิดที่จะไปคัดคานตอตาน
ดวยวิธีใด ผมก็บอกตามตรงวา คปค. หรือ คมช. เขามีการกําหนดกระบวนการเรื่องการ
จัดทํารัฐธรรมนูญกลับสูการเลือกตั้ง ผมก็บอกวาถาเขาทําเร็วที่สุดตามนั้นเราก็จะติดตาม
สอดสองดูแล-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             นภัสสร ๑๑๐/๑ 
 
เมื่อใดก็ตามที่เขาคิดออกนอกลูนอกทางจากตรงนั้นเราก็จะออกไปคัดคาน เพราะเรา 
คิดวาวิธีอ่ืนมีแตจะทําใหการกลับคืนสูอํานาจของประชาชนไมราบร่ืน หรือมีความรุนแรง 
หรือมีความขัดแยงเพิ่มขึ้น สวนทานจะเลือกใชวิธีอ่ืนก็เปนความคิดเห็นของทานครับ  
แตอยาพยายามทําใหคนเขาใจผิดวาจุดยืนของกระผมเปนอยางไร  
  ประการที่ ๒ ก็คือทานบอกวาพรรคผมไปรับบุคคลนั้นบุคคลนี้เขามาเปน
สมาชิก พาดพิงไปถึง ส.ส. ทานหนึ่งวาเปนบุตรของ คมช. ที่จริงตอนที่เขามาสมัครนี่ 
ผมไมไดดูวาเขาเปนลูกใครครับ ผมดูความสามารถเขาครับ ส.ส. สกลธี แลววันนี้ผมก็วา
ผมเลือกไมผิดครับ ทําหนาที่ ส.ส. ไดดี แตอยากจะกราบเรียนนะครับ ทานประณามวาผม
นี่รับลูก คมช. มา คมช. มี ๕ คน ๒ คนอยูในพรรคทานครับ ขอบคุณครับ 
  (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สุราษฎรธานี) ไดยืน
และยกมือขึ้น) 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ทานสุเทพ มีอะไรครับ 
  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สุราษฎรธานี)  :   
ทานประธานครับ ผม สุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุราษฎรธานี 
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมเปนเลขาธิการพรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ ผูอภิปราย
เมื่อสักครู ไดพยายามสรางเรื่องใสรายปายสีพรรคประชาธิปตย แมจะไมเอยชื่อ 
พรรคประชาธิปตย แตไดบอกวามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งรับโอนเงิน ๒๕๐ ลานบาท 
ผานบริษัทนั้นบริษัทนี้ที่พอสมัครนายก อบจ. ที่ภาคใต ลูกสาวอยูในสภานี้ แลวในที่สุด 
ก็เอยชื่อ คุณสุพัชรี ธรรมเพชร เสียดายครับที่คุณสุพัชรีตองกลับไปใหนมลูก เพราะวา 
เพิ่งคลอด แลวก็ไมคิดวาจะมี ส.ส. อาวุโส ที่ไปใสรายเธอขนาดนั้น เธอไมมีโอกาส 
มาชี้ แ จ ง  แต ผมต อ งชี้ แ จ ง เพื่ อปกป อ งพรรคประชาธิป ตย ของผม  ที่ เ อ ย ว า 
พรรคประชาธิปตยไปรับเงินบริษัท ทีพีไอ โพลีน ที่เขาเอยเมื่อสักครูนี้นะครับ แลวผาน 
คุณสุพัฒน ธรรมเพชร เปนเรื่องโกหกของนายสุนัยทั้งสิ้น ไมนึกวาจะมีใจต่ําชาขนาดนี้ 
พรรคผมนี่หายากครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ทานระมัดระวังดวย 
นะครับ 



 ๒๔๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             นภัสสร ๑๑๐/๒ 
 
  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สุราษฎรธานี)  :   
คนพูดความเท็จนี่ตองเปนคนต่ําชาครับ ไมมีทางยกยองเปนอยางอื่นได แลวใสราย 
ตอหนาผูคนที่มีเกียรติในสภาแหงนี้ ยกยองไมไดครับ แลวผมมีสิทธิเต็มที่ ประธาน 
เปนผูพิพากษา ผมตองปกปองศักดิ์ศรีของพรรคผม พรรคผมไมใชขอทานครับ ไมได 
กมหัวใหกับนายทุน  ไมได รับเงิน ๒๕๐  ลานบาทของบริษัทที่ เขาเอยชื่อ ทั้งหมด 
เปนความเท็จครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานสุนัย 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :   
ทานประธานครับ จริง ๆ ก็ไมอยากเอยชื่อ แตก็ทากันไปทากันมา คือทานจะมาดาผม
อะไรนี่ ผมคิดวาเอาเถอะครับ ชาวพุทธก็อภัยไป ใหเขาตัวทานเองก็แลวกัน แตผมยืนยัน
วาผมไดรับขอมูลอยางนี้ ขอประทานโทษนะครับ ไมใชผานนายสุพัฒน ธรรมเพชร  
นะครับ ไมใชนะครับ ผานบริษัทหนึ่งที่มีชื่อของคุณดังกลาวนั้น ผมกราบขอประทานโทษ
จริง ๆ ผมไมรูวาทานไปคลอด แลวไมไดมีเจตนาอยางอื่น ไมอยากเอยเลยครับ แตทีนี้ 
มันเชื่อมโยงกับกระบวนการชุมนุมกันอยางนี้ เงินอยางนี้ไหลเขามา ผานบริษัทหนึ่งครับ 
หลายรอบ ๆ และผมก็ไมไดบอกประชาธิปตย แตเมื่อทานมาคะยั้นคะยอก็วาไป  
เอาเถอะครับ ทานมีสิทธิที่จะปกปองไดผมก็ไมไดวากระไร แตทั้งหมดนี้ผมก็แสดง 
ความสุจริต เมื่อตองการจะรักษาระบบรัฐสภาก็ตองพูดความจริงกัน แลวก็เอาหลักฐานนี้
ไปใหทานนายกรัฐมนตรีครับ ผมไดรับมาจากรังนกกระจอก และก็ใหขอเช็คในระดับหนึ่ง
ครับ เอาเถอะครับ ไมเปนไรครับ ของจริงแลวทานวิตกกังวลดั่งวัวสันหลังหวะนาสนใจ
มากครับทานประธาน ขอบคุณครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ โอ 
 

- ๑๑๑/๑ 
 
 
 



 ๒๔๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             สาริศา ๑๑๑/๑ 
 
  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สุราษฎรธานี)  :   
ทานประธานครับ ทานไมตองโอหรอกครับ เพราะวาทานเปนประธานในที่ประชุม  
ทานยอมใหสมาชิกยกเอาเศษกระดาษขึ้นมาเปนขอกลาวอางเลนงานคนอื่นไมไดครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวทานสุเทพครับ 
  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สุราษฎรธานี)  :   
แลวก็ ไม ใช เ ร่ืองของวั วสันหลั งหวะครับ  ผมเ รียนขอ เท็จจ ริงพิสู จนบัญชีของ 
พรรคประชาธิปตยไดทุกวัน  
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เอาอยางนี้นะครับ  
ทานสุเทพ ผมก็สงเอกสารมอบใหไปแลว ผมวาเรื่องทั้งหลายทั้งปวงคงยุติลงไดแลว 
นะครับทานสุเทพ 
  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สุราษฎรธานี)  :   
ทานประธานครับ ทานประธานเปนตุลาการมากอน เอกสารเหลานี้ศาลรับฟงหรือครับ 
ทานอยาไปบากับเขาครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมไมไดรับไวใหผมเอง 
เขาสงไปใหทานนายกรัฐมนตรีเอาอยางนี้นะครับ ทานสุเทพเอาเถอะครับ เอกสารตาง ๆ 
ผูสงก็เปนผูรับผิดชอบเองนะครับ แลวก็ทานนายกรัฐมนตรีทานมีวิจารณญาณเองที่จะ
วินิจฉัยอยางไร เอาเถอะครับ ทานสุเทพเชิญนั่งลงไดครับ ตอไปเชิญทานศิริพงศ 
พรรคชาติไทยนะครับ  
  นายศิริพงศ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ศรีสะเกษ)  :  
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายศิริพงศ อังคสกุลเกียรติ สมาชิก  
สภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคชาติไทย ทานประธานครับ ผมตองกราบเรียน
ทานประธานครับวา ในคืนวันที่ ๒๙ ที่ผานมานั้นหลังจากที่ผมไดติดตามขาวในโทรทัศน 
ผมมีความรูสึกยินดีที่รัฐสภาแหงนี้จะไดมีการหาทางออกในวิกฤติบานเมืองที่เราคิดวา
เปนปญหาใหญและเปนปญหาสําคัญ  แตทานประธานครับ  ผมตองกราบเรียน 
ทานประธานครับ หลังจากชวงบายมีการรวมรับฟงการอภิปรายของบรรดาสมาชิก 
หลายทาน ผมตองกราบเรียนทานประธานครับวาผมมีความไมสบายใจ มีความกังวลใจ 



 ๒๔๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               สาริศา ๑๑๑/๒ 
 
วาสภาแหงนี้ เปดการประชุมครั้งนี้  เพื่อจุดประสงคที่จะใหแตละฝายมาฉกฉวย
ผลประโยชนในการโจมตีฝายตรงขามอยางนั้นหรือ ผมคิดวาไมใชครับ เพราะผมเชื่อครับ
วาในการเปดสภาแหงนี้นั้นตองการที่จะรับฟงขอคิดเห็นของมวลสมาชิกอยางกวางขวาง 
แตผมก็ยังยินดีครับ ที่บรรดาสมาชิกสวนมากยังเห็นวาทางออกของปญหานี้นาจะเปน
เร่ืองของการออกในรูปแบบของประชาธิปไตย ทานประธานครับ สาเหตุของการเกิดวิกฤติ
เชนนี้ ผมคงไมตองพูดถึง แตวันหนึ่งที่ผมคิดวาพวกเราควรจะจดจํานั้นก็คือ วันที่ ๒๖ 
สิงหาคมซึ่งถือวาเปนวันที่สถานการณสุกงอมวันหนึ่ง ตองกราบเรียนครับวา เชาวันนั้น
โดยปกติแลวครอบครัวผมจะชอบดูเอเอสทีวี คุณแมผมจะดูพันธมิตรทุกวัน แตเชาวันนั้น
หลังจากที่มีขาวคนกลุมหนึ่งไปบุกเอ็นบีที ผมเปดโทรทัศนขึ้นมาดูชวงเชาครับ คุณแมผม 
บอกวาพันธมิตรทําแบบนี้ไมถูก ปญหาตาง ๆ ขอกังขาตาง ๆ ประดังเขามามากมาย  
ถามวาสถานการณวันนั้นพันธมิตรตองการอะไร จากการตอสูที่บอกวาสันติวิธี แตใช
ความรุนแรงเพื่ออะไร พันธมิตรขยายผลไปยึดทําเนียบ พันธมิตรขยายผลไปยึดกระทรวง
ตาง ๆ หลายคนครับ ผมเชื่อวาหลายคนในสังคมเห็นวาไมนาจะเปนสิ่งที่ถูกตองนัก 
หลังจากนั้นในวันที่  ๒๗ หลังจากศาลทานมีคําสั่งออกมาหลายประเด็นดวยกัน  
หลายประการดวยกัน ก็มีคําถามตอมาอีกวา เมื่อมีอยูครั้งหนึ่งที่ศาลทานวินิจฉัย 
มีคําตัดสินถึงทานอดีตผูนําทานหนึ่ง---------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๑๒/๑ 
 
และทานอดีตผูนําทานนั้นก็ไดไปตางประเทศ พันธมิตรทวงถามวาทําไมอดีตผูนําทานนั้น
ไมฟงคําสั่งศาล คําถามกลับมาที่ผมวา แลววันนั้นพันธมิตรก็ไมฟงคําสั่งศาลเชนเดียวกัน 
อันนี้คงไมไดหมายความวากระบวนการศาลนั้นไมสามารถใชได แตอาจจะหมายถึงวา 
มีอะไรสักอยางหนึ่งเปนแรงผลักดันใหเขาไมฟงศาล สิ่งที่ผมไมสบายใจอยางหนึ่งครับ
ทานประธาน ก็คือการเรียกรองใหประชาชนเขามาลอมแกนนํา และมีการยั่วยุบอกวา 
ถาอยากจะจับก็เขามาจับ ใหฝาฝูงชนเขามา ผมตองกราบเรียนทานประธานครับ 
เหตุการณในวันที่ ๒๖ วันที่ ๒๗ วันที่ ๒๘ นั้นพันธมิตรหาคําตอบไดยากมากในการตอบ
สังคม แตทานประธานครับ ผมก็ไมคาดคิดเชนกันวาเหตุการณที่มันเกิดขึ้นในวันที่ ๒๙ 
จะทําใหสถานการณทุกอยางเปลี่ยนไป นั่นก็คือบายวันนั้นเราเห็นภาพที่ตํารวจใชกําลัง
กับผูชุมนุม ทานประธานเชื่อไหมวาคําถามที่มีกับกลุมพันธมิตร ๓ วันที่ผานมาหายไป
หมด กลับมาถามรัฐบาลวาแลวเราใชกําลังกับประชาชนของเราทําไม กอนหนานั้นผมได
มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อน ส.ส. หลายทาน ผมตองกราบเรียนวากอนวันที่ ๒๙ ผมมีความ
ชื่นชมทานนายกรัฐมนตรีเปนอยางมากที่ทานสงบและทานใจเย็น แตทานประธานครับ 
เหตุการณในวันที่ ๒๙ นั้นนาจะเปนเหตุการณหนึ่งที่แสดงใหรัฐบาลไดเห็นวาประชาชน 
ในประเทศไทย ไมวาจะเปนองคกรตาง ๆ ไมเห็นดวยกับการที่รัฐจะใชกําลังกับประชาชน
ของเรา เมื่อวานนี้ผมเดินทางมาตามที่ไดรับขอความวานัดมาประชุมในวันนี้ ผมขึ้นแท็กซี่
มาคันหนึ่ง เปนครั้งแรกในรอบหลาย ๆ ปครับทานประธาน ที่ผมขึ้นแท็กซี่ และแท็กซี่ 
เขาไมพูดเรื่องการเมืองใหฟง  ผมนั่งแท็กซี่ไมไดแสดงตนวาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
แตผมเห็นแท็กซี่เขาหยิบโทรศัพทขึ้นมาแลวเขาก็คุยกับเพื่อนเขาวา วันนี้ไมตองมา
สนามบินดอนเมืองนะ เพราะวาสายการบินสายใตเขาไมบิน สุวรรณภูมิก็ไมตองไป 
เพราะ โลว คอสท (Low cost) เขาไมบิน แลวเขาแจงออกมาวาสายการบินนานาชาติ
หลายสายการบินไมบิน ทานประธานครับ ผมก็ฟงการสนทนาของเขาตอ เขาบอกวาวันนี้
รถแท็กซี่มาตอคิวเพื่อจะมารับผูโดยสารเปนรอยคัน ผมเขาใจวาคูสนทนานาจะถามวา 
แลวคิดเห็นอยางไรกับสถานการณบานเมือง เพราะคนที่ขับแท็กซี่เขาตอบไปวาไมรู  
เราทํามาหากินอยาไปยุงเรื่องของเขาเลย คิดแตวาวันนี้ทําอยางไรถึงจะมีเงินจาย  
คาเชารถ ทานประธานครับ สิ่งที่ผมตองการจะสะทอนใหทานประธานเห็นก็คือวา วันนี้ 



 ๒๔๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๑๒/๒ 
 
เปนการตอสูกันของคนกลุมหนึ่งที่มีอํานาจกับคนอีกกลุมหนึ่งซึ่งตองการจะเปลี่ยนแปลง
อํานาจ แตผมถามครับ ถามวาคนที่เดือดรอนคือใคร ผมคิดวาพวกเรานี้ยังเดือดรอน 
นอย ประชาชนเขาเดือดรอนมาก มันจะมีทางออกทางใดหรือครับทานประธาน ผมตอง
กราบเรียนดวยเวลาที่มีอันนอยนิดนี้ หลายตอหลายคนถามวาการเปดประชุมในวันนี้นั้น
ถือวาเปนการซักฟอกใครคนใดคนหนึ่งหรือไม ผมตองกราบเรียนวามันไมใช มันไมใช 
การซักฟอกใครอยางแนนอน เพราะถาเราใชสํานึกของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของเรานี้คิด เราก็นาจะรูวาจะเปนบทบาทหนึ่ง หนาที่หนึ่ง เราคิดวาเรามีเวทีที่จะพูด เรามี
เวทีที่จะแสดงความคิดเห็น--------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       นภา ๑๑๓/๑ 
 
แลวบังเอิญการแสดงความคิดเห็นของเรานี่ทานนายกรัฐมนตรี รับฟง  การแสดง 
ความคิดเห็นของเรานั้นประชาชนรับฟง  หลายตอหลายคนถามวามันจะมีไหม 
รัฐบาลแหงชาติ ผมตองกราบเรียนครับ มันไมมีหรอกครับรัฐบาลแหงชาติ พวกเราทุกคน
นี่นะครับที่จะตองเปนรัฐบาลแหงชาติ อยามีไดไหมครับฝายคาน อยามีไดไหมครับ
ฝายรัฐบาล วันนี้เฉพาะวิกฤติตรงนี้ อันไหนรัฐบาลทํา แลวเราคิดวามันเปนประโยชน
สนับสนุนครับ อันไหนรัฐบาลทําแลวผิดพลาดเราติติงครับ ผิดคนละครั้ง พลั้งคนละหน 
ทั้งพันธมิตร ทั้งรัฐบาล ผมคิดวามันยังมีโอกาส ทานประธานครับ ในสวนนี้ผมก็มี
ขอเสนอแนะครับวามันจะเปนไปไดไหมครับ ถารัฐบาลของเรานั้นจะยังคงแกปญหาวิกฤติ
นี้ดวยความใจเย็น ไมใชความรุนแรงกับประชาชนของเรา วันนี้เราฟงเขามากขึ้น ถาวันนี้
เขาบอกวาเราบริหารแบบไมมีธรรมาภิบาล พิสูจนใหเขาดูครับวาเรามีธรรมาภิบาล  
ถาวันนี้เขาบอกวาเขาไมอยากใหเราแกรัฐธรรมนูญเราก็อยาเพิ่งแกครับ ใหวิกฤตินี้ผานไป
ไดแลวก็ขอครับ ทางพันธมิตร ขอทานวาใหทานหาทางออก ตั้งโจทยที่มันงายกวานี้ 
สักหนอยจะไดไหม ไมใชเพื่อรัฐบาล ไมใชเพื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตเพื่อประชาชน 
ขออีกนิดเดียวครับทานประธานครับ เมื่อสักครูนี้ไดรับขอความมาวาประธานสหภาพ 
การประปาประกาศจะตัดน้ําหนวยราชการเพื่อจะกดดันรัฐบาล ตองขอวิงวอนทานครับ 
วาทานไดโปรดอยาทําเชนนั้นเลย เพราะคนที่ เดือดรอนไมใชเพียงแครัฐบาลครับ  
แตเปนประชาชนของเราทั้งประเทศ และผมคิดวาผมจะเปนกําลังใจใหรัฐบาลไปตลอด
ตราบเทาที่รัฐบาลของเรานั้นไมใชกําลังกับประชาชนครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานสุพัชรีครับ 
  นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พัทลุง)  :  กราบเรียน
ทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน สุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง 
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา เมื่อสักครูนี้ดิฉันไดออกจากรัฐสภาเพื่อที่จะกลับไปใหนมลูก 
เพราะดิฉันเพิ่งคลอดลูกมาได ๒ เดือน แตพอดีนั่งอยูในรถฟงอยูวามีสมาชิกอาวุโส 
ทานหนึ่ง ไดพูดพาดพิงถึงดิฉัน ดิฉันขอปฏิเสธทุกขอกลาวหาคะ ทานผูอาวุโสทานนี้ 
ทานไดเอากระดาษแผนหนึ่งมาพูดกลาวใสรายดิฉัน  ดิฉันขอปฏิเสธทุกประการ  
เพราะดิฉันคิดวากระดาษแผนเดียวนี้ถามีอยูรังนกกระจอก ทุกทานที่อยูในที่นี้ก็ตองไดรับ 



 ๒๔๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       นภา ๑๑๓/๒ 
 
ดวย ดิฉันกลาเอาตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง และสมัยแรก  
มาเดิมพันกับทานผูอาวุโสที่นี้ดวย  และกลาที่จะขึ้นศาล  แลวก็ เจอกันที่ศาลคะ  
กราบขอบพระคุณคะ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ตอไปเชิญทานตวง 
เชิญทานชวนกอนนะครับ 
  (นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) ไดยืนและยก
มือขึ้น) 
  นายชวน  หลีกภัย  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (แบบสัดส วน )   :   
ทานประธานที่เคารพครับ ขออภัยทานนะครับ ขออนุญาตเรื่องพาดพิงสักนิดเถอะครับ 
ผมออกไปขางนอกหอง แตวาอยางไรก็ตามพรรคพวกก็จดไวใหนะครับ ทานสุนัยไดพูดไว
อยางนี้ พฤษภาทมิฬก็นํามารอบหนึ่งแลว พาคนไปตาย ใครละครับที่เปนคนพูดวา 
คุณจําลองพาคนไปตาย ถามดูสิครับ ทานชวน หลีกภัย ครับ ผมคิดวาเราพยายามที่จะ
ชวยกันเสนอความคิดความเห็นนะครับ เพื่อประโยชนในการที่ รัฐบาลจะใชในการ
แกปญหา แตวาที่ผมกราบเรียนแลววา สังคมเรานี่ถาเราไมพูดความจริง เราบิดเบือน 
มันก็ยิ่งเกิดความแตกแยก อันนี้ก็เปนสวนหนึ่งของการบิดเบือน ผมตองขอคุณสุนัย 
ถอนเสียนะครับ เพราะวามันไมจริง ผมไมเคยพูดไมวาคนแรกหรือคนหลังผมก็ไมเคยพูด 
สิ่งเหลานี้ ถาผมพูดผมก็จะรับวาผมพูด เพราะผมเปนคนที่เคารพความเปนจริงครับ 
ขอใหถอนครับ 
 

- ๑๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        จิตตานันท ๑๑๔/๑ 
 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ทานสุนัยครับ เอาอยางไร
ครับ 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :   
ทานประธานที่เคารพ 
  (นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ภาควิชาชีพ) ไดยืนและยก
มือขึ้น) 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวขอทานสุนัยกอน 
นะครับทานตวง ขอทานสุนัยกอนนะครับ 
  นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาชีพ)  :  ทานประธานจะให
ผมพูดตอไหมครับ คือทานนายกรัฐมนตรีจะไดฟงวาพวกเราสมาชิกวุฒิสภา 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวทานตวง ขอให 
ทานสุนัยกอนนะครับ  
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :   
ทานประธานสภาที่เคารพครับ ขอเท็จจริงประวัติศาสตรนี้มันมีอยูจริง แตผมไมไดกลาวหา
ทานในทางราย แตเอาเถอะครับ บางครั้งวัฒนธรรมไทย ความเปนเด็กกับผูใหญ ความเปน
อดีตลูกพรรคทาน บางเรื่องก็จะยอมใหทานเทานั้นแหละครับ แตไมไดยอมในเรื่องที่วา 
ไมจริงนะครับ แตวายอมที่ทานจะใหถอน ผมก็ถอนครับ  
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ  
เชิญทานตวงตอนะครับ 
  นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  ผมตอง
กราบเรียนทานประธานนะครับ คือถาบังเอิญวาผมพูดจริงทานก็ไมควรจะตองถอนครับ 
แตผมไมเคยพูดคํานี้และไมเคยพูดสิ่งเหลานี้ คุณสุนัยเคยอยูในพรรคประชาธิปตย ผมเคย
เดินหาเสียงให จําได ผมไมเคยพูดคําเหลานี้ครับ และผมเปนคนที่เคารพความจริงและผม
ถือวาสวนหนึ่งของความแตกแยกบานเมืองทุกวันนี้ก็คือการที่เราบิดเบือนความจริงครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ เชิญทานตวงตอเลย
ครับ 



 ๒๔๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        จิตตานันท ๑๑๔/๒ 
 
  นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาชีพ)  :  ทานประธาน 
ที่ เคารพ  ผม  ตวง  อันทะไชย  สมาชิกวุฒิสภา  ในฐานะสมาชิกรัฐสภา  ผมคิดวา 
ผลการตัดสินใจของทานนายกรัฐมนตรีในวันนี้ คือบรรทัดฐานทางการเมืองในอนาคต
ขางหนา ซึ่งผมคิดวาไดชัดเจนแลววาทานนายกรัฐมนตรีไดเลือกที่จะอยูตอไป พวกเราที่นั่ง
อยูตรงนี้ ๑๐ – ๒๐ คน ที่นั่งอยูตรงนี้ก็ไดระดมความคิดเห็น แลวใหผมมากราบเรียน 
ทานประธานผานไปยังทานนายกรัฐมนตรี ดวยคําถามที่เราคิดวานาจะเปนขอเสนอแนะ
วาทานจะอยูอยางไรตอไป ทานประธานที่เคารพครับ สิ่งที่เปนขอเสนอแนะตอไปนี้
อยากจะกราบเรียนทานประธานวาอยูบนพื้นฐานที่ไมไดมีเจตนาอื่นใดเลย ไมไดรูจักกับ
ทานนายกรัฐมนตรีเปนการสวนตัว แตดวยปรารถนาดีตอชาติบานเมืองที่จะขอประทาน
อนุญาตทานประธานไดกราบเ รียนขอ มูลตอ ไปนี้ เพื่ อประกอบการตัดสินใจ 
ของทานนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งดังตอไปนี้ 
  คําถามก็คือวา วันนี้ทานนายกรัฐมนตรีถาตัดสินใจจะอยูตอไปเพื่อปกปอง
ระบอบประชาธิปไตยที่พูดถึง ทานจะอยูกับความแตกตางของคนเมืองและคนชนบท
อยางไรที่ทุกวันมันแตกตางกันอยางมาก มีชุดความรูของคนที่อยูในเมือง กับชุดความรู
ของคนที่อยู ในชนบทในชวงของการเปลี่ยนผานทางการเมืองที่ เห็นอยางไดชัด  
อยางนากลัวและนาตกใจ ปรากฏการณอุดรธานีคือตัวชี้สําคัญใหทานประธานไดเห็นวา
นั่นคือการแตกตางทางการเมืองทางความคิด ความคิดของผูคนในสังคมไดสูกันมาจนถึง
นาทีนี้ 

ประการที่ ๒ ทานเปนรัฐบาลจะจัดการกับปรากฏการณที่เกิดการแตกแยก
ของผูคนสังคมที่ไมเคยมีมากอนในประวัติศาสตรอยางไร 
  (นายอนันต  ศรีพันธุ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ( อุดรธานี )  ไดยืน 
และยกมือขึ้น) 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้  นายชัย  ชิดชอบ  ประธานรัฐสภา  
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ทานผูอภิปรายครับ มีผูประทวงครับ 



 ๒๕๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        จิตตานันท ๑๑๔/๓ 
 
  นายอนันต ศรีพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (อุดรธานี)  :  ผม อนันต  
ศรีพันธุ จากอุดรธานี ทานพาดพิงไมวาจะเปนหัวหนาพรรคประชาธิปตย ทานวุฒิสภา 
ก็พาดพิงถึงอุดรธานีตลอดนะครับ ที่เปนอยางนั้นมันไมใชเหตุเกิดจากคนอุดรธานี  
เกิดจากนักรบศรีวิชัยไปบุกกอกวนที่เมืองอุดรธานี  ทานไมเขาใจอยางนั้น ถายมานั้น 
มีแตตีทางฝายพันธมิตร แตเวลาตีทางอุดรธานีไมมีเลย ชมรมคนรักอุดรธานีทานก็ไมได
บอกวาไมไดเห็นออกภาพสักที นั่นคือสิ่งที่ปรากฏออกมาอยางนั้นนะครับ อันนี้ผมเปน  
ส.ส. อุดรธานีเขต ๑ ดวย ผมขอยืนยันวาทานอยาไปเอยถึงตรงนั้น เพราะวาเหตุการณ 
ที่เกิดขึ้นทานไมไดอยูในเหตุการณ ผมอยูในเหตุการณนะครับวาอะไรถูก อะไรผิด ผมขอ
ยืนยันอยางนั้นครับทานประธาน  
 

- ๑๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๑๑๕/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ ขอบคุณครับ 
  นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาชีพ)  :  ถาทานสมาชิกจะได
กรุณาฟงผมอธิบายทานจะเขาใจวาผมไมไดวาชาวอุดรธานี แตผมกําลังเทียบใหเห็นวา
ปรากฏการณทางสังคมที่ เกิดขึ้นตรงนั้นมันทําให เห็นการตอสู ระหวางคนเมือง 
และคนชนบท ประเด็นอยูตรงนี้ ผมตอบประเด็นที่ผมไดกราบเรียนทานประธานเอาไว 
   ประการที่ ๒ ที่เปนขอเสนอของเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เหลืออยูตรงนี้ 
ก็คือวา วันนี้มันเปนปรากฏการณที่นาตกใจทานนายกรัฐมนตรี วาลูกอยูรัฐบาลแตแม 
ไปเดินขบวนอยูที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย วันที่มีการไปสลายผูชุมนุม 
ทานนายกรัฐมนตรี เชื่อไหมครับวาภรรยาไปเดินขบวนอยูที่ชุมนุม สามีเปนคนไปสลาย
การชุมนุม นอกจากนี้เร่ืองการเมืองเวลาคุยกันนั้นทําใหเกิดความแตกแยกในครอบครัว 
สามี ภรรยา หลายคนตองแยกตองแตกกันเพราะความเห็นทางการเมืองที่มันแตกตาง  
  ประการที่ ๓ ผมกราบเรียนทานประธานวาทานจะทําอยางไรกับวินาทีนี้ 
ซึ่งผมถือวาเปนวินาทีที่วิกฤติมากเลยระหวางการเผชิญหนาของกลุมหนึ่งที่อยูสนามหลวง 
ผมไมเอยชื่อก็ได แตทานนายกรัฐมนตรีทราบดี กับกลุมหนึ่งที่อยูทําเนียบรัฐบาลที่นับวัน
ไดประกาศที่จะตองมาเผชิญหนากัน ผมเขาใจวาไมเกิน ๒ วันทานนายกรัฐมนตรี มันจะ
กลายเปนสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นโดยที่ทุกคนเองก็ไมอยากจะใหเกิดขึ้น แตคําถาม
ผมวาแลวจะอยูกับสิ่งที่เปนปรากฏการณนี้อยางไร  
  ประการที่ ๔ ณ วันนี้ถายืนยันวาจะอยูตอไปและใชความรุนแรงกับพี่นอง
ประชาชนเพื่อสลายการชุมนุมและกลับเขาไปสูทําเนียบรัฐบาล ผมมีโจทยใหญที่จะ 
กราบเรียนทานประธานผานไปยังทานนายกรัฐมนตรีวาความเปนจริง ผมบังเอิญเปนคน
อยูกับเอ็นจีโอ (NGO) เปนคนอยูกับชาวบานมา อยูเครือขายภาคอีสาน ภาคเหนือ 
ภาคใตมา ทานนายกรัฐมนตรีทราบไหมครับวาทําไมเครือขายเหลานั้นถึงไดลุกขึ้นมา
ตอตานการทํารายประชาชน แทจริงเขาไมไดเห็นดวยกับหลายอยางของพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แตเขาไมเห็นดวยกับการที่จะตองใชกําลังในการไปสลาย
ประชาชน มันเลยกลายเปนโดมิโน (Domino) ที่ไปทําลายระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองอยางที่ทานไดเห็นในปจจุบัน และลาสุดที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดกรุณาแจง 



 ๒๕๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๑๑๕/๒ 
 
วาพรุงนี้เขาจะตัดน้ําประปาในสวนราชการทั่วประเทศ ๔ ประการที่ผมไดกราบเรียน 
ทานประธานมันเปนประเด็นสําคัญในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่จะตองบอกทานประธาน
ผานไปยังทานนายกรัฐมนตรีวา ถาจะอยูตอไปนั้นจะอยูกับปรากฏการณที่มันเกิดขึ้น
เหลานี้ไดอยางไร แตสิ่งที่ผมจะกราบเรียนตอทานประธานซึ่งผมถือวาถาถามผมวา วันนี้
หัวใจสําคัญของการแกไขปญหาทั้งหมดอยูที่ไหน คําตอบของผมตอบดวยความเคารพ
รัฐบาลตอทานนายกรัฐมนตรีก็คือ มันตองเริ่มตนที่ทานนายกรัฐมนตรีแหงเดียว คนเดียว 
เพราะทานนายกรัฐมนตรีคือผูนําของประเทศ ทานนายกรัฐมนตรีคือผูบริหารของประเทศ 
การตัดสินใจทางการเมืองของทานนายกรัฐมนตรี วันนี้โดยสวนตัวผมเชื่อวาไมไดขึ้นกับ
การ เ รี ยกร องของบุคคลอื่ นบุ คคลใดทั้ งสิ้ น  แตผม เชื่ อว ามันจะอยู บนสป ริต  
ทานนายกรัฐมนตรีที่มีความรับผิดชอบตอบานเมือง ตอประเด็นปญหาที่ผมไดกราบเรียน
กับทานประธานผานไปยังทานนายกรัฐมนตรี เพราะการตัดสินใจคราวนี้มันจะนําไปสู 
การพัฒนาทางการ เมืองที่ ผมส วนตั วแล วผมไม ไดถื อว าพันธมิตรประชาชน 
เพื่อประชาธิปไตยนั้นเปนศัตรูกับรัฐบาล แตผมถือวามันคือปรากฏการณทางการเมือง 
ที่อธิบายคําวา  ประชาธิปไตย  มากกวาการเลือกตั้ ง  ทานนายกรัฐมนตรีครับ  
มันเลยกวาการเลือกตั้งไปแลว มันหมายถึงการไปติดตาม กํากับ ดูแลสิทธิของเขา 
ตามระบอบประชาธิปไตย เลยไปจนถึงวามันไมไดเกิดเฉพาะพันธมิตรประชาชน 
เพื่อประชาธิปไตย แตพี่นองของผมบางคนก็อยู นปก. ก็มี อยูเครือขายประชาชนก็มี  
นั่นแปลวาระบอบประชาธิปไตยตอไปนี้มันไมไดเปนเพียงการเลือกตั้งเทานั้น---------------- 
 

- ๑๑๖/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ลักขณา ๑๑๖/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ กอนที่ทานนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจอยางไร ผมขอประทาน
อนุญาตไดกราบเรียนตอนทายวา ผมทราบดีวาคําตอบสําหรับการแกปญหาของบานเมือง
อันเปนที่รักของเรานั้นอยูในหัวใจของทานนายกรัฐมนตรีเรียบรอยแลว ทานอาจจะไมบอก
สภาวันนี้ แตพรุงนี้ทานทราบวาทานจะทําอะไร ผมกราบเรียนทานประธานวา แมทานจะ
ตัดสินใจอยางไรก็ตาม ทานอยาไดคาดหวังวาการเมืองนั้นพอเวลาตัดสินใจไปแลวมันจะ
เห็นผลทันตา แตถาตัดสินใจไดถูกตองอยางที่ทานนายกรัฐมนตรีไดตั้งใจเอาไวอยูตอนนี้
มันก็จะคลี่คลายคอย ๆ ลดลงไปสูระดับที่เปนปกติ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ หมดเวลาแลวครับ 
คุณตวง  

นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาการ)  :  ทานประธานครับ 
ผมอยูที่ ๘ นาที บวก ๒ ครับ ผมขอประทานอนญุาต จะจบแลวครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  บวก ๒ จากใครครับ 
  นายตวง  อันทะไชย  สมาชิกวุฒิสภา  (ภาควิชาการ)  :  ผมไดจาก 
ทานถนอมกับทานหมอเจตนครับ คนละ ๑ นาที เขาบริจาคใหผมครับ ถาทานเมตตา 
ผมจะพูดแค ๒ นาทีครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ทานจะตองตามอันดับครับ ตองจาก
ทานเลิศรัตน ถาไปเอาทายมันไมไดครับ ทานเลิศรัตนยอมไหมครับ  
  นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาการ)  :  ทานเลิศรัตน 
จะเมตตาผมไหมครับ ผมจะจบแลวครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ  
  นายตวง  อันทะไชย  สมาชิกวุ ฒิสภา  (ภาควิชาการ )   :  สุดทาย 
ทานประธานครับ ดวยสิ่งที่พวกเราสมาชิกวุฒิสภาที่จะกราบเรียนทานประธานผานไปยัง
ทานนายกรัฐมนตรีก็คือวา ไมไดมีเจตนาอื่นใดเลย เปนความปรารถนาดีที่จะบอก 
ทานนายกรัฐมนตรีวา วันนี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เราพูดถึงกันนั้น มันไมใช 
เปนเรื่องแปลก มันไมใชเปนเรื่องใหม แตผมเชื่อวาประสบการณของทานนายกรัฐมนตรี 
 



 ๒๕๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ลักขณา ๑๑๖/๒ 
 
ที่มีมาอยางยาวนาน ตอบไดวาควรที่จะตองตัดสินใจอยางไร เพราะทิศทางประเทศอยูกับ 
การตัดสินใจของทานนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานรัฐสภา )   :  ขอบคุณที่ รักษาเวลาครับ 
ประชาธิปตยมอบใหใคร คุณไมสงชื่อผมเลย เชิญครับ  
  นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พัทลุง)  :  กราบเรียน
ทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน สุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง 
พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา กอนที่ทานประธานจะขึ้นมานั่งบนบัลลังกนี้ 
ดิฉันอยากจะกราบเรียนกับทานประธานวา ดิฉันไดถูกคุณสุนัยพาดพิงในเรื่องของเอกสาร
ขอเท็จจริงนะคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ไดยินหมดแลวครับ ผมฟงหมด  
ตอนคุณอภิปรายผมก็ฟงครับ  
  นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พัทลุง)  :  ทีนี้ดิฉัน 
ไดทําขอสําเนาเอกสารไปยังทานเลขาธิการผานไปยังทานนายกรัฐมนตรี แตก็ไดรับ 
การปฏิเสธมา ฉะนั้นดิฉันจึงอยากจะขอเอกสารสําเนาตัวนี้ผานทานประธานรัฐสภา 
ผานไปยังทานนายกรัฐมนตรี ทุกฝายจะไดมีการพิสูจน ไมวาจะเปนทานนายกรัฐมนตรี 
ก็ตาม จะไดพิสูจนวาไมมีการปกปองลูกนอง โดยสวนตัวคุณสุนัยก็ตามที่จะไดพิสูจนวา
เอกสารตัวนี้เปนจริงหรือไม สวนของดิฉัน ดิฉันเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก 
ดิฉันทําหนาที่ในการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการชวยเหลือพี่นองประชาชน ดิฉัน 
มีความตั้งใจและดิฉันกลาวพาดพิงในเรื่องนี้ ดิฉันรูสึกเสียใจมากคะทานประธาน ฉะนั้น
ดิฉันอยากจะขอเอกสารสําเนาตัวนี้ เพื่อที่จะขึ้นศาล หรือวาเพื่อที่จะเขาไปพิสูจน
ขอเท็จจริงตอไปคะทานประธาน กราบขอบพระคุณคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ผมไมมีเอกสารอยูในมือครับ ทานจะ
ใหหรือไมใหผมก็ไมทราบ 
  นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พัทลุง)  :  กราบเรียน
ทานประธานอีกครั้งนะคะ พอดีเอกสาร 
 



 ๒๕๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ลักขณา ๑๑๖/๓ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ผมไมมีอํานาจจะไปสั่งทานไดครับ 
ถาอยูในมือผม ผมก็จะมอบใหครับ เชิญคุณศุภชัย โพธิ์สุ ครับ 
  นางสาวสุพัช รี  ธรรมเพชร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (พัทลุง )   :   
ทานประธานคะ  พอดีดิฉันอยากจะเรียนถามทานประธานวา  ถาเกิดวาจะให 
ทานนายกรัฐมนตรีตอบขอซักถามตรงนี้ของดิฉันไดไหมคะ เพราะดิฉันเปน ส.ส. ใหม  
แลวก็ดิฉันอยากจะทราบตรงนี้วาทานนายกรัฐมนตรีจะทําอยางไรกับขอเท็จจริงตรงนี้ 
นะคะ ดิฉันอยากจะทราบวาทานนายกรัฐมนตรีจะใหเอกสารกับดิฉันหรือไม ไมอยางนั้น
ดิฉันก็ไมนั่งลงนะคะ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ไมนั่งก็ยืนกอนครับ เชิญคุณศุภชัย 
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  
ทานประธานที่ เคารพ  กระผม  ชินวรณ  บุณยเกียรติ  พรรคประชาธิปตยจาก 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

- ๑๑๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         วชิราภรณ ๑๑๗/๑
   
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานรัฐสภา)  :  ผมยังไมไดชี้ ใหทานพูดเลย  
เชิญนั่งลงกอนครับ แลวลุกขึ้นประทวงครับ  
  (นายชินวรณ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  
ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรฐัสภา)  :  เชิญพูดไดครับ  
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  
ทานประธานที่ เคารพ  กระผม  ชินวรณ  บุณยเกียรติ  พรรคประชาธิปตยจาก 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมขอประทวงทานประธานและก็ 
ขอแสดงความเสียใจกับการวินิจฉัยของทานประธานดวยครับ เพราะรัฐสภาแหงนี้ 
เปนสถานที่ ที่ เ ปนการพูดความจริ ง  ในขณะนี้ มี เพื่ อนสมาชิกซึ่ ง เปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรสมัยแรกไดรองขอเอกสาร ซึ่งเปนหลักฐานที่ทราบกันโดยทั่วไปในสภานี้
วาเพื่อนสมาชิกผูอภิปรายไดไปหยิบยกเอกสารจากรังนกกระจอกซึ่งไมไดเปนที่เชื่อม่ัน
ครับ เพียงแตการนําเอกสารดังกลาวนั้นผานทานประธานสภาไปยังทานนายกรัฐมนตรี 
เพื่อใหเกิดความชอบธรรม ทานประธานเปนประมุขในที่ประชุมแหงนี้ ทานประธาน
จะตองมีอํานาจตามขอบังคับ ขอ ๘ ที่จะสั่งใหทานนายกรัฐมนตรี ผมไมเรียกรอง 
ทานนายกรัฐมนตรีครับ จริง ๆ ถาผมเปนนายกรัฐมนตรี ผมจะมอบใหตั้งแตนองผูหญิง
เขารองขอแลว  เพียงแคสําเนา  แต เมื่อทานไม มีน้ํ าใจ  ผมอยากจะเรียกรองกับ 
ทานประธานสภาในฐานะประมุขในวันนี้  ขอใหทานไดสั่ งตามขอบังคับ  ขอ  ๘  
ใหทานนายกรัฐมนตรีไดกรุณาสงสําเนาเอกสารหลักฐานใหกับผูมีสวนไดเสียเพื่อเราจะได
ทําใหสภาแหงนี้ไดปรากฏ นี่หลักฐานเพียงขอกลาวหานะครับทานประธาน ทานประธาน
ยังไมสามารถดําเนินการได ผมคิดวาในสภาในวันนี้เราคงยอมกันไมไดครับ ผมขอให 
ทานประธานไดกรุณาวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  คอยพูดคอยจากันครับ คือทานจะ
บังคับเลย ผมก็เพิ่งมารู เ ร่ืองตรงนี้แลวก็เร่ืองก็ไมไดอยูกับผม ก็เพิ่งทราบวาอยูกับ 
ทานนายกรัฐมนตรี ผมก็จะเรียนถามทานนายกรัฐมนตรี เชิญทานนายกรัฐมนตรีครับ  



 ๒๕๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         วชิราภรณ ๑๑๗/๒ 
 
  นายสมัคร สุนทรเวช  (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหม)  :  ผูอภิปรายสงเอกสารใหผมเปนเอกสาร ๑ ปก ผมยังไมไดอานสักตัวเดียว  
เขาสงมาใหผมยังไมทันอาน ใหผมไปอานหนอยไดไหมครับ ใหผมอานกอนสิครับ ผมจะ
ไดรูวาเปนอยางไร เอกสารเปนอยางไรก็ยังไมรูได เสร็จแลวก็เอาไปถาย มันดูเหมือน 
ไมรับผิดชอบที่เขาสงมาให ผมจะไปตรวจดูวามันเปนอยางไรครับ มันมีอยูจริงไหม ไมมี
ปญหาหรอกครับ เร่ืองนี้ผมตรวจเสร็จแลวผมจะสงใหครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  นายกรัฐมนตรียืนยันแลวครับ  
  นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พัทลุง)  :  กราบเรียน
ทานประธานสภาที่เคารพ ถาทานนายกรัฐมนตรีเอาไปอาน ดิฉันขอแคสําเนาคะ 
  นายสมัคร สุนทรเวช  (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหม)  :  ผมบอกวาผมจะตรวจสอบใหกอนแลวผมจะสงสําเนาไปใหที่พรรค 
  นางสาวสุพัช รี  ธรรมเพชร  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (พัทลุ ง )   :   
ทานนายกรัฐมนตรีจะไดอานพรอม ๆ กับดิฉันคะ เพราะดิฉันก็จะไดตรวจสอบขอเท็จจริง
เหมือนกันคะ 
  นายสมัคร สุนทรเวช  (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหม)  :  ตกลงนายกรัฐมนตรีรับเอกสารมาแลวไมใหอาน ไมใหทําอะไรเสียกอน  
มันเสียหายอะไรที่นายกรัฐมนตรีอานกอนแลวสงไปให 
  นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พัทลุง)  :  ดิฉัน 
เปนผูเสียหายคะทานนายกรัฐมนตรี  
  นายสมัคร สุนทรเวช  (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหม)  :  รูสึกวาจะเสียหายแลวหรือครับ ผมยังไมไดเห็นเอกสารสักตัวเดียว ผมก็จะไป
ตรวจสอบใหวาอะไรเปนอะไร  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ผมขอความกรุณาเถอะครับ  
ทานนายกรัฐมนตรีรับปากแลวนะครับ ทานจะสงให 
 
 



 ๒๕๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         วชิราภรณ ๑๑๗/๓ 
 
  นางสาวสุพัช รี  ธรรมเพชร  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (พัทลุง )   :   
ทานประธานที่เคารพคะ ดิฉันเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก ดิฉันถูกพาดพิง 
อยางนี้ทานประธานไมสงสารดิฉันหรือคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  สงสารที่สุดครับ 
  นางสาวสุพัช รี  ธรรมเพชร  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (พัทลุง )   :   
แลวทานประธานคิดวาเรื่องอยางนี้ทานประธานวินิจฉัยอยางไรคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ก็จึงเรียนทานนายกรัฐมนตรี  
ทานนายกรัฐมนตรีก็รับปากวาเดี๋ยวทานดูสักหนอยแลวทานจะให 
  นางสาวสุพัช รี  ธรรมเพชร  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (พัทลุง )   :   
ดิฉันขอแคสําเนา ทานนายกรัฐมนตรีอนุญาตใหทานเลขาธิการถายสําเนาใหดิฉัน 
ไดไหมคะ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวทานนายกรัฐมนตรีทานคงจะ
มอบให ทานกําลังดูอยูครับ กอนจะจบทานดูเสร็จแลวบางทีทานจะใหถายให ทานรับปาก 
แลวครับ  
  (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ตรัง) ไดยืน 
และยกมือขึ้น ) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ตั้ง ๒ ทาน ๓ ทาน ๔ ทาน ประทวง
จะใหผมชี้ใครละครับ ใครยืนสูงที่สุด คุณสมบูรณยืนสูงสุด คุณสมบูรณกอน 
  นายอภิชาติ สุภาแพง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เพชรบุรี)  :  ทานประธาน
ครับ ผมอยูขางหนาครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ทางโนนเขาประทวง 
  นายอภิชาติ สุภาแพง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เพชรบุรี)  :  ขางหนา 
แลวก็ไมคอยพูดครับ นาน ๆ จะพูดทีหนึ่งครับประธาน 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานรั ฐสภา )   :  เดี๋ ยวสักครู ค อยพูดครับ  
เชิญคุณสมบูรณกอน เสียสละนะครับ ๒ – ๓ คนขางหลัง คุณพิเชษฐเสียสละนะครับ  
เขาเสียสละแลว เชิญครับ        - ๑๑๘/๑ 



 ๒๕๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        วัชรี ๑๑๘/๑ 
 
  (นายอภิชาติ  สุภาแพง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (เพชรบุ รี)ไดยืน 
และยกมือขึ้น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  คุณพูดเรื่องอะไร ประทวงผม 
หรือครับ 
  นายอภิชาติ สุภาแพง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เพชรบุรี)  :  ผมพูด
เกี่ยวกับเรื่องที่คุณสุพัชรีเสียหาย ทานประธานครับ ผม อภิชาติ สุภาแพง สมาชิก  
สภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี ทานประธาน เร่ืองมันเสียหายไปแลว คนฟงทั่วประเทศ 
๖๐ กวาลานคน  นองเขาเสียหายแลว นองเขาตองการพิสูจนความจริง ตองการ 
ขอหลักฐานเพื่อจะไดนํามาศึกษาวาเท็จจริงเปนอยางไร  ทานประธานในฐานะ 
เปนประมุข ทานประธานควรจะใชอํานาจสั่งนายกรัฐมนตรีไดใหสงหลักฐานนั้น  
ถาทานนายกรัฐมนตรีบอกวาตองการหลักฐานนั้นไปอาน ก็ใหเจาหนาที่ถายเอกสาร  
แลวก็ใหหลักฐานเขาไป ทานนายกรัฐมนตรีก็ไดกลับไปอานเหมือนกัน ซึ่งการใชเวลา 
ในการถายเอกสารนั้นก็เพียงแตนอยนิดและอยากจะเรียนทานประธานผานไปยัง 
ท านนายกรั ฐมนตรี ด วย  ท านนายกรั ฐมนต รีนั้ นคุ ยนั กคุ ยหนา เหลื อ เกิ นว า 
ผานประสบการณมามากมายจนมาเปนนายกรั ฐมนตรี  รั งแก เด็กตั ว เล็ก  ๆ  
ใหความรวมมือไมได ไมสมศักดิ์ศรีที่จะเปนนายกรัฐมนตรีเลย ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ทานพิเชษฐ เชิญ 
  นายพิ เชษฐ  พันธุ วิชาติกุล  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (กระบี่ )   :   
ทานประธานที่เคารพ ผม พิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ในฐานะสมาชิกรัฐสภา เร่ืองนี้ไมใชเร่ือง
ขอความกรุณา แตเร่ืองนี้เปนการทําผิดในหองประชุม ไมมีสมาชิกคนไหนที่สามารถที่จะ
ส ง เอกสารไปใหท านนายกรั ฐมนตรี โดยตรง  แต ก็ ต องส งผ านท านประธาน 
สภาผูแทนราษฎร เมื่อกี้นี้ผูทําหนาที่ประธานสภาสภาผูแทนราษฎร เมื่อกี้นี้ทําผิดระเบียบ 
ไปแลว รับเอกสารใหนายกรัฐมนตรี รับเอกสารจากผูอภิปรายในสภาไปถือไวไดอยางไร 
นั่งอยูตรงนั้น  คนหนึ่งนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  คนหนึ่ ง 
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม คนหนึ่งอดีต ผบ.ตร. วิธีการนี้ในลักษณะพยานหลักฐาน 
ถูกไหม โดยที่ผูกลาวหาอยู ๆ ไปสงใหอีกคนหนึ่ง โดยที่ผูถูกกลาวหาไมไดมีโอกาส  



 ๒๖๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ)        วัชรี ๑๑๘/๒ 
 
เ ห็ น เอกสาร เลยท านประธานครับ  ท านประธานต อ ง เ รี ยก เอกสารคื นจาก 
ทานนายกรัฐมนตรีมาไวที่ทานประธานกอน และดําเนินการไปใหมันถูกตอง เมื่อกี้นี้ 
ผูทําหนาที่ประธานดําเนินการผิดที่ปลอยใหผูอภิปรายยื่นหนังสือโดยตรงไปยัง
นายกรัฐมนตรีในหองประชุมนี้ แมกระทั่งการพูด เรายังตองพูดกับทานประธาน  
ไมสามารถพูดกับคนใดคนหนึ่งในหอง ทานประธาน แกไขใหเรียบรอยเถอะครับ  
ผมไมอยากที่จะยกมือประทวง แตพยายามยกมือแลว ทานประธานไมชี้  ผมไมอยากจะ
ประทวง แตสิ่งที่เกิดขึ้นเปนความผิดในหองประชุมนี้แลว และอยาใหตองบันทึกเปน
ประวัติศาสตร ว า ในวันประชุม รัฐสภา  มีการทํ าผิดขอกฎหมายอย างรุนแรง 
ตอหนาอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ตอหนาอดีต ผบ.ตร. ตอหนาอดีตผูที่อางวา 
เปนลูกโดม ลูกธรรมศาสตร ที่นั่งเปนนายกรัฐมนตรีเอาเปรียบเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งแคนี้  
ไมถูกเลยครับทานประธาน แกไขเสียเถอะครับ เรียกเอกสารจากทานนายกรัฐมนตรี  
คืนมาเถอะ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ จะพยายามปฏิบัติ คุณสมบูรณ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง)  :  กราบเรียน
ทานประธานสภา  กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  คุณสมบูรณ กําลังจะประทวง 
เร่ืองอะไร  
  นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหม)  :  ทานประธาน ผมขอพูดนิดนะครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง)  :  ขอบคุณ
ทานประธานที่ไดปกปองสมาชิกรัฐสภา 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานรัฐสภา)  :  ตอนนี้ทานพิเชษฐก็พูดแลว  
แลวทานนายกรัฐมนตรีก็คืนหนังสือใหกับผมแลว  
  นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหม)  :  คือผมก็บอกวาผมไมรับรูเร่ืองเอกสารนี้เลย ผมไมรับรู ก็สงใหประธานไป  



 ๒๖๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        วัชรี ๑๑๘/๓ 
 
ประธานจะทําอะไรก็สุดแทแตประธาน ผมไมตองการรับรู ก็สงมาใหผมอาน ผมก็จะขอ 
อานกอน เพียงจะอานเอกสารกอนแลวจะถายให ไมได บังคับเอาไป ผมไมไดวาอะไร
หรอกครับ  
  นายพิ เชษฐ  พันธุ วิชาติกุล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร   (กระบี่ )   :   
ทานประธานครับ ขอบคุณทานนายกรัฐมนตรี เมื่อมีใจนักเลง เมื่อเปนอยางนี้แลว  
ทานประธานตองเอาเอกสารนี้ถายเอกสารใหทั้งผูถูกกลาวหาและใหทานนายกรัฐมนตรี  
ทั้ง ๒ ทาน ทานประธานตองปฏิบัติ มิฉะนั้นมีการกระทําผิดก็จะมีการดําเนินคดีอะไรกัน 
ทีหลัง แลวก็จบกันเฉย ๆ ทานประธานสําเนาใหทั้ง ๒ ฝาย ขอบคุณ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยว หนูไปนั่งลงกอน เดี๋ยวให
เจาหนาที่เขาไปถาย ถายเสร็จแลว เขาจะรีบมอบให ไมตองหวงหรอกครับ เชิญคุณศุภชัย 
 

- ๑๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริวรรณ ๑๑๙/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครพนม)  :  ผม นายศุภชัย 
โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ในฐานะที่เปน
สมาชิกรัฐสภา ทานประธานครับ กระผมในนามพี่นองชาวจังหวัดนครพนมตองขอกราบ
ขอบคุณรัฐบาล ขอบคุณทานนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช นะครับ ที่ไดเปด 
ใหมีการประชุมรวมรัฐสภาเพื่อที่จะหาทางแกไขปญหาวิกฤติบานเมืองที่กําลังเกิดขึ้น  
ผมขอเรียนทานประธานครับวาการประชุมรวมรัฐสภาในครั้งนี้เปนความหวังอยางยิ่ง 
ที่พวกเราจะหาแนวทางแกไขปญหา แตตัวกระผมเองจากเหตุการณที่ผานมานั้นผมชัก 
จะไมแนใจนะครับวา การเปดประชุมรวมรัฐสภาในครั้งนี้จะนําไปสูการแกไขปญหา 
ที่เกิดขึ้นไดหรือไม ที่ผมสงสัยอยางนี้หรือผมคิดอยางนี้ก็เนื่องจากวา ในขณะนี้เหตุการณ
วิกฤติที่เกิดขึ้นนั้นมันมีตัวละครที่เกิดขึ้นชัดเจนอยู ๒ ฝาย ฝายหนึ่งก็คือฝายพันธมิตร  
อีกฝายหนึ่งก็คือฝายรัฐบาล ฝายรัฐบาลคือฝายที่ไดรับเลือกตั้งโดยชอบธรรมมาจาก 
พี่นองประชาชน ถารวมพรรครวมรัฐบาลทั้ง ๖ พรรคแลว ๑๐ กวาลานคนนะครับ  
เลือกฝายรัฐบาลมา แตวาอีกฝายหนึ่งคือฝายพันธมิตรที่สถาปนาตัวเองมาจากขางถนน 
ซึ่งผมก็ไมทราบวาใครเปนคนแตงตั้งเขามา ขณะนี้ที่ผมบอกวาไมแนใจจะแกปญหาได 
ก็เนื่องจากวาฝายพันธมิตรไดประกาศเจตนารมณที่ชัดเจนครับทานประธานวาตองการ
โคนลมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ตองการโคนลมรัฐบาลที่มาจาก 
ระบอบประชาธิปไตยเพื่อที่จะสถาปนาระบอบการเมืองใหม ซึ่งผมก็ไมเขาใจมากไปกวานี้  
ทราบเพียงแตวาระบอบการเมืองใหมของกลุมพันธมิตรก็คือมาจากการเลือกตั้ง  
๓๐ เปอรเซ็นต มาจากการแตงตั้ง ๗๐ เปอรเซ็นต ผมสงสัยอยูวาการที่พันธมิตร 
เสนอแนวทางการเมืองใหมขึ้นมาในลักษณะอยางนี้ สงสัยมาจากที่วาหลายคนที่อยูใน
กลุมพันธมิตรลงเลือกตั้งแลวเลือกตั้งอีกไมเคยไดรับเลือกตั้ง แตพอมีการเคลื่อนไหว 
โคนลมรัฐบาล ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร ไลอยางไร ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร ก็ไมลาออก  
ไลอยางไรทานก็ไมไป มีการชุมนุม  มีการประทวง  เปดประตูบานประชาธิปไตย 
ของพวกเราใหเผด็จการทหารมายึดอํานาจในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ผานมาครับ
ทานประธาน พอทหารยึดอํานาจเทานั้นแหละครับ หลายคนที่อยูในเวทีพันธมิตร 
ไดเสวยสุขจากตําแหนงที่เขามอบให เปน สสร. บาง เปน สนช. บาง เสพสุขกันอยูปเศษ ๆ  



 ๒๖๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริวรรณ ๑๑๙/๒ 
 
สงสัยจะติดอํานาจที่ไดรับมาจาก คมช. มอบหมายให จึงเลยตองเสนอแนวทางใหมขึ้นมา 
พันธมิตรพยายามอางสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่บอกวาตองการชุมนุมอยางสงบ  
โดยปราศจากอาวุธ  พยายามเคลื่อนไหวใชสิทธิของตนเอง  ทานประธานคงจะ 
รูวาเปนรอยวันที่ผานมาพันธมิตรใชสิทธิตัวเองในการยึดสะพานมัฆวานรังสรรค ปดถนน 
ราชดําเนิน ปดถนนพิษณุโลก สรางความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชนมานับรอยวัน
โดยที่ไมไดคิดถึงสิทธิของคนอื่นเลย พันธมิตรทําการใชกองกําลังอาวุธ ผมตองย้ําวา 
ใชกองกําลังอาวุธทําการบุกรุกไปยึดสถานีวิทยุโทรทัศนเอ็นบีที โดยใชชื่อนักรบ 
ศรีวิชัยในการยึด หลายคนบอกวารัฐบาลทําเกินเหตุ พันธมิตรมีแคไมตีกอลฟ ผมอยากจะ
เรียนวาวันนั้นทั้งวันสื่อมวลชนทุกแขนง สถานีวิทยุโทรทัศนทุกแหง ทานประธานครับ 
ไดเผยแพรวา กองกําลังของพันธมิตรที่ใชชื่อวานักรบศรีวิชัยนั้นมีทั้งอาวุธปน ดาบ มีด 
ขวาน หนังสติ๊ก ลูกเหล็ก แลวก็ยังมีแถมทายดวยใบกระทอม ผมไมทราบวามันเปนอาวุธ
อีกประเภทหนึ่งที่ทําลายมนุษยชาตินะครับ นอกจากนั้นแลวพันธมิตรยังใชสถานีวิทยุ  
เอเอสทีวีปลุกระดมพี่นองประชาชนทั้งประเทศใหทําการโคนลมรัฐบาล โดยยกกําลังไป
ยึดทํ า เนียบรั ฐบาล  ยึดกระทรวง เกษตรและสหกรณ  ยึดกระทรวงคมนาคม  
ยึดกระทรวงการคลัง ยึดสถานที่ราชการหลาย ๆ แหง ซึ่งเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
เปนอยางยิ่ง ทานประธานครับพฤติกรรมของกลุมพันธมิตรที่ผานมานั้นเปนพฤติกรรม 
สรางปญหา สรางความเดือดรอน สรางความสูญเสียใหกับประเทศชาติบานเมือง 
นับไมถวน พฤติกรรมตาง ๆ เหลานี้ มีสมาชิกผูทรงเกียรติหลายทานไดบอกวาตนเหตุ 
ของปญหานั้นมาจากรัฐบาล มาจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี------------------------------------ 
 

- ๑๒๐/๑ 
 
 
 
 
 



 ๒๖๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ณัฐชนก ๑๒๐/๑ 
 
ผมขอเรียนวาไมใชเลยครับทานประธานครับ ที่ผมบอกวาตนเหตุ สาเหตุมันไมไดมาจาก
รัฐบาล ไมไดมาจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ก็เพราะวาพันธมิตรกอกําเนิดมาตั้งแต 
ป ๒๕๔๗ ป ๒๕๔๘ พยายามเคลื่อนไหวมากอนที่จะมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ สมัคร  
สุนทรเวช เคลื่อนไหวเพื่อโคนลมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง พันธมิตรใชชื่อตัวเองวา 
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แตพฤติการณที่ผานมาเขาไมไดเคยปกปอง
ประชาธิปไตย แตเขาปกปองเผด็จการ ผมอยากจะใชชื่อวา กลุมพันธมิตรประชาชน 
เพื่อเผด็จการครับ ทานประธานครับ เพราะวากลุมนี้แอบอางเอาชื่อ แอบอางเอา
ประชาธิปไตยไปปลุกระดมพี่นองประชาชนมาเพื่อที่จะใชประโยชนกับกลุมของตนเอง 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขออนุญาตนิดนะครับ ผมไดมอบ
เอกสารใหไปแลวนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครพนม)  :  ทานประธาน
ตองพักเวลาผมดวยนะครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ใหที่ประชุมรับทราบดวยนะครับ 
เดี๋ยววาประธานไมไดมอบ มอบไปแลวนะครับ เดี๋ยวจะตอวากันทีหลัง ขออนุญาต 
คุณศุภชัยนิดเดียวนะครับ ก็ถือวาไดรับไปถูกตองนะครับ เชิญตอครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครพนม)  :  ทานประธาน 
ที่เคารพครับ สาเหตุจริง ๆ ของปญหาของประเทศชาติในขณะนี้เกิดขึ้นมาจากบุคคลที่อยู
เบื้องหลังของกลุมพันธมิตร เขามีความเคียดแคนชิงชังบุคคลที่อยูในระบอบการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย เคียดแคนชิงชังคนที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะผลจาก
รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ทําใหการเมืองเขมแข็ง ทําใหประชาชนเขมแข็ง พอการเมือง
เขมแข็ง ประชาชนเขมแข็ง บุคคลที่เขาเคยเสพสุข เคยเสวยสุขอยูเบื้องหลังกลุมพันธมิตร
นี้สูญเสียผลประโยชน ฉะนั้นเขาจึงพยายามที่จะผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงการเมือง
การปกครองของประเทศไทย และนอกจากนั้นสาเหตุอีกอยางหนึ่งมาจากการผิดหวังของ 
พรรคการเมืองบางพรรค มาจากความผิดหวังของนักการเมืองบางคนที่ลงเลือกตั้ง 
คร้ังแลวครั้งเลา ประชาชนไมเลือกตั้ง พรรคการเมืองก็แพมาตลอด เปนฝายคานยาวนาน  



 ๒๖๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ณัฐชนก ๑๒๐/๒ 
 
เขาทนไมได เขาเปนฝายคานนานไมไดครับ อดทนไมได ดังนั้นจึงตองหันไปพึ่งบริการของ
การทําการเมืองขางถนนอยางเชนทุกวันนี้  
  ทานประธานที่เคารพครับ ผมขอเรียนวากลุมพันธมิตรตองการลมรัฐบาล
โดยการแอบอางวาใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ บอกวาตอสูแบบอหิงสา ตอสูแบบอารยะ 
ขัดขืน ผมถามทานประธานไปถึงผูทรงเกียรติทุก ๆ ทานวาการใชกองกําลังที่มีทั้งปน  
มีทั้งมีด มีทั้งดาบมีทั้งอาวุธทุกชนิดไปยึดสถานีวิทยุเอ็นบีทีนั้นเปนอหิงสาหรือครับ  
เปนอารยะขัดขืนหรือครับ ผมถามวาตอตานรัฐบาล ตองการโคนลมรัฐบาลเพราะเห็นวา
รัฐบาลจะแกไขรัฐธรรมนูญ ผมถามวาพันธมิตรอางตัวเองวารักรัฐธรรมนูญเหลือเกิน 
ปกปองรัฐธรรมนูญเหลือเกิน แตถามวาขณะนี้กลุมพันธมิตรไดปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
บางหรือไม แมแตการเสนอการเมืองใหม ๗๐ : ๓๐ เลือกตั้ง ๓๐ แตงตั้ง ๗๐  
ทานประธานครับ ถามวาถาไมแกไขรัฐธรรมนูญ แลวจะทําอยางไรละครับ ตองการให
ทหารออกมาฉีกรัฐธรรมนูญอีกใชไหม ตองการใหมีการปฏิวัติรัฐประหารอีกใชไหม  ผมขอ
ยืนยันกับทานประธานครับวา พรรคพลังประชาชนหาเสียงเลือกตั้งมาสมัยที่แลว ไมวา
เวทีไหนทั่วประเทศเราประกาศชัดเจนวารัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ เปนรัฐธรรมนูญที่สืบทอด
เจตนารมณของเผด็จการ เรารับไมได เราบอกพี่นองประชาชนทั้งประเทศวาถาไปเปน
รัฐบาลเราจะแกไขรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นจึงไมใชเร่ืองแปลกเลยที่พวกเราพรรคพลังประชาชน
ตองการแกไขรัฐธรรมนูญที่ไมเปนประชาธิปไตยที่สืบทอดเจตนารมณของเผด็จการครับ
ทานครับ  
  และอีกอยางหนึ่ งผมขอเรียนทานประธานวาแนวทางการแก ไข  
ทานประธานครับ เวลาจํากัด แนวทางการแกไข ผมขอเรียนทานประธานไปถึง ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี พี่นองประชาชนทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะภาคอีสาน ภาคเหนือ ฝากมาถึง
ทานนายกรัฐมนตรีวาอยาลาออกเปนเด็ดขาดครับ ทานนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาลไมได
ผิดอะไร ลาออกไปแลวไมใชแนวทางแกไขปญหาครับ รัฐบาลหลายชุดหลายคณะ 
ที่ผานมาลาออกแลวก็ไมจบไมสิ้นนะครับ และนอกจากนั้นพี่นองประชาชนฝากมาวา  
ทานประธานไปถึงทานนายกรัฐมนตรีวาไมควรจะยุบสภา เพราะสภานี้ไมผิดอะไรนะครับ 
ฉะนั้นสิ่งที่ทางกระผมเรียกรองตอทานประธานไปถึงรัฐบาลในการแกไขปญหาตรงนี้วา 



 ๒๖๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ณัฐชนก ๑๒๐/๓ 
 
ตองบังคับใชกฎหมายกับทุกคนอยางเทาเทียมกัน แตวิธีการตองใชวิธีการที่นุมนวล  
แตทุกคนตองอยูภายใตบทของกฎหมาย  
  สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากจะเรียนฝากเปนประเด็นสุดทายก็คือวา 
บนหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทานประธานครับ ออ มีอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ผมอยากจะฝากครับ ถาหากวาทางพรรคฝายคาน ทางทานพรรคประชาธิปตยอยากจะ
ชวยแกปญหาตรงนี้ ไมยากเลยนะครับ ------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๗ 
ร ๑ /๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          ศิริลักษณ ๑๒๑/๑ 
 
ผมฝากทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฝากทานพรรคประชาธิปตยเรียก ส.ส. ของทานที่อยูเวที
พันธมิตรกลับมาสูสภาเถอะครับ เรียก ส.ต. หรือวา ส.ส. สอบตกของทานที่อยูบนเวที
พันธมิตรกลับมาสูพรรคของทานเถอะครับ ชวยกันแกปญหา ใหทุกคนอยูภายใตกฎหมาย 
เร่ืองแคนี้เหตุการณก็จะคอย ๆ สงบยิ่งขึ้น ผมขอเรียนทานประธานเปนชวงสุดทายวา 
หลักการประชาธิปไตยนั้น ความเห็นที่แตกตางเกิดขึ้นไดครับทานประธานครับ แตตองหา
ขอสรุปดวยเสียงขางมาก การรับฟงเสียงขางนอยเปนสิ่งที่จําเปนในระบอบประชาธิปไตย 
แตไมเคยมีประชาธิปไตยประเทศใดในโลกนี้ ที่เขาจะตองปฏิบัติตามเสียงขางนอยทุกสิ่ง
ทุกอยาง ฉะนั้นผมจึงเรียนวา รัฐบาลชุดนี้มาดวยความชอบธรรม รัฐบาลชุดนี้มาจาก 
การเลือกตั้งของพี่นองประชาชน โดยเฉพาะพี่นองประชาชนที่อยูชนบท บานนอกของผม 
ไดเลือกรัฐบาลชุดนี้มา ทุกคะแนนเสียง คนทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน ไมวาจะอยูบานนอก 
ไมวาจะอยู ในชนบท  ไมวาจะอยู ในเมือง  ฉะนั้นขอให เคารพความเปนมนุษย 
อยางเทาเทียมกัน ขอใหเขาใจวาระบอบประชาธิปไตยแตกตางกันได แตวาเราตองเคารพ
เสียงขางมาก  ไมอยางนั้นประเทศชาติบานเมืองก็จะหาความสงบสุขไมไดครับ 
ทานประธาน   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ เชิญ พลเอก เลิศรัตน 
รัตนวานิช ครับ เชิญครับ 
  พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา (ภาครัฐ)  :  กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพ กระผม พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิก
รัฐสภา ใครขอขอบพระคุณทานประธานที่ไดกรุณาใหโอกาสกระผมในการแสดง 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ดูเหมือนจะเปนคนสุดทายนะครับ 
ของ ส.ว. ครับ  
  พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา (ภาครัฐ)  :  ตอการแกไข
ปญหาวิกฤตการณของบานเมือง ซึ่งถือวาเปนครั้งที่รายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร
การเมืองไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตไดมีการเขายึดทําเนียบรัฐบาลจนถึงปจจุบันนี้ 
ซึ่งกระผมคงจะไมใชเวลาในการไลเรียงเร่ืองราวตาง ๆ ที่ไดเกิดขึ้น ซึ่งไดมีทานสมาชิก 



 ๒๖๘ 
ร ๑ /๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          ศิริลักษณ ๑๒๑/๒ 
 
รัฐสภาไดอภิปรายไปมากมายหลายสิบทานแลว ก็อยากจะใครขอเสนอความคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีผานทานประธานสภา กระผมเชื่อวาสถานการณ
ในปจจุบันนั้นไดบานปลายมากกวาที่จะใชหลักนิติธรรมหรือการปกครองในการที่จะ
สามารถแกไขไดในฝายเดียว รัฐบาลตองยอมรับความจริงวาผูคนจํานวนมากที่ไดออกมา
ชุมนุมตอตานและขับไลรัฐบาลใหลาออกนั้น มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นโดยลําดับอันอาจจะ
นําไปสูวิกฤตการณที่ถึงขั้นนองเลือดกลียุคหรือนําไปสูความเสียหายตอชาติบานเมือง 
ทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจอยางยากที่จะเยียวยาได ทานประธานที่เคารพ กระผม 
ขอกราบเรียนวาในสวนตัวและในจุดยืนของกระผมเองนั้นมิไดเห็นดวยกับหลายสิ่ง 
หลายอยางที่เกิดขึ้นในบานเมืองเราในขณะนี้ ไมเห็นดวยกับการเขายึดทําเนียบรัฐบาล
หรือสถานที่ราชการตาง ๆ ไมเห็นดวยกับการเขาปดสนามบินเพื่อไมใหเครื่องบินขึ้นลง  
ซึ่งไดกอใหเกิดความเสียหายอยางมากมายทั้งในปจจุบันและในอนาคตตอการทองเที่ยว
ของประเทศ ซึ่งไดมีสมาชิกรัฐสภาไดอภิปรายไปแลว ไมเห็นดวยกับการที่รัฐวิสาหกิจ 
ไดหยุดงาน สรางความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชน ก็ยังเปนเรื่องที่ดีที่พนักงาน
รัฐวิสาหกิจสวนใหญยังมิไดเขารวมในการหยุดงานหรือประทวงรัฐบาล ซึ่งจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกชาติบานเมืองเพิ่มมากขึ้น ตองยอมรับวาสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เปนสวนหนึ่งของ
การเมืองภาคประชาชนหรือภาคพลเมือง ซึ่งเมื่อรุนแรงและขยายวงขึ้นก็อาจจะล้ําเสน
ของกฎหมาย เชนเดียวกับที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกที่ผานมา กระผมก็ไมได 
เห็นดวยกับการที่มีการใชกําลังของเจาหนาที่ในการเขาไปสลายการชุมนุมหรือยึด
ทรัพยสินของผูประทวง ซึ่งนําไปสูความรุนแรงดังที่ไดปรากฏ----------------------------------- 
 

- ๑๒๒/๑ 
 

 
 
 
 



 ๒๖๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ศิริลักษณ (๒) ๑๒๒/๑ 
 
และยิ่งไมเห็นดวยกับการที่จะมีการสรางม็อบชนม็อบ ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในวัน 
๒ วันที่ผานมา และอาจจะนํามาซึ่งความรุนแรงที่เร็วขึ้นกวาที่เราคาดคิด แตกระผมก็มิได
เห็นดวยกับการที่จะมีการเรียกรองและบังคับใหรัฐบาลตองออกไป ซึ่งเปนขอเรียกรอง 
ของฝายเดียว มิไดเปนไปตามรัฐธรรมนูญ และมิไดเปนไปตามกติกาประชาธิปไตยสากล  
ทานประธานที่เคารพครับ จากที่ไดฟงทานสมาชิกรัฐสภาทุกฝายไดอภิปรายมาตลอด 
ชวงบายและชวงค่ํานี้เราคงจะไมสามารถใชเหตุใชผลพิจารณาไดวาใครผิดหรือใครถูก 
ตามหลักนิติธรรมและรัฐธรรมนูญเทานั้น แตขณะนี้ชาติตองการผูกลาหาญและผูเสียสละ 
ตอบานเมืองและราชบัลลังกในยามหนาสิ่วหนาขวานขณะนี้ รัฐบาลก็ตองยอมรับ 
ความจริงวาประชาชนจํานวนมากที่ไดออกมาประทวงนั้น สวนหนึ่งมีความไมไววางใจ 
ในรัฐบาล เปนความเชื่อที่บริสุทธิ์ใจ ถึงไดออกมารวมการชุมนุมตอสู แมจะไมใช 
เสียงสวนใหญของประชาชนทั้งประเทศ กระผมตองขอขอบคุณและแสดงความชื่นชม 
ตอกองทัพไทยทุกเหลาทัพที่มิไดฉกฉวยโอกาสในสถานการณที่ถือวาคอนขางจะสุกงอม  
ชิงอํานาจ กระทําการปฏิวัติรัฐประหาร ซึ่งแสดงออกถึงความไมมักใหญใฝสูงของผูนํา
เหลาทัพในปจจุบัน ไดปลอยใหฝายการเมืองไดมีโอกาสในการแกไขปญหาตามครรลอง
ประชาธิปไตย ผมอยากจะเรียกวาผูนําเหลาทัพเหลานี้เปนวีรบุรุษตัวจริงในสถานการณ
ปจจุบัน  
  ขอกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ผานทานประธานสภาวาสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดในขณะนี้คือเวลา เวลาเปนปจจัยที่สําคัญ ในขณะนี้ทานยังมีเวลาที่จะเลือกหนทาง 
หลายหนทางที่จะดําเนินการแกไขปญหาและวิกฤตการณของชาติเพื่อมิให เกิด 
ความเสียหายจนยากที่จะเยียวยาได ทานนายกรัฐมนตรีตองเรงหามาตรการที่จะแกไข
วิกฤตการณอยางเร็วที่สุด ซึ่งจากที่ไดฟงหลาย ๆ ทานไดอภิปรายก็เห็นตรงกันวาสันติวิธี
คือการเรงรีบในการเจรจานั้นเปนเรื่องที่สําคัญ และนาจะหาทางอยางเร็วที่สุด แตถา 
ไมสามารถดําเนินการไดสิ่งซึ่งผมอยากจะเรียกรอง ขอรองจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
ซึ่งผมมีความเคารพทานเปนการสวนตัว ก็ตรงกับความคิดของทานผูนําฝายคาน 
ที่อยากจะเสนอแนะใหรัฐบาลให ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรีไดใชอํานาจตามมาตรา 
ของรัฐธรรมนูญในการที่จะยุบสภาผูแทนราษฎร เพื่อจัดใหมีการเลือกตั้งใหมภายใน 



 ๒๗๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ศิริลักษณ(๒) ๑๒๒/๒ 
 
หกสิบวัน ตามมาตรา ๑๐๘ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมคิดวาจะเปนทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้
ที่จะนําความสงบเรียบรอยมาสูบานเมือง นําความสุขมาสูพี่นองประชาชนทุก ๆ คน  
ก็ตองขอบคุณทางฝายคานที่ยอมเสียสละ แมทานจะรูวาจะเสียเปรียบในการเลือกตั้ง  
แตผมคิดวาการเลือกที่จะยุบสภานั้นไมใชการยอมแพตอผูชุมนุมประทวง แตเปนการ
เสียสละ  เปนการกระทําที่จะแสดงถึงความเปนนักการเมืองที่ยิ่ งใหญคนหนึ่ ง 
ของทานนายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน และผมไมเชื่อวาจะมีใครบอกวาทานยอมแพ และก็
เชื่อวาความสงบสุขจะเกิดขึ้น ผมมีความเชื่อม่ันอยางนั้น ก็ใครขอกราบเรียน ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี ผานทานประธานสภาถึงแนวความคิดของกระผมเอง ซึ่งอาจจะตรงหรือไม
ตรงกับหลาย ๆ ทานในสภาแหงนี้ ขอขอบพระคุณครับ 
 

- ๑๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             นภัสสร ๑๒๓/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ ความจริงที่เรากะเอาไว
๑๐ ชั่วโมง ๖๐๐ นาที ตอนนี้เหลืออยู ๘ นาที พรรคพลังประชาชน สัก ๑ ทาน ก็ขอใหจบ
นะครับ ๘ นาที เชิญคุณสุทินครับ 
  นายสุทิน  คลังแสง  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (มหาสารคาม )   :   
ทานประธานที่เคารพครับ กระผม สุทิน คลังแสง พลังประชาชน มหาสารคาม ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภา ผมมีเวลา ๘ นาทีหรือครับทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  มันหมด ๖๐๐ ไมไดขยายอีกครับ  

(นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาชีพ) ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  มีอะไรคุณสมชาย 
  นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาชีพ)  :  ทานประธานครับ 
สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภาครับ ขอประทวงทานประธานครับ เนื่องจากวา 
ขอตกลงนั้นสมาชิกวุฒิสภาได ๑๓๒ นาที ยังไมครบนะครับ ยังไมครบ ผมเรียนวาไดนับ
ตลอดเวลา ยังเหลือเวลาอีก ๒๐ นาทีครับ ขอเรียนทานประธานกรุณาให ส.ว. ไดใช 
เวลาอีก ๒๐ นาทีครับ เรายกเลิกการประชุมที่หัวหิน เรามารอเพื่อจะเสนอขอคิดเห็น 
ตอทานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ถาอยางนั้นผมจะขยายเวลาใหครับ 
ชวยกรุณานั่งลงกอนครับ อยางนั้นก็คุณสุทิน ๑๐ นาที แลวก็คุณเจตน ๑๐ นาที  
คุณสมชาย ๑๐ นาที ก็จบนะครับ เอาแคนั้นนะครับ 

นายนริศ ขํานุรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พัทลุง)  :  ทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ ก็ทางนี้อีก 
  นายนริศ ขํานุรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พัทลุง)  :  ทานประธานครับ 
ผม นริศ ขํานุรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย ถาอยางนั้น
ของฝายคานเราเหลือ ๒๑ นาที เราขอใช ๒๐ นาทีครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เอา ๆ ผมไมวาอะไรทั้งสิน้ครับ แตผม
พูดตั้งแตตนแลววาผมสูตาย ไมเปนไร 
 



 ๒๗๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                                 นภัสสร ๑๒๓/๒ 
 
  นายนริศ ขํานุ รักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (พัทลุง)  :  อยางนั้น  
๒๐ นาทีใหทานสาทิตย วงศหนองเตย นะครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญคุณสุทินคนละ ๑๐ นาที  
ไมเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เชิญ 
  นายสุทิน  คลังแสง  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (มหาสารคาม )   :   
ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้ตองขอขอบพระคุณทางรัฐบาล ทางสภาที่จัดใหมีการ
ประชุมวันนี้แลวถายทอด วันนี้ถึงแมหลายคนจะบอกวาไมมีประโยชน แตมองเห็น
ประโยชนครับทานประธานครับวา อยางนอยที่สุดประชาชนจะไดเห็น วันนี้ใครลุกขึ้นมา
แสดงบทบาทอยางไรนี่ ชัดเจน ใครจะปฏิเสธวาไมอยูสวนไหน ซีกใดก็แลวแต กรรมเปน
เครื่องชี้เจตนา และที่สําคัญที่สุดจะพูดนุม จะพูดเพราะอยางไรก็ตาม ผมเชื่อวากรรมมุนา 
วัตตะตี โลโก ทานประธาน สัตวโลกเปนไปตามกรรม วันเลือกตั้งจะไดรับคําตอบ ขอแต
อยางเดียววาตองลงเลือกตั้ง ทานประธานครับ ผมเกิดมาแลวมาเปน ส.ส. แลวเปน 
คนไทย  ผมผิดคาดอยูหลายอยาง  ผมไมคาดวาจะมีการรัฐประหารในป ๒๕๔๙  
ผมคาดวาการเลือกตั้งแลวนาจะจบ ผิดคาด ผมไมคาดวาการเมืองภาคประชาชน 
ที่หลายคนยอมรับ หลายคนสรรเสริญ ผมไมเคยยอมรับมาแตตน เพราะองคประกอบ
ไมใชการเมืองภาคประชาชน จะพัฒนามาถึงขั้นทํารายประเทศชาติ เอาประชาชน 
เปนตัวประกันอยางสาหัสสากรรจวันนี้ ผมคาดไมถึงเชนกันวาอํานาจบริหาร ซึ่งใคร 
ก็ปฏิเสธไดไมวา อํานาจนิติบัญญัติ ไมยอมรับก็ไมวากัน แตตุลาการวันนี้ซึ่งเปนที่พึ่ง
สุดทายจะถูกเย็นชาและปฏิเสธ คน ๙ คนปฏิเสธ ผมก็ไมเสียใจ เพราะผมไมคาดหวังวา
คนเหลานี้เขาจะเคารพกติกา แตในสภาวันนี้ ทานประธานครับ หลายทานขึ้นมาพูดตําหนิ
วาการตั้งขอหากบฏรุนแรงเกินไป ทานตั้งใจหรือทานลืมวาขอหานี้กอนจะออกหมาย
จับกุมได ศาลทานมีวินิจฉัยเบื้องตนแลว ก็เทากับทานไมไดยอมรับการวินิจฉัยของศาล
เปนเบื้องตน ซึ่งรายละเอียดผมจะพูดอีกทีหนึ่ง  แตทานประธานครับ ผมมีเร่ืองเสียใจมาก  
เสียใจเปนอันดับแรกที่สุดในเหตุการณครั้งนี้ และก็ในสภาวันนี้ เสียใจวาเราไดให 
ความสนใจกับความรูสึกนึกคิดของพันธมิตรมาก แตละเลยความรูสึกของคน ๖๕ ลานคน 
เราพูดถึงเขานอยมาก คนในประเทศไทยมีเพียงแคนี้หรือครับ อีกที่ไมไดมาชุมนุม 



 ๒๗๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                                 นภัสสร ๑๒๓/๓ 
 
กับพันธมิตร เปนคนไทยหรือเปลา เสียภาษีหรือไม สิทธิทางการเมืองเขามีหรือเปลา 
ทําไมไมถามไมคิดวาความรูสึกนึกคิดเขาเปนอยางไร พลังเงียบเหลานั้นวันนี้ ประเดี๋ยว 
ผมจะเลาใหฟง --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              สาริศา ๑๒๔/๑ 
 
ทานประธานครับ ผมก็ดีใจวาวันนี้ทานผูนําฝายคาน คุณอภิสิทธิ์ ทาน ส.ว. อยางนอย
ทานรสนา หลายคนที่ไปเยี่ยมพันธมิตรไดออกมาใหเหตุผลตอสภาวาไปหาขอมูล  
ไปเพราะเยี่ยมประชาชนตามหนาที่ของผูแทนปวงชน ดูเหมือนวาทานมีน้ําใจงดงาม 
ผมชื่นชม แตผมเสียใจวาทําไมทานผูนําฝายคาน ทานรสนาและใครตอใครหลายคนไมไป
ถามความรูสึกพนักงานเอ็นบีทีที่ถูกบุกรุกในเชาวันนั้น ทําไมไมเขาไปดูหนอยที่หอง
ประทับฟาหญิงมีรอยเทาของนักรบสํานักไหนไมรูที่บอกวานักการเมืองเต็ม ทําไมไมไปดู 
ผมเสียใจวาคนหนึ่งซึ่งอางวาเปนอดีตผูพิพากษาไดขึ้นมาบรรยายพรอมภาพประกอบ
เหตุการณ การกระทบกระทั่งกันมีเลือดมีเนื้อ บรรยายไดดีไดความรูสึก แตทําไมทานไม
ไปบรรยายภาพของโชเฟอรรถตูที่ถูกลากลงมากระทืบ ทําไมไมเอามา ทําไมไมไดเอารูป
ของกิตติ สิงหาปด ที่ถูกโทรมปกออกมา ทําไมไมไปถามความรูสึกนึกคิดของคนอีสาน 
ซึ่งเมื่อคืนนี้ถูกไลลงรถไฟที่โคกกรวด ทําไมไมถามถึงความรูสึกของตํารวจ ทําไมไมถาม
ความรูสึกของคนที่ ไปขึ้นเครื่องบินไมได  เหลานี้ผมเสียใจทานประธานครับวา  
ผมไมปฏิเสธพันธมิตรวาคือคนไทยแลวก็ตองยอมรับ แลวก็ตองฟงเสียงเขา แตคนไทยอีก 
๖๕ ลานคน เราทิ้งเขาเอาไวไหนเรียกรองจังวาใหลาออก ใหยุบสภา เพราะพันธมิตร 
คิดอยางนั้น เพราะพันธมิตรกดดันอยางนี้ แลวพลังเงียบที่อยู คนอีกจํานวนมากเขาคิด
อยางไร แลววันนี้สิ่งซึ่งผมกําลังวิตก ทานประธานครับ เพราะเราไมพูดถึงเขานี่แหละ วันนี้
ไดรับโทรศัพท ที่ขอนแกนออกมาแลวครับเต็มหนาศาลากลาง แลวก็ที่มหาสารคาม  
ที่อีสานหลายที่ออกมาแลวครับ มีคนบอกกับผมวามีนักรบศรีวิชัยได ทําไมจะมีนักรบ
อีสานไมไดนาตกใจนะครับ แลวทานไมตองวิตกนะครับวันนี้วามันจะตัดน้ําตัดไฟ วันนี้ 
ที่ อีสานโทรศัพทมาปรึกษา  ส .ส .  บอกวาพรุงนี้จะไปดันขบวนรถไฟที่ปดทับราง  
แลวขออนุญาตปรึกษา ส.ส. ที่วาเขาจะเขามาทํางานเอง มาขับรถไฟเอง วันนี้เขากําลัง
ประกาศหาอดีตโชเฟอรรถไฟ อดีต พขร. อดีตใครทํางานประปา เขาจะเขามาจัดการเอง 
ทานประธานครับ เร่ืองอยางนี้เกิดเพราะอะไร เพราะเราเพิกเฉยใหความสําคัญกับคน 
สวนหนึ่งละเลยคนสวนมาก ทานประธานครับ เวลาสั้นเอาอยางไรกับเหตุการณตองดู
สาเหตุ หลายคนบอกวาเพราะรัฐบาลจะเสนอแกรัฐธรรมนูญ ไมจริงหรอกครับ กอนจะไป
แกรัฐธรรมนูญถามวาม็อบมีไหม แลวบอกวาจะไมแก ถามวาหยุดไหม ตองลาออก  



 ๒๗๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               สาริศา ๑๒๔/๒ 
 
ตองยุบสภา วันนี้แมไมแก รัฐธรรมนูญใครมั่นใจวาเขาจะหยุด  ไมจริงหรอกครับ 
รัฐธรรมนูญเปนขออาง  แลวขออางเคลื่อนตัวมาเรื่อย  ๆ  ประการตอมาบอกวา 
เพราะรัฐบาลทุจริต เขาพระวิหารบางอะไรก็วากันไป ถามวาองคกรวันนี้ในรัฐธรรมนูญ 
ที่ทานหวงแหน เขาละเลยเรื่องเหลานี้ไหมครับ กี่เร่ืองที่รัฐบาลถูกลากขึ้นศาล กี่เร่ือง 
ที่ทานนายกรัฐมนตรี วันนี้ตองรอการชี้ชะตาจากกระบวนการยุติธรรม ทําไมทานรอไมได 
รัฐธรรมนูญที่ทานอางรัฐธรรมนูญที่ทานหวงแหน บอกวารัฐบาลตั้งขอหากบฏรุนแรง
เกินไปเปนการยั่วยุใหสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทานประธานครับ ถามวาถาทานเปนตํารวจ 
ทานเปนศาล ทานนักกฎหมาย ทานอดีตผูพิพากษา ผูตองหาประกาศบนเวทีเอง ไปดูเทป 
คุณสนธิประกาศเปนกบฏกับรัฐบาลสมัคร ในสภานี้ก็ประกาศภูมิใจถาไดเปนกบฏตอ
รัฐบาลนี้ ถามวาทานจะตั้งขอหาอะไร พูดลอย ๆ หรือเปลาครับ เชาวันที่ เกิดเหตุ 
เหตุการณในเมืองไทยมันมากกวาการปฏิวัติ เหตุการณ ๑๔ ตุลา แค ๗ คนไปแจกใบปลิว
เขาตั้งขอหากบฏ ผมวาไมรุนแรงหรอกครับ แตทายที่สุดทานตองเชื่อศาล ศาลตองดูแลว 
พินิจแลวองคประกอบความผิดถูกตองไหม เบื้องตนศาลก็เห็นดวยถึงไดอนุมัติหมายจับ 
แตอยางไรก็ตามกระบวนการพิจารณามันตองเดินอีกยาว ทําไมรับไมได บอกวา 
เพราะรัฐบาลปราบปรามประชาชน ผมกราบเรียนถามวาวันนี้หลายคนบอกวารัฐบาล 
ตองลาออก เพราะนายกรัฐมนตรี รัฐบาลบริหารไมได ไมจริงหรอกครับ รัฐบาลวันนี้ 
ยังบริหารงานไดเต็มที่ ก็เราเองไมใชหรือครับบอกรัฐบาลวาอยาปราบปราม พวกเราเอง
บอกวารัฐบาลอยาเพิ่งทําอะไรละมุนละมอม รัฐบาลก็ทําตามที่ทานบอก แลวก็บอกวา
รัฐบาลแกปญหาไมได ลองบอกสิครับ ทุกคนบอกสิ ลองไมละมุนละมอม รัฐบาล 
ทําอยางไร ผมเชื่อวาทําได แกสน้ําตา ๒ ลูก เผนกระเจิงครับ สากลยอมรับดวย------------- 
 

- ๑๒๕/๑ 
 
 
 
 



 ๒๗๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๑๒๕/๑ 
 
สาเหตุจริง ๆ ทานประธานครับ ที่กลาวอางมานี้อาจจะเปนภาพลวงตา เหตุจริง ๆ  
คือการไมยอมรับการเลือกตั้ง เหตุจริง ๆ ก็คือเราอยากไดอํานาจ เราผิดหวังจากอํานาจ
จนลืมวิธีการที่จะตองแสวงหาอํานาจ ปฏิเสธไมไดหรอกครับ วันนี้ตัวละครตาง ๆ  
เชื่อมโยงถึงกันหมด ออกมาสัมภาษณบอกวาจะตองเอาคนนั้นคนนี้เปนนายกรัฐมนตรี 
ปดบังมานาน วันนี้ออกมาแลว ทานประธานที่เคารพครับ ประชาชนที่มาวันนี้ถามกันมาก  
คนมามากมาย คนเพิ่มขึ้น เกิดอะไรขึ้นทําไมรัฐบาลไมดู ทานประธานที่เคารพครับ  
ทานนายกรัฐมนตรีครับ ทานคิดวิเคราะหใหดีนะครับ เดี๋ยวภาพลวงตา คนที่มาวันนี้ 
แสนก็แสนอนุโลม ถามวามากไหม คนในประเทศ ๓๘ ลานคนมีสิทธิเลือกตั้ง วิเคราะห 
ลงไปอีกสิครับ วันนี้สังคมรูแลววาพรรคประชาธิปตยยืนอยูขางไหน ไมแปลก สมาชิก 
ของทานภาคใตถาจะขึ้นมาสัก ๕ แสนคนก็ไมแปลก เพราะเสียงที่นั่นไมรูกี่ลานคน  
แปลกที่วาทําไมมานอยจังเทานั้นเอง ในกรุงเทพฯ ผมเคยวิจัยฐานเสียงชนิดแฟนเกา 
เจาประจําของประชาธิปตยไมต่ํากวา ๒ แสนคนเปนตายรายดีเลือกอยูแลว มานอย 
ดวยซ้ําไป แตเราตองดูฟงเขาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคนที่มารวมกับพันธมิตรนี้
ยอมรับวาเปนเสียงสวนนอย ก็เปนมนุษยเราตองฟง แตอยาละเลยเสียงสวนใหญ 
ทางออกเสนอกันมากวาใหลาออก ผมวาวันนี้ทานประธานที่เคารพ เร่ืองลาออกไมใช 
เ ร่ืองแปลก แมมาชอบดวยการเลือกตั้งก็ลาออกได หลายคนยกตัวอยาง เกาหลี 
ยกตัวอยางที่โนนที่นี่ แตการจะลาออกทานนายกรัฐมนตรีตองดูประชาชนทุกคนนะ อยาดู
เฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง ถามคนที่เขาไมไดออกมาเดินขบวนวาเขาจะใหลาออกไหม  
คนไทยมีสิทธิทุกคนตองฟงทุกคน ถาเสียงสวนใหญในประเทศบอกวานายกรัฐมนตรี 
ไมควรอยูจริง ๆ สมควรลาออก แตวันนี้มิใชหรอกครับ ยุบสภา วันนี้ไมใชทางออก  
เพราะยุบแลวพรรคบางพรรคไมเคยลงเลือกตั้ง เลือกตั้งแลวก็ไมยอมรับกันอีก ๗ เดือนนี้ 
ประวัติศาสตรยังไมนานก็เลือกตั้งหยก ๆ ก็ไมยอมรับ เลือกตั้งเที่ยวนี้ใครจะยอมรับ 
เพราะฉะนั้นทางสุดทายทานประธานครับ ผมจะจบแลวครับ คือตองยืนยันรักษาระบบ 
ทานนายกรัฐมนตรีตองรักษาระบบบานเมืองไวใหได บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการตองอยู 
ถานุมนวลที่สุดผมสนับสนุนเจรจากันครับ ตอรองโอนออนเหมือนทานทําวันนี้ แตถา
จํ า เป น เ มื่ อ คนส วน ใหญ เ ดื อด ร อน ใช วิ ธี ก า รที่ ส ากลยอมรั บ  ผมไม ปฏิ เ ส ธ  



 ๒๗๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๑๒๕/๒ 
 
ทานนายกรัฐมนตรีทําเลย  แตตองเปนวิธีการที่สากลเขายอมรับ  โลกเขารับได  
ประชาคมโลกรับไดเมื่อทําแลวไมจบเอาอยางนี้ไหมครับ ฟงเสียงทุกคน ทําประชามติ  
จะใหรัฐบาลอยูหรือไป กฎหมายประชามติกําลังจะผานแลว ถามประชามติคนทั่วประเทศ 
ถามวันเดียวจะใหออกหรือไมออก ถาประชาชนบอกวาออก ทานนายกรัฐมนตรีครับ  
เราก็ไป ถาบอกใหอยูตองฟงเสียงสวนใหญสิครับ บานนี้เมืองนี้อางระบอบประชาธิปไตย 
แนนอน ตองฟงเสียงสวนนอยดวย แตถาเสียงสวนใหญพูดแลวเราไมรับฟง ตอให ๑๐ ป 
๑๐ ชาติ ยุบสภาอีก ๑๐๐ หน ประเทศไทยวุนไมจบ เพราะเหตุวันนี้คืออยากไดอํานาจ 
จนไมยอมรับการเลือกตั้ง นี่คือที่มาของปญหาทั้งหมด ผมขออนุญาตทานประธานดวย
เวลาจํากัดครับ ขอใหกําลังใจทานนายกรัฐมนตรี แลววันนี้อยาลืมนะครับลาออก ลาออก
ได รัฐบาลไมไดมาจากการเลือกตั้งหรือมาจาการเลือกตั้ง แตตองมีความชอบธรรม ตองมี
ธรรมาภิบาล พูดกันมาก แนนอน ใครจะตัดสินวามีธรรมาภิบาลหรือไม พันธมิตรก็บอกวา
ไมมีธรรมาภิบาลคนในบานในเมืองเขาบอกมี ฟงใครครับ ในที่สุดก็ตองกลับไปสูการทํา
ประชามติหรือไมก็เลือกตั้ง หนีเสียงสวนใหญมิได เพราะฉะนั้นสังคมยุงเหยิงแน ถาเรา
สรางวัฒนธรรมใหใครมากดดันแลวรัฐบาลตองยอมตามทุกอยาง  ขอบคุณครับ  
ทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  หมดเวลาแลวครับ เชิญคุณเจตน 
ศิรธนานนท ครับ  
  (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) ไดยืน 
และยกมือขึ้น) 
  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  (ผูนํ าฝายคานในสภาผู แทนราษฎร )   :   
ทานประธานครับ ขออนุญาตใชสิทธิพาดพิงครับ ทานประธานที่เคารพครับ อภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ไมเสียเวลาตอบโตเร่ืองหลัก 
ที่ทานพูด ทานคงเตรียมมาอยางนั้น แลวก็ไมไดฟงสิ่งที่ผมพูด เพราะวาผมไดยืนยัน
ชัดเจนวันนี้วาผมเคารพเสียงสวนใหญ ไมปรารถนาจะไดอํานาจ ยกเวนจะกลับไปเลือกตั้ง 
แตวาที่ตองลุกขึ้นมาใชสิทธิพาดพิง เพราะทานบอกวาแลวผมไปเยี่ยมเฉพาะพันธมิตร 
 



 ๒๗๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๑๒๕/๓ 
 
ไมสนใจตํารวจ ไมสนใจพนักงานเอ็นบีที ไมสนใจคุณกิตติ ไมสนใจคนขึ้นรถไฟ เครื่องบิน
อะไรตาง ๆ ไมได--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๒๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 นภา ๑๒๖/๑ 
 
กราบเรียนทานประธานนะครับ วันที่ผมไปเยี่ยม ผมสอบถามทุกขสุขของเจาหนาที่ตํารวจ
ดวย พูดคุยดวยครับ ผมไมไดเจาะจงขางใดขางหนึ่ง แลวแมวามีเหตุการณความรุนแรง
จากเจาหนาที่บางทาน ส.ส. ในคณะผมที่ไปตอวาตํารวจในภาพรวม ผมก็หันกลับไป
ตําหนิ บอกอยาไปวาคนซึ่งอาจจะไมไดเกี่ยวของ ผมใหความเปนธรรมทุกคนครับ 
พนักงานเอ็นบีที กราบเรียนอยางนี้ครับ ผมก็ไดดูเหตุการณ บังเอิญเห็นวาเปนเรื่องของ
ความเสียหายทางดานทรัพยสิน คนที่กอเหตุ บัดนี้ถูกจับกุมไมไดรับการประกันตัวเปนไป
ตามกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น แลวผมก็เห็นใจพนักงานเอ็นบีที เพราะวาเอ็นบีที 
ใครละครับไปทําใหเขากลายเปนสัญลักษณที่ทําใหคนกลุมหนึ่งเกลียดชัง กราบเรียน 
ทานประธานนะครับ ผมก็โดนดวยตัวเองหลายครั้ง แตวาผมก็มีความอดทน อดกลั้น  
ไมวากัน แลวก็เชื่อวาเจาหนาที่สวนใหญที่นั่นก็ยังตั้งใจทํางาน แตก็ยอนกลับเขาสูระบบ
ซึ่งถูกกดดันวาเปนนโยบายที่จะตองเสนอขาวอยางไร  กรณีคุณกติติเองก็เปนกรณีซึ่งผมก็
สนใจนะครับ เพราะโดยสวนตัวรูจักกัน ตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกัน เพราะวาเอ็นบีที 
ไปประกาศวาเขาหัวแตก เลือดออก จนผมตรวจสอบวาไมใช แลวเจาตัวเขาก็อธิบาย 
หมดเลยวาเกิดความเขาใจผิดชุลมุนกัน ผมก็เลยไมไดมีความรูสึกวาเปนเรื่องที่มี 
ความรุนแรงมาก แตวาก็เชื่อครับวาเราก็เสียใจ แลวก็ตรงกับที่ผมพูดวาเหตุการณอยางนี้
มันควบคุมยาก จึงไดเสนอแนะที่จะแกดวยพื้นฐาน วันนี้ผมไมไดเลนประเด็นการเมือง
อะไรแลว ถาทานยังอยากลากใหเปนความขัดแยงอยูเปนเรื่องของทานครับ ผมแสดง
จุดยืนของผมแลว  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ เชิญคุณเจตนครับ 
  นายเจตน  ศิรธรานนท  สมาชิกวุฒิสภา  (ภาครัฐ )   :  กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ผม เจตน ศิรธรานนท สมาชิกวุฒิสภา 
ในนามของสมาชิกรัฐสภา ผมก็ไมทราบวาที่จะพูดในตอนนี้จะมีประโยชนมากนอย 
แคไหน  เพราะวาทานประธานครับ ทานนายกรัฐมนตรีก็ปดประตูเสียแลว ก็บอกวา 
ถาหากวาไปยอมพันธมิตรก็เทากับระบบประชาธิปไตยเสียหาย ซึ่งตรงนี้ผมก็วิงวอน 
ทานนายกรัฐมนตรีผานทานประธานวา ตรงนี้ชวยคิดใหมหนอยไดไหมครับ เพราะวา 
ตรงนี้มันจะเปนที่ตัดสินวา ณ จุดนี้ทานนายกรัฐมนตรี ในอนาคตจะเปนวีรบุรุษหรือวา 



 ๒๘๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 นภา ๑๒๖/๒ 
 
จะถูกสาปแชงตอไป เพราะวาจะเขียนหนาประวัติศาสตรใหมวาจะเปนอยางไร จะทําให
ประชาธิปไตยเราดีขึ้น หรือวาจะถอยหลังกาวใหญ ตรงนั้นเปนเรื่องที่จะตองตามดูตอไป 
ผมอยากจะเรียนทานประธานสักนิดหนึ่งนะครับวาเมื่อวันศุกรที่ ๒๙ ที่ผานมา ก็มีสมาชิก
วุฒิสภาจํานวนหนึ่งไปเยี่ยมพันธมิตรที่ทําเนียบรัฐบาล ตัวผมเองก็เปนหนึ่งในจํานวนนั้น 
แตวาสาเหตุก็เพราะวาผมเปนแพทย แลวก็เห็นวาตรงนี้ขอมูลจากวุฒิสภาเราในการ
ประชุมตอนเชาสับสน มีทั้งขอมูลที่บงบอกวาประชาชนถูกทํารายรางกายจากตํารวจ  
แลวก็บางขอมูลก็บอกวาไมมีอะไร เพราะฉะนั้นก็เปนสิ่งที่เราคิดวามีความจําเปนที่จะตอง
ไปดู แตวาเหนือกวานั้นก็เปนขอมูลที่เราไดรับมาวาทานนายกรัฐมนตรีบอกใหเลือกขาง 
บอกวาสื่อมวลชนจะตองเลือกขาง วาจะตองเลือกขางพันธมิตรหรือเลือกขางรัฐบาล  
การปฏิบัติหนาที่ของสื่อมวลชนคงเลือกขางไมได คงจะตองปฏิบัติงานตามความจริง  
แลวก็ใหขอมูลที่แทจริงตอประชาชน ทีนี้สื่อมวลชนยังไมเทาไรนะครับทาน ขอมูลที่ผม
ได รับในชวงเชาของวันศุกรที่  ๒๙ นั้น  ก็คือวาผูปฏิบัติงาน  แพทย และพยาบาล  
ที่ไปใหบริการที่ทําเนียบบอกวามีคําสั่งของเจาหนาที่วาใหเลือกขางเชนเดียวกัน แพทย 
พยาบาลเลือกขางไมไดครับ เพราะวาในกาชาดสากลแลว แมกระทั่งในภาวะสงคราม  
เราก็ตองไปปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนที่ใดก็ตาม----------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        จิตตานันท ๑๒๗/๑ 
 
ซึ่งตรงนั้นเปนเรื่องที่ทุกทานทราบกันดีนะครับ ปญหาวิกฤติในคราวนี้ก็มีปญหาวามาจาก
การแกไขรัฐธรรมนูญนะครับ ซึ่งอยากจะเรียนทานประธานผานไปถึงทานนายกรัฐมนตรี 
วาวิกฤติในการแกไขรัฐธรรมนูญนี่รากเหงาของปมปญหามาจากการแกมาตรา ๓๐๙  
ซึ่งเปนที่เขาใจกันดีของทุกคนวาในมาตรา ๓๐๙ นั้นมันก็เกี่ยวพันกับการยกเลิกคําสั่งของ 
คตส. ยกเลิกที่มาที่ไปของ คตส. ซึ่งตรงนั้นผมวาถาเราวิเคราะหกันและดูใหดีแลวนะครับ 
ถาหากวาแนวโนมในการแกไขรัฐธรรมนูญไมสามารถทําใหชัดเจนแลวผมคิดวาปญหานี้
นาจะยังไมไดรับการสะสางในที่สุด ซึ่งตรงนี้มันไมใชวาเปนปญหาในการแกไขรัฐธรรมนญู
ในภาพรวมหรือวาในขออ่ืน ๆ ของรัฐธรรมนูญนะครับ ตรงนี้อยางที่ผมกลาวมาแลววา 
ก็คือในกรณีที่มาถึงวันนี้ทานนายกรัฐมนตรีก็จะตองเลือกเอาวาจะเดินทางไหน  
เมื่อมาเจอทางสองแพง ทางแพงหนึ่งก็คือการที่จะใชความรุนแรงแลวก็เร่ิมมีสิ่งที่มี
ลักษณะที่เตือนพวกเราทุกคนในขณะนี้ที่ไมสบายใจก็คือวามีการจัดตั้งกลุมประชาชน 
ที่เปนฝายตรงขามกับกลุมพันธมิตร ซึ่งตรงนั้นมันมีแนวโนมวาถาหากวากรณีนี้เกิดขึ้น 
ก็จะนํามาสูการปะทะ การปะทะกันระหวางประชาชน ๒ กลุม ทั้งกลุมที่เห็นดวยกับ
รัฐบาลและไมเห็นดวย  มันจะนํามาซึ่งภาวะกลียุค แลวก็จะเปนวิกฤติที่รายแรง 
ของประเทศชาติ เรามีตัวอยางมาแลวนะครับ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และวันที่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๑๙ และก็พฤษภาทมิฬในป ๒๕๓๕ ซึ่งอยากจะเรียนทานประธานผานไปถึง
ทานนายกรัฐมนตรี วาทานไปทบทวนดูในประวัติศาสตรนะครับ ทานคงไมอยากจะใหเปน
อยางนั้นนะครับ เพราะวาถาหากวาเกิดวิกฤติอยางนั้นแลวผลที่ตามมาก็จะสงผลให 
ทานนายกรัฐมนตรี อาจจะมีปญหาวาอาจจะตองไมมีที่อยูเหมือนกับในอดีตที่ผาน ๆ มา 
ซึ่งผมคิดวาไมใชสิ่ งที่ดี  เพราะวาในสวนตัวของผมเอง  ผมก็มีความนิยมนับถือ 
ทานนายกรัฐมนตรีมาตั้งแตในอดีตอยูแลววาในฐานะที่ผูมีวัยวุฒิและเปนผูทรงคุณวุฒิ  
มีความรอบรูทุกอยางก็อยากใหอนาคตของทานในบั้นปลายมีในสิ่งที่ดี ๆ เหมือนกับ 
ทุกวันที่เปนอยูนะครับ อันนี้ทางแพงถาหากวาทานไมเลือกทางนี้แลวไปอีกทางหนึ่ง ก็คือ
ในกรณีที่วาเลือกวิถีทางประชาธิปไตย วันนี้เรามีความรูสึกวาระบบประชาธิปไตยเราถึง
ทางตัน แตวาในระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงแลวไมมีทางตัน มีทางแกดวยระบอบของ
มันเองอยู ๓ สวน ก็คือการปรับ ครม. ซึ่งคงไมตองพูดในที่นี้ เพราะวาการปรับ ครม.  



 ๒๘๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        จิตตานันท ๑๒๗/๒ 
 
ในขณะนี้มันก็คงไมมีประโยชนอะไร เพราะฉะนั้นทางแกตามวิถีทางของประชาธิปไตย 
มันก็มีอีก ๒ ทางก็คือการลาออกหรือการยุบสภา เหมือนกับผูที่เขาอภิปรายไปกอน ๆ  
ผมหลายทานแลว ทีนี้ปญหาก็มีวาการลาออกจะแกไขวิกฤติคราวนี้ไดหรือไมผมไมแนใจ 
เพราะวาการลาออกก็คือยังไมไดเปลี่ยนขั้ว ในสิ่งที่ประชาชนหรือสิ่งที่สื่อมวลชนเขาใจ 
ก็คือวา ขออภัยทานนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลชุดนี้เปนนอมินีนะครับของรัฐบาลชุดที่แลว  
ของ ฯพณฯ ทานอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งตรงนี้เปนความของใจของสื่อและประชาชน 
ดังที่ทุกทานทราบดี เพราะฉะนั้นการลาออกก็ไมแนใจวาจะแกไขปญหานี้ได แตวาสิ่งที่ 
จะเปนทางออกสุดทายก็คือการยุบสภา ทีนี้การยุบสภาคือการคืนอํานาจใหกับประชาชน
นะครับ เมื่อวิกฤติถึงที่สุดแลวการคืนอํานาจใหกับประชาชนก็คงจะเปนคําตอบสุดทาย 
เพราะวาเชื่อวาจะยอนทุกสิ่งทุกอยางกลับไปสูสมดุลและสูจุดที่ทุกภาคสวนมีความ 
พึงพอใจ ตรงนี้คิดวาก็เปนทางหนึ่งที่จะเสนอแนะเหมือนกับหลาย ๆ ทานที่อภิปราย 
ไปแลว --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              เพทาย ๑๒๘/๑ 
 
แตวากอนที่จะถึงตรงนั้นผมวาทานนายกรัฐมนตรี อาจจะมีเวลาที่จะเจรจาพูดคุยกับ
พันธมิตรเพราะวาในขณะนี้ทานนายกรัฐมนตรีมีความรูสึกวาการพูดคุยกับพันธมิตร 
เปนการเสื่อมเสียระบบ ไมมีความจําเปนแลวก็ไมสมควรที่จะไปพูดคุย ผมอยากจะเรียน 
ทานประธานผานไปถึงทานนายกรัฐมนตรีวาทานชวยทบทวนใหมนะครับ เพราะวา 
ทานเปนผูใหญ การนอมตัวลงไปคุยกับผูนอยผมคิดวาวิธีนั้นอาจจะ ผมใชคําวา อาจจะ 
อาจจะแกไขปญหาตรงนี้ได แลวก็อาจจะสลายปญหาที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอยางได แลวก็ 
จะสรางความพึงพอใจใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเฉพาะในขณะนี้เพราะผม 
มีความเชื่อวาทุกทานก็คงไมอยากจะไปเลือกตั้ง แตถาหากวาสามารถพูดคุยกันได 
นั่นก็คือทางออกที่ดีที่สุดเทาที่จะทําไดกอนที่ทานจะไปถึงทางแยกวาจะตองแยกขางซาย
หรือขางขวา แลวก็กอนที่ทานจะไปถึงภาวะที่จะตัดสินใจวาทานจะเปนวีรบุรุษหรือทาน 
จะถูกประณามในที่สุด ตรงนี้ก็อยากจะเรียนฝากทานเอาไวนะครับดวยความเคารพ 
เพราะวาในสวนนี้มันเปนปญหาที่เราทุกคนไมสบายใจนะครับ ผมก็อยากจะกราบเรียน
ทานไว ในที่นี้  เพราะวาก็คงจะเหมือน  ๆ  กัน  เพียงแตว าผมไมทราบวาตรงนี้ 
ทานนายกรัฐมนตรีจะไดประโยชนจากการอภิปรายวันนี้ ไปไดมากนอยแคไหน  
แตก็อยากจะฝากไวสักนิดหนึ่งวา ในกรณีที่ทานนายกรัฐมนตรีไดรับฟงมาตั้งแตชวง 
๐๙.๓๐ นาฬิกา ตั้งแตเชานี่นะครับมาจนถึงในขณะนี้ ซึ่งผมคิดวาไมมากก็นอยและ 
ทานนายกรัฐมนตรีก็เปนผูที่ผมนับถืออยูอยางหนึ่งวาทานมีความเปนประชาธิปไตย 
เต็มตัวแลวก็ยอมรับฟงโดยที่แทบจะไมตองลุกไปไหนเลย ซึ่งตรงนั้นก็เปนสิ่งที่ดี 
เพราะฉะนั้นก็เปนสิ่งที่บอกไดอยางหนึ่งวาทานมีจิตใจและวิญญาณที่เปนนักประชาธิปไตย 
เพราะฉะนั้นถาหากวาทานรับฟงขอมูลจากมวลสมาชิก รับฟงคําแนะนําจากสมาชิก 
ทุกทานที่เสนอแนะในวันนี้แลวกลับไปไตรตรอง ผมคิดวาเปนประโยชนตอทานไมมาก 
ก็นอย  และนอกจากเปนประโยชนตอทานแลวผมเชื่อวาประโยชนนี้จะเกิดขึ้น 
แกประเทศชาติ และก็บรรลุวัตถุประสงคที่ทุกฝายตองการในที่สุดครับ ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญคุณสาทิตย วงศหนองเตย 
  นายสาทิตย  วงศหนองเตย  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (ตรั ง )   :   
ทานประธาน  ผม  สาทิตย  วงศหนองเตย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดตรัง 



 ๒๘๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              เพทาย ๑๒๘/๒ 
 
พรรคประชาธิปตย สมาชิกรัฐสภา ผมเปนผูอภิปรายคนสุดทายของฝายคานในการ 
อภิปรายในคืนนี้ซึ่งเปนการอภิปรายโดยการขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกัน 
ของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญ โดยการขอเปดอภิปรายในครั้งนี้ 
โดยทานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตองยอมรับครับทานประธานวา กอนที่จะมีการ
เปดรัฐสภาในวันนี้นั้น วิกฤตการณ สถานการณของบานเมืองมีความนาเปนหวง 
มีความขัดแยง มีความรุนแรงเกิดขึ้น จนหลายฝายที่เรียกรองใหมีการแกไขวิกฤตการณ
นั้นดูเหมือนวาจะสิ้นหนทางในการที่จะฉุดรั้งสถานการณใหกลับสูสภาพปกติได ในที่สุด
หลายฝายก็พยายามเสนอใหรัฐสภาเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาของบานเมือง 
ดวยการเปดรัฐสภาและรับฟงความคิดเห็น แมวาในใจหนึ่งของเราในวันที่มีการเสนอ 
ใหเปดรัฐสภา ยังรูสึกกริ่งเกรงอยูบางก็ตามวา ถาหากวาการเปดรัฐสภาไปแลวมีการ
อภิปรายของสมาชิก แตวารัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีไมมีทาทีที่จะยอมรับฟงหรือ 
ยอมรับความคิดเห็น การอภิปรายก็คงจะไมมีประโยชนหรือไรความหมายโดยสิ้นเชิง  
แตอีกใจหนึ่งเราเองก็เชื่อม่ันในระบบรัฐสภาที่หวังที่จะสรางใหประชาชนไดเห็นวาผูแทน
ปวงชนชาวไทยที่ผานการเลือกตั้งมาก็นาที่จะมีบทบาทในการชวยกันคลี่คลาย
สถานการณของบานเมือง---------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ลักขณา ๑๒๙/๑ 
 
ความจริงในวันที่มีการเสนอญัตตินั้น ตองยอมรับวาหลายฝายก็สรางความคาดหวังไว
เชนนั้นกับพี่นองประชาชน พรรครวมรัฐบาล ๖ พรรคที่ไปประชุมกัน มีการแถลงขาว 
ถายทอดสดผานรายการโทรทัศน มีคําพูดที่สวยหรูไปถึงพี่นองประชาชนวา เวทีของ
รัฐสภาจะสามารถคลี่คลายวิกฤตของชาติบานเมืองได ฝายคานอยางพรรคประชาธิปตย 
เราสนับสนุนการเปดรัฐสภาใหมีการอภิปรายเพื่อการรับฟงความคิดเห็นโดยฝายบริหาร 
แตสิ่งหนึ่งที่เราพูดมาโดยตลอดก็คือวา การอภิปรายจะมีประสิทธิภาพ การอภิปราย 
จะมีผลและนําไปสูการคลี่คลายวิกฤตการณของบานเมืองนั้นจะตองมีองคประกอบ 
ที่สําคัญ อยางนอย ๒ อยางดวยกัน 
  ประการที่ ๑ คือทาทีที่นอมรับฟงอยางแทจริงของนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี การนอมรับฟงอยางแทจริงนั้นคงไมใชเพียงรูปแบบของการมานั่งฟง
ตลอดเวลา แตเปนการรับฟงดวยใจ ดวยเนื้อหา ดวยการยอมรับ ดวยการปรับเปลี่ยน
ความคิด ดวยการนําไปไตรตรอง ดวยความสุขุมรอบคอบและตัดสินใจ เพื่อที่จะนําขอมูล
อันเปนประโยชนเหลานั้นไปคลี่คลายปญหาของบานเมือง  
  องคประกอบประการที่ ๒ ก็คือการเสนอความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก 
ในสภาแหงนี้ วาเปนการเสนอความคิดเห็นโดยความตั้งใจจริงที่ตองการจะสะทอนปญหา
และทางออกของบานเมืองหรือวิกฤตการณของบานเมืองใหรัฐบาลไปรับฟงอยางรอบดาน
มากนอยเพียงใด หรือเปนเพียงการหยิบฉวย ใชเวทีของรัฐสภาในการที่จะไปกลาวหา
บุคคลอ่ืนซึ่งเปนทาทีเ ร่ิมตนที่ผิดพลาดอยางยิ่ง ถามีความพยายามที่จะคลี่คลาย 
ความขัดแยงในบานเมือง ทานประธานจะเห็นวา องคประกอบ ๒ ตัวนี้ วันนี้เวลากวา  
๑๐ ชั่วโมงไดพิสูจนแลววาญัตติขอเปดอภิปรายที่รัฐบาลขอมานั้นดูเหมือนวาจะลมเหลว
โดยสิ้นเชิง  เปนความลมเหลวที่นอกเหนือจากประชาชนเองซึ่งมีความคาดหวัง  
เพราะหลายฝายไปสรางความคาดหวังไวนั้น จะมีความรูสึกวา เขาแทบจะไมไดอะไร 
จากการประชุมวันนี้ หรือแทบไมมีความหวังเลยแลวก็ตาม แตการประชุมรัฐสภาในวันนี้
จะนอยจะมากยังมีการเติมบรรยากาศของความหวาดระแวง บรรยากาศของการยั่วยุ 
บรรยากาศของการสรางความเกลียดชังใหเกิดขึ้นในบานเมืองเพิ่มเติมอีกดวย แมวา
หลายทานในสภานี้ตั้งใจดี พยายามจะเสนอความคิด ความเห็นที่เปนประโยชนตอสภา 



 ๒๘๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ลักขณา ๑๒๙/๒ 
 
แหงนี้ในทุกรูปแบบ คําพูดคําจา ขอเท็จจริง บางเรื่องก็ฟงยาก ฟงแลวก็ทําใจลําบาก 
เพราะตรงจี้ใจดําเหลือเกิน แตที่ผมบอกวามันแทบไมใหความหวังกับใครก็เพราะวา 
ความคิด ความเห็นที่เปนประโยชนเหลานั้นถูกทานนายกรัฐมนตรีปฏิเสธ ผมขอใชคําวา 
โดยสิ้นเชิง ทานตอบโต ทานตอบทุกประเด็น ความจริงวันนี้หลายคนก็กังวลตั้งแตเชา 
เพราะกอนเปดรัฐสภาเพียงไมกี่ชั่วโมง ในรายการของทานนายกรัฐมนตรีที่ออกอากาศ
ผานสถาน ีโทรทัศนไปทั่วประเทศ ดูเหมือนทานใหคําตอบกับคําถามที่ยังไมเกิดขึ้นในสภา 
ครบทุกอยางแลว กอนหนานั้นทาทีของทานก็เปนเชนนั้น แตจะทําอยางไรครับ สมาชิก
รัฐสภาเรามีกรอบ มีบทบาทในการทํางานที่ชัดเจนเปนอยางยิ่ง เราก็ตองทําไปตามกรอบ 
ตามบทบาทเหลานั้น ทานนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อเชา ผมเรียกไดวาเปนการปดประตู
ความเห็นของรัฐสภาโดยสิ้นเชิง แตก็ยังมีความหวังวาอยางนอยทานก็เปนสมาชิกรัฐสภา
คนหนึ่งที่จะเขามารับฟง ก็อาจจะพอฟงไปไตรตรองบาง ทานประธานอยูกับพวกเรา
ตลอด ๑๐ ชั่วโมง คงเห็นครับวา บัดนี้มันลมเหลวไปโดยสิ้นเชิง จะดวยความทะนงถือตน 
ถือดี ทิฐิหรือไมยอมรับอยางไรก็ตาม วันนี้ขอสรุปเห็นเปนเชนนั้นแลว ถาใครไดอานขาว  
เอสเอ็มเอส (SMS) ก็ดี อานขาวที่ออกทางสื่อตาง ๆ กอนหนาที่จะปดการประชุมวันนี้  
คงจะเห็นครับวา ถอยคําสื่อมวลชนที่วิจารณสภานั้นรุนแรงกวาที่ผมพูดอีกเปนหลายเทา 
แตเร่ืองนี้จะเปนการทําลายความหวังดี ความคาดหวังของคนไทยอีกหลายลานคน  
ทั้งประเทศ ทั้ง ๆ ที่พวกเราสมาชิกที่มีความหวังดีกับบานเมืองพยายามเสนอทางออก 
ที่ดีที่สุดแลว--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๗ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         วชิราภรณ ๑๓๐/๑ 
 
ความจริงญัตตินี้จะมีประโยชนและก็งายดายอยางยิ่งครับถาหากวาทําความเขาใจ 
อยางชัดเจนวาใครกันแนที่เปนคูขัดแยงในวิกฤตการณทางการเมืองขณะนี้ ไมใชสมาชิก
รัฐสภาที่ตองชี้หนากลาวหากันหรอกครับ แตเปนเรื่องการเมืองภาคประชาชนภายนอก 
ที่เขาเรียกวากลุมพันธมิตร และรัฐบาลภายใตการนําของทานนายกรัฐมนตรี ขอเรียกรอง
ทุกอยางของเขาก็เปนขอเรียกรองที่ไมเหลือบากวาแรงที่พอจะปฏิบัติกันได ไมวาจะเปน
เร่ืองของการแกไขรัฐธรรมนูญที่ตองรับปากกันวาไมตองแกไข เหลานี้เปนตน ถาเกิด 
เราชัดเจนเรื่องของคูขัดแยงที่ เกิดขึ้น  ขอคิดความเห็นของวันนี้หลายประการ 
ทานนายกรัฐมนตรีหยิบจับกลับไปทบทวนไดโดยไมจําเปนตองลุกขึ้นมาเสนอ  
ตัดขอเสนอ ปฏิเสธ ตัดรอนตั้งแตตน แตทานก็เลือกที่จะทําเชนนั้น องคประกอบแรก 
ของการนอมตั้งใจรับฟงก็จบไปโดยสิ้นเชิงครับ ผมถึงลุกขึ้นถามตั้งแตตนวาตกลงที่ยื่น
ญัตตินี้ทานตั้ งใจจริง  ๆ  ที่จะมารับฟงหรือเปนเพียงอาศัยรัฐสภาเปนเครื่องมือ 
ทางการเมืองที่จะนําไปอธิบายเหตุการณกับภายนอกวาทานฟงแลว ไมไดรับคําตอบครับ 
บัดนี้ทุกอยางดูเหมือนวาจะมืดมนกวาเดิม ในเวลาที่ รัฐมนตรียังยิ้มแยมไดภายใต 
ความวิกฤต ความเกลียดชังที่  ราวลึกในประชาชนภายในประเทศ ผมเชื่อวาความทุกขใจ
ของคนในทุกสวนของประเทศยังคงดํารงอยูหลังจากวันนี้เปนตนไป ที่นาเสียดายก็คือ
องคประกอบที่ ๒ การอภิปรายของเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาบางฝายกลับใชกรอบความคิด
ของทานนายกรัฐมนตรีที่ทานชี้นํามาตลอดเวลาวาตองเลือกขางมาอภิปราย ลุกขึ้นชี้หนา
กลาวหาคนอื่น แมแตกระทั่งฝายคาน วันนี้ทุกคนในพรรคประชาธิปตยที่ลุกขึ้นพูด  
และสมาชิกจากซีก ส.ว. อีกหลายทานนําเสนอนั้นเปนความคิดที่ผมคิดวาเปนประโยชน
และมีเหตุมีผล แตสิ่งที่เราไดรับจากการอภิปรายของพวกทานคือการกลาวหา ฝายคาน
อดอยาก อดทนรอไมไดตองไปพึ่งแกงขางถนนนี่เปนคํากลาวที่สะทอนทัศนคติที่แบงขั้ว
แบงคายอยางชัดเจน  มีการพูดวาเอาใจพันธมิตรไมคิดถึงคนอื่นบาง  แมกระทั่ง 
มีความพยายามปลุกระดมยกเรื่องของภาคขึ้นมาพูดจากันในรัฐสภาแหงนี้โดยไมไดคิดวา
คนที่เขาไปชุมนุมทั้ง ๒ ฝายก็มีคนไปจากทุกภาค หนาที่ปวงชนชาวไทยไมใช ส.ส. จังหวัด
หรือเขตเทานั้นครับ แตตองรับผิดชอบตอภาระหนาที่ตอคนไทยทั้งประเทศ ทานปฏิญาณ
ตนตอหนาพระบรมสาทิศลักษณในรัฐสภาแหงนี้ ผมไมคิดเลยครับวาที่สุดแลวเราใชเวที 



 ๒๘๘ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         วชิราภรณ ๑๓๐/๒ 
 
ที่เราปฏิญาณตนมาปลุกระดมใหมีความเกลียดชังกันในบานเมือง ผมคิดวาถาเรานอมใจ 
รับฟงความคิดเห็นตาง ๆ เหลานี้ ขอกลาวหาที่เปนเท็จ ขอกลาวหาที่สรางความเกลียดชัง
ในบานเมืองก็คงไมเกิดขึ้นครับ แตวันนี้มันเกิดขึ้นแลว สิ่งที่นากลัวก็คือวาทาทีที่ยังคง 
แข็งกราวของทานนายกรัฐมนตรี ทาทีที่คงยังมีการทาทายของทานนายกรัฐมนตรี  
หรือแมแตกระทั่งการไมลุกขึ้นแสดงความคิดเห็นใดของทานรองนายกรัฐมนตรี 
รั

 

ฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่ทานนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหรับผิดชอบตํารวจ
และเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงตอประชาชนที่สะพานมัฆวานรังสรรค และเปน 
สวนสําคัญของชนวนที่ทําใหการประทวงลุกลามบานปลาย ที่ทานใชคําในญัตติวา 
มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้น ทานไมรูสึกรูสาอะไรหรือครับ ทานยิ้มไดตลอดเวลา 
ที่เราพูดถึงปญหาวิกฤตการณในบานเมืองนี้ ทานประธานครับ มาจนถึงวันนี้ผมเชื่อวา 
จบการประชุมรัฐสภาไปแลว บรรยากาศความหวาดระแวงยังคงเกิดขึ้นตอไปครับ  
ขาวที่เกิดขึ้นวันนี้ตลอดทั้งวันก็คือการระดมกําลังตํารวจจากหลายจังหวัดในเกือบจะ 
ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเขามายังกรุงเทพมหานคร สมาชิกจากซีกรัฐบาลเองเปนคน
เปดเผยขอเท็จจริงในที่ประชุมวันนี้วาตํารวจตระเวนชายแดนที่จังหวัดเขาก็ถูกระดม 
มาที่ นี่ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๘๙ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)        วัชรี ๑๓๑/๑ 
 
คํายืนยันของทานนายกรัฐมนตรีที่จะไมสรางความรุนแรง แตกลับเกิดความรุนแรง 
ที่สะพานมัฆวานรังสรรคและที่ บช.น. ในคืนสองคืนที่ผานมานั้น จะเปนเรื่องที่ยากจะ
สรางความมั่นใจใหคนทั้งประเทศเชื่อไดวาสิ่งที่ทานพูดกับทานทําเปนเรื่องเดียวกันหรือไม  
ผมเปนห วงครับ  วันนี้ เ วที รัฐสภาเปดไปแลว  สมาชิกแสดงความเห็นไปแล ว  
ทานนายกรัฐมนตรีไมรับฟงไปแลว การประชุมรัฐสภาจบ บานเมืองเราจะเกิดอะไรขึ้น 
ในคืนนี้ ในวันพรุงนี้และวันตอไป ความหวาดระแวงที่เกิดขึ้น ความพยายามใชความ 
แข็งกราวและมีแนวโนมจะใชความรุนแรงยังดํารงอยู ที่นาเสียใจที่สุดของวันนี้ก็คือ 
ความรุ นแ ร งที่ เ กิ ดขึ้ นนั้ น  ไม มี คํ า รั บผิ ดชอบแสดงความ เสี ย ใจแม แต น อย 
จากนายกรัฐมนตรีหรือคนที่รับผิดชอบรวมคณะรัฐบาล แมแตกระทั่งคนจากซีกรัฐบาล
ดวยกัน ผมกังวลครับวาพวกทานทั้งหลายปฏิเสธความหวังดีของพวกเราสมาชิกรัฐสภา 
แตทานกําลังสรางบรรยากาศแหงความนาสะพรึงกลัวให เกิดขึ้นในบานเมือง  
ทานนายกรัฐมนตรีอาจจะผานยุคประวัติศาสตรเลือดเมื่อเดือนตุลาคม ป ๒๕๑๙ มาแลว 
และทานมีตําแหนงแหงที่ ในเวลานั้น  แตวันนี้  วันที่ทานมาเปนนายกรัฐมนตรี  
ความกริ่งเกรงของผมและเพื่อนสมาชิกอีกหลายคนก็คือวาสัญญาณวันนี้มันชี้ใหเห็น 
ชัดวา ทานกําลังจะสรางประวัติศาสตรที่ซ้ํารอยเหตุการณในเวลานั้นขึ้นมาอีก เมื่อถึง
เวลานั้นครับยากครับที่เราจะฉุดร้ังสถานการณทุกอยางใหกลับมาปกติได สิ่งที่ทานทํา
วันนี้อาจยืนยันความคิดของทาน แตบาดแผลที่ราวลึกในสังคมนี้ หนาประวัติศาสตรเลือด
นี้จะตองจดจําจารึกไปตลอดกาลและทานตองรับผิดชอบ นาเสียดายครับ ฝายบริหาร 
เราไมรับผิดชอบ ไมรับฟง ในเวลาที่ฝายนิติบัญญัติซึ่งทําไดเพียงเสนอแนะ พยายามทํา
อยางดีที่สุดแลว หลังจากนี้ไปครับ ผมเปนหวงครับ ความคิดความเชื่อในทางศาสนาพุทธ
ก็คือวา ใครทํากรรมเชนใด ก็ตองรับกรรมเชนนั้น แตวันนี้นาเสียดายครับที่ประเทศของเรา
มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่กําลังจะสรางกรรมนี้กับคนทั้งประเทศ ทานอาจจะ
ตองรับกรรมในเวลาอันไมนานนี้ แตกรรมเชนนี้มันไมควรจะเกิดขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศ 
ผมเสียใจครับทานประธานที่ญัตติในวันนี้จบลงดวยการที่คนไทยจะเกิดคําถามวาเราได
อะไรจากญัตติวันนี้ เราไดอะไรจากรัฐสภา และเราไดอะไรจากนายกรัฐมนตรี ผมขอใช
โอกาสนี้แสดงความเสียใจกับพี่นองประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับวาเราไดพยายามทํา 



 ๒๙๐ 
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อยางดีที่สุดแลว ในการใชเวทีนี้เพื่อสะทอนความคิดความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี 
และรัฐบาล แตตองขอฟองคนไทยทั้งประเทศวาทานปฏิเสธความหวังดีเหลานั้นและยัง
ยืนยันแนวคิดทาทีของทาน แตขณะเดียวกันเราก็ยืนยันครับในฐานะสมาชิกรัฐสภา  
เราก็ยังคงจะตองติดตามดูแลสถานการณและถาเกิดความรุนแรงใด ๆ เกิดขึ้นครับ  
วันนั้นทานนายกรัฐมนตรีไมตองเรียกรองใหเลือกขางหรอกครับ เพราะพวกเราจะยินดี 
ยืนเคียงขางกับประชาชน แมวาจะตองตอสูกับอํานาจรัฐภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายก็ตาม ขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  คุณสมชาย แสวงการ เชิญ ๑๐ นาที 
  นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาชีพ)  :  ขอบพระคุณ 
ทานนายกรัฐมนตรีครับ ทานประธานสภาที่เคารพครับ สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ก็นั่งรอใจจดใจจอนะครับตั้งแตบายโมงครึ่งมาดวยความคาดหวัง
วาญัตติที่ทานเสนอในการแสวงหาแนวทางหรือหนทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในบานนี้
เมืองนี้โดยสันติวิธีจะไดรับคําตอบรับจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เดี๋ยวสักครูทานคงตอบ 
ถาทานไมตอบ ทานคงปฏิบัติใหเราเห็นนะครับ--------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๒/๑ 
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แตอยางไรก็ตามในความคาดหวังผมใครขอเรียนอยางนี้ครับวาวันนี้สถานการณลุกลาม
บานปลาย อันอาจจะสุดแกไข สมาชิกหลายทานไดกลาวถึง ๑๔ ตุลาคม ๖ ตุลาคม 
พฤษภาทมิฬ เราเห็นชัดเจนแลวครับเราอาจเกิดสงครามกลางเมือง พูดชัดเจนไดเลยครับ 
เราอาจเกิดการปฏิวัติซ้ําสอง เราอาจใชเวทีสภานี้ไดอีกครั้งเดียวในวันนี้หรือไมอยูที่ ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรีตัดสินใจ มีทางเลือกหลายทาง แตดูเหมือนวาทานนายกรัฐมนตรีจะปดไป
ตั้งแตตน มีคนเสนอใหทานตัดสินใจปรับคณะรัฐมนตรี ใหทานลาออก ใหทานยุบสภา 
แมกระทั่งผูนําฝายคานทานเองก็บอกวายอมเจ็บดวยกัน ซึ่งเหลานี้ประชาชนก็จับตามอง
อยูวาอาจจะเปนหนทางการลดเงื่อนไขของกลุมผูชุมนุมที่ทานเรียกวากลุมแกงขางถนน 
ซึ่งความจริงแลว แทจริงแลวเขาก็คือการเมืองภาคประชาชนอันหนึ่ง  สิ่งเหลานี้ 
ผมไมแปลกใจเลยครับวาความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเปนสิ่งที่คาดการณไดไมยาก 
ทานสมาชิกไดกลาวมาแลวก็ตรงกับขอมูลของสิ่งที่เจาหนาที่ตํารวจไดถูกระดมเขามา  
มีความบอกกลาววาอยาไปตั้งความหวังเลย สมาชิกวุฒิสภาหลายทานก็กลับไปแลว 
เพราะเราจะกลายเปนแคตรายางมาประทับใหเขาไดใช พ.ร.ก. ฉุกเฉินในวันพรุงนี้ ใหเขา
ไดใชอํานาจปนจัดการกับประชาชน หลักฐานนี้จะไมตรงกับที่ทานนายกรัฐมนตรี 
กลาวอาง หลักฐานนี้คือปนกลอูซี่  ผมไมแนใจครับวาเอามาทําไม ผมฟองพี่นอง
สื่อมวลชนและฟองประชาชนครับวาปนกลที่อยูในนี้คือปนกลอูซี่ การปราบปรามผูชุมนุม
โดยสงบ ละมุนละมอมใชอะไรครับ นี่ครับหลักฐานชัดเจนครับ ตึกนี้อยูในทําเนียบรัฐบาล 
ปนที่ใชเปนปนอะไรครับ ปนนี้ก็จอหัว ชัดเจนครับหนวยอรินทราช เจาหนาที่ตํารวจทั้งสิ้น  
๘,๐๐๐ คนในการปฏิบัติการ ทําให ส.ว. ทนอยูไมไดในการอภิปรายเมื่อวันศุกร  
ผมในฐานะประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ไปพรอมกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา ไปดู 
ใหชัดครับวาทานจะฆาประชาชน ผมฟองประชาชนไวนะครับ เหตุการณนับจากวันนี้ 
เราไมคาดเดาวาทานนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจอยางไร ทางออกมีแลวครับมีตั้งหลายทาง 
ไมวาทานจะทําอยางไรในทางระบบรัฐสภา จะลาออก จะยุบสภา จะไปจัดตั้งรัฐบาล
แหงชาติรวมกันภายใตรัฐธรรมนูญอยางไรเราก็ไมวา ในฐานะที่ผมเปนสื่อมวลชน  
ในฐานะที่ผมทํางานดานสิทธิมนุษยชน และฐานะที่ผมเปน ส.ว. ผมคงรอทานไมได 
ที่ทานตัดสินใจจะทําอะไรในวันรุงขึ้น เมื่อวานเราก็ติดตามขาวดวยความหวังวาทานเอง 



 ๒๙๒ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                            ศิริวรรณ ๑๓๒/๒ 
 
นั้นก็เดินทางไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไปที่หัวหิน เหมือนกับเรา ส.ว. ที่ประชุมอยูที่ 
หัวหิน เราทราบครับวาทานไปเพื่อกราบบังคมทูลฯ บางเรื่อง เราก็อยากดูครับวา ฯพณฯ 
จะตัดสินใจอยางไรในทางที่ เปนประโยชนตอบานเมืองมาดวยความหวัง มาดวย 
ความอยากเห็นบานนี้เมืองนี้สงบ อยากเห็นบานนี้เมืองนี้กลับสูที่ตั้ง วันนี้เราถูกตัด  
น้ําที่กําลังจะถูกตัด เราถูกหยุดสนามบินปดสายการบิน เรามีความเสียหายมากมาย  
เราถูกปดเสนทางรถไฟ ผมเชื่อวานับตั้งแตวันนี้ที่ไมมีการตัดสินใจใด ๆ ในทางที่จะเปน
ประโยชนตอการจะคลี่คลายสถานการณนอกจากการใชความรุนแรงแลว จะมีการ
ประทวงมากขึ้น ผมไมคิดวาการจัดการปญหาดวยวิธีการรุนแรง ดวยวิธีการเฉียบขาด 
หรือจะอางวาละมุนละมอมใด ๆ ก็ตาม จะไดรับการคลาดสายตาไปจากสื่อมวลชนและ
จากโลก สิ่งที่ตองเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีถึงการปดโอกาสของการเสนอในสภาแหงนี้ 
 

- ๑๓๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙๓ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ณัฐชนก ๑๓๓/๑ 
 
ไม ว า จะ เป นสมาชิ ก วุ ฒิสภาหลายท านซึ่ ง ได เ สนอข อ เ สนอดี  ๆ  แม ก ระทั่ ง  
หัวหนาพรรคฝายคานและพรรคฝายคานก็ไดเสนอเงื่อนไขดี ๆ แตทานดูเหมือนทานบอก
แลววาทานจะประคับประคองประชาธิปไตยนี้ตอไปโดยไมยุบสภา ไมลาออก ดูเหมือนวา
ทานจะเชิญเรามาเพื่อกระทําพิธีการบอกวาไดหารือสภาแลว และกําลังตัดสินใจ 
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่กําลังกระเหี้ยนกระหือรือจะปราบปรามประชาชน 
ไดทําหนาที่อยางสมบูรณแบบ ผมเรียนครับวาถาหากวันใดสมาชิกวุฒิสภายังทําหนาที่ได
ตอไป เราจะติดตามเรื่องนี้ เราคงไมยอม ไมปลอยใหเกิดเรื่องแบบงาย ๆ แลวปลอยไป  
สิ่งเหลานี้จะจารึกครับ  
  สุดทายผมใครขอกราบเรียนถามี โอกาสและยังวิงวอนไป  ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรีวาทานยังมีเวลาครับ ทานทําการเมืองมาตลอด ทานเปนผูหลักผูใหญ 
ของบานเมืองทานหนึ่ง ตัดสินใจใด ๆ ที่เปนประโยชน ไมตองหวงหรอกครับวาจะไมมี 
คนรักษาประชาธิปไตย ไมตองมีคนหวงหรอกครับวาจะไมมีคนรักษาสภานี้ ถาทาน 
ยุบสภาไปก็มีคนทําหนาที่แทนนะครับ  วันหนึ่งก็ตองมีคนทําหนาที่ตอไปเ ร่ือย ๆ  
อยาปลอยใหบานเมืองเลยหวงเวลาของการตัดสินใจของการแกไขในสิ่งที่ถูกตอง ผมมี
เร่ืองวิงวอนเพียงแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานรัฐสภา )   :  ขอบคุณครับ  เชิญ  ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรีสรุปครับ  
  นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทวง 
กลาโหม)  :  ทานประธานที่เคารพ ผมก็คงจะเริ่มตนดวยการขอบพระคุณทุกทานที่ได
แสดงความคิดเห็น  ผมขอยืนยันนะครับวาเมื่อเชาที่ผมพูดจาตอบโตเพราะมีคน 
มากลาวหาผม คนที่ไมไดกลาวหาผม ผมไมเคยคิดจะตอบโตเลย เพราะมันไมมี 
เหตุผล ผมไมตองการใหอยูดี ๆ มาถึงวา ๆ แลวก็ทิ้งไว แลวนายกรัฐมนตรีนั่งเฉย ๆ  
ธรรมเนียมไทยถามีคนวากลาวแลวนั่งเฉยแปลวาเปนความจริง ผมก็หักลางตามประเด็น
พอสมควร แตหลังจากนั้นมา นี่ผมนั่งฟงทั้งวันไมไปไหนเลย ก็แปลวามาแกลงนั่งฟง 
หรือ แปลวาไมไดเอาหูมา ผมฟงนะครับ แลวผมเขาใจทุกอยางครับ มันเรียบรอยหมด 
แลวฟงจนสุด สุดทายผมนึกวาทางประชาธิปตยสุดทาย แตมีทางวุฒิสภาสุดทายผมก็ฟง 



 ๒๙๔ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ณัฐชนก ๑๓๓/๒ 
 
จนสุดทาย จะเห็นไดชัดนะครับ นอกจากเราที่เหลืออยูไมกี่คนกันในสภา แตคนทั้งบาน 
ทั้งเมืองที่ เขายังไมนอนหลับเขายังอยากจะฟงตอนจบนั้น  เขาก็ตองอยากรูครับ 
แลวนายกรัฐมนตรีคิดอยางไร ผมไมเอากลับไปคิดใหฟงหรอกครับ ผมก็จะคิดใหฟงที่นี่
ตรงนี้ คุณสาทิตย ประทานโทษออกชื่อ บอกวา ผมไดสาบาน แนนอนครับ เพราะผม
สาบานเฉพาะพระพักตร สภานี้ผมอยูมานานครับ ผมรูขนบธรรมเนียมประเพณี  
รูการถวายสัตยปฏิญาณ ผมถวายสัตยปฏิญาณมาแลว กําลังนี้ถวายมาแลว ๙ ครั้งครับ  
ถวายสัตยปฏิญาณมาแลว ๙ ครั้ง เพราะฉะนั้นผมก็รูขนบธรรมเนียมประเพณีวาจะตอง
รักษาอะไรไวอยางไร การที่ผมจะมาฟงความนั้นผมก็ฟงความแลวก็ชั่งน้ําหนัก แตลองฟง
ดูสิครับทุกฝายที่ลุกขึ้นมาก็อบรมสั่งสอน คือคาดการณกันเลยวาผมจะตองประพฤติตัว
เปนคนราย ผมจะตองใชการรุนแรง เอะ ก็ที่แลวมานี่ผมไมไดทําอะไรรุนแรงเลย ตํารวจกบั
ประชาชนปะทะกันเทานั้นละครับ คนเปนหมื่นปะทะกับตํารวจเปนพัน แลวก็ไมมีใคร
เลือดตกยางออกเทาไร ก็พยายามหาสาเหตุตรงนั้น แลวเอาเปนเรื่องใหญเลยนะครับ  
เปนเรื่องจะเปนจะตายขึ้นมาเลย ผมสั่งตลอดวาใหนิ่มนวล ไมใหทํา ก็เพราะสั่ง 
เพราะแนใจครับ จนปานนี้ก็ยังไมไดทําอะไร แลวจนเวลานี้ก็ยังไมไดทําอะไร แตฟงความ
กันแลววาคาดการณกันไวเลยครับ แปลวาผมตองเอาตํารวจเขามา ผมตองจัดการ  
แลวผมประกาศไปแลวหรือครับนี่ ผมจะเอาใหจบเด็ดขาดเลยครับ แตบานเมืองไมตอง
รักษาความสงบหรือครับ ปญหาอยูตรงวาผมก็วาผมเลือกวิธี ก็เสนอทุกวิถีทางมาละครับ 
แตผมเลือกวาผมจะรักษาระบอบประชาธิปไตยไว เพราะเรานั้นอยูในสายตาระหวางชาติ 
ถาหากวาอยูกันมาดี ๆ แลวมีคนมาทําอยางนี้ ไมชวยกันรักษาระบอบไว ระบอบพัง 
แนนอนครับจะมีคนมาอะไรตาง ๆ ชางมันเถอะครับ แตวาระหวางที่ยังทําได ผมก็รักษา 
ผมจะอยูรักษาระบอบ นี่ผมกลายเปนคนรายไปแลวหรือครับ มีคนจะตองทําอนุสาวรียผม 
อยางโนนอยางนี้--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๔/๑ 
 
 



 ๒๙๕ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          ศิริลักษณ ๑๓๔/๑ 
 
คือพูดจากันแบบพูดเองเออเองทั้งนั้นครับ พูดเองออเองทั้งนั้น อบรมสั่งสอนกันทั้งนั้น 
ตั้งแตตนจนจบ เหมือนกับวาผมไดประกาศไปแลววาพรุงนี้ผมจะเขนฆาใครเทาไร  
จะนั่นเทาไร จะนั่นเทาไร ผมตั้งใจไววาผมจะอดทน  ผมจะอดกลั้น จะชวยรักษา  
ผมก็ยังทําอยูเพียงแตวาตอนที่ตํารวจไปจัดการตรงนั้นก็เกิดการปะทะกันขึ้นก็เทานั้นครับ 
กลายเปนเหตุนะครับ กลายเปนวาคนที่มาชวยตัดน้ํา ตัดไฟ กลายเปนคนได รับ 
การยกยองนะครับ วาเขาเจ็บช้ําน้ําใจตรงนั้น เพราะเหตุวาผมเปนคนเลวปลอยใหตํารวจ
ไปเขนฆาประชาชนอยางนั้นแลวหรือครับ คือจองหาเหตุกันทุกประการ ผมก็ตองพูด
อธิบายใหฟง  แลวทุกอยางผมก็ยังรักษาบานเมืองนี้อยู  ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง  
ทานวุฒิสมาชิก ทานสภาครับ แตผมก็ตองนึกถึงหัวอกคนทั่วประเทศที่เขารอฟงอยูวา 
แลวตกลงนายกรัฐมนตรีจะทําอยางไร ผมจะตัดชองนอยเอาตัวรอดไป แลวมันไดอะไร
ครับ  แลวเขาเลิกไหมครับ  เขาก็บอกวาเขาไมเลิก เขาจะเอาระบอบใหมเขามา  
แลวทานทั้งหลายยอมกันไดหรือครับ ผมไมยอมหรอกครับ อยูดี ๆ จะเอาระบอบ  
๓๐ : ๗๐ ขึ้นมา บอกอันนี้ใชไมได ผมไมยอมหรอกครับเร่ืองนี้ผมประกาศไดเลยครับ  
มันตองรักษาระบอบของเราไว จะไมไดมีความผิดอะไรตาง ๆ รัฐธรรมนูญจะแกไข 
ก็เปนเหตุแกไขไมได รัฐธรรมนูญปากบอกแกไขไมได แตจะยกเอาระบอบใหมเขามา  
ทานทั้งหลายก็ทนฟงกันได พยายามพูดจาเกลี้ยกลอมเหมือนกับวาไมมีอะไรหรอกก็ไปใช
สิทธิประชาชน การเมืองภาคประชาชน ก็เอาสิครับ ก็อาง ผมก็ไมไดวาอะไรถาการเมือง
ภาคประชาชน แลวก็การเมืองภาคธรรมดาที่เราเปนที่เรากันมาตลอดชีวิตการเมือง ตกลง
เปนอันวาภาคประชาชนตองไดรับความเคารพนับถือ แปลวาเขาจะตองการเลิก คือวา 
ที่คุณเลือกกันมา มันไมได ฉันเอา ๓๐ ๗๐ เขาประกาศหมดครับ เขาประกาศเขาจะลม
รัฐบาล ในนี้ก็มีคนมาพูดเรื่องการกบฏ ยินดีที่จะกบฏรัฐบาลแลวตํารวจเขาก็ใชมาตรการ
ขอความ  มันกลายเปนวาคนในบานเมืองนี้ เขาจะนึกกันอยางไรครับ  วามีคน 
คอยประคับประคองอะไรตาง ๆ  ผมไมไดคิดรายอะไร ผมพยายามทําใหนุมนวล  
คดีความผมบอกถาจะสู ๑๐ ปก็เหมือนกัน จะไมจับผมก็บอกไมใหไปจับกุม จะทําอยางไร
ละครับ ศาลก็สั่งมาแลว ผมก็ยังไมจับ ศาลบอกวาใหจัดการได ก็จัดการตามถนน  
ไปปะทะกันเขาก็ตองเสียดายที่เกิดขึ้นตรงนั้น แตวาเหตุตรงนั้นพยายามเอาใหได 



 ๒๙๖ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                   ศิริลักษณ ๑๓๔/๒ 
 
ทุกสาเหตุนะครับ กําลังนี้มันไมมีเลือดตกยางออก มันไมมีนองเลือด แลวผมก็ยืนยันวา
เขาไมมีทหารออกมา มันอาจจะเปนเวรกรรมของบานเมืองนี้หรืออยางไรครับ ที่ทหาร 
จนปานนี้ยังไมออกมา แลวก็พยายามกันตาง ๆ อะไรจะเกิดขึ้น คือกลัวเกรงคนที่มา 
ปลุกระดมขมขูจะใหบานเมืองพัง แตคนที่จะทําหนาที่ปองกันกับถูกแนะนําบอกใหออก 
ใหถอยจะไดมีอนุสาวรีย ผมก็คิดวา ผมมาฟงดวยความตั้งใจครับแตวาผมเปนคน 
ปากกับใจตรงกัน แลวก็ไมออมคอม เอาละผมจะเอาไปคิดดู ผมไมคิดอยางนั้นหรอกครับ 
ผมคิดใหฟงครับ เร่ิมตนคุณสาทิตยบอกวาตองสาบาน ถูกตองครับ เร่ิมตนตรงคําสาบาน
ตอหนาพระบรมรูปในนี้ครับ ผมสาบานวาผมจะตองรักษาระบอบประชาธิปไตยไว แลวถา
ผมจะรักษาอยูนี้ผมผิดคําสาบานแลวหรือครับ ถาผมจะรักษาระบอบประชาธิปไตย 
ของบานเมืองนี้ไวใหคนทั่วโลกเขาเห็น ใหคนในประเทศเขารูวาระบอบมันตองอยู  
ทําอยางความนุมนวล ทหารเขาอยูในที่ตั้ง ผมสั่งใชหรือยังครับ ตํารวจตองเอามารักษา
เพราะจะใชตํารวจ ผมไมตองการจะประกาศอะไรใหมันเสียหาย ไมตองทําลาย
บรรยากาศ พยายามทําทุกอยาง มาแนะนําผมวันนี้ผมก็รับฟงครับ แตวาผมไมเอาไป 
เก็บไว ผมบอกฟงแลวผมก็อธิบายใหฟงวาอยางนี้ ฟงความ ถาเสียงออกมาบอกวา 
จะดีนะ ชวยกันรักษา ทานนายกรัฐมนตรีตองชวยกันรักษานะ อยาใหใครมาทําลาย
ระบอบนี้ของบานเมือง เราตองชวยกัน สภาเราจะชวยกันรักษาบานเมือง มันอุตสาห 
นั่นมา เราเลือกตั้งกันมา มีคนมายื่นญัตติ ๓๐ : ๗๐ มันไมไดนะ อยาไปนั่นนะ จะยุบสภา 
ก็ชวยคิดได ยุบสภาก็บอกลวงหนากันหนอย จะจัดการลาออกลงไปจะมีใคร ตัวจะเปลี่ยน
ไหม  นี่ สิ ค รับผมคิดว าจะปลูกฝ งกันตรงนั้ น  ผมไม ได คิ ดว าผม เปนคนวิ เศษ  
เปนนายกรัฐมนตรีที่มีใครมาเปลี่ยนไมได ระบอบมันตองเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีไดครับ 
แตระหวางนี้ผมไดทําหนาที่นายกรัฐมนตรี ผมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมดวย 
ผมนี่แหละครับที่เจรจากับทหารที่เขาอยูในที่ตั้ง จนปานนี้ทหารก็ไมปฏิวัติ ทําอยางไร 
ก็ไมปฏิวัติ นี่กลายเปนความเลวของนายกรัฐมนตรีหรือครับ ผมทํางานใหบานเมือง ผม
ทําเต็มที่แลว ผมไดคุยเมื่อเชาเล็กนอยวา ผมทํางานระหวางประเทศดวย เพราะวาไปถูก
อัธยาศัย เพราะคิดวาพอทําได เจรจาความกัน จะเคลื่อนจะยื่นมือฉุดพมาออกมา ผมก็
ทํางานในเรื่องตาง ๆ เจรจาความคาขายตาง ๆ ผมก็ทํา ------------------------   - ๑๓๕/๑ 



 ๒๙๗ 
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แตวาความเคียดแคนชิงชังนายกรัฐมนตรีคนกอน และจะพาดพิงเอาผมใหไดวันนี้ คําวา 
นอมินี เมื่อเชามีคนมายืนยัน คุณพีระพันธุ ขอประทานโทษออกชื่อ ยืนยันเลย ประกาศวา
ผมเปนนอมินี ไมครับ ไปเอาเทปมาเปดอยางไรก็ได นักขาวถามวาคุณเปนนอมินี 
ของนายกรัฐมนตรี ทักษิณหรือเปลา ผมยอนถามวาแลวคําวานอมินีมันเลวแคไหน  
เปนอยางไร ผิดชอบอยางไร แลวผมก็อธิบายวานอมินีเปนอยางไร วาบริษัทตาง ๆ  
ใครเปนนอมินีอยางไร เทานั้นเองครับ จะไปเปดเทปอยางไรก็ยังเปนอยางนั้นอยู  
ผมไมเคยประกาศวาผมเปนนอมินีนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ผมดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 
ผมเขาตามตรอกออกตามประตู  จนถึงวันนี้นะครับ  ผมเดินหนามาถึ งปานนี้  
ผมประคับประคองทุกอยาง มันเหมือนกับวาผมเปนคนเลวจริง ๆ แลวยังไมรูวาตัวเองเลว 
มันกลายเปนวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเพราะความผิดของผม ขอบพระคุณนายกรัฐมนตรี 
ทานอภิปรายหลายทาน ที่บอกวาเหตุมันเกิดตั้งแตป ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ ไลกันมาโนน  
ผมมาทีหลัง แตมันกลายเปนวาผมไมดูตัวเอง ไมพิจารณาตัวเองทั้งหมด โอย พูดจา 
ทั้งหมดก็กระทบกระแทกแดกดันกันกลาย ๆ ครับ รูตัวเองเสียบาง ตัวเองเปนอยางนี้ 
ลาออกซะ จะออกอนุสาวรีย ทําไมเปนอยางนั้นละครับ ผมมีสิทธิที่จะตองพูดวันนี้ 
ตอนสุดทาย เพื่อใหคนทั้งประเทศที่เขารูแลวตกลงนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช จะเอา
อยางไรกับบานเมือง ผมก็บอกผมจะรักษาสถาบันบานเมืองของเราไว ถาหากวา 
ผมยอมแพจนถดถอยออกไปก็จะทําใหระบอบเราอยูไมได เราจะทําอยางไรครับตอไป 
วันขางหนา สมาชิกพรรคพลังประชาชนอาจจะพูดจาคลอยทํานองเดียวกัน ก็เพราะเราอยู
พรรคเดียวกันถึงคิดทํานองเดียวกัน แตผมไมไดไปรุกล้ําก้ําเกิน เมื่อเชาผมขออภัยแลววา
เพราะมาเหยียบย่ําผมผมก็ตองชี้แจง แตผมทนนั่งฟงไมไปไหน เขาหองน้ํา ๓ หน  
ขาวยังไมไดกินเอามากินที่นี่ก็โดนตําหนิ ผมแนใจวาผมทําหนาที่ แตวาทุกอยางมันตอง 
มีทางใหเลือก ไมใชพอเขามาประชุม เสร็จแลวสั่งสอนตองเอานะ ไมเอาเปนคนเลว  
ไมเอาเปนคนแย ไมเอาเปนคนตาง  ๆ  คาดการณกันหมด  คาดการณกันหมดวา
สถานการณจะตองเลวทรามลงตาง ๆ ทุกคนพูดจาเหมือนกับวาผมไดประกาศสงคราม 
ไปแลว ผมประกาศเพียงแตวาผมจะรักษาระบอบประชาธิปไตยไว ผมทําอยางนุมนวล 
แลวก็ยังนุมนวลอยู เหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นตองถือวาเปนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ตํารวจเจ็บไป  
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๒๗ คน ก็เพราะไปปะทะกัน แลวเราจะใหมันเกิดขึ้นอีกไหมมันก็ไมเกิด สั่งไหม ก็ไมสั่ง 
แลวยังคาราคาซังอยางนั้นไหม ยังอยูครับ อายเขาไหม อายครับ ทําอะไรไดไหมครับ  
ทําอะไรไมได รุนแรงไมไดครับ ตองคอย ๆ ตองประคับประคอง แลวบานเมืองมันตกลง
เปนอันวาฝายพันธมิตรจะชี้ตนตายปลายเปนหรือถานายสมัครยังอยูแลวบานเมือง 
พังครับ สมัครออกแลวเปนอยางไร เรียบรอยไหมบานเมือง เขาก็ประกาศออกไปแลวเขาก็
ยังไมพอใจ เขาจะเปลี่ยนระบอบการปกครอง เขาประกาศชัดเจนจะเปลี่ยนระบอบ 
การปกครอง แตสมาชิกสภาของเราก็มีความรูสึกนุมนวลกับคนพวกนี้ ผมก็บอกทานครับ 
ท านจะคิ ดอย า งนั้ น ได  แต ผมต อ งคิ ดแบบผม  เพ ราะผมสาบานไว ต อหน า 
พระบรมสาทิ สลั กษณ ว าผมจะรั กษาระบอบประชาธิป ไตย  ประชาธิป ไตย 
ที่พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มันเทานั้นเองครับ ขอขอบพระคุณทั้งหมดที่ไดพูดจา
กันมาตั้งแตตน ผมจะถือวาผมมานั่งฟงและผมตองแสดงความคิดตอบ ไมหลบฉาก 
ไปเฉย ๆ บอกผมจะไปคิดเอง ไมครับ อยางนั้นแปลวาไมเคารพ ผมขอขอบพระคุณครับ 
ที่ไดกรุณาเวลาถึงปานนี้ นี่เกือบ ๑๒ ชั่วโมง ก็ไดทําหนาที่กันไปแลวครับ ทั้งหมดเปนเรื่อง
เทานี้  และบานเมืองอยางไรก็ตองยังอยูค รับ  แต เราจะคิดไหมครับวาเพียงแต
นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจวาจะรักษาระบอบประชาธิปไตยไว เทานั้นแปลวาทุกอยาง 
เลวหมด พังหมด ผมสั่งไปแลว หรือครับ ผมใหเดินหนาลุยหรือครับ ผมสั่งใหจัดการ 
กับใครหรือครับ ผมไมไดสั่งอะไรเลย แลวผมบอกจะประคับประคองบานเมืองอยู ทําไม
คนพวกนั้นปลุกระดมกระทําอะไรตออะไรได ไมมีใครตําหนิ แตรัฐบาลกําลังจะชวย
ประคับประคองบานเมือง กลับพูดจาเหมือนกับวา แตละคน ๆ พูดจาลงทายกัน เปดเทป
ฟงดูสิครับ ไมวาใครตอใครลงทายกัน หมายความวาถาไมฟงก็แปลวาอยางนั้น มึงเปน
อยางนั้นนะ เพราะมึงเปนคนเลว เปนคนจนเปนคนตนเหตุ ไมครับ ผมแนใจวาผมก็รัก
บานเมืองนี้ เหมือนกับทานทั้งหลายทุกคน แตผมรักประชาธิปไตยในบานเมืองนี้ 
มากยิ่งกวา มากยิ่งกวาใครที่แนะนําใหผมวาลาออกไปเสียเถอะจะมีอนุสาวรีย ยุบสภา
ใหมก็ ได  จะยอมเสียสละ  แตถาเราไม เลือกรักษาไวและจะชวยกันดูแลหนอย  
เปนกําลังใจอยางนี้ผมก็ขอบพระคุณ แตไมเปนไรครับ ผมมีหนาที่จะตองรักษา ถาเรา 
จะไมแตะตองไมทําอะไรเลย แลวบานเมืองจะตองพังลงไปทันทีหรือครับ เพราะพันธมิตร 
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จะลุกใหญเลยอยางนั้นหรือครับ เพราะไปทําใหปะทะกันเขา----------------------------------- 
 

- ๑๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๐ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             นภัสสร ๑๓๖/๑ 
 
ภาพออกไป อางกันตลอด อางกันไมรูจักจบ อางกันอยางนี้หรือครับ ตองปดสนามบิน
ภูเก็ต อางอยางนี้ตองปด อยางนั้นหรือครับ ผมนะไมกลาหรอกครับ ไมกลาจะพูด
กระทบกระเทือนอยางไรดวย เพราะอยางไรครับ เพราะ ๔ สนามบินอยูทางภาคใต พูดไป
เดี๋ยวบอกไปวาเขาอีก ไมกลาพูดดวยครับ ไมกลาออกความเห็น เอาละปดก็ปด บรรเทา 
ก็บรรเทา ผมก็มีขอสังเกตของผม แตก็เก็บไวในใจ ทําไมภาคนี้ไมเกิด ภาคนี้ไมเกิดมันของ
พรรคอยางนี้นะครับ เอาละครับทานประธาน ผมใชเวลาตอนนี้ดึกดื่นแลวนะครับ 
ขอบพระคุณอยางยิ่งที่ชวยกันอยู ที่ชวยอภิปราย และผมขอยืนยันวาผมยังไมไดคิดราย
อะไรกับบานเมืองนี้ เลย  ผมยังจะประคับประคองของผมอยู  ผมเพิ่ งแตแสดง 
ความประหลาดใจเทานั้นเองวาถาผมเลือกหนทางรักษาระบอบประชาธิปไตยไว 
จะกลายเปนวาผมคิดผิด มึงตายแน อยามาพุทโธก็แลวกัน คนอยางผมจะกลายเปนคน
ไมมีแผนดินอยูแลวหรือครับ มันไปพิจารณาอะไรเลวทรามต่ําชาที่ไหน ผมใชคํานี้  
ถึงขนาดจะไมมีแผนดินอยู อยูกันมาดี ๆ แผล็บเดียวจะตองไมมีแผนดินอยู ผมไปทําอะไร
ใหใครครับ อยาไปอางนะครับวาตุลาคมอะไรตาง ๆ ผมมีขอพิสูจน ถาผมสกปรก 
เดินมาไมไดไกลถึงขนาดนี้ ผมไมเคยไปยุงเกี่ยวกับเร่ืองพวกนั้นเลย ไมวาจะรอบไหน
ทั้งนั้น ไมวาจะเรื่อง ๑๖ ตุลา ผมก็ไมไดเกี่ยว ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ก็ไมไดเกี่ยว ป ๒๕๓๕ 
ผมก็ไมไดเกี่ยว ถูกสอบสวนดวยซ้ําไป ถูกตรวจทรัพยสินดวยซ้ําไป ไมมีหรอกครับ  
ผมไมเคยไปเกี่ยวของ เทานั้นเองครับ ถาผมเปนคนสกปรกผมมาไมไดไกล ผมแนใจวา 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบานเมืองนี้มีจริง แลวบัดนี้แหละครับ ถาผมคิดรายกับบานเมืองนี้ คิดราย
กับคนอื่นขอใหฟาดินลงโทษ ใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษอยามีความเจริญ แตวาถาผมคิดดี 
กับบานเมืองนี้ละก็ ขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบานเมืองนี้ชวยประคับประคองเปนพลังใจใหผม
แกไขปญหาบานเมืองใหสําเร็จดวย  ขอบพระคุณทุกทานนะครับ  ขอบพระคุณ 
ทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เร่ืองดวนที่รัฐบาลขอเปดอภิปราย
ทั่วไป ไดอภิปรายพอสมควร เสร็จสิ้นกระบวนการแลวนะครับ ตามมาตรา ๑๗๙ ไมมี 
การลงมติ  
  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ไมมี 



 ๓๐๑ 
ร ๑/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                                นภัสสร ๑๓๖/๒ 
 
  ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คางพิจารณา ไมมี 
  ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม ไมมี 
  ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ ก็ขอแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันพรุงนี้ 
เราจะประชุมรัฐสภา เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นะครับ วันนี้ผมคิดวาเปนเวลาพอสมควรแลว 
  นายสมเกียรติ ศรลัมพ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน)  :   
ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ มีคนกลาววาวันนี้เปนวันใหมแลวครับ อยากให 
ทานประธานใชคําวา พักการประชุม ไมอยางนั้นถาทานปดแลวก็จะไปเปดวันอังคารครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ไหนครับ 
  นายสมเกียรติ ศรลัมพ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน)  :   
วันนี้เราถึงวันใหมของวันอังคาร 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ ก็วันที่ ๑ นั้นมีการประชุม
รัฐสภา คือวันนี้นะครับ ก็ขอบพระคุณครับที่เตือน หมดระเบียบวาระการประชุมแลว 
กระผมขอขอบคุณทานสมาชิกรัฐสภาทุกทานที่ใหความรวมมือนะครับ กราบขอบพระคุณ
ทุกทานครับ ขอใหโชคดี พรุงนี้ ๑๓.๓๐ นาฬิกา พบกันใหมที่นี่โดยพรอมเพรียงกัน 
ขอบคุณครับ ปดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๐๐.๔๙ นาฬิกา ของวันที ่๑ กันยายน ๒๕๕๑ 



การประชุมรวมกันของรัฐสภา 
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนติิบัญญัติ) 

วันอาทิตยที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
_____________________ 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปร่ือง   รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
  นางสาวยุพา  ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
       และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม

  นายสมบัติ  จันทรไพจิตร  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๕ 
  นางวัฒนี  อุดมภักดี   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางชัญญาภัค  ทองมา  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวชนิกา  ศรีสมวงษ  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๕)

  นางสาวศิริวรรณ  สมัยสมภพ  นางนภัสสร  สุขเสริม 
  นางสาวสาริศา  สิงหเมธา  นางสาวสุทธิกานต  ม่ันนุช 
  นางสาวนภา  วีรยุทธโกศล  นางสาวจิตตานันท  เลิศวิมลชัยศิริ 
  นางเพทาย  เรือนเรือง   นางสาวลักขณา  อนุอัน 
  นางสาววชิราภรณ  นันลังค  นางวัชรี  สะหาบ    
  นางณัฐชนก  วงษนิล   นางศิริลักษณ  สุวัตถี 
  นางศิริลักษณ  ภูตพิงศโสภณ  
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
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